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รับฟงเสียงของประชาชนจริง ๆ รับฟงเสียงทวงติงของ ส.ส. ซีกฝายคานจริง ๆ เราก็ถือวา
โอ.เค. แตถารัฐบาลนั้นมีเสียงขางมากทําโดยที่ไมรับฟงเสียงของประชาชนที่ไมเห็นดวย 
และทําเพื่อประโยชนของตัวเอง ผมก็มองวาพวกนี้ก็เปนเผด็จการได ซึ่งเปนเผด็จการ 
ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเปนเรื่องปกติจริง ๆ ครับ ดังนั้นกระบวนการจัดการเลือกตั้งใหมี 
ส.ส. เขามาทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร ถือวากระบวนการที่ไดคนมานั้นถูกตองครับ 
เพียงแตวาการดํารงอยู ถาทานผานการเลือกตั้งมาแลวไมดูแลประชาชนทุกภาคสวน
อยางเสมอภาค ไมรับฟงความคิดเห็นของหลาย ๆ สวน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และไมมี
ความรับผิดชอบทางการเมือง ผมมองวานี่คือเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้ง เดี๋ยวนี้ภาษานี้
ผมใชคําวา เผด็จการทุนนิยมสามานย  และผมก็ชี้ใหเห็นวาเผด็จการทุนนิยมสามานยนั้น
อันตรายกวาเผด็จการทหาร เมื่อสักครูผมก็ชี้วาคนที่มาจากการเลือกตั้งก็เปนเผด็จการได
ก็คือฮิตเลอรครับ ซึ่งผมกําลังชี้ใหเห็นไปแลววาเขาทําอยู ๓ ขอ และอาจจะเหมือนใครก็ได
ที่กําลังทํา ๓ ขอนี้ ดังนั้นมันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ทาง กกต. เอง วันนี้บานเมืองเราแยครับ 
เรามักจะประกาศวาเราเปนประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรามักจะประกาศ
วารัฐบาลนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตถาผลพวงของการกระทําของรัฐบาล
เหมือนกับที่ผมกลาวไปแลวนั้นมันนากลัวจริง ๆ ครับ ผมถึงบอกวาถารัฐบาลทําในสิ่งนี้ 
เราจะเรียกวา เผด็จการทุนนิยมสามานย และจุดที่ผมชี้ใหเห็นวาเผด็จการทุนนิยม
สามานยนั้นอันตรายยิ่งกวาเผด็จการทหาร เพราะวาเผด็จการทหารถือปน ขี่รถถัง 
คนมองเห็น ประชาชนจบ ป. ๔ เขาใจ แตเผด็จการทุนนิยมสามานยคนที่มีความรูยังไมถึง
จุดบางครั้งไมเขาใจ จุดนี้เองผมถือวาเปนจุดอันตรายอยางยิ่ง ซึ่งทาง กกต. จะตอง
ควบคุมการเลือกตั้งใหมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
  ผมมีประเด็นที่อยากจะฝากเปนขอสังเกตและอาจจะใหทานชวยชี้แจง 
ในมุมที่ทานไดพูดถึงเรื่อง ทานไดมีการวางแผนการออกระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการ
ปฏิบัติหนาที่ของ ครม. และรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางอายุสภาสิ้นสุดลง 
หรือมีการยุบสภา เพื่อปองกันใชอํานาจในทางไมชอบ ซึ่งตรงนี้เปนเรื่องที่สําคัญครับ 
เพราะผมเขาใจวารัฐธรรมนูญกําหนดรายละเอียดตรงนี้ไว และทาง กกต. เองก็คงมีหนาที่
ในการออกกฎหมายหรือออกระเบียบมาเพื่อรองรับประเด็นเหลานี้เพื่อใหคณะรัฐมนตรี 
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และรัฐมนตรีในระหวางที่มีการยุบสภานั้นปฏิบัติหนาที่ใหมีความเที่ยงธรรม อยากจะให
ทานไดชี้แจงถึงความคืบหนาถึงระเบียบตรงนี้วาขณะนี้ทาง กกต. ไดเตรียมรางหรือ
ออกเปนระเบียบออกมาหรือยัง และมีความชัดเจนอยางไรบางในการควบคุมปญหา
เหลานี้ 
 

- ๔๘/๑ 
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สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๔๘/๑ 
 
   ในอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะถาม กกต. ก็คือ ปญหาเรื่องการโกงคะแนน 
ผมจําไดวาในสมัยป ๒๕๔๘ มันมีปญหาเรื่องการโกงคะแนนเยอะ แตพอดีรัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๕๐ นั้นมีการนับที่หนวย แลวก็ในเอกสารที่ทานแจกมา ทานไดมีการพาดพิงถึงวา
จะมีการเอาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส ที่ขณะนี้ไดมีการทดสอบในหลาย ๆ สวน
มาแลว และมีความคืบหนาไปพอสมควร อยากจะทราบวาขณะนี้ทานมีแนวคิดอยางไร 
ในการนําเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสเพื่อมาใชประกอบในการจัดการเลือกตั้ง 
ใหบริสุทธิ์ โปรงใส แลวก็เที่ยงธรรม  
   ประเด็นถัดมา อันนี้เปนประเด็นความรูสึกสวนตัวของผม ที่ผมอยาก 
จะเสนอความรูสึกของผมผานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะชวงที่ผานมา 
สัปดาหหรือสองสัปดาหที่ผานมานั้น ไดมีการพาดพิงถึงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ และ
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ หลายคนบอกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นั้นเปนรัฐธรรมนูญ 
ที่มาจากเผด็จการ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้นเปนรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน  
ที่ผมจะตองพูดตรงนี้ เนื่องจากวาคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เปนผลพวงจาก
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ผมตองใหกําลังใจกับทาน พอดีมีสมาชิกบางทานบอกวา  
ทานเลขาธิการเปนผลพวงจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จริง ๆ ไมใช ทานเกิดจากผลพวง
ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ แลวก็ผมมองวาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากรัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๔๐ ขณะนี้ถูกศาลพิพากษาติดคุก แต กกต. ที่มาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นั้น 
ขณะนี้ยังไมติดคุก ผมจึงอยากจะบอกกับทานวา วันนี้สังคมทาทาย กกต. เปนอยางยิ่ง  
กกต. ถือวาเปนองคกรอิสระไมกี่องคกรในรัฐธรรมนูญที่สังคมกําลังฝากความหวังไว 
ภาวะปญหาวิกฤติของประเทศ แตกอนหนานั้นพี่นองประชาชนเคยฝากความหวังไวกับ 
ส.ส. ฝายคานในการตรวจสอบรัฐบาล วันนี้ขอจํากัดในการทําหนาที่ของ ส.ส. ฝายคาน 
ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลมีขอจํากัดจริง ๆ โดยเฉพาะรัฐบาลที่เรียกวา  
เผด็จการทุนนิยมสามานย ลําพัง ส.ส. ฝายคานไมสามารถทําหนาที่ได ดังนั้นจึงจําเปน 
ตองอาศัยองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อมามีสวนรวมในการควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
การทํางานของรัฐบาล ดังนั้นอยากจะฝากกับทาน กกต. วา เร็ว ๆ นี้อาจจะมีการยุบสภา 
ก็ได ทานตองเปนหลักใหกับประเทศ พวกเราไมมีอะไรหรอกครับ พวกเราก็ตองทําหนาที่  
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แลวทานก็ ไมตองเขาขางใครนะครับ  ทานไม มีสิทธิที่ จะเขาขาง  ไมว าจะเปน 
พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคประชาธิปตยหรือ 
พรรคอื่น  ๆ  ขอใหทานทําหนาที่ดวยความเปนกลางจริง  ๆ  และสังคมไทยยังมี 
ความจําเปนตองใชยาแรงผมจําไดวาคนที่เปนมะเร็งเขาใชยาแรงทั้งสิ้น ยาแรงที่รักษามะเร็ง 
ใหมีชีวิตรอดมักจะทําใหคนไขผมรวง  แตคนไขจะผมรวงในชวงระยะเวลาสั้น  ๆ  
หลังจากนั้นเขาก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นกวาเดิม เชน จากเดิมจะอยูไดแค ๑ ป  
อาจจะอยูไดถึง ๕ ปหรือ ๑๐ ปเหมือนกัน ถา กกต. จําเปนตองฉีดยาแรงเขาสูระบบ
การเมืองของประเทศ ในชวงตนอาจจะมีภาวะแทรกซอนบางเล็กนอย แตระยะยาว 
ผมเชื่อวาประเทศไทยเราจะดีขึ้น จึงอยากจะฝากขอคิดเห็นนี้ไปยัง กกต.  
   และสุดทายเปนขอสังเกตที่ผมไดประสบและมีเพื่อน ๆ บอกมา ขออนุญาต
ไมระบุจังหวัด เนื่องจากวาคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดก็เปนแขนขาของ กกต. 
กลาง และผมอยากจะเรียนทานเลยนะครับวา วันนี้ กกต. จังหวัดก็เปนอุปสรรคอันหนึ่ง 
ในการที่จะทําใหการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ โปรงใส ยุติธรรมเชนกัน และการไดมาซึ่ง 
กกต. จังหวัด จําไดวาในชวงที่มีการสรรหา กกต. จังหวัด มันก็บงบอกวา กกต. กลาง
บางครั้งก็ไมโปรงใส ในการเลือกตั้ง กกต. จังหวัด ที่บอกวา กกต. ระดับกรุงเทพฯ หรือ 
กกต. กลางไมโปรงใสในการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนั้น เนื่องจากวามี ส.ส. หลายคน
รองเรียนผูสมัคร กกต. จังหวัดบางทาน แตปรากฏวา กกต. คนนั้นก็ไดรับการเลือกตั้ง 
มาเปน กกต. จังหวัด ซึ่งมันเปนนัยที่ไมนาเชื่อเลยวามีการรองเรียนอยางเปนทางการ  
แตก็ไดรับการเลือกตั้งมาเปน กกต. จังหวัด จึงฝากเปนขอสังเกตกับทานเลขาธิการ กกต. 
และทายที่สุดนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับวา ผมยังใหกําลังใจกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ชุดนี้ในการทําหนาที่ จะผิด จะถูก จะชั่ว จะดีอยางไรก็แลวแต ขอใหทานตองเปนหลัก
ใหกับประเทศ เพราะวาอาจจะมีการเลือกตั้งใหมเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ------------------------------ 
 

- ๔๙/๑ 
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และผมทราบวาขณะนี้กระบวนการในการเตรียมทีมในการจัดการเลือกตั้ง กระบวนการ  
ในการเตรียมทีมขาราชการเพื่อมีสวนในการดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคเหนือเกิดขึ้นแลว 
ผมไมอยากจะเห็นภาพเหมือนป ๒๕๔๘ ที่เปนปที่พวกเราทนทุกขทรมานอยางยิ่ง       
และบรรยากาศมันกําลังจะสูในภาวะอยางนั้นอีก จึงอยากจะฝาก กกต. ชวยดูสิ่งเหลานี้
เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกคนครับ ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญคุณจตุพร พรหมพันธุ ครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม    
จตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน         
การรายงานผลปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้
นั้น  ผมขอกราบเรียนกับทานประธานวา  กกต .  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เปนองคกรที่เกี่ยวของกับคนในสภานี้โดยตรง และเกี่ยวของกับพี่นองประชาชนคนไทย 
ทั้งชาติ การเกิดของ กกต. ผมเชื่อวาเปนความภาคภูมิใจของคนไทย เพราะวาเมื่อเวลานั้น        
คนไมเชื่อวาถาปลอยใหกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแลว 
การเลือกตั้งนั้นจะบริสุทธิ์ยุติธรรม แปลความกันวาใครเปนรัฐบาลรักษาการดูแล
กระทรวงมหาดไทย สั่งการอธิบดีกรมการปกครองจะไดเปรียบในการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๔๐ เขาจึงกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมา ทานประธานที่เคารพ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกของประเทศไทยไดตัดสินแจกใบแดง ใบเหลือง ในคราว
เดียวกัน ๗๘ ใบในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทานหนึ่ง ทานอาจารยสวัสดิ์ โชติพานิช บอกวา คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
ไมยินยอมใหคนชั่วเหยียบบันไดสภา ผมเชื่อวาคํานี้เปนคําที่มีความศักดิ์สิทธิ์วาใครคิด 
จะเปนนักการเมืองนั้นจะตองรณรงคหาเสียงเลือกตั้งดวยความสุจริตเทานั้น ทั้งนี้           
ทานประธานที่เคารพ หลังจากนั้นก็มีชุดที่ ๒ จนกระทั่งชุดที่ ๓ ชุดนี้ ผมขอเรียนกับ           
ทานประธานนะครับวาคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เปนชุดที่เปนรอยตอ วาตาม
พระราชบัญญัติวาดวย กกต. หรือรัฐธรรมนูญ ชุดนี้ถือวาเขามาโดยมิชอบ แตวาอาศัยวา
เนื่องจากวากอนวันที่ ๑๙ กันยายนนั้นไดมีกระบวนการสรรหา ๕ คนไวเปนที่เรียบรอย  



 ๑๐๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๔๙/๒ 
 
เกิดการยึดอํานาจ ซึ่งความจริงแลวนั้นผลของการสรรหามันตองสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ป ๒๕๔๙ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ไดลงนามแตงตั้ง ๕ คนนี้เปนคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เหมือนกับลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งที่เปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย ทานประธานที่เคารพ ผลของคณะกรรมการ ๕ คน จึงแตงตั้งเลขาธิการ 
กกต. ผมขอเรียนกับทานประธานวา หลายเรื่องในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งชุดนี้ ไม มีโอกาสพูดตอหนากัน  ผมขอเรียนกับทานประธานชี้ ไปยัง 
ทานเลขาธิการ กกต. วาผมไมเคยมีเร่ืองอะไรกับทาน และก็ที่พูดตอไปทั้งหมดนี้ก็จะพูด
บนพื้นฐานของความสุจ ริตใจกอนที่ ผมจะขยับถึงการเมืองระดับชาติ  แตผม 
จะชี้ใหเห็นวา กกต. ชุดนี้ในการทํางานป ๒๕๕๐ ไดทําบกพรองและผิดรัฐธรรมนูญ       
ทานประธานที่เคารพ หนังสือพิมพมติชน คอลัมน (Column) ฆาราษฎร โดยสายสะพาย     
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เขาไดเขียนดังนี้ก็คือวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ไดหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ ๖๑๘/๒๕๕๑ ขอหารือเกี่ยวกับ
การดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน ของนายสมบูรณ ผมไมขอ
อนุญาตพูดนามสกุลเขานะครับ  สรุปความวา  ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่           
๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ตามคํารองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา 
นายสมบูรณซึ่งเปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรีเวลานั้นจงใจไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป จึงตองหามมิให
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ๕ ป -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๐ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๐/๑ 
 
นับตั้งแตวันที่ ๔ กุมภาพันธ ป ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ 
ทานประธานที่ เคารพ  อบต. แกงกระจานจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๓๐ กันยายน           
คุณสมบู รณ เขา เปน  อบจ .  มากอน  เส ร็จแล ว เขาไมยื่ นแสดงบัญชีท รัพยสิน  
ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยบอกวาหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ นับตั้งแตวันที่
พนจากตําแหนง คือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ป ๒๕๔๗ แตตัดสินเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  
ป ๒๕๕๐ หนาที่ของ กกต. คือทําอยางไร อีก ๔ วันจะมีการเลือกตั้ง คือในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ป ๒๕๕๐ ปรากฏวา กกต. ก็ไมไดไปตัดสิทธิผูสมัครรายนี้วาเปนผูขาด
คุณสมบัติ เพราะศาลรัฐธรรมนูญไดมีการวินิจฉัยวา ตองถูกหามมิใหดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเปนเวลา ๕ ป นับตั้งแตวันที่พนจากตําแหนงคือ วันที่ ๔ กุมภาพันธ  
ป ๒๕๔๗ ปลอยใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๓๐ กันยายน ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวันที่  
๒๖ กันยายน  วันที่ ๓๐ กันยายน ปรากฏวาไดมีการเลือกตั้ง ปรากฏผลวานายสมบูรณ 
นี่แหละครับชนะการเลือกตั้ง ตอมาเม่ือวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายเจริญ ผมไมไดบอก
นามสกุล ไดยื่นหนังสือคัดคานการเขาดํารงตําแหนงของนายสมบูรณตอ กกต. จังหวัด
เพชรบุรี แตปรากฏผลอยางนี้ครับ ปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้งกลับไปดําเนินการ
อยางไรไมทราบ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ กกต. ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบต.  
แกงกระจาน ซึ่งเปนเวลาภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวนิิจฉัยและมีการรองคัดคานแลว 
ตัวของเลขาธิการ กกต . เองไดตอบใหความอยางนี้วา โดยเหตุที่ประกาศ  คปค .  
ฉบับที่ ๓๒ กําหนดให กกต. ตองประกาศผลภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันเลือกตั้ง 
ซึ่งจะครบในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ป ๒๕๕๐ ทานประธานที่เคารพ กรณีนี้มันอยูตรงนี้ครับ
ทานประธาน หนาที่ของ กกต.  ๑. คือตองตัดสิทธิผูสมัครรายนี้เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย เพราะอะไรครับ ทานประธานที่เคารพ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ 
วรรคหา ระบุเลยวา คําวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ ทานประธานที่เคารพ ปรากฏวาเรื่องนี้หลังจาก
มีการรับรองกันไป โดยอางคําสั่งของคณะรัฐประหาร ปรากฏวาในตลอดระยะเวลา 
นับตั้งแตการรับรองในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ป ๒๕๕๐ จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
ป ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันครบ  ๑  ป  เลือกตั้ง  วันที่  ๓๐  กันยายน  ป  ๒๕๕๐ ครบ  ๑  ป  



 ๑๐๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๐ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๐/๒ 
 
ตามอํานาจของ กกต. วันที่ ๓๐ กันยายน ป ๒๕๕๑ กกต. ชุดนี้ไมมีการดําเนินการใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ทานประธานที่ เคารพ  เพราะฉะนั้นก็คือวาการกระทําของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง จึงเปนการกระทําผิดและเขาขายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะตองควร
ไปดําเนินการในมาตรา ๒๗๐ วรรคแรก เพราะถาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมรูกอน 
ไม เปนไร  นี่ มีคนไปรองบอกวานายคนนี้ เขาถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน  ตัดสิทธิ 
ทางการเมือง ๕ ป หามดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ ๕ ป กกต. ก็ยังใหเขามีคุณสมบัติ
ในการเลือกตอไป รอใหเขาไดรับการชนะ มีคนไปยื่นคัดคาน กกต. ก็ไปรับรองผล  
อางคําสั่ง คปค. วาจะตองรับรองภายใน ๑ เดือน แลวจนกระทั่งวาปลอยเรื่องนี้จนครบ  
๑ ป เกินอํานาจของ กกต. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทานประธานที่เคารพ ผมจึงบอกวากรณี
อยางนี้ตางหากละครับ ที่เราสงสัยวามาตรฐานเรื่องการที่จะวางมาตรฐานวาใครคือคนชั่ว 
ใครคือคนไมชั่ว เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวา ไมวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูที่รับผิดชอบในเรื่อง
นี้จะตองหยิบยกเรื่องนี้ไปดําเนินการ แตเร่ืองนี้ตองขอขอบคุณหนังสือพิมพมติชน ซึ่งเขา
ไดติดตามเรื่องนี้ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๕๑/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพและเพื่อเปนประโยชนตอสภาผมก็อยากจะฟงจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวาเรื่องนี้ทานใชดุลยพินิจอะไร  
ทานมีหลักอะไรเกิดกรณีอยางนี้แปลความวา ใครถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินสามารถ 
ลงรับสมัครรับเลือกตั้งไดมีคนทักทวงทานก็ยังไปรับรองอีกแลว ๑ ป ทานปลอยจนขาด
อายุความ ทานประธานที่เคารพ เร่ืองนี้ถือวาเปนความเสียหาย  
   ประเด็นตอมาครับทานประธานที่เคารพ ผมพยายามที่จะไมพูดพาดพิง
เพื่อนสมาชิก แตคําที่บอกวา รัฐบาลทุนนิยมสามานย ผมบอกวาถาฝายคานยากจน
สามานยบาง ซึ่งความจริงเวลาแสดงบัญชีทรัพยสินรวยกวาฟากทางนี้เยอะ แตวาสิ่งที่ผม
บอกกับทานประธานก็คือวาระบอบประชาธิปไตยที่มีการพยายามที่จะอธิบายกันมา 
ในชวงแรกบอกวา เสียงขางมากมันจะทําทุกสิ่งทุกอยางไมได ถูกตองครับ ทานประธาน 
ที่เคารพ แตผลการเลือกตั้งที่ กกต. รับรองกลายเปนเสียงขางมากไดจัดตั้งรัฐบาล  
เสียงขางนอยเปนผูนําฝายคานถาตองการจัดตั้งรัฐบาลก็ตองเปนรัฐบาลเงา นี่เปนกติกา
ของประชาธิปไตยเทานั้นครับทานประธาน แตถาเราบอกวาเสียงขางมากไปทําอะไรไมได 
เสียงขางมากเปนเผด็จการรัฐสภาเปนทุนนิยมสามานย ตอไปเราก็บอกวา ผลการเลือกตั้ง
เราตองใหเสียงขางนอยซึ่งบริสุทธิ์ผุดผองเขาไดบริหารประเทศ ถามีมาตรฐานอยางนี้ 
เราจะบริหารกันอยางไร  
  ประเด็นตอมาทานประธานที่ เคารพ  ผมเองมีขอสงสัยมากมาย  
เ ร่ืองคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมเคยไดตั้งคําถามในตอนที่มีการลงประชามติ
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ คุณอภิชาต สุขัคคานนท ไดพูดในที่ประชุมบอกวาหลักการพิมพบัตร
เลือกแบบลงประชามติจะตองพิมพไมเกิน ๘๐ หรือ ๙๐ เปอรเซ็นต คนจะใชสิทธิ 
ไม เกินนั้น  ที่อยู ไกลถิ่นทุรกันดารที่ เอาบัตรเลือกตั้ งสงไมถึงคอยเอาสวนนั้นไป  
๑๐๐ เปอรเซ็นต สรุปวาจะหลักการพิมพบัตรเลือกตั้ง ๘๐ เปอรเซ็นต ๙๐ เปอรเซ็นต  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ป ๒๕๕๐ และที่คร้ังนั้น
เลขาธิการ กกต. ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลใหเปนกรรมการชุดของ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน  
ที่เรียกวาชุด ครส. ไปดูแลติดตามความจริงเขาไปบล็อก (Block) พรรคพลังประชาชน 
นั่นแหละครับ แตผมถามอยางนี้ครับทานประธาน ถามวา กกต. ชุดนี้มีหลักการอะไร 



 ๑๑๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๕๑/๒ 
 
ในการจัดพิมพบัตรเลือกตั้งเรื่องฮั้ว เร่ืองพิมพบัตรหรือไมพิมพบัตรเปนเรื่องดีแคไหน 
ตองวากันไมใชเปนเรื่องของสภา แตผมถามหลักนิดหนึ่งคือวาเพื่อจะเปนมาตรฐานในการ
เลือกตั้งตอไป คนมีสิทธิเลือกตั้ง ๔๔ ลานคนเศษ ปรากฏวา กกต. ชุดนี้พิมพบัตรเลือกตั้ง
ในระบบสัดสวน ๕๕ ลานใบมากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๑๑ ลาน นับเปนเปอรเซ็นต  
๒๒ เปอรเซ็นต แปลวาคนมีสิทธิเลือกตั้ง ๑๐๐ ทานพิมพบัตรเลือกตั้ง ๑๒๒ ใบ พอใน
ระบบเขตตอนแรกพิมพ ๕๐ ลานใบ ๕๐ ลานใบนี่ก็มากแลวนะครับ เพราะเกินไปกวา 
ผู มีสิทธิ เกือบ ๖  ลานใบ  ทานไปพิมพเพิ่มเติมอีกเปน  ๕๓ ลานใบ  คนมาใชสิทธิ  
๓๒ ลานคนเศษ บัตรเลือกตั้ง ๒ ชนิดนี่นะครับ เหลือรวม ๔๐ กวาลานใบ เพราะฉะนั้น 
คนก็สงสัยวาบัตรเลือกตั้งไปอยูที่ไหนที่เหลือ และวันที่พิมพมีหลักการอะไรวาตองพิมพ
บัตรเลือกตั้งเกินกวาผูมีสิทธิ ๑๐๐ คน ตองพิมพบัตร ๑๒๒ ใบ มีประเทศใดในโลกบาง
เขาพิมพบัตรเลือกตั้งกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อ พลตํารวจตรี เสวก ปนสินชัย เขาพบ 
บัตรเลือกตั้งป ๒๕๕๐ ถูกเผาเหลือเศษเขาจึงไปรองกับทาน ทานไมทําอะไรเขาจึงไปรอง
กับดีเอสไอ (DSI) จึงเปนที่มาวาดีเอสไอมีอํานาจจะไปสอบสวนทานหรือไม ผมบอกเลย
นะครับวาผมตองการใหการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม ผมไมตองการให กกต. นั้น 
ตองเขาขางใคร และพูดอยางนี้ก็แนนอนที่สุดก็สรางความไมสบายใจกับ กกต. ผมถาม
ทาน กกต. ผานทานประธานวาทานทราบไหมครับวามีขาราชการคนหนึ่งที่เขารับราชการ
อยูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่เขาเรียกใหมาอบรมเพื่อฝกภารกิจและเขาเองไดรับ
ภารกิจจังหวัดแรกของภาคอีสาน ภารกิจอะไรบาง เชน อบรมเพื่อไปบล็อกแกนนําของ
พรรคพลังประชาชน  ๒. ภารกิจการเปลี่ยนหีบบัตรในการใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา  
ผมบอกวาเรื่องนี้ตองมีการสืบสวน สอบสวน เพราะเราตองการไมใหคนชั่วเหยียบสภา --- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 



 ๑๑๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นก็ตองตรวจสอบวาการทุจริตการเลือกตั้งจะตองไมเกิด ผมจึงบอกวาไมวา 
ใครทั้งนั้นมาเปน กกต. คนที่อยูในฝายนักการเมืองที่ตองเลือกตั้ง วันนี้ผูแทนราษฎร 
ในระบบเขตยังไมเลย ๒๓ ธันวาคม เขาไมอยากอภิปรายกับทาน เพราะเขาไมรูวา
อภิปรายกับทานเสร็จแลวจะตองโดนอะไร แตผมบอกกับทานอยางเดียวก็คือวา 
ถาตราบใด กกต. ไมสามารถใหความเปนธรรมในการเลือกตั้งได ประเทศนี้หาความ 
สงบสุขไมไดเลย มันเปนขอสงสัยครับ ทานประธานที่ เคารพ ผมบอกวาผมอยูใน 
พรรคพลังประชาชน คนในพรรคไมมีหนาที่มาบอกผมวาใหไปพูดวาตานการซื้อเสียง  
ตานการซื้อเสียงวันละ ๓ เวลา อาปากตื่นมาก็ตานการซื้อเสียง ไมซื้อเสียง ทานประธาน 
ที่เคารพ ทั้งหมดมันอยูที่พฤติการณการกระทํามากกวาที่จะพูด แตทั้งหมดผมมีความรูสึก
ชิงชังนักการเมืองที่ซื้อเสียงไมไดแตกตางกัน แตผมอยากจะเรียนกับทานประธานวา กกต. 
ชุดนี้มีมาตรฐานอะไร กรณีที่ไปแจกใบเหลืองกรณีของจังหวัดเพชรบูรณซึ่งมีหลักฐาน  
มีเงินสดที่จับได ๑.๓ ลานบาท มีกระดาษบันทึกขอความ หัวกระดาษพิมพชื่อผูสมัคร 
แลวมีขอความที่เขียนชื่อหัวคะแนนและจํานวนเงินที่จาย นายประพันธ นัยโกวิท เคยมา
บอกในที่สภาบอกวาเขาเปนคนแจกใบแดงให  แตผมถามเพราะวามีมาตรฐาน 
หลายมาตรฐานที่ทานไปแจกใบเหลือง ใบแดงใหกับเขา มีขอคาใจวา ๑.๓ ลานบาท  
มันเปนใบเหลืองไดอยางไร ทาน กกต. ที่มาชี้แจงวันนั้นบอกวาไมเปนไร ประชาชน 
จัดการแลว แตวามันไมใช คําตอบที่คนตองไดยินก็คือวาทานมีหลักอะไรในการแจก
ใบแดง ใบเหลืองตางหาก วาเปนของพวกไหนตองใบเหลือง พวกไหนตองใบแดง  
   ประเด็นตอมาครับ ทานประธานที่เคารพ ผมขอเรียนไปยังเพื่อน ๆ พี่ ๆ 
ส.ส. จังหวัดอุบลราชธานีวาผมเองไมไดมีความรูสึกดีใจหรือเสียใจที่ทานตองโดนใบแดง 
แตนี่ถือวาเปนการทําหนาที่สมาชิกรัฐสภา คุณสดศรี สัตยธรรม ๑ ใน ๕ กกต. ออกมา 
สัมภาษณกอนหนานี้วา กกต. เคยมีมติแจกใบแดงไปแลวครั้งหนึ่ง แต กกต. คนหนึ่งระบุ
ชื่อเลย ชื่อนายสุเมธ อุปนิสากร ขอดึงเรื่องกลับไปกอน กกต. จึงมีมติยกเลิกมติดังกลาว 
เ ร่ืองนี้ เปนขาวกอนหนานี้ ขอเท็จจริงเปนอยางไรไมทราบ คุณสดศรีไดแถลงขาว  
หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็มีการพิจารณากันมายาว จนกระทั่งวารอคุณสดศรีเดินทางกลับมา
จากตางประเทศ เอาละ มตินะครับ ๒ เหลือง ๑ ขาว ๑ แดง ผมถามทานประธาน 



 ๑๑๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๒/๒  
 
ผานไปยังทาน กกต. วาคุณสดศรี สัตยธรรม เขาบอกวาเขาแจกใบแดงใหกับ ๔ คน 
เพราะเปนกรรมเดียวกัน คําถามก็คือวามันมีหลายกรณีครับ ทานประธานที่เคารพ แตผม
ไมตองการที่จะเขาไปในรายละเอียด เร่ืองการใหเอกสารเพิ่มเติม การแจงคาใชจาย
เพิ่มเติมคณะอนุกรรมการมีมติวันนี้ ยื่นที่จังหวัดเลยในวันรุงขึ้น หนังสือจากคณะอนุกรรมการ
เพิ่งมาถึงจังหวัดตามหลังกันมาอีก สารพัดสารพันอยางนี้มันจึงมีขอสงสัย แตที่ผม
อยากจะตั้งคําถามเรียนทานประธานก็คือวามาตรา ๒๓๗ ที่วานั้นของรัฐธรรมนูญนั้น  
ทางเลขาธิการ กกต. นั้น หรือคณะกรรมการ  กกต. จะวินิจฉัยอยางไร เพราะวา 
ในกฎหมายก็ไมไดบอกเลยวาคณะกรรมการหรือหัวหนาพรรคจะตองถูกใบแดงจึงจะยุบพรรค
เทานั้น วรรคสองบอกเพียงวา ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่งปรากฏหลักฐาน 
อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการพรรคของพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น  
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปดวยสุจริตและเที่ยงธรรมใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น 
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการดังกลาว ๕ ป นับตั้งแต
คําสั่งยุบพรรคการเมือง ที่ผมอานอยางนี้ก็คืออะไรครับ ไดมีการพูดกันวา ส.ส. สัดสวน
แจกใบเหลืองไมได ตองใหใบขาว คุณสดศรีบอกนี่เปนกรรมเดียวกัน เปนกรณีเดียวกัน 
คําถามผมก็คือวามาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เขาก็ไมไดบอกวากรรมการตองแจกใบแดง  
แตวาถาเกี่ยวของรูเห็นมันก็เปนกันทั้งนั้น --------------------------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                     ศิริลักษณ ๕๓/๑ 
 
ทานประธานที่ เคารพ  ที่ผมอธิบายเรื่องนี้ก็คืออะไรครับ  ผมเองไม ไดสนใจวา 
พรรคพลังประชาชนผมทําใจยุบ ๑๐๐ เปอรเซ็นตอยูแลว สบายใจ ไมมีปญหา แตผม
ตองการความเทาเทียมของการพิจารณาของ กกต. ถา กกต. ชุดนี้ใหความเปนธรรมไมได 
ทานก็ไมมีสิทธิที่จะนั่งพิจารณาที่มาของพวกทานก็ไมชอบดวยกฎหมายอยูแลว 
เพราะฉะนั้นเหลือพฤติการณอยางเดียวที่จะสรางความเชื่อม่ัน ผมจึงบอกวาพฤติการณ 
ที่ เลขาธิการ กกต . ซึ่งอยู ในองคกรอิสระดันไปนั่งเปนกรรมการชุด  พลเอก  สนธิ  
ตอนเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม แมวาจะมาลาออกภายหลังก็ตาม มันสรางความเสื่อมเสียวา
ฝายบริหารสามารถดึงคนจากองคกรอิสระมาใหทํางานตามที่คณะฝายบริหารสั่งได ซึ่ง
มันผิดหลักการบริหารโดยสิ้นเชิง  ทานประธานที่ เคารพ  ผมจึงบอกอยางนี้ครับ 
ทานประธานที่เคารพ วันนี้เราตองการใหบานเมืองของเราเดินหนา การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ในอนาคต เราตองการมาตรฐาน กกต. ตองบอกเลยนะครับวา ตอไปนี้ กกต. จะวางกรอบ
ความผิดไวอยางไร มาตรฐานไวอยางไร ผมดีใจวา กกต. ชุดแรกเขาตัดสินโดยไมดู 
หนาคน แต กกต. ชุดนี้ผมเชื่อวาไมไดเหมือน กกต. ชุดแรก นี่คือความไมสบายใจ  
มันกลายเปนวาเวลาที่จะมีการเลือกตั้ง พอเลือกตั้งเสร็จมีคนบอกเลยวาจะมีคนโดน
ใบแดง ใบเหลือง จํานวนเทานั้น เทานี้ ดูเสมือนหนึ่งวารูกับ กกต. แตผมบอกกับ 
ทานประธานก็คือวา ถา กกต. ซึ่งเปน ๑ ในองคกรอิสระทําผลรายงานประจําปมาแลว 
มีขอบกพรองมากมาย สภาแหงนี้ซึ่งเปนชองทางเดียวแลวผมเชื่อวาสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสวนใหญเขาก็ไมอยากมีเร่ืองกับ กกต. แตวันนี้ผมตองบอกกับ กกต. ชุดนี้ผานไป
ยังทานเลขาธิการไปแจงกันวาถาตราบใด กกต. ไมสามารถตอบคําถามไมวาเรื่องนายก 
อบต. แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นี่ผิดรัฐธรรมนูญชัดเจน เร่ืองนี้ทานตองมีคําตอบ  
เร่ืองการพิมพบัตรเลือกตั้งเกิน หรือแมกระทั่งหลักการและวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ มาตรฐาน
ของทานแตละเรื่องอยูตรงไหน ทานประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาที่ผานมา
เราบอกวาเราตองการยืนอยูในระบอบประชาธิปไตย ผมบอกไปยังเพื่อนสมาชิกเลยครับ
วาการเปนรัฐบาลรักษาการแลวไปใชอํานาจรัฐนั้น ประชาชนเขาจะไมเลือก ทานลองถาม
คนที่เปนรัฐบาลฝายทานสิครับวาเวลาที่เปนรัฐบาลรักษาการนั้นเวลาเลือกตั้งแลวทําไม
แพทุกครั้งครับ ถาใชอํานาจรัฐแลวมันมีผล เพราะฉะนั้นยิ่งใชอํานาจรัฐมากเทาไร  



 ๑๑๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                     ศิริลักษณ ๕๓/๒ 
 
ประชาชนยิ่งเกิดแรงตานมากเทานั้น เหมือนกับการเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดบนพื้นฐานของความไมอคติแตตองการให กกต. ชุดนี้  
ซึ่งเปนนักกฎหมาย  เปนผูพิพากษา ๔ คน อัยการ ๑ คน เลขาธิการ กกต. ก็เปน 
ผูพิพากษา เปนคนเรียนดี เราตองการอยางเดียวคือความยุติธรรม ความเทาเทียม  
ความเสมอภาคจากทาน ขอบพระคุณทานประธาน 
  (นายศุภชัย ศรีหลา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย  ศรีหลา  ( อุบลราชธานี )   :   ผมขอใชสิทธิพาดพิงครับ 
ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญคุณศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ศุภชัย ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย  
จริง ๆ แลว ผมไมอยากลุกขึ้นพาดพิงทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่เพิ่งอภิปรายไป 
เมื่อสักครู แตถาเผื่อไมลุกขึ้นชี้แจงเกรงวาพี่นองประชาชนที่ฟงการถายทอดอยูในขณะนี้ 
จะเขาใจขอมูลคลาดเคลื่อน เพราะวาผมไดฟงทานอภิปรายหลายครั้ง ในแตละครั้ง 
ก็จะหยิบยกขอมูลเพียงสวนใดสวนหนึ่ง มากกวาที่จะหยิบยกขอมูลทั้งหมดมากลาว  
มาอภิปรายในสภา แลววันนี้ก็เชนเดียวกัน ทานก็ยังคงอภิปรายในลักษณะเดิม หยิบยก
ขอมูลเพียงเสี้ยวเดียวแลวกลาวอางถึง เสมือนหนึ่งวาเปนขอมูลทั้งหมด ยกตัวอยางกรณี
ทาน กกต. คุณสดศรี สัตยธรรม ไดพูดถึงการใหใบแดงที่จังหวัดอุบลราชธานี ทานก็ 
หยิบยกมาเฉพาะเรื่องใบแดงที่จังหวัดอุบลราชธานีบอกวาคุณสดศรีพูดเชนนั้น แตจริง ๆ 
แลว ทาน กกต. สดศรีทานบอกวา กกต. ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีมติใหใบแดงผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยทานหนึ่ง นี่คือกรณีตัวอยาง แลวเมื่อสักครู
ท านก็อภิปรายเสมือนหนึ่ ง ว า  มีการให ใบแดงกับพรรคประชาธิปตย ซึ่ ง เปน
กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย ความจริงในลักษณะนี้ผมเขาใจวา ทานผูอภิปราย 
ถาเผื่อวาทานจะพิจารณาแนวทางการอภิปรายของทานก็จะเปนประโยชนกับสภา -------- 
                   - ๕๔/๑ 



 ๑๑๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๕๔/๑ 
 
แตถาเผื่อวาทานยังคงอภิปรายในลักษณะเดิมอยู สภาแหงนี้ผมเขาใจวาทานก็คงจะตอง
มีผูลุกขึ้นประทวงทาน มีผูลุกขึ้นโตแยงทาน ซึ่งไมเปนประโยชนตอสภาเลยครับ เสียเวลา
ในการอภิปราย เสียเวลาในการโตตอบ ซึ่งผมวาการเมืองที่สรางสรรค ทานคงจะมี 
สวนสําคัญในการสรางสรรคในการเมืองในสภาแหงนี้ แตถาเผื่อวาทานคงทําในลักษณะ
เดิมผมเขาใจวามันไมสรางสรรคหรอกครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณจตุพรครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
จตุพร พรหมพันธุ ผมยืนยันวาคุณสดศรี สัตยธรรม ไดสัมภาษณวาเขาแจกใบแดงทั้ง  
๔ คนที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะเปนความผิดกรรมเดียวกัน ๒. ก็คือวาคุณสดศรีเคย
สัมภาษณมากอนหนานี้วา กกต. เคยมีมติไปแลวครั้งหนึ่ง แลวตอมาก็ยกเลิกมติ แลวก็ไป
ตั้งอนุกรรมการกันใหม ประเด็นตอมาก็คือวาถาทานไมผิดไมแจกตั๋วหนังจริง กกต. เขาจะ
แจกใบเหลืองใหทานทําไม เพราะคําวินิจฉัยบอกวามีการแจกตั๋วหนังจริง ก็สรุปเปน
สาระสําคัญถาทานไมผิดทานตองไดใบขาวหมด นี่ ๒ เหลือง ๑ แดง ๑ ขาว แลวผมพูด
ผิดตรงไหน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมตองขออนุญาตนะครับ เร่ืองนี้คงไมตองโตแยงนะครับ เดี๋ยวทานเลขาธิการก็จะเปน
ผูตอบเองนะครับ เพราะวาคุณจตุพรถามเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย 
นะครับ ขอความกรุณาเถอะครับ คุณนิพิฏฐ ไมอยางนั้นจะเปนการโตแยงกันตอ  
ผมอนุญาตใหคุณเฉลิมชัยเทานั้นนะครับ คุณนิพิฏฐเชิญนั่งลงกอนครับ เชิญคุณเฉลิมชัย  
ในฐานะถูกพาดพิงครับ 
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
ศุภชัย ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ กรณีใบเหลืองที่ผูอภิปรายพูดเมื่อสักครู กกต. วินิจฉัยวา 
ผมและคุณวุฒิพงษไดประโยชนรวม กกต. มิไดวินิจฉัยวาผมแจกตั๋วหนังแตอยางไร  
นี่ก็เปนอีกกรณีตัวอยางหนึ่งที่ผูอภิปรายไมเคยสํานึกเลยวาจะหยิบยกอะไรมาพูดในสภา 



 ๑๑๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๕๔/๒ 
 
ขอเท็จจริงปรากฏอยู แตทานก็ถนัดที่จะใชวิธีการพูดซึ่งทําใหผูคนสับสนและสงสัย  
ทานครับ ถาสํานึกนิดหนึ่งก็จะเปนประโยชนตอสภาครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณจตุพรครับ ขอเปนครั้งสุดทาย ไมอยางนั้นก็จะโตแยง คุณนิพิฏฐเชิญนั่งลงกอนครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ผมนิดเดียวครับ ทานประธานครับ 
ขอความกรุณาทานเลขาธิการ กกต. ชวยไปยกเลิกการแจกใบเหลืองเถอะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณนิพิฏฐนั่งลงกอนครับ คุณจตุพรถูกพาดพิงตองไดสิทธิกอนคุณนิพิฏฐนะครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  คือฟงแลวไมผิดเลยครับ เพราะวา
ฉะนั้น กกต. ตองไปยกเลิกใบเหลืองเลย ตองเปนใบขาวหมดครับ ฟงแลวบริสุทธิ์ 
หมดเลยครับ ขอบพระคุณทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ความจริงเรื่องนี้ไมนาจะตองโตแยงคนตอไปนะครับ เพราะวาเดี๋ยวเลขาธิการ กกต.  
จะตอบ เชิญคุณนิพิฏฐประทวงอะไรครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม นิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปตย จังหวัดพัทลุง ผมไมไดโตแยงอะไรมากเรื่องไปเทาไร  
แตผมกราบเรียนทานประธานวาเพื่อนสมาชิกขออภัยเอยนามทานจตุพรไดอภิปรายวามี
ขอมูลที่ทานสดศรีบอกวา กกต. มีมติใบแดงไปแลว และมีมติยกเลิกภายหลัง แนนอนครับ 
พรรคประชาธิปตยเสียหายแน ทานอางวามีคําใหสัมภาษณของคุณสดศรี ยืนขึ้นสิครับ  
สงเอกสารสิครับ ทานประธานครับ ผมอยากให 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอใหคุณนิพิฏฐพูดใหจบกอนครับ คุณนิพิฏฐไมมีสิทธิที่จะเรียกคุณจตุพรยืนขึ้นนะครับ 
ยกเวนประธานครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมขอบคุณคุณจตุพรที่ทําตามคําสั่ง
ผมนะครับ เมื่อสักครูเวลาผมอภิปราย ผมบอกวามีผลการสํารวจของเอแบคโพลล  
ผมขออนุญาตทานประธานอาน  ทานประธานจะอนุญาต  ทานจตุพรบอกวา 



 ๑๑๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๕๔/๓ 
 
มีคําสัมภาษณของคุณสดศรีซึ่งถามีจริงนะครับ ผมเสียหายแน ทานจตุพรพูดอยางนี้ 
มาหลายครั้งแลว อางเอกสารสิครับ ยืนยันสิครับวาคุณสดศรีพูดวาอยางนั้น ถาคุณสดศรี
บอกวาใหใบแดงแลว แลวคุณสุเมธดึงออก พรุงนี้ผมจะไปพบคุณสดศรีครับ ทําอยางนั้น
ผิดกฎหมายครับ เร่ืองที่ ๑ คุณจตุพรตองอางเอกสารคําใหสัมภาษณคุณสดศรีถามีจริง
ครับ แตวาถาทานไมอางแสดงวาทานพูดโกหกในสภาแหงนี้ เ ร่ืองที่ ๑  เรื่องที่ ๒  
ทานเลขาธิการ กกต. ทานตองตอบ ณ บัดนี้ครับ อยาใชเวลานานไปกวานี้ เปนการพูด
ตอเนื่องและทานตองกลาววาที่คุณจตุพรพูดนั้น 
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๕๕/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เร่ืองนี้ไมตองหรอกครับ เพราะผมเตรียมจะใหทานเลขาธิการ กกต. ตอบอยูแลวนะครับ
เพราะเปนเรื่องที่เปนเรื่องสําคัญ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ถามคุณจตุพรเถอะครับวามีขอมูล    
ในมือไหม แลวสงทานประธาน ผมจะไปดู ถามีจริง ๆ พรุงนี้ผมจะไปพบคุณสดศรีครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณจตุพรครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม   
จตุพร พรหมพันธุ ขอเรียนนะครับวา ที่ผมบอกวาคุณสดศรีสัมภาษณ หนังสือพิมพ   
เขาลงกันไปทั่ว และถาคุณนิพิฏฐตองการ เดี๋ยวพรุงนี้ผมก็คัดสําเนาหนังสือพิมพ ไมมี
อะไร หลักฐานมันก็มีโทนโท ไมอยางนั้นผมจะพูดไดอยางไร ผมจึงบอกวามันมีหลักฐาน 
และก็พรุงนี้ก็เอาใหคุณนิพิฏฐได แตวาที่ผมอานกันมาผมพูดตางกรรมตางวาระมาหลาย
รอบวาคุณสดศรีไดใหสัมภาษณบอกวา กกต. ไดมีมติแจกใบแดงไปแลว แตคุณสุเมธ         
ขอสอบสวนเพิ่มเติม จึงไปยกเลิกมติดังกลาว สัมภาษณมาชัดเจน ผมยืนยัน 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ นิดเดียว แสดงวา
คุณจตุพรไมมีขอมูลในมือใชไหมครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวาพอแลวครับ ไมอยางนั้นมันก็ประทวงกันไปประทวงกันมา 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ผมไมเชื่อถือหนังสือพิมพทุกฉบับ
อยูไดอยางไร 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญนั่งลงทั้งคูครับ เชิญนั่งลงทั้งคู คุณนิพิฏฐดวย เดี๋ยวจะไดเชิญทานเลขาธิการ กกต. 
ตอบ เชิญคุณนิพิฏฐนั่งลงครับ 
  (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 



 ๑๑๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๕๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณหมอวรงคก็ไมตองประทวงแลวครับ ไมอยางนั้นมันก็จะประทวงกันไปกันมา  
ผมอยากจะใหเราทั้ง ๒ ฝายอดทน เมื่อทานพูดถึงเขาได เขาพูดถึงทานกลับทานตองฟง
ไดนะครับ เชิญหมอวรงคนั่งลงครับ เชิญนั่งลงเถอะครับ ผมจะเชิญเลขาธิการ กกต.  
เปนคนตอบ จะไดตอบสด ๆ เลย แลวเดี๋ยวหมอวรงคจะประทวงหลังจากที่เลขาธิการตอบ 
ผมยังไมไดยินวาพาดพิงนะครับ เชิญนั่งลงเถอะครับ ไมอยางนั้นมันก็จะโตแยงกันอยางนี้  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  มันคนละเรือ่งครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คนละเรื่องกันใชไหมครับ อยางนั้นประทวงไดครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค  เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก ผมใชสิทธิ
พาดพิงที่ผูอภิปรายไดอภิปรายพาดพิงถึงผมในประโยคที่วา เผด็จการทุนนิยมสามานย 
เพราะวาผูอภิปรายไดพยายามจะชี้ใหเห็นวาพวกเราพรรคประชาธิปตยไมเคารพ 
เสียงสวนใหญ เพราะเหมือนกับวาเขาไดเสียงขางมากแลวเขามาเปนรัฐบาล แลวผม
กลาวหาวาเขาเปนเผด็จการทุนนิยมสามานย ซึ่งจริง ๆ แลวเนื้อหาที่ผมอภิปรายแลวไมใช 
ผมตองการชี้ใหเห็นวาถาเขาไดเสียงขางมากเปนรัฐบาลมีเหตุมีผลทําเพื่อประโยชนของ
ประชาชนก็เปนรัฐบาลเสียงขางมากที่ดี แตเพียงแตวาถารัฐบาลไมฟงเหตุไมฟงผล  
ทําเพื่อประโยชนของคนบางคน หรือแมกระทั่งมีการทักทวงวาใหใครก็ไมรู หนาตา 
แปลก ๆ คนในสังคมก็ตําหนิตอวาตลอด ไปออกโทรทัศนเอ็นบีที (NBT) ตําหนิคน 
ทั้งสังคมอยางนี้ แลวไมรับฟงถือวาเปนเผด็จการทุนนิยมสามานยครับ ขอชี้แจงครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ผูฟงสามารถฟงไดนะครับวาคุณหมอวรงคตั้งใจจะพูดถึงพรรคการเมืองไหนครับ ผมเอง
ฟงผมยังรูเร่ืองวาหมอตองการจะพูดถึงใครนะครับ เพราะฉะนั้นผมไมอยากใหบรรยากาศ
อยางนี้เกิดขึ้นในสภา ตองขอรองจริง ๆ นะครับ ทั้ง ๒ ฝาย คุณจตุพรเปนครั้งสุดทาย     
นะครับ 



 ๑๒๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๕๕/๓ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ คือผมเอง       
ก็ระมัดระวัง และทั้งหมดที่ผมพูด เนื่องจากวาอีกฝายหนึ่งพูดถึงพวกเรากอนทั้งสิ้น ผมจึง
บอกวา ใครจะวาสามานยอยางไรก็ชางเถอะ แตคุณก็มีสิทธิชี้หนาบอกผมตรง ๆ เพราะ
ผมจะไดชี้หนากลับตรง ๆ เหมือนกันวาประชาชนจะเปนคนตัดสินวาใครคือคนที่  
สามานย ขอบพระคุณทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานเลขาธิการสุทธิพล ทวีชัยการ ตอบชวงนี้กอนครับ 
  นายสุทธิพล  ทวีชัยการ  (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  :   
กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพ ประเด็นที่มีการพาดพิงถึงนะครับ     
ผมขออนุญาตวาสิ่งที่ เปนปญหาของเราในปจจุบันก็คือการที่ เรานั้นไปยึดถือเอา          
การลงขาวของหนังสือพิมพ ผมจะขอเรียนขอเท็จจริงนะครับวา โดยหลักตามกฎหมาย
แลวนี่การลงมติของ  กกต . ที่จะมีผลผูกพันองคกรนี้ ก็คือเกิดจากการลงมติจาก           
องคอํานาจทั้งหา โดยผลของกฎหมาย มิใชเปนการสัมภาษณของ กกต. ทานใดทานหนึ่ง 
ซึ่งถาทานอยากจะทราบความจริง ผมขอเรียนสักนิดหนึ่งวาไมยากครับ ตรวจสอบจากมติ
ของ กกต. ซึ่งผมขอยืนยันวาการลงมติของที่ประชุม กกต. เกี่ยวกับเร่ืองของคดีของ 
คุณวิฑูรยในการที่วินิจฉัย ในการที่ผลก็คือมีการใหใบเหลือง ใบแดง แลวก็มีใบขาว อันนี้ 
กกต. นั้นมีมติคร้ังเดียวเทานั้น อันนี้ผมขอยืนยัน สวนทาน กกต. ทานหนึ่งจะใหสัมภาษณ
อยางไรนั้นผมถือวาในฐานะที่ผมทํางานในตําแหนงเลขานุการในที่ประชุม ------------------ 
 

- ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๕๖/๑ 
 
ผมก็ตองยึดถือการลงมติของทาน กกต. ที่เปนทางการ มิฉะนั้นแลวถาหากวาทาน กกต. 
แสดงความคิดเห็นของทานมันก็จะตองผูกพันองคกรนะครับ ขออนุญาตพูดในเรื่อง
เกี่ยวกับที่พูดถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งดวย เร่ืองบัตรเลือกตั้งผมก็คิดวาเปนเรื่องที่ทาง 
กกต. นั้นไดชี้แจงหลายครั้งนะครับ แลวก็ไดมีการแถลงขาว มีการจัดทําวีซีดี (VCD)  
แลวขณะนี้ไดมีการชี้แจงในทุก ๆ เร่ืองและอยูในเว็บไซต (Web site) ของ กกต. ถาหากวา
คุณจตุพรติดใจก็จะขออนุญาตสงเอกสารที่อยูในเว็บไซตไปให ซึ่งในสวนของการสืบสวน
สอบสวนในคณะของทาน กกต. ที่ทาน กกต. ตั้งขึ้นมาทางเราก็ไดมีการพิจารณาเรื่องของ
การรองเรียนของคุณเสวกโดยที่ไมไดมีการประวิงเวลาหรือวาไมไดละเวนแตอยางใด  
ผลการพิจารณาทาง กกต. ก็ไดมีการแถลงขาวจากในชั้นของสํานักงาน กกต. ไปแลววา
ยกคํารองคัดคานในปจจุบันนี้เร่ืองเกี่ยวกับการพิมพบัตรเลือกตั้งก็อยูในการพิจารณาของ
ดีเอสไอ ซึ่งทาง กกต. ก็ใหความรวมมือมีการนําเอาพยานหลักฐานทั้งในสวนของพยาน
เอกสารและพยานบุคคลไป ก็จะรอผลการพิจารณาของทางดีเอสไอดวยนะครับ สําหรับ
เร่ืองที่ทางทาน กกต. ทานวาที่มาของทาน กกต. ไมชอบ ผมก็เรียนนิดหนึ่งวาถาเราเคารพวา
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ แลว กกต. นั้นก็จัดการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ถา กกต. ไมชอบผลผลิตที่จะเกิดจากการเลือกตั้งก็ไมชอบดวย การไดมา 
ซึ่งไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ไมชอบดวย แตเราตอง
เคารพวารัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ สําหรับประเด็นเรื่องของ 
แกงกระจานก็ไดมีการดําเนินการ ตองเรียนนิดหนึ่งวาการรับสมัครนั้นเปนอํานาจของ  
ผอ. กกต. ทองถิ่น ซึ่งชวงวันสมัครอยูระหวางวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๐ 
ซึ่งทานผูอํานวยการการเลือกตั้งทองถิ่นนั้นทานไมทราบคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในเบื้องตน ภายหลังจากการเลือกตั้งจึงมีผูมารองวานายสมบูรณ ยุทธพันธ ถูกศาล
รัฐธรรมนูญสั่งใหดํารงตําแหนงใหเพิกถอนสิทธิการดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 
๕ ป ซึ่งขณะนั้นจะเหลือระยะเวลาครบ ๓๐ วันที่จะตองประกาศผลตามประกาศ คปค. 
เพียง ๑๒ วัน กกต. จึงตองประกาศผลไปกอน ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองของการดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองของนายสมบูรณนั้น ตรงนี้เปนมุมมองของขอกฎหมายระหวางสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกากับ กกต. ซึ่งมีความแตกตางกัน โดย กกต. เห็นวาจะตอง 



 ๑๒๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๕๖/๒ 
 
ดําเนินการประกาศผลการเลือกตั้งไปกอน ซึ่งหลังจากที่ทางสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกานั้นไดมีมติไดมีความเห็นที่วาจะตองดําเนินการเพิกถอนสิทธิในสวนนี้ ซึ่งขณะนี้ 
กกต. ก็ไดยื่นคํารองไปยังศาลอุทธรณแลวยังอยูในระยะเวลา ๑ ป อันเปนผลให 
นายสมบูรณนั้นตองยุติการปฏิบัติหนาที่แลว ขณะนี้กําลังรอฟงคําสั่งศาลอุทธรณ ดังนั้น 
ก็ขอเรียนนิดหนึ่งวา กกต. นั้นไดปฏิบัติหนาที่ไปตามกฎหมายทุกประการ แลวก็ไมมีเหตุ
อะไรในการดําเนินการที่ กกต. นั้นจะตองไปทําตามใบสั่งหรือไปชวยพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งนะครับ ที่วา กกต. นั้นไมใหความเปนธรรมแกพรรคการเมือง ผมขอ
อนุญาตยกตัวอยางคดีที่มีการทุจริตเลือกตั้งของพรรคพลังประชาชน ซึ่งมีสํานวน 
ที่รองคัดคานมาถึง ๒๙๔ สํานวนนะครับ ขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไป ๒๘๖ สํานวน 
ซึ่งในจํานวนนี้ กกต. นั้นยกคํารองถึง ๑๘๓ สํานวนไมรับคํารอง ๖๔ สํานวนนะครับ รวมที่
ยกและไมรับถึง ๒๔๗ สํานวน ซึ่งคิดเปนรอยละ ๘๖.๓๖ อันนี้ก็ตองเรียนนิดหนึ่งวาในการ
ดําเนินการนั้น กกต. เองก็จะตองดําเนินการไปตามกฎระเบียบของกฎหมายเชนกัน  
ซึ่งในสวนที่มีการพูดถึงวาเรื่องของที่ผมนั้นไดรับการแตงตั้งเปน ครส. เปนกรรมการ  
ขออนุญาตชี้แจงในโอกาสเดียวกันวาในสวนของความเห็นของทุกทานในที่นี้ ทานก็ไดเห็น
ตรงกันวาการแกไขปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นเปนภารกิจ ซึ่งจริง ๆ แลวถาจะมองวา
เปนภารกิจเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นคงไมใช เพราะวาขณะนี้เปนเหมือนมะเร็งราย 
ที่เกาะกินไปทั่วสังคมไทย จึงเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือกัน ------------------ 
 

- ๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๗/๑ 
 
ในชั้นที่ในชวงที่รัฐบาลของทาน พลเอก สุรยุทธเปนนายกรัฐมนตรีนั้นเราก็ไดมีการ
ผลักดันใหการประกาศการแกไขปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเปนวาระแหงชาติ เมื่อ กกต. 
เปนผูผลักดัน เมื่อเขามีการตั้งคณะกรรมการดังกลาว  เขาก็ไมอยากจะตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งใหเปนกรรมการ เขาก็เลยตั้งใหเลขาธิการ กกต. นั้นเปนกรรมการคนหนึ่ง  
แตไมใชเปนเลขานุการ เพื่อที่จะเปนจุดประสาน แตวาไมใชเปนเรื่องที่จะมาเพื่อที่จะไป
บล็อกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งเมื่อผมเห็นประเด็นดังกลาวกลายเปน
ประเด็นทางการเมือง ผมก็คิดวาถาผมนั้นไดดํารงตําแหนงในสวนของกรรมการดังกลาว
นั้นมันก็คงจะเกิดปญหาแน ผมก็เลยเขาประชุมเพียงครั้งเดียว แลวก็รีบถอนตัวออกมา  
ซึ่งเปนที่นาเสียดายมากวาในสวนเร่ืองของการที่เราเห็นรวมกันในการประกาศใหปญหา
การซื้อสิทธิขายเสียงนั้นเปนวาระแหงชาติกลับไมไดผลเทาที่ควร จึงขอวิงวอนนะครับวา
ในสวนของเรื่องการแกไขปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นเมื่อคร้ังที่แลวอาจจะมีการ
วิพากษวิจารณกันวา เอะ มันเปนเรื่องของสมัยรัฐบาลยุค คมช. แตผมขอเรียนนิดหนึ่งวา
เมื่อพวกเรานั้นเห็นตรงกันวาปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นเปนปญหาที่รวมกันทุกคน 
ผมก็อยากวิงวอนใหพวกเราเริ่มอีกครั้งหนึ่ง โดยความรวมมือไมเฉพาะในสวนขององคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน แตรวมถึงในสวนของนักการเมือง พรรคการเมอืงดวย ขอบคุณครับ 
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยประทวงอะไรครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร  (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผม สุนัย  
จุลพงศธร ขอใชเวลานิดเดียว เพราะผมไมไดเขาคิวในการอภิปราย และก็ไมทราบวา 
จะไดหรือเปลา  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยครับ คุณสุนัยมีชื่ออยู แตวิปไมไดเสนอชื่อมา แตเมื่อคุณสุนัยยกมือผมก็จัดตอคิว
ไวใหในลําดับที่ ๘ จะรอเอาไวอภิปรายตอนนั้นเลยไหม คืออยางนี้ไดไหมครับ เดี๋ยวผมจะ
อานรายชื่อของผูที่จะอภิปรายเรียงไว แลวคุณสุนัยก็เปลี่ยนกับเพื่อนผูจะอภิปรายไดไหม  
 



 ๑๒๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๗/๒ 
 
ตอนนี้ขอใหคุณจตุพรตอเนื่องกอน ขอเชิญคุณจตุพรกอนนะครับ เปนเรื่องเดียวกันใชไหม 
ขอสั้น ๆ อยางนั้นเชิญคุณสุนัยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานโทษครับ ตองขอ
ประทานโทษจริง ๆ ทานเลขาธิการครับ คําถามของเพื่อนสมาชิกผมก็นั่งฟงวาทานจะตอบ
หรือเปลา ทานก็ไมตอบ อยางประเด็นของจังหวัดอุบลราชธานีทานก็ไมไดตอบ แตวา 
ไมเปนไร แตอีกประเด็นหนึ่งของพรรคชาติไทยที่มันมีคณะกรรมการ ทานตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นพิจารณากอน ทานบุญทัน ดอกไธสง เปนประธาน แลวเขาก็วินิจฉัยแลววาพรรคชาติไทย
ไมผิด ปรากฏวาแทนที่ทานจะเอาอยางนั้น ตามมตินั้นทานก็ไมไดใช แลวทานมาตั้ง 
ที่ปรึกษาใหม พอมาพิจารณาที่ปรึกษาพิจารณาวาพรรคชาติไทยผิดทานเอาแบบที่ปรึกษา 
เปนเสมือนหนึ่งวาทานตั้งธงไวในใจ แตผมไมเชื่อวาจะเปนอยางนั้น ผมอยากใหทาน 
ตอบเสียตรงนี้วาทําไม เพราะอะไรผมจะไดไมตองถามทานอีก ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณจตุพรตอเนื่องนะครับ ขอสั้น ๆ ครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ประเด็นของกรณีองคการบริหาร
สวนตําบลแกงกระจาน เพชรบุรีก็คือวาเขาเลือกตั้งวันที่ ๓๐ กันยายน ป ๒๕๕๐  
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่ ๒๖ กันยายน กอนการเลือกตั้ง ๔ วัน ทานบอกวา กกต. 
ทองถิ่นที่จัดการเลือกตั้งนี้เขาไมรู  
  ประเด็นตอมาก็คือวา เมื่อมีคนไปรองหลังจากการเลือกตั้ง ๑๕ วัน คือวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ซึ่งโดยกรอบระยะเวลาทานตองรับรองภายใน ๑ เดือน คือภายในวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม คําถามที่เกิดขึ้นก็คือวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น กกต. จะตองไป
ตรวจสอบอะไร กกต. มีหนาที่จะตรวจสอบวาเปนนายสมบูรณคนเดียวกันหรือไม 
เทานั้นเอง นี่ประเด็นที่ ๑ เลย เพราะวาเมื่อเปนนายสมบูรณเปนบุคคลคนเดียวกัน กกต. 
ตองประกาศไมรับรองแลวจัดการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ นายสมบูรณกลายเปนคนที่ไมมีสิทธิ 
ในการเลือกตั้ง เพราะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาจงใจไมแสดงบัญชีทรัพยสิน 
เพราะฉะนั้น กกต. ชุดนี้จึงมีปญหาในการวินิจฉัย เพราะวา กกต. มีเวลานับตั้งแต 
 



 ๑๒๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)          สทุธิกานต ๕๗/๓ 
 
วันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๖ มีเวลาหลายวัน และขณะเดียวกันทานสามารถวินิจฉัยวานายคนนี้ 
ขาดคุณสมบัติ และจัดใหมีการเลือกตั้งใหมภายในระยะเวลาทานสามารถทําไดทันที 
เพราะไมไดมีเนื้อหาอื่นใดเลย นี่ประเด็นที่ ๑ 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๘/๑ 
 
  ประเด็นตอมาครับ ผมไมไดบอกกับทานวาไมเห็นดวยเรื่องการตอตาน 
การซื้อเสียงเปนวาระแหงชาติ  แตทานอยู ในองคกรอิสระเปนเลขาธิการ  กกต .  
เมื่อฝายบริหารเขาแตงตั้งทาน แลวมีสวนไดเสียในการเลือกตั้ง เพราะอยูในบันได ๔ ขั้น 
คือถาทานเห็นถูกทานลาออกภายหลังทําไม ทานลาออกภายหลังไมใชหรือครับ  
ที่ผมบอกวามันเปนการขามฝาย ฝายบริหารจะไปสั่งองคกรอิสระไมได สมมุติวารัฐบาล 
สมชาย วงศสวัสดิ์ แตงตั้งใหทานมาเปนคณะกรรมการอยางนี้ไดหรือไม โดยอาศัย 
คําสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมันไมได ผมไมไดบอกวาไมใชไมเห็นดวยกับวาระแหงชาติ 
เ ร่ืองการตอตานการซื้อเสียง  แตวาฝายบริหารไมมีสิทธิแตงตั้งเลขาธิการ  กกต .  
และเลขาธิการ กกต. ไมมีสิทธิไปเปนกรรมการของฝายบริหาร ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอบแลวใชไหมครับ ตอนนี้ไมตอบนะครับ เชิญทานเลขาธิการสุทธิพลครับ 
  นายสุทธิพล  ทวีชัยการ  (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  :   
ขออนุญาตนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตตอบทางทานสุนัยกอน ซึ่งเปนคําถามของ 
ทานเอกพจน ปานแยม นะครับ กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพครับ 
ผมเรียนนิดหนึ่งนะครับวาในกรณีเร่ืองของพรรคชาติไทย เดิมทีเดียวที่ทางทาน กกต.  
ตั้งคณะอนุกรรมการที่มีทานอาจารยบุญทันเปนประธาน เปนการตั้งคณะอนุกรรมการ 
ใหตรวจสอบขอเท็จจริงตามกฎหมาย  มาตรา ๙๕ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง วาขอเท็จจริงตรงนี้มีขอเท็จจริงที่ไปเกี่ยวของกับ 
ในเรื่องของวามีผูบริหารของพรรคการเมืองนั้นกระทําความผิดอันจะเขาองคประกอบ 
ตามกฎหมายหรือไม ในการดําเนินการทางคณะอนุกรรมการชุดอาจารยบุญทัน  
นอกจากไปตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ยังใหความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นขอกฎหมาย 
เพิ่มเติมนะครับ สั่งใหไปตรวจในสวนของขอเท็จจริง ทานไปใหประเด็นปญหาขอกฎหมาย
วาถึงแมวาจะมีขอเท็จจริงอยางนี้  วาไปใหผูสมัครกระทําการตามมาตรา  ๑๐๓  
แหงกฎหมายเลือกตั้ ง  แตคณะอนุกรรมการมีความเห็นแปลความขอกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง วาจะตองเปนกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูอ่ืน
กระทําความผิด มิใชกรณีที่กรรมการบริหารพรรคผูนั้นกระทําผิดเสียเอง เมื่อเปนเชนนี้ 



 ๑๒๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๘/๒ 
 
เปนกรณีที่มีปญหาการตีความขอกฎหมาย กกต. ไดสงเรื่องใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมาย ซึ่งจริง ๆ แลวคณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการถาวรที่ทางทาน กกต. 
ตั้งอยูแลว ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในสวนขององคกรภายนอกมหาวิทยาลัย แลวก็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายไดมีอยู ๗ ทาน 
ท านมี มติ เป น เอกฉั นท แปลความข อกฎหมายนั้ นแตกต า งจากในส วนของ
คณะอนุกรรมการชุดนี้  ซึ่ งตอมาเ ม่ือนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็น 
แลววาสมควรที่จะสงเรื่องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ประชุม กกต. ก็มีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อสงเรื่องไปที่สํานักงานอัยการสูงสุด 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยพรรคการเมือง สํานักงานอัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดทานมีความเห็นวา 
ควรจะตองมีการดําเนินการตอไป จึงเปนเหตุใหมีการตั้งคณะทํางานรวมกันระหวางผูแทน
ของสํานักงานอัยการสูงสุดและผูแทนของนายทะเบียนพรรคการเมือง ผลจากการประชุม 
ของคณะทํางานรวมกันระหวางทางสํานักงานอัยการสูงสุดและ กกต. เห็นตรงกันวา 
เร่ืองนี้จําเปนตองสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อสรางบรรทัดฐาน อันนี้ก็เปน 
กรณีในสวนของพรรคชาติไทย  
  ในสวนของที่ทานสมาชิกทานจตุพรถามวาทําไมเมื่อรัฐบาลนั้นไป 
ตั้งเลขาธิการ กกต. ในสวนของรัฐบาลตั้งในสวนของเลขาธิการ กกต. ไมได ไปบังคับ 
ทาง กกต. ไมได ตองเรียนนิดหนึ่งนะครับ ผมคงไมสามารถที่จะไปหามไมใหใครตั้ง 
ผมเปนกรรมการ อันนี้ก็เปนสิทธิของเขาที่จะตั้ง แตเมื่อตั้งเขาไปแลว จริง ๆ แลวในสวนตวั
ผมเห็นวาการตั้งเปนกรรมการ การดําเนินการตามกรรมการก็ตองเรียนนิดหนึ่งวา --------- 
 

- ๕๙/๑ 
 
 
 
 



 ๑๒๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๕๙/๑ 
 
ไมไดเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปนสายการบังคับบัญชา แตวาเปนการดําเนินการ
ในลักษณะที่มีหนวยงานหลายหนวยงานเขาไปการตัดสินของกรรมการก็เปนไปตามมติ
เสียงขางมาก แตวาเปนที่นาเสียดายครับที่วาพอเขาไปแลวมีประเด็นทางการเมืองที่มี 
ผูมาโจมตีและขณะนั้นผมเปนหวงครับวาจะกระทบถึงการเลือกตั้งยิ่งมีกระแสวาจะมี 
การเลื่อนการเลือกตั้งออกไป มีกระแสวาจะมีการลมลางการเลือกตั้งผมเปนหวง ก็ได
ปรึกษากับทางทานคณะกรรมการการเลือกตั้งผมก็ไปประชุมแคครั้งเดียวแลวขอถอนตัว
ออกมาเลย อันนี้ก็เปนเรื่องที่เปนความจริงแลวก็ไมมีใครที่จะมาสั่งการ มาบังคับอะไร  
แตขณะเดียวกันผมคงไมสามารถที่จะไปใหทางผูใดนั้นไมตั้งผมเพียงแตวาดูวา 
ความเหมาะสมหรือไมเทานั้นครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับมีผูประสงคจะอภิปรายประมาณ ๒๐ ทานนะครับ ผมจะขอใหเรา
อภิปรายกันทานละสัก ๑๐ นาที ก็จะใชเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมงครึ่งครับ ผมจะอานชื่อ
เรียงไวเลยนะครับ เร่ิมจากคุณรังสิมา รอดรัศมี ตามรายชื่อที่วิปไดสงมาใหนะครับ 
นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ คุณนคร มาฉิม คุณกมล จิระพันธุวาณิช ถาหากวาคุณกมล
ไมอยูคุณนิโรธแทนก็ไดนะครับ ทานนริศ ขํานุรักษ พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ  
เอา ๖ ทานกอนนะครับ คุณนิโรธมีอะไรจะประทวงหรือพาดพิงครับ เชิญคุณนิโรธครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค)  :  ทานประธานสภาครับ จะขออนุญาต
ถามตอเนื่องนิดครับ พาดพิงในสัดสวนของพรรคชาติไทยนะครับ ผมอยากจะขออนุญาต
เรียนถามทานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนิดหนึ่งครับตอจากทานเอกพจน 
เพื่อสืบเนื่องตอเนื้อหาจะไดในกระบวนการเดียวกันผานไปยังทานประธานสภา คือในกรณี 
ที่คณะกรรมการเลือกตั้งไดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งคือมีทานอาจารยที่ชุดแรก 
ที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองของพรรคชาติไทย ฉะนั้นเนื้อหาหรือกระบวนการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงนั้นเปนอยางไรครับหลังจากที่คณะอนุกรรมการชุดนี้ไดใหความเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกฎหมาย ขอกฎหมายเราไมติดใจแตเราขอทราบเนื้อหาขอเท็จจริงวา
อาจารยบุญทัน ดอกไธสง คณะอนุกรรมการชุดแรกมีขอเท็จจริงอยางไรวาผิดหรือ 
ไมผิดอยางไรขอความกรุณาทานเลขาธิการชวยกรุณาตอบดวยครับ ขอบพระคุณครับ 



 ๑๒๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๕๙/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานเลขาธิการสุทธิพลครับ 
  นายสุทธิพล  ทวีชัยการ  (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  :   
ตองเรียนนิดหนึ่งนะครับวาในสวนของทางคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการของทาน
อาจารยบุญทันตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งการตรวจสอบขอเท็จจริงก็จะมีอยู ๒ สวน ในสวนหนึ่ง
ก็คือสวนที่ มันเปนตัวคําวินิจฉัยของทาน  กกต . เองซึ่งเรื่องนั้นมีการสงเรื่องไปที่
คณะกรรมการชุดพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พอตรวจสอบขอเท็จจริง
แลวทุกอยางมันก็ปรากฏอยูในสวนของคําวินิจฉัยของ กกต. สวนหนึ่งแลวก็ที่ยืนยันโดย
คณะกรรมการชุดพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรณีนี้ก็เปนกรณีที่มีการ
ใหใบแดงกอนที่จะมีการประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง ดังนั้นในสวนของตัวปญหา
ขอเท็จจริงที่ทางคณะอนุกรรมการไดเสนอมาก็เปนเรื่องที่มีการเขียนไวมีการอางถึง 
ในสวนของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวก็มีการตรวจสอบวาผูที่มีสวน 
ที่เขาองคประกอบในสวนของมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และการไดมาซึ่ง ส.ว. นั้นมีตําแหนงเปนกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองจริง แตในสวนที่วาจะเขาองคประกอบแลวจะตองดําเนินการสงเรื่องไปให
ศาลรัฐธรรมนูญหรือไมตรงนี้เปนความเห็นทางกฎหมายของทางคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งแปลความในขอกฎหมายในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสองอยางที่ผมไดกราบเรียน 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรไปเมื่อครูนี้ครับผม 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับตองขอความกรุณาหลังจากนี้ขอใหอยูในกรอบเวลา ๑๐ นาทีนะครับ 
เพราะวาเราก็จะเสร็จกันประมาณสี่ทุมคร่ึงครับ ขอเชิญคุณรังสิมา 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
นิดเดียวครับ ทานประธานผมขออนุญาตประทวงทานประธานสักนิดหนึ่งเถอะครับ 
ดวยความเคารพจริง ๆ เร่ิมตนจากการอภิปรายไมไดมีการกําหนดเวลาสมาชิกที่แสดง
ความจํานงจะอภิปรายบางทานใช เวลาถึง  ๓๐  กวานาทีแลวพอมาถึงตอนทาย 
 



 ๑๓๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๕๙/๓ 
 
เอาแลวครับบีบเหลือ ๑๐ นาที พอเดี๋ยวไปเหลือ ๗ นาที เหลือ ๕ นาที เหลือ ๓ นาที  
ผมวามันไมยุติธรรมสําหรับสมาชิกซึ่งแตละคนก็มีเงินเดือนเทากันมีสิทธิยกมือแขนเดียว
เทากัน --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๖๐/๑ 
 
เพราะคนที่พูดขางหลังจะเสียเปรียบคนแรก ผมคิดวาอยางนี้ทานประธาน ไมตองไป
กําหนดเวลา มีปญญาพูดเทาไรพูดไป หมดเรื่องจะพูดก็ตองไมพูด ไปพูดเลอะเทอะ 
เขาก็ไดรับผลเสียเอง เพราะฉะนั้นการที่ทานประธานไปกําหนดเวลาทําใหสมาชิก
เสียเปรียบเยอะแยะเลยครับทานประธาน ลองทบทวนเถอะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานเชาวรินพูดมีเหตุผลนะครับ แตอยางไรก็ตามถาสังเกตดูทุกครั้งผมกําหนดเวลา 
แตไมเคยตัดเวลาใครเลยนะครับ เพียงแตวาเปนกรอบไวใหพวกเราไดอภิปรายกันในเวลา 
๑๐ นาที ซึ่งเปนเวลาที่พอสมควร แตตอนตนที่ทานรองสามารถและผมไดใหอภิปรายได
เกิน ๓๐ นาที เพราะถือวาเปนผูอภิปรายนําซึ่งวิปไดเสนอชื่อขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้น
ผมจะไมตัดเวลาทุกทาน แลวก็ที่ผานมาก็ไมเคยตัดแลวก็ไมเคยทักทวงใครดวย เพียงแตวา
กําหนดเปนกรอบใหพวกเราควบคุมตัวเองครับ คุณนิโรธขอพาดพิงอีกครั้งหนึ่งครับ 
คุณรังสิมาครับ ขอคุณนิโรธอีกครั้งนะครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค)  :  ขออนุญาตเวลาทานสมาชิกหนอย
นะครับ เพื่อนสมาชิกครับ ผมจะขออนุญาตกราบเรียนทานเลขาธิการ กกต. ผานไปยัง
ทานประธานอีกสักครั้งวา การที่คณะอนุกรรมการในการเลือกตั้งที่ทานไดตั้งขึ้นมา 
ทานอาจารยบุญทัน ดอกไธสง วินิจฉัยในครั้งแรกวาไมมีความผิดหมายถึงวาวินิจฉัย 
ในกรณีที่ใหเสนอความเห็นเพิ่มเติมในขอกฎหมายวาคณะกรรมการบริหารพรรค 
ไมเกี่ยวของใชหรือไม หรือวาเหตุและผลในการไปหาขอเท็จจริงนั้นวินิจฉัยวาไมมีการ
กระทําความผิด เพราะวากรรมการบริหารพรรคไมมีสวนรู เห็น เพราะวาในการที่
คณะอนุกรรมการไดมีการวินิจฉัยออกมาวากรรมการบริหารพรรคของพรรคชาติไทยไมได
มีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดในการเลือกตั้งครั้งนั้น จึงมีความเห็นวาไมมีความผิด 
ใชหรือไมครับ ขอใหแยก ๒ สวนใหชัด ๆ เพื่อที่สมาชิกพรรคชาติไทยจะไดรับฟงทําความ
เขาใจครับ กราบขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ชวงนี้ทาง กกต. จะตอบเพิ่มเติมไหมครับ พอดีทานเลขาธิการลงไปเขาหองน้ํา ไมเปนไร
เดี๋ยวกลับมาอีกรอบก็ไดครับ เชิญคุณรังสิมา รอดรัศมี ครับ 



 ๑๓๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๖๐/๒ 
 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดสมุทรสงคราม ดิฉันไดอานรายงานผลการปฏิบัติงานของ กกต. แลวนะคะ ดิฉัน
ตองขอชื่นชมทั้ง กกต. ใหญ แลวก็ กกต. จังหวัดดวย ทั้งเจาหนาที่ ไมใชวาดิฉันไมโดนคดี
อะไรเลยแลวก็มาชื่นชมนะคะ ดิฉันโดนสมัยแรก ๑๑ ขอหา แลวก็ดิฉันคิดวาไมมี ส.ส. 
คนไหนที่โดนแบบดิฉัน คือดิฉันตองไปรองเพลงให กกต. ฟง ถาดิฉันเสียงไมดีก็คงไมได 
มาเปนผูแทนราษฎร  เพราะฉะนั้นก็ตองกราบเรียนทางคณะกรรมการ  กกต . วา 
การทํางานของ กกต. ดิฉันก็ชื่นชมอยูในใจ แตวาจะมีบางสิ่งบางอยางที่ดิฉันอยากจะ
กราบเรียนใหทางหนวยงานของทานไดรับทราบ คือดิฉันเห็นดวยกับการเครงครัด 
เครงครัดของการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคการเมืองตาง ๆ อยางเชน ใครที่จะ
มาเปนสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคประชาธิปตยเขาก็มีขอบังคับ มีระเบียบอยูเลยนะคะ
วาจะตองมีรูปถาย มีสําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน แลวก็ตองเสียเงิน ๒๐ บาท 
พิมพลายนิ้วมือ คือละเอียดมาก คือพรรคประชาธิปตยใครจะมาเปนสมาชิกพรรคเราตอง
ไดทั้งตัวและหัวใจนะคะ เราไมเอาเฉพาะตัวหัวใจไปอยูกับคนอื่นเราไมเอา เพราะฉะนั้น
พรรคประชาธิปตยตั้งมา ๖๐ กวาป มีสมาชิกพรรคตอนนี้เหลือ ๒ ลาน ๘ แสนคน แตเคย
มีบางพรรคในอดีตที่ผานมา ดิฉันจะยอนเทาความใหทานทราบสักนิดหนึ่งวา บางพรรค
เพิ่งจะตั้งมามีเปนสิบกวาลานคนขึ้นเลยไมกี่ป มีสมาชิกพรรคมาก ทานก็คงจะทราบดี 
เพราะวาอยู ๆ บัตรสมาชิกมาเองถึงหัวบันไดบาน แลวก็มาสรางปญหาใหกับ ส.ส. ดวย 
  

- ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๑/๑ 
 
เพราะวาพอ ส.ส. ไปหาเสียงตามบานหรือไปพบปะพี่นองประชาชนก็ฝากสมาชิก  
บัตรสมาชิกให ส.ส. ชวยทําหนังสือคืนเพราะเขาไมไดเต็มใจที่จะสมัครเปนสมาชิก 
ของพรรคนั้น  ๆ  แลวอีกอยางหนึ่งคือ ขณะนี้ มีผูนําชุมชนไปปลอมแปลงเอกสาร 
เอาสําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชนของพี่นองประชาชนมา แลวมีใบลาออกจากการ
เปนสมาชิกของพรรคประชาธิปตย เอามาสงใหกับพรรคประชาธิปตยเปนปงเลย บอกวา
ใหเอาออกจากทะเบียนของพรรคดวย ดิฉันก็ไดรับหนังสืออันนี้จากเจาหนาที่ของพรรค 
เขาก็เกิดความสงสัยวา ทําไมลาออกทีหนึ่งเปนปงเลย สงมา พอมาดูแลวมันเปนลายมือ
ของคน ๆ เดียวเลย ที่เซ็นแทน ปลอมลายเซ็นหมดเลยวา ใหลาออกจากสมาชิกพรรคนี้ 
ดิฉันก็เลยขอเอากลับไป ไปลงในพื้นที่ ก็ไปถามรายคนวา หนังสือที่สงมาที่พรรคนี้ทานได
ลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยจริงหรือไม ทุกทานในเอกสารนี้ดิฉันไดให
เขาเซ็นแลววา เขาไมไดลาออก ไมไดรับรูอะไรเลย มีคนมาปลอมแปลงเอกสารของเขา  
แตมีบางคนที่ยังหาไมเจอ ดิฉันก็อยากจะกราบเรียนทานวา มันจะมีพรรคการเมืองใหม 
ที่จะเกิดขึ้น ไดใหผูนําชุมชนเปนตัวแทนไป แลวก็ไปใหคาหัว ถาเปนสมาชิกพรรคนี้แลว 
จะไดหัวละ ๕๐ บาท ๘๐ บาทก็มี ๑๐๐ บาทก็มี แลวแตใครจะหักคาหัวมากนอย  
ใครหักมากประชาชนก็ไดนอยหนอย แตดิฉันคิดวาอยางนี้มันไมถูก คือเจาตัวไมรูเร่ืองเลย 
อยู ๆ เอามาเซ็นออก ดังนี้พรรคประชาธิปตยเปนพรรคที่รอบคอบ เขาดูกอนวาสงมา
เปนปง ทําไมมันกลายเปนลายเซ็นของคน ๆ เดียวกันหมด แตถาพรรคไหนไมรอบคอบ
เหมือนพรรคประชาธิปตยก็จะโดนพรรคการเมืองนี้มันขี้โกง ใชไหม มันก็จะโกง อดีตก็โกง
มาแลว เวรกรรมมันก็มีจริง ก็โดนยุบมาแลว วันนี้จะโดนยุบอีก มันก็โกงอีก แลวนี่ 
ก็จะจัดตั้งพรรคใหม ก็เร่ิมโกงตั้งแตยังไมเร่ิมเลย ดิฉันจึงอยากจะกราบเรียนทานประธาน
ผานไปทางทานเลขาธิการเดี๋ยวดิฉันจะสงเอกสารทั้งหมดใหทานดูวาทานจะดําเนินการ
อยางไรกับบุคคลพวกนี้ นี่เฉพาะจังหวัดดิฉัน สมุทรสงคราม แคจังหวัดเล็ก ๆ มี ส.ส.  
คนเดียว แตจังหวัดใหญ ๆ แลวถาทําทุกเขต ทั้งหมด ๔๐๐ เขต มันจะเปนปญหามากเลย 
เพราะมันมีผลตอพรรคการเมือง มันมีผลตอเงินสนับสนุน เงินไมกี่สตางคหรอก แตวา 
มันไมมีความเปนคน มันโกงแลวโกงเลา โกงไมเลิก ดิฉันเลยอยากจะถามทานประธาน 
ผานไปเลขาธิการวา ทานจะดําเนินการอยางไรกับคนประเภทนี้ แลวก็คนที่มีอยูในหนังสือนี้ 



 ๑๓๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๑/๒ 
 
จะดําเนินการทางกฎหมายอยางไร เพราะวาเขาไดดําเนินการผานไปตามผูนําชุมชน 
ตาง ๆ ผูนําหมูบาน เพราะมันมีเอกสารอยูกับผูนํา เพราะฉะนั้นก็ตองขอฝากวาใหทาง  
กกต. ใหกวดขัน เพราะตอนนี้กําลังจะมีพรรคการเมืองใหมเกิดขึ้นหลายพรรค แลวมา
สรางปญหาใหกับพรรคการเมืองเกา ๆ ที่เขาเปนอยู แลวก็อยู ๆ ก็สงจดหมายมาให 
คนของพรรคเกาเขาออกโดยที่เจาตัวเขาไมยินยอม แลวนี่ก็สรางปญหาใหกับดิฉันดวย 
จะตองไปเดินทุกบานเลยวา คุณลาออกจริงหรือเปลา ไมลาออกก็ตองทําหนังสือ 
กลับมาอีก เพราะฉะนั้นทานดําเนินการอยางไร ดําเนินคดีไปถึงไหน อยางไร ก็ขอใหชวย
แจงใหทราบดวยนะคะ จะเปนพระคุณอยางยิ่งเลยคะ ขอบพระคุณคะ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกดําเนินการประชุมตอไป) 
  (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ไดยืนและยกมือ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานเลขาธิการมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ ทานประทวงอะไรครับ เชิญทานพิเชษฐ
ประทวงเรื่องอะไร  
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ  
เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ทานประธานครับ เร่ืองนี้ 
เปนเรื่องใหญ อยางไรก็ขอทานประธานชวยตรวจสอบหลักฐาน เผลอ ๆ อาจจะเปน 
การใสร ายที่จะยุบพรรคการเมืองพรรคอื่น  ๆ  อีก  อยางไรก็ฝากทานประธาน 
ชวยใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ดวย ขอบคุณครับ 
 

- ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๖๒/๑ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ก็คงจะไดมีการตรวจสอบกันตอไปนะครับ ทานเลขาธิการมีอะไรไหมครับ เชิญครับ  
  นายสุทธิพล ทวีชัยการ (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  :  ในสวน
เร่ืองของทางทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคชาติไทย ผมเรียนนิดหนึ่งครับวา 
ไดชี้แจงไปเรียบรอยแลว เร่ืองนี้ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
ผมขออนุญาตวาเอาไวรอคําวินิจฉัยซึ่งผมเชื่อนะครับวาศาลรัฐธรรมนูญจะวาง       
บรรทัดฐานที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ ผมขออนุญาต เพราะวาคําตอบอะไรไปมันมีผลในทางคดี    
ก็ตองขออนุญาต ซึ่งเมื่อกี้นี้ ไดอธิบายไปแลวนะครับ สวนในประเด็นเรื่องที่ มีการ 
ปลอมลายมือชื่อนะครับ ตองกราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎรผานไปยัง 
ทานสมาชิกนะครับวาเรื่องของการปลอมลายมือชื่อนั้นผมเองก็โดนปลอมลายมือชื่อ 
เพราะวามีการปลอมลายมือชื่อทั้งทานประธาน กกต. แลวก็รวมถึงผมนะครับ ไปปลอม
ลายมือชื่อ ไปแจงวาบัดนี้คุณไดรับการแจงวาไปมีสวนในการทุจริตอะไรตาง ๆ ซึ่งตรงนี้ 
สิ่งที่เราดําเนินการไป ถาเปนสวนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปลอมลายมือชื่อผมก็ได
มอบหมายใหทางสํานักงาน กกต. จังหวัดนั้นที่เกี่ยวของแจงความดําเนินคดีให ถาเปน
เร่ืองที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีการปลอมลายมือชื่อเราก็จะ
ตรวจสอบ ก็ขอใหทานสงเรื่องแจงมานะครับ ซึ่งทาง กกต. เอง ทางสํานักงาน กกต. เอง
จะไมนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ จะตรวจสอบและก็จะรายงานใหทานทราบโดยเร็ว ขอบคุณครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานนายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ครับ 
  นายประสิทธิ์ ชัยวิ รัตนะ  (ชัยภูมิ)  :   กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ วันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ไดนําเสนอผลงานการปฏิบัติการ ก็ตองขอชมทานนะครับ เนื้อหาสาระ โอ.เค. นะครับ  
เปนมาตรฐานที่ดีพอสมควร แตผมอยากเรียนฝากประเด็นไมยาวมากนะครับ เร่ืองที่ผม 
อยากใหทานในฐานะที่เปนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั่นคือเรื่อง 
ผลการดําเนินการของกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ผมอานดูแลวนะครับ จริง ๆ กกต. นาจะ 



 ๑๓๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๖๒/๒ 
 
มีสวนผลักดันในเรื่องการพัฒนาพรรคการเมือง พวกเราพูดตลอดครับวา พรรคการเมือง
ตองมีทุนในการหาเสียง แลวก็ชอบพูดอยูตลอดวาทุนสามานย อะไรก็ทุนสามานย  
เอะอะอะไรก็ทุนสามานย ผมวาพรรคการเมืองทุกพรรคมันมีทั้งคนดี คนไมดีครับ ไมมี
พรรคการเมืองไหนดีหมดทุกคน ผมไมเชื่อวาพรรคการเมืองไหนจะดีหมด แตวาผมอยาก
เรียนทานประธานผานไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองกองทุนสําคัญมากนะครับ 
เพราะวาตามที่ผมดูรายงานนี้ พรรคการเมืองที่ไดรับทุนในป ๒๕๕๐ คือพรรคประชาธิปตย
ได ๓๔ ลานบาท  พรรคชาติไทยได ๒๕ ลานบาท  พรรคมหาชนได ๑๗ ลานบาท  
พรรคไทยเปนไทยได ๑๖ ลานบาท แตผลปรากฏวาการเบิกจาย ทานประธานครับ  
มีแค ๑๐๕ ลานบาท เบิกจายไปแค ๒๕ ลานบาท ไมเบิกจาย ๗๙ ลานบาท ผมดูแลวก็งง 
ๆ เงินแค ๑๐๐ ลานบาทนะครับ จะไปพัฒนาพรรคการเมืองใหเขมแข็งยังเบิกได 
แคนี้ ผมอยากถามทานเลขาธิการวาระเบียบการเบิกจายมันเปนอยางไร เงิน ๑๐๐  
กวาลานบาทนี้เบิกไดแคนี้ ผมไมเขาใจวาแลวพรรคการเมืองจะเขมแข็งอยางไร เราควร
จะตองพัฒนาพรรคการเมืองครับ ตอนนี้ตองยอมรับวาพรรคการเมืองเมืองไทยตอนนี้ 
มันออนแอจนนาอเนจอนาถใจ ผมไมเคยเห็นครับ วิกฤติการเมืองของพรรคการเมืองที่ 
มันเปนแบบนี้ ไมมีใครอยากเปนกรรมการบริหารพรรค ทานประธานครับ ไมมีใคร 
อยากเปนหัวหนาพรรค บางพรรคบอกวาไมกระเทือน แตขอโทษครับ เดี๋ยวนี้ลด 
คณะกรรมการบริหารพรรคหมด -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๖๓/๑ 
 
เมื่อกอนมี ๗๐ – ๘๐ คน เดี๋ยวนี้เหลือ ๑๐ กวาคน  ผมวาในอนาคตอาจจะเหลือแค ๕ คน 
มีหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคอีก ๓ คน นอกนั้นไมตองเปน
อะไร แลวมันจะเขมแข็งไดอยางไรครับทานประธาน ผมอยากฝากทานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งไดชวยพิจารณาหนอย เพราะพวกผมไปออกกฎหมาย เขาหาวาแกเพื่อตัวเอง 
มันไมใชนะครับ พรรคการเมืองถาไมเขมแข็ง ผมบอกไดเลยครับประเทศชาติเดินยาก  
การบริหารเปนไปไมได ถาพรรคการเมืองออนแออยางที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผมบอกไดเลย 
ประเทศชาติจะถอยหลังลงทุกวัน ๆ ทานประธานก็เห็นประเทศที่เจริญแลว พรรคการเมอืง
เขาเขมแข็ง อเมริกาเพิ่งเลือกตั้งไป นายบารัค โอบามา ไดเงินสนับสนุนมากมาย เขาได
เงินคนละไมกี่พันเหรียญ บริจาคได ทําไมครับประชาชนศรัทธา พรรคการเมืองเขมแข็ง 
ตอนนี้ไปหาคนสนับสนุนพรรคการเมืองยาก ผมถึงอยากเรียนทาน โดยเฉพาะเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมวาจําเปน โจทยนี้จําเปนมาก ทานตองชวยพรรคการเมือง
ใหเขมแข็ง ถาพรรคการเมืองเปนอิสระจากทุนทั้งหลาย ผมเชื่อวาพรรคการเมืองนั้น 
จะเขมแข็ง  ก็ฝากนะครับ ปรากฏวาพรรคไทยเปนไทย  ทานตรวจสอบหรือเปลา  
ทานอนุมัติให ๑๖ ลานบาท มันอยูตรงไหน ทานอยาไปตรวจสอบเฉพาะเอกสาร ขอให
ทานไปดูในพื้นที่วาเขาอยูตรงไหน เขาตั้งอยูตรงไหน สาขาพรรคเขาอยูตรงไหน นี่ละครับ 
แคนี้ก็เห็นชัดเจน อยาให กกต. ถูกหลอก อยากฝากตรงนี้  
  และอีกประเด็นหนึ่ง ที่เราตั้ง กกต. กันขึ้นมานี้ ทุกคนก็หวังวาจะสามารถ
ชวยปองกันการทุจริตซื้อเสียง ทุกคนครับ ผมเชื่อนะครับ ส.ส. ทุกคนในสภา ทุกคน 
ไมอยากใหมีใครซื้อเสียงหรอก ไมมี ผมอยากเรียนวาการทุจริตซื้อเสียง ตอนนี้ตองยอมรับ
มันเปนไปทุกระดับ มันเหมือนมะเร็งราย ตอนนี้ตองยอมรับการเลือกตั้งสวนทองถิ่น ไมมี 
อบต. ไหน ไมมีเทศบาลไหนที่ไมมีการใชเงิน ทุก อบต. ทุกเทศบาล ผมอยากบอก 
ทานประธานผานไปถึงทานเลขาธิการ ตอนนี้มีเฉพาะพรรคการเมืองนี่ละครับที่สามารถ
ตานการซื้อเสียงได ยกตัวอยาง พรรคเกาแกของทาน พรรคประชาธิปตย ภาคใตใครไป 
ซื้อเสียง ซื้อไมไดครับ ผมก็ยินดีกับทาน ภาคใตไมมีทาง ตอนนี้ภาคอีสานก็เร่ิมแลว  
เร่ิมแลวครับ การซื้อเสียงไมมีผล การซื้อเสียงไมมีผลในอีสานพอสมควร กําลังจะดีขึ้น 
ดีวัน ดีคืน ผมก็แหวกมานสีมวงเขามา ผมไมอยากจะพูดวามันเกิดอะไรขึ้น แตผมวา 



 ๑๓๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๖๓/๒ 
 
เราตองยอมรับวานโยบายพรรคการเมืองนี่สําคัญ การทํางานสําคัญ ถาประชาชนพึ่งเรา
ได เร่ืองเงินไมมีผลกับเขา เหมือนสหรัฐอเมริกา เหมือนอังกฤษ ฝร่ังเขาถามผมวา 
แลวซื้อเสียงไปทําไม เมืองไทย ไมมีใครตอบได แตทีนี้เราจะไปโทษประชาชน มันโทษ
ไมได เพราะอะไรครับ ประชาชนยากจน ยากแคน คนยากคนจนเต็มบานเต็มเมือง เราจะ
ไปแกอยางไร นี่คือปญหา บางคนบอกเอาเงินกอน เลือกไปก็เทานั้นแหละ นี่คือปญหา
ใหญของ กกต. เราตองตัดคํานี้วา เราตองเลือกเพื่อระบอบประชาธิปไตย แลวให 
พรรคการเมืองนั้นมาบริหารประเทศชาติบานเมือง นําความเจริญ นําความกินดีอยูดีมาสู
พี่นองประชาชน ตรงนั้นผมเชื่อวาจะแกปญหาการซื้อเสียงได ไมใชกลัวพรรคนี้ซื้อเสียง 
คนเดียว ยุบมันหมด ผมวายุบอีก ๑๐๐ ชาติก็ไมมีทางแกปญหาได ถาเราไมแกปญหาที่ 
มโนธรรมจิตใจของคน เราทําอยางไรใหประชาชนอยูดีมีสุข มีความรู มีอะไรที่เขาอยากได
พอสมควร นั่นแหละครับการซื้อเสียงจะหมดไป ถึงอยากฝากทานประธานผานไปถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อยากใหทานรณรงคหนอยครับ ตอนนี้ผมอยากเรียน 
ทานประธานผานไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งวา -------------------------------------------- 
 

- ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๖๔/๑ 
 
อบต. รอบเมืองของจังหวัดชัยภูมิ ตอนนี้ปรากฏวาเจอใบแดง ถามวาผมรูไหมเขาใชเงิน  
รูครับ เขาใหคนละ ๑๐๐ บาท นี่ชัดเจน แตทานประธานรูไหมครับวาเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ที่เลือกนายกผานไป ๑,๕๐๐ บาท ครับ ๑,๕๐๐ บาทตอคน แจกกันเต็มตลาดเต็มไปหมด  
ทําไมครับทําไมไมโดน ผมอยากฝากทานประธานผานไปถึงเลขาธิการ กกต. ชวยไป
ตรวจสอบหนอยครับมันไปหายอยูที่ไหน ไปอยูที่ไหนครับ ไปถามพอคาแมขายในตลาด 
ไดเลยครับในเทศบาลเมืองชัยภูมิ ไปดูเลยครับหัวละ ๑,๕๐๐ บาท มันเกิดแบบนี้ 
แหละครับเขาถึงไมเชื่อม่ันตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมก็ไมทราบวามันเปน ดับเบิ้ล 
สแตนดารด (Double standard) หรือเปลาอยูติดกันเลยครับ กกต. รอบเมืองกับเทศบาล
เมืองชัยภูมิติดกัน คนหนึ่งจาย ๑๐๐ บาท คนหนึ่งจาย ๑,๕๐๐ บาท ถาไมเชื่อผมไปถาม
พอคาแมขายในตลาด ถามเด็กนักเรียนรูหมดครับ แตไมเจออะไร นี่คือความลมเหลว  
นี่คือความไมเชื่อม่ันของพี่นองประชาชน อยากฝากทานประธานผานไปถึงทานเลขาธิการ
คณะกรรมการวาเรื่องนี้สําคัญทานตองทําสงครามกับการซื้อเสียง ทานตองชวยสงเสริม
ใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็งตอไป คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเปนคณะกรรมการ
ที่ประชาชนยกยองในอนาคตตอไป ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานนคร มาฉิม ครับ 
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ เนื่องจากวาผมเองก็ไดอภิปรายในชวงทาย ๆ ซึ่งเกรงวาจะซ้ํา
ประเด็น ซึ่งหลายประเด็นก็สอดคลองแลวก็เห็นพองกันกับเพื่อนสมาชิกหลายทานที่ได
อภิปรายไป เพราะฉะนั้นผมเองในประเด็นไหนที่ซ้ําผมจะไมพูดถึง แตวาอยากจะเพิ่มเติม
ในสาระหลัก ๆ ในจุดยืนแลวก็ในเปาหมายที่ผมตองการที่จะกราบเรียนทานประธาน 
ผานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อที่จะในอนาคตขางหนาไมวาการเลือกตั้ง 
ในระดับทองถิ่น การเลือกตั้งในระดับชาติตอไปในภายภาคหนาทานจะไดมีขอมูล  
มีขอเท็จจริง มีขอสังเกตเพิ่มเติมในการที่จะขจัดสิ่งที่แปลกปลอมเขามาโดยผาน
กระบวนการประชาธิปไตยไมใหเขามาสูการใชอํานาจรัฐและใหกระบวนการในการ 



 ๑๔๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๖๔/๒ 
 
คัดกรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดคัดสรรคนที่ดี คนที่มีความซื่อสัตย คนที่สุจริต
แลวก็ไมกระทําความผิดกฎหมาย ไดรับการเลือกตั้งมาดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม 
มาทําหนาที่เพื่อปกปองรักษาผลประโยชนใหกับบานเมืองแลวก็ประชาชนอยางแทจริง 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมเองแมวาจะไมผานการเลือกตั้งมามากนัก แตวาในชวง  
๓ สมัยที่ไดรับโอกาสจากพี่นองประชาชนมาติดตอกัน ยกเวนในชวงที่มีรัฐประหาร  
ในชวงนั้นก็วางเวนแลวก็ไดไปประกอบสัมมาอาชีพโดยปกติ แตก็ไดติดตามการเมือง
อยางใกลชิด ไดติดตามการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระตาง ๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งทานจะเปนผูผาทางตันในการที่จะพัฒนาการเมืองของไทย พัฒนา
นักการเมืองของไทย และพัฒนาความรูความสามารถในการที่จะใหพี่นองประชาชน 
ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการที่จะคัดกรองบุคคลแลวก็ขับเคลื่อนประเทศไทย
ของเราตอไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ผมฟงกระแสของพี่นองประชาชนทั้งโดยตรง
แลวก็โดยออม โดยตรงผมเองก็คาดไมถึงนะครับวาจะเปนผูหนึ่งในการที่จะตองถูก 
แนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ ขับไล แลวก็ประทวงดวยกิริยาอาการที่ดูแลว 
ก็คอนขางหยาบคาย แตผมเองก็ไดขอชื่นชมผูนํา นปช. บางสวน บางคน -------------------- 
 

- ๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๖๕/๑ 
 
คือ ๒ คนที่เปนแกนนําในวันที่ผมถูกกักบริเวณอยูที่โรงแรมเชียงใหมออรคิดที่จังหวัด
เชียงใหมเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ที่ผานมา เขามาพูดในทํานองที่วาอยาให ส.ส.  
ของพรรคประชาธิปตยไปภาคเหนือ อยาให ส.ส. พรรคประชาธิปตยหรือใครก็แลวแต 
ที่ใสเสื้อพรรคประชาธิปตยหรือติดสติ๊กเกอร (Sticker) ที่เปนโลโก (Logo) ในรถ แลวมี
สัญลักษณของพรรคประชาธิปตยไปที่ภาคเหนือ ผมเองเปนคนภาคเหนือครับ รูสึก 
เจ็บช้ําใจ แตวาไมไดโกรธผูที่มาประทวง แตวาที่วาเจ็บช้ําใจที่วาทําไมประเทศไทยในยุค
ปจจุบันจึงมีความแตกแยก  จึงมีการแบงฝกแบงฝาย ไมไดคํานึงถึงวาถูกหรือผิด  
แตคํานึงถึงความรูสึกเปนที่ตั้งวาอนันี้ไมใชพวกเรา อันนี้คือพวกเรา ผิดถูกยังไมตองพูดถึง  
แลวก็ขับไล ผมเลยบอกวาขอคุยกับแกนนําหนอย แกนนําก็รับฟงเหตุผลนะครับ บอกวา
ผมเรียนกับทานทุกทาน จุดยืน ความคิดเห็นทางการเมืองอาจจะแตกตางกัน แตวาเราคือ
คนไทยดวยกันทุกคน ในเมื่อจุดยืนตางกัน แตวาเราเปนคนไทย แตเปาหมายอันเดียวกัน 
ก็คือตองการที่จะพัฒนาประเทศของเราใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ  
โดยใชกลไกของรัฐสภา โดยใชกลไกที่ผานผูแทนปวงชนที่ทุกทานเลือกมาทั้งหมด  
เพราะฉะนั้นขอใหทุกฝายเคารพจุดยืนและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รับฟงเหตุผลซึ่งกัน
และกัน ผมเชื่อวาจะนําไปสูการแกไขวิกฤตการณทางการเมืองที่ เกิดขึ้น อันนี้คือ 
ความแตกแยก ไมรวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่มหานครของประเทศเราก็คือกรุงเทพฯ หลายครั้ง 
ไมรวมถึงที่จังหวัดอุดรธานี หรือภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ความแตกแยกที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ 
นาสลดหดหูใจมากที่สุดวามันไมนาจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในยุคปจจุบัน ผมกลับมาคิด
วาในเมื่อภาวการณทางการเมืองมาถึงจุดนี้แลว พวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภารวมกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทานมาชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎรในวันนี้ และสวนอื่น ๆ   
ของสังคมเรามาชวยกันคิดวาเราจะผาทางตันที่จะเปนวังวนวัฏจักรในความขัดแยง
อยางไร  กอนที่ผมจะกราบเรียนทานประธานเพื่อเสนอเหตุผลตามแนวคิดที่ผม 
ไดพยายามรวบรวมมา ผมขอถือโอกาสนี้ไดขอบคุณกองทัพ ไมวาจะเปนกองทัพบก   
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ และก็สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่กองทัพมีความอดทน  
อดกลั้น ไมอางสถานการณที่เปนวิกฤติทางการเมืองที่เปนอยูในสภาพปจจุบันมาทํา
รัฐประหาร เพราะพวกเราไมตองการใหเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้น  แลวก็เชื่อวา 



 ๑๔๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๖๕/๒ 
 
กระบวนการในการพัฒนาของประชาธิปไตยของเรา ประชาชนจะเรียนรูนักการเมือง 
ที่ทุจริตที่ไดมาโดยไมชอบ กกต. จะเปนผูคัดสรรออกไป แตกระบวนการเหลานี้คนที่จะ 
ผาทางตันไดมากที่สุดอยูที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทานประธานครับ เพราะฉะนั้น
ขั้นตอนที่ ๑ ที่ผมพยายามไดรวบรวม พยายามพิจารณาก็คือผมดูจากโครงสรางพื้นฐาน
ทั้งประเทศ ดูจากกฎหมายแมบทก็คือรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกําหนด 
ไวชัดเจน  ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญฉบับไหน  โดยเฉพาะฉบับปจจุบันที่ ใชบังคับ 
ในป ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ ทานประธานครับ มาตรา ๒๓๖ กําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไวชัดเจน แตผมจะขออนุญาตเรียนทานประธานหยิบยกขึ้นมา
กรณีเดียว อยางอื่นเพื่อนสมาชิกไดพูดไปหมดแลวนะครับ  
   กรณีที่ผมหยิบยกขึ้นมาในมาตรา ๒๓๖ ก็คือ (๘) สงเสริมและสนับสนุน
หรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  
หรือสนับสนุนองคกรเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริลักษณ ๖๖/๑ 
 
ผมถือวาหนาที่ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญใน (๘) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บกพรองอยู  ทําไมผมจึงกราบเรียนทานประธานวา  กกต .  ยังบกพรองในขอนี้ 
ทานประธานครับ ผมเคยไปศึกษาดูงานในตางประเทศหลายประเทศ เขาปูพื้นฐานในการ
เรียนรูระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแตระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แลวก็ระดับมหาวิทยาลัย แตบานเราหลักสูตรการศึกษา 
การเรียนรูประวัติศาสตรทางการเมือง การเรียนรูระบอบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยยังไมไดรับการสนับสนุน แมจากสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ 
ที่จะตองรับผิดชอบโดยตรงก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ทานประธานครับ 
เพราะฉะนั้นผมถือวากระบวนการในการที่จะใหประชาชนทุกสวนทั้งในเมืองและชนบท 
ไดเรียนรูไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ภารกิจความรับผิดชอบตอนักการเมือง คุณธรรมและ
จริยธรรมของนักการเมืองในระดับทองถิ่นจนถึงในระดับชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังถือวาบกพรองตามกรอบหนาที่ที่ทานมีอยู การกระจายความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนอยมาก สงผลมาถึงที่เพื่อนสมาชิกไดพูด
สักครู แตผมจะขออนุญาตย้ําก็คือการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดแกพรรคการเมือง  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมเปดไปที่รายงานของทานหนาที่ ๙๒ และหนาที่ ๙๓  
พรรคการเมืองในป ๒๕๕๐ ทานหมายเหตุไววา ไมไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผนดินนะครับ แลวก็ในปงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ทานประธานครับ  
มีพรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนเบิกจายตามแผนและตามโครงการและแผนงานของ
พรรคการเมืองป ๒๕๕๐ มี ๒๑ พรรค พรรคการเมืองที่มี ส.ส. อยูในสภา ผมไมไดติดใจ 
อยางเชน พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคมหาชน แตพรรคการเมืองหนึ่ง 
ที่ผมติดใจ แลวก็รูประวัติของหัวหนาพรรคการเมืองนี้ แตวาผมจะไมขอเอยชื่อก็คือ 
พรรคไทยเพื่อไทย แตเดิมนะครับกอนที่จะมาเปนพรรคไทยเปนไทย แตเดิมก็คือ 
พรรคคนขอปลดหนี้นะครับ ไดงบประมาณสนับสนุนทั้งหมด ๑๖,๑๕๐,๓๐๐ บาท  
ทานประธานที่เคารพครับ ย้ํากับคําพูดของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครูวา ผมไมตองการ 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกหลอก ผมตองการใหเงินทุกบาททุกสตางคที่เปนเงินภาษี
ของประชาชนถูกใชไปในการพัฒนาทางการเมืองอยางจริงจัง อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  



 ๑๔๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริลักษณ ๖๖/๒ 
 
พอปรากฏวามาดูรายชื่อของคณะกรรมการกองทุนนะครับ ก็มีอยูทั้งหมด ๕ - ๖ รายชื่อ 
ผูแทนพรรคไทยเปนไทยนะครับ ก็เปน ๑ ในคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองนะครับ 
แมกระทั่งตัวหนังสือก็ยังพิมพผิดนะครับทานประธาน หนาที่ ๘๙ ผูแทนพรรคไทยเปนไทย
มีแตสระไอ ท ทหาร แตวาหนาที่ ๙๒ พรรคไทยเปนไทยมีสระไอ ท ทหาร ย ยักษ อันนี้คือ 
ความบกพรอง แตวาไมใชเพราะตัวอักษร แตผมกราบเรียนทานประธานผานไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ ขอใหทานตรวจสอบ ใหชี้แจงบัญชีรายรับ – รายจาย 
แลวก็ใหชี้แจงวามี ส.ส. กี่คน มีกี่สาขา แตละสาขาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางไร 
แลวก็การกําหนดนโยบายบางอยางของพรรคการเมืองบางพรรคกอใหเกิดความเขาใจผิด
กับพี่นองประชาชนเปนอยางยิ่ งนะครับ  อันนี้ ขอกราบเรียนเปนประเด็นที่  ๑  
ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองที่ ๒ ครับ การที่เราจะผาวงจรความขัดแยงอยางรุนแรง 
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันเราคงจะตองมารวมกันคิด แลวก็คงจะตองขอใหหลาย ๆ ฝายเขามา 
มีสวนรวม ๑. ก็คือระดับนักการเมืองทุกระดับ อันที่ ๒ ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง---- 
 

- ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๖๗/๑ 
 
อันที่ ๓ ก็คือภาคประชาชนนะครับ ผมขอไวอยางเดียว ทานประธานครับ ไมวา 
พรรคการเมืองใดเปนรัฐบาลหรือฝายคาน ถาทําผิดกฎหมายก็ตองนอมรับความผิด และ
เราจะตองยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรม คนเปนจํานวนมากถาเลือกและพรรคการเมือง 
ที่ไดรับเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ถาศาลยุติธรรมหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินวา
ผิดตองยอมรับ ตองยอมรับความผิดอันนั้น อยาเอาเสียงขางมากเปนเครื่องอาง 
ความชอบธรรมโดยที่ไมคํานึงถึงความถูกและความผิด ถาเสียงขางมากเปนฝายผิดและ
ศาลยุติธรรมตัดสินวาผิด จะตองยอมรับวาสิ่งนั้นเปนการกระทําความผิดของกฎหมาย
บานเมือง สวนเสียงขางมากเปนความเห็นของประชาชนเปนเสียงสวนใหญ เพราะฉะนั้น
มันคนละประเด็นกัน ทานประธานครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานเพื่อไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
ถาจังหวัดไหนมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เปนพรรคพวกของตนเองของ
ฝายการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นก็จะเอื้อประโยชนใหกับผูที่
ผลักดันและสนับสนุนตนเขามาเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง บางจังหวัดก็สามารถที่จะ 
กลาหาญใชดุลยพินิจโดยมิชอบเพื่อที่จะใหเปรียบกับพรรคการเมืองอีกฝายหนึ่ง  
ผมยกตัวอยางเชน ผมยกตัวอยางนะครับ ทานประธานครับ ในการเลือกตั้งวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมา ผมเองไปเปนผูอํานวยการการเลือกตั้ง ส.ส. ซอมที่จังหวัด
เพชรบูรณแทนพรรคประชาธิปตย  พอสมัครกันเสร็จเ รียบรอย  วันที่  ๑  ตุลาคม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณตัดสิทธิผูสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปตย เบอร ๓ ขออนุญาตเอยนามทานก็คือ
อดีตนายอําเภอพิชัย คนโทเงิน ผมก็ไปเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณวาทาน การที่ทานอางในคําสั่งเพิกถอน 
ตัดสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งของ ส.ส. จังหวัดเพชรบูรณ มันไมนาจะถูกตองนะครับ 
เพราะวาทานไมไดไปเลือกตั้งเฉพาะ อบต. ในตําบลที่ทานอยู แตทานบอกวาการไมไป
เลือกตั้ง อบต. ทําใหเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ดวย กกต. เขาใชดุลยพินิจอยางนี้  
ผมบอกวาไมนาจะใช และหลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบูรณ 
ก็ไดแกไขคําสั่งใหม ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ บอกวาคําสั่งที่ออกมาเปลี่ยนแปลง  



 ๑๔๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๖๗/๒ 
 
และก็เพิ่มคําสั่งใหม แตยืนสิทธิในการเพิกถอน สิทธิในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้ง เร่ืองนี้ 
ผมเห็นวามันไมชอบมาพากล และหลังจากนั้นกอนที่คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะไดรับการวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ทานก็มีคําสั่งขอความรวมมือ 
ไปยังผูวาราชการจังหวัด ไปยังนายอําเภอ ไปยังกํานัน ผูใหญบาน และสวนราชการ
ทองถิ่นใหประกาศวาอยาใหประชาชนไปเลือกผูสมัคร หมายเลข ๓ ของพรรคประชาธิปตย 
เพราะถูกตัดสิทธิทางการเมืองแลว ผมเองกับคณะทํางานดานกฎหมายก็จึงยื่นคํารองตอ 
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในวันที่ ๗ ตุลาคม ในชวงนั้นดวยความเคารพในการตัดสินของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตย 
ไมสามารถเดินออกหาเสียงตามปกติได จนศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไดมีการตัดสิน  
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ คืนสิทธิใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตยบอกวา
การไมไปเลือกตั้งทองถิ่นไมทําใหเสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติ แตเรามีเวลา
หาเสียงแคเพียง ๓ วัน ทานประธานครับ ผมจึงอยากจะกราบเรียนทานประธานวาผานไป
ยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผานทานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวา ----------- 
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๖๘/๑ 
 
ทานจะแสดงความรับผิดชอบตอความเสียหายทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ควร   
ที่จะไดรับสิทธิ และควรที่จะมีสิทธิในการที่จะหาเสียงโดยชอบในระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธิ
ไป เวลานอยมาก เพราะฉะนั้นจะแสดงความรับผิดชอบอยางไร ทานประธานที่เคารพครบั 
อันนี้ก็คือเปนคําฝาก และก็เปนขอรองเรียนผานทานประธานผานไปยังคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง  
  เรื่องตอมาทานประธานครับ สั้น ๆ นะครับ ก็คือ ในการเลือกตั้งทองถิ่น
หรือการเลือกตั้งในระดับชาตินั้น ผมไมปฏิเสธเลยวามีการใชจายเงินทองทรัพยสิน      
เกินกวาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และกฎหมายกําหนดไว ผมวารอยละ ๙๐ เกิน 
เพราะผมไมปฏิเสธความจริง แตในเมื่อมีการใชจายงบประมาณเกิน คณะกรรมการ    
การเลือกตั้งก็ไดออกประกาศขึ้นมา ขออนุญาตอางถึงประกาศของคณะกรรมการ       
การเลือกตั้ง ทานประธานครับ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง จํานวน 
หลักเกณฑ และวิธีการการใชเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงิน 
ไดตามปกติประเพณีของพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองและสมาชิก 
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ         
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผมอยากจะขอถือโอกาสนี้กราบเรียน    
ทานประธานผานไปยัง กกต. นะครับวา ขอใหทานชี้แจงเรื่องกฎหมายพรรคการเมือง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. ใหชัดไปถึงพี่นองประชาชน
ทุกทานวามีขอบังคับอยางไร ทานทําความเขาใจสักหนอย เพราะถาเกิดวาไมทํา       
ความเขาใจนะครับ วัด โรงเรียน มูลนิธิ สถานสงเคราะห ชมรม สมาคม ก็ขอความรวมมือ 
ขอความชวยเหลือ ขอความอนุเคราะหมายังนักการเมือง โดยเฉพาะผูที่มีตําแหนงเปน 
ส.ส.  ส.ว. อยู ทานบอกวา สั้น ๆ นะครับทานประธาน การใหตามปกติ หมายความวา 
การใหที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาเปนแบบแผนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
เชน งานวัดเกิด งานบวช งานโกนจุก งานแตงาน งานขึ้นบานใหม งานบุญ งานเทศกาล               
งานขึ้นปใหม หรืองานศพ เปนตน ทั้งนี้ ไมไดหมายความรวมถึงการใหในวาระอันควร    
แกทายาทโดยธรรม ตามมาตรา ๑,๖๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลวก็
การใหทรัพยสินอะไรตาง ๆ โดยรวมนะครับ ไมใหคร้ังละเกิน ๓,๐๐๐ บาท ทานกําหนดไว 



 ๑๔๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๖๘/๒ 
 
ทําไมทานประธานครับ กกต. กําหนดเรื่องนี้ไวทําไม ถาจะหามคุณก็หามเลย เหมือนที่
ประเทศตาง ๆ เชนที่ญี่ปุน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
กรุณาสรุปหนอยนะครับทาน เกินเวลามากแลว 
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  ครับ ฝากเรื่องนี้กับทานประธานไปถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และฝากทานเปนเรื่องสุดทายก็คือ ทําอยางไรใหประชาชน   
ทุกภาคสวนไดเขาใจวานับแตนี้ตอไปใหกันไมไดนะ ถาใหแลวถูกบวกครึ่งนะครับ คนที่มา
ขอก็รับโทษดวยนะ ขอ กกต. ไดชี้แจง และก็ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนรวมกัน
พัฒนาบานเมืองของเราดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไป ทาน พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ ครับ 
  พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ หลังจากที่เรามี กกต. ชุดนี้ หลังจากที่ไดรับทราบรายชื่อวาแตละทาน
ไดมาดํารงตําแหนงเพื่อที่จะกํากับดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความสุจริตยุติธรรม   
ผมชื่นชมยินดีมากครับทานประธาน เพราะวาผมเองไดมีโอกาสไดรวมทํางานกับบางทาน
บางคนที่เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อคร้ังยังรับราชการอยู แลวมีความมั่นใจมากวา
หลาย ๆ ทานที่เราไดรวมทํางานนั้นมีบรรทัดฐานครับ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ปรากฏ
เห็นเดนชัดเลย แลวยิ่งมาทราบหลังจากนั้นอีกไมกี่วันที่มีการเลือกทานเลขาธิการขึ้นมา 
ทานเปนนักกฎหมายจากฮาวารด (Harvard) ทานจบจากเพนสิวาเนีย (Pennsylvania) 
สหรัฐอเมริกา เรายิ่งชื่นชอบใหญเลยวาเราไดคนหนุมที่จะมาชวยกันกํากับดูแล           
การเลือกตั้ง -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
 
 



 ๑๔๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๖๙/๑ 
 
ซึ่งเราในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผานการเลือกตั้งมาหลายครั้ง ผมเองอยู 
ในสภาแหงนี้ ๑๖ ปดวยกัน ทานประธานครับ นี่คือความดีใจที่เราไดเห็น แตเมื่อทานได
เขามาทําหนาที่หลังจากที่มี คมช. ก็ทําใหผมเองมีความรูสึกที่คอนขางจะเปลี่ยนไป 
สักหนอย แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความเขาใจวาในประเทศไทยมันมีอํานาจลึกลับหลายอยาง 
คนที่เรามุงหวังแลวก็มองทานทั้งหลายเหลานี้ดวยเปนคนที่มีคุณคาตอสังคมอยางมาก
ไดรับผลกระทบจากอํานาจบางสวนที่ทําใหทานตองกระทําหรือเขาไปเกี่ยวพันกับ 
บางเรื่องที่ทําใหความยุติธรรมนั้นมันผันแปรไป ทานประธานครับ ทานคงจําไดเมื่อเรา
เตรียมตัวลงสูสนามเลือกตั้งในฐานะที่เปนนักประชาธิปไตยและสนใจการเมือง กกต. 
จังหวัดนครราชสีมาที่ผมมีภูมิลําเนามีเขตเลือกตั้งอยู แลวก็อีกหลาย ๆ จังหวัดซึ่งเราเอง
นั้นมีเขตเลือกตั้ง แลวก็แตละทานแตละคนก็ลงรับสมัครเลือกตั้งก็ไดทําหนังสือเชิญ 
พวกเราทั้งหลายในฐานะผูสมัครเขาไปประชุมหารือ แลวพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางในการ
แบงเขตเลือกตั้ง เพราะกอนนี้มันเขตเลือกตั้งละคน เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อหา 
ความเหมาะสมและยุติธรรมตามที่ กกต. ไดกําหนดเอาไว ๑. ตองมีพื้นที่ติดตอกัน  
๒. ประชากรตองใกลเคียงกัน ๓. ตองเคยอยูในเขตเลือกตั้งเดียวกันมากอนมีพื้นที่
ติดตอกันเคยอยูในเขตเลือกตั้งกันมากอน และโดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีประเพณี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกลเคียงกันและคลายคลึงกัน แลวก็จะจัดอยูในเขต
เดียวกัน ทานประธานที่เคารพครับ เราเองไดเขารวมประชุมกันทุกคน ก็ปรากฏวา 
มีการเสนอขึ้นมา ๓ แบบ ขออนุญาตตองยอนหลังไปเพื่อใหประธานนั้นไดเห็นกันชัด ๆ  
ก็จะเห็นวา กกต. จังหวัดนครราชสีมาเองนั้นก็ไดกําหนดแบบขึ้นมา ๓ แบบ โดยให 
พวกเราทั้งหลายไดแสดงความคิดความเห็นก็แสดงตัวเลขบรรดาประชากรที่มีอยูตาม 
กฎ ระเบียบที่ กกต. ไดตั้งไว แลวก็เสนอเขามาสวนกลางใหสวนกลางนั้นไดพิจารณาขึ้นไป  
ทานประธานครับ ผมเรียนวาเขตเลือกตั้งจากที่ กกต. จากจังหวัดไดเสนอเขามาสวนกลาง
พอยอนกลับไปใหมมันไมไดเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่เราไดประชุมกันครั้งแรกเลย
แมแตนิดเดียว เราเองก็สงสัยวาทําไมมันเปนอยางนั้น เพราะในการประชุมครั้งแรกได 
ตกลงกติกากฎเกณฑกันไวชัดเจนตามที่กฎเกณฑ กติกา ที่ กกต. กลางไดเปนผูกําหนด 
แตเมื่อปรากฏวาเมื่อสงกลับไปประกาศเปนเขตเลือกตั้งมันเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง  



 ๑๕๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๖๙/๒ 
 
เขตพื้นที่เลือกตั้งของผมตองขออนุญาตผานทานประธานไปยังทานเลขาธิการที่เคารพวา
ผมไมเคยปรากฏเลยกอนที่ผมเปนผูแทนราษฎรอยู พื้นที่เลือกตั้งผมมีอําเภอปากชอง  
ปกธงชัย วังน้ําเขียว สีคิ้ว ดานขุนทด นี่คืออดีตที่เคยผานการเลือกตั้งมาแลว แลวเขตเดิม
มันเปนอยางนี้ เราไมปฏิเสธเขตใหญถาเกิดคิดขึ้นวาเขตใหญซื้อเสียงยาก ผูแทนมีโอกาส
ไดเปน ผูสมัครคนอื่นขยันขันแข็งมีโอกาสไดเปนไมจําเปนตองมีเงินมาก ใครใชเงิน 
ตองใชมากก็อาจจะไมกลาใชก็ไมวากันตรงนั้นนะครับ ก็ระหวางนั้นก็มีคนมาบอก 
อีกหลายพรรคการเมืองก็พยายามติดตอมายังเราผูเปนผูสมัครทั้งหลายวาปลี่ยนใจเถอะ 
คุณอยาอยู เลยพรรคพลังประชาชนคุณถูกบล็อกถูกดําเนินการทุกอยางที่ ไมให 
ชนะเลือกตั้งแนนอน แตดวยความมั่นใจในพรรคพลังประชาชนและดวยความมั่นใจ 
ในนโยบายของพรรคเราปฏิเสธถึงแมวาเขาบอกวาถาไมไปดวยเขตมันจะเปลี่ยนไมเปนไป
ตามขอตกลงแรกเดิมก็บอกไมเปนไร ก็หมือนกับวาเขาก็พยายามที่จะลอมคอกแลวเอา
เราเขาไปในคอกบอกจะมา ไมมา ถามาเขตจะเปลี่ยนแนเราไมเชื่อเพราะวาเราเองมั่นใจ
วาในอดีตเราเคยรับราชการกับผูหลักผูใหญที่มาเปน กกต. เพราะทานมีมาตรฐาน 
มีบรรทัดฐานมีความซื่อสัตยสุจริตยืนยันชัดเจน แตเราบอกไมเชื่อ คุณจะเปลี่ยนอยางไร
ผมก็ไมเชื่อ แลวก็ไมคิดวาอํานาจของ คมช. จะยิ่งใหญขนาดนั้นการที่จะไปสั่ง กกต. นั้น
ดําเนินการไดตามที่ตัวเองตองการเพื่อที่จะชนะเลือกตั้งผมไมคิดจริง ๆ ---------------------- 
 

- ๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๗๐/๑ 
 
ทานประธานครับ พอถึงเวลาแลวก็ปรากฏวาเขตของผมนี้เปลี่ยนจากอําเภอปากชอง 
ซึ่งติดมวกเหล็ก สระบุรีออกไปวังน้ําเขียว ไปปกธงชัย แลวก็ผานอําเภอโชคชัย ๑ อําเภอ 
ผานอําเภอโชคชัย ๑ อําเภอไมไดอยูในเขตเลือกตั้งผานไปเสิงสาง ไปครบุรี ไปเสิงสางติด
บุรีรัมย ผานทานประธานไปยังทานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ เคารพ  
เขตเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปอยางนี้เลย ทานเห็นไหม  ขึ้นภูเขาเลย จากติดสระบุรีไปยัง
บุรีรัมยเขตเลือกตั้งผม ไมไดทอถอย แตตองพูดใหประธานผานไปยังทานเลขาธิการ  
ซึ่งเปนคนหนุมไฟแรงและคิดวาทานมีความรูความสามารถที่จะนําไปสูการแกไข 
อนาคต นี่คือสิ่งที่ประกาศไวชัดเจนวาถาคุณไมมาอยูกับผมนี้เขตเลือกตั้งจะตองเปลี่ยน
แลวไมเปนไปตามกําหนดกฎเกณฑเอาไวแตทีแรกดวย ผมถึงมามองวาสิ่งที่เรามองและ
ม่ันใจวาวันนี้ กกต. ใหญ กกต. คณะนี้เปนคน กกต. ที่เราเคยสัมผัสและมีความใกลชิด 
แลวก็รูดวยวาแตละคนนี้ทํางานอยางไร เราก็ไมสบายใจทานประธานครับ  แลววันนี้ 
เขตเลือกตั้งก็เปนอยางนี้ เปนไปตามที่คนที่มีอํานาจในขณะนั้นพูดดวยซ้ําไป นีค่อืสิง่ทีต่อง
ทบทวน นี่คือสิ่งที่ตองผานทานประธานไปยังทานเลขาธิการ ฝากไปทานประธานอภิชาต
ที่เคารพวา วันนี้ศรัทธา กกต. ตองเรงสราง ทานทําหนาที่อยูแลว ตองทําใหดีขึ้นกวานี้  
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองพิจารณา นอกเหนือจากนั้นแลว ผมถามนิดหนึ่ง ถามทานประธาน
ไปยังทานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันนี้ผมเขาใจปญหาทานเยอะแยะ 
ขอบกพรองมันตองมีถาเลือกตั้งทั้งประเทศทุกระดับ ขีดความสามารถทานจํากัดมาก 
บคุลากรทานไมพรอม เครื่องมือทานไมทันสมัย ทานลงพื้นที่โดยละเอียดไมได ทุกคนจอง
ที่จะโกง ทุกคนจองที่จะทุจริต นี่คือสิ่งที่มันปรากฏและผมมั่นใจวานี่คือสิ่งที่ทานเอง 
ก็หนักใจ  แตสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมไมเห็นดวยอยางยิ่ ง เลย  ผม  ไม เห็นดวยวา 
ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาตํารวจไปทํางานดวย ที่ผมพูดอยางนี้ตองเรียนตรง ๆ 
วาภารกิจตรงนี้ ไมใชหนาที่ตํารวจ  ปลอยใหเขาไปปราบปรามโจรผูราย ตอสูกับ
ผูกอการราย หรือไปสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดคดีอาญาตาง ๆ  ซึ่งไมอยากใหเอามา 
ทานครับ ทานสรางของทานเองไดไหม วันนี้บุคลากรของทานพยายามที่จะปนคน 
ของทานเขามาทําหนาที่ตรงนี้เลย เพราะทานก็รูดีวาวันนี้ปญหาทั้งหลายใน กกต. เอง 
เกิดขึ้นจากตํารวจที่ เปนฝายสอบสวนมากมายเลย  ณ วันนี้ ผมไมเห็นดวยจริง  ๆ  



 ๑๕๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๗๐/๒ 
 
ทานประธานผานไปยังทานเลขาธิการพิจารณาเถอะครับ วันนี้ตํารวจมันแบงฝกแบงฝาย
เยอะแยะแตไหนแตไรเปนอยางนี้ บางคนหวังกาวหนาในหนาที่ราชการ บางคนหวังเงิน
หวังทองเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากตรงนั้นเยอะแยะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทานตอง
ทบทวนเพื่อที่จะไมใหสํานักงานตํารวจแหงชาตินี้เสียหาย แลวทานคงจะเห็นวันนี้ตํารวจ
คนไหนที่ไมชอบนักการเมืองคนไหน หรือไมไดรับการแตงตั้งจากนักการเมืองคนไหนที่มี
อํานาจหนาที่ คนนั้นระวัง มันทําไดหมด เขาทําไดหมดจริง ๆ ซึ่งผมไมอยากใหเขาตองไป
เกลือกกลั้วอยางนี้แลวทําให กกต. นั้นเสียหายดวย ทานประธานครับ วันนี้ในเขตเลือกตั้ง
ของผมวันนี้เราเอาความจริงมาพูด อยากให กกต. ไดรับรูวาวันนี้ทานไมตองถามผมหรอก  
ทานถามในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งที่ ๒ ของผม เขาเอยกันอยางไรวันนี้ บางคนจาย  
๗๐ ลานบาทเลือกตั้งที่ผานมา วันนี้สํานวนสอบสวนเรียบรอยหมด พยานหลักฐาน 
ผูกํากับเปนพยาน ปลัดอําเภอเปนพยาน พยานเยอะแยะเต็มไปหมดเลย แตไมมีอะไร
คืบหนาเลย เขาบอกวามีการวิ่งเตนกันครับทานประธาน แต กกต. ในระดับผูใหญ 
ไม รูหรอก  เขาวิ่งเตนผานคนที่สอบสวน  ดึงเรื่องจนยาว ดึงเรื่องจนสํานวนลาชา  
ไมเสนอบาง โอเอในเร่ืองการสอบพยานหลักฐานบาง คือผมไมไดเจตนาวันนี้พวกเรา 
เขามากันแลวในนี้แตวันนี้คือสิ่งที่ผมเปนหวงคือจะทําอยางไรที่จะใหการเลือกตั้งสุจริต
ยุติธรรมทานประธาน ผมนั่งอยูตรงนี้มา ๑๖ ป เราไมมีไดมีฐานะอะไรเราทํางานกับ
ชาวบาน แลวถาเลนกันขนาดนั้นเราก็จะไมเลนดวยซ้ําไปถาเกิดวาใชเงินกันขนาดนั้น  
แตวันนี้คนที่ไดไปกระทําอะไรตาง ๆ นานาอะไรเหลานี้ใชเงินใชทองมากมายไมไดรับ 
ผลการพิจารณาจาก กกต. เลย และศรัทธาประชาชนที่มีตอ กกต. จะหดหายไป  
จะหดหายจริง ๆ ครับพวกนี้ และผมมีความมั่นใจวาวันนี้แตละคนที่ประกาศมานี้
คุณสมบัติเพียบพรอมหมด -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 
 
 



 ๑๕๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๑/๑ 
 
ทานไมทานเกมหรอกครับ ทานไมทันหรอกครับ เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนทั้งหลาย
เหล านี้ นะครับ  พวกนี้ คื อตั วปญหามากมายถ า เกิดท านคุมไม ได  กํ ากับไมดี 
ทานประธานครับ นี่คือเร่ืองจริง ๆ ครับ ทานประธานครับ ที่ซ้ํารายยิ่งกวานั้นทานประธาน
พยานแตละปาก อีกฝายหนึ่งที่ถูกรองเรียนรูหมดวาเปนใคร อยูที่ไหน บานอยูที่ไหน สงคน 
ไปประกบหมด  ขมขูหมด  นี่คือ เกิดขึ้นครับทานประธาน  พูดแลวอยากรองไห  
ทานประธานครับ ผมไมอยากจะเห็นระบบการเมือง ระบบเลือกตั้งเปนอยางนี้เลยแมแต
นิดเดียว บุคลากรดี ๆ ที่เรามานั่งพิจารณาตรงนี้มันตามไมทันแลวทานตองเสียหาย 
ไปดวย นี่คือสิ่งที่ตองฝากบอก ทานไปดูไดเลยครับวันนี้ ไปดูไดเลยครับ พยานหลักฐาน
แตละคนมีพยานบุคคลชัดเจน หลักฐานชัดเจน นี่คือสิ่งที่จะโกรธจะเกลียดกันอยางไร 
ก็ตาม แตวาผมไมเห็นดวยในการที่จะตองใชเงินกันมากมาย ผมก็เหมือนกับพรรค 
เพื่อนรวมสมาชิกในสภาทุกคน ผมไมอยากเห็นการซื้อสิทธิขายเสียง พวกเราไมอยากเห็น 
เหมือนกับทานที่ไมอยากเห็น อยางวันนี้ผมก็ไมอยากเห็นพรรคหนึ่งพรรคใดประกาศวา
พวกคนที่ซื้อสิทธิขายเสียงแลวไดเสียงมาชนะคนโนนคนนี้ มันเกิดจากการกํากับดูแล 
ที่ไมทั่วถึง วันนี้ทานมีบุคลากรที่ไมพรอม วันนี้แจงความเขาไป รองทุกขเขาไป ตามเลข
โทรศัพทที่แจงทานไปไมมีอะไรเกิดขึ้น เขาทําผิดที่โนน ทําผิดที่นี่ ทําผิดที่นั่น ไมมีอะไร
เกิดขึ้นแมแตนิดเดียวเพราะทานไมมีกําลัง นี่คือขอบกพรองครับทานประธาน ผมเขาใจวา
ทานตั้งใจดี ทานเห็นบานเมืองที่จะตองชวยกันแกไข แตมันทําไมได วันนี้ใครจะวาทาน 
ผมก็จะแกตางให เพราะมันไมมีทาง ผมถึงบอกวามีความคิดเหมือนกับเพื่อนสมาชิก
หลาย ๆ ทาน หลาย ๆ คน อีกเมื่อไรก็ไมรูวาทานจะทําได ตราบใดที่มันตองแกกัน 
อยางเปนระบบมากมายหลายอยาง  แลวตองให เครื่องไม เครื่องมือทานเต็มที่  
ใหงบประมาณทานเต็มที่ดําเนินการจางบุคลากรใหพรอม ติดอาวุธทางความคิดใหดี 
สรางเยาวชนตามที่ทานทําโครงการรายงานเขามาในสภาผูแทนราษฎร สิ่งตาง ๆ เหลานี้
ใชเวลา ผมเห็นใจทานครับ แตในเวลาเดียวกันผมก็ไมอยากใหคนผิดตองลอยนวล  
ความยุติธรรมไมตองซื้อ ทานประธานครับ ทานเปนนักกฎหมายระดับที่มีความรู
ความสามารถมากมาย วันนี้มีการวิ่งเตนเสียเงินเสียทองกันเพื่อใหพนผิด อยางนี้ผมวา 
มันนาอับอาย ทานประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากทานประธานไปยังทานเลขาธิการ 



 ๑๕๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๑/๒ 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแนนอนที่สุดผมเชื่อในความเปนอิสระของทานในเวลานี้  
ซึ่งกอนนี้ทานอาจจะมีผูที่มีอํานาจคอยกําหนด ที่อาจจะใหทานนั้นทํางานไมสะดวก ผมก็
เขาใจทานครับ ทานครับ บัตรนี่เวลาเลือกตั้งลวงหนา ทานประธานครับ เมื่อเลือกตั้ง
ลวงหนาเสร็จแลว ทานประธานครับ ทานจะใหเอาไปเก็บไวทําไมในที่ลับ หนาสถานีก็ได 
หนาอําเภอก็ได ทานสรางกรงไวเลยครับ เอากุญแจคลองใหดี ๆ เอาใหมันหลายดอกก็ได 
ใหใครผานไปผานมาเห็น นี่คือสิ่งที่ทานจะแสดงถึงความยุติธรรม แสดงถึงความโปรงใส 
แตถาทานเอาไปเก็บเอาไวศาลากลาง กทม. บาง ในโรงพักบาง ไมมีใครเห็นเลยแมแต 
นิดเดียว บัตรจะเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนผมวามันแกได ตรงนี้ทานดูสักนิดเถอะ เพราะผม 
ไมอยากใหเขาวิพากษวิจารณวาเราไปรวมรูเห็นเปนใจดวยกับพรรคโนนพรรคนี้เพื่อใหเขา
จัดรัฐบาล ใหเขาไดรับการเลือกตั้งเขามามาก ๆ เอาไปตั้งไวหนาโรงพักเลย เหมือนกรงขัง
คน เอาบัตรใสเขาไว ใสกุญแจไวขางหนาใครไปใครมาเห็นหมด อยางนี้สิครับ มันไมได
ยากทานประธานครับ  ถาทําไปแลวผมวาทานได รับการปรบมือดวยซ้ําไป  นี่คือ 
การแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจในการที่จะแกไขปญหา ทานประธานครับ อีกขอหนึ่ง 
นะครับ ผมเชื่อไดวาการนับคะแนน ทานประธาน ชุดกอนนี้มันนับรวม แตดวยเหตุผล 
ของทาน ทานก็มานับที่หนาหนวย อันตรายครับทานประธาน อยางไรนับหนาหนวย
อันตราย ไดประโยชนนอยกวาครับ ทานประธานครับ เพราะคนยืนคุมกําหนดไดหมด 
คะแนนไมออกมีปญหา ประชาชนหวาดกลัวอิทธิพลขมเหงรังแกทํารายสารพัด แตการที่
ทานเสียเวลาสักหนอย ควบคุมกํากับใหดี ๆ สักหนอย ใชเวลามากสักหนอยก็ไมเปนไร
ครับทานประธาน ผมเชื่อวาอยูในอํานาจของ กกต. ผมวาคนหนุม ๆ อยางทานเลขาธิการ 
ทานคิด ทานทําไดครับ ทานทบทวนใหมเถอะครับ ---------------------------------------------- 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๒/๑ 
 
ไมตองไปกังวลมากมายเกี่ยวกับเร่ืองหีบเลือกตั้งมันจะตองเหมือนกันทั่วประเทศ 
ทานเห็นไหมครับการเลือกตั้งของอเมริกาเดี๋ยวนี้แตละรัฐไมเหมือนกันทานดูหรือเปลาครับ 
หีบที่ตั้งรัฐนี้ก็แบบหนึ่งอีกรัฐหนึ่งก็แบบหนึ่งไมไดกําหนดอะไรมันชัดเจน แตวันนี้ 
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวาตองแสวงหาตรงไหนที่มันดูแลววามันจะดีที่สุด ผมเชื่อแนวา 
ทานเองก็ลําบากใจมาก ๆ ในเร่ืองของการดําเนินการเลือกตั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ทองถิ่นอีกเยอะแยะเหลือเกินแลววันนี้ก็เห็นแกทานสมาชิกของเราหลายคนที่อภิปราย 
มันใชเงินกันเยอะจริง ๆ แลวก็ยังทวีความรุนแรงใชเงินอยางมากมาย ทานครับมันปลอยไว
ไมไดอยางนั้นทานตองหาทางใหดีที่สุดครับพวกเราก็ยินดีในการที่จะชวยกันสนับสนุน
เทาที่จะทําไดแลวในสวนที่การเลือกตั้งของพวกเราทั้งหลายมันก็จะรักษาในสิ่งที่มันสุจริต
ยุติธรรมที่สุด ทานประธานครับ อํานาจรัฐเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปตยพูด 
ผมเห็นดวยนะครับ ไมใชเงินอยางเดียวที่จายลงไปอํานาจรัฐที่ใชผมอยูในซีกรัฐบาล 
ผมก็ไมเห็นดวยครับทานประธานถาเลือกตั้งเริ่มตนดวยหนึ่งดวยกันครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
กรุณากระชับหนอยนะครับ 
  พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา)  :  สรุปครับทานประธาน
จริง ๆ นาจะตออีกสักวันทานประธานครับ ผมเรียนวาอํานาจรัฐมีความสําคัญมาก  
ทานประธานครับ ที่ผานมาทานประธานนายอําเภอจายเงินบนอําเภอ จายเงินบนอําเภอ
ผมไมเคยเห็นครับ ผานการเลือกตั้งมาหลายครั้งหลายหนไปใหกับผูนําทั้งหลาย นี่คือ 
สิ่งที่เปนปญหามากครับ เยอะแยะผมเห็นใจครับ อยางไรก็ตามขอบพระคุณทานประธาน
ผานไปยังทานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดกรุณารับฟงผมคิดวาในสิ่งที่ผมอภิปราย
ดวยความบริสุทธิ์ใจและเปนประโยชนและตองการที่จะรักษาชื่อเสียงเกียรติยศและ 
ความเปนธรรมมาสูการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานนริศ ขํานุรักษ ครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ
สมาชิสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตไดอภิปราย 



 ๑๕๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๒/๒ 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กกต. ไมกี่ประเด็นนะครับ เพราะวา 
จากการศึกษาผมไดพบความขัดแยงในทางกฎหมายอยูหนึ่งที่หนึ่งประเด็นที่มีผลตอ 
การทํางานของ กกต. มีผลตอการพัฒนาการเมืองและผมคิดวาตองไดรับการแกไขโดยเร็ว
นะครับ ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๗ (๔) กําหนดใหมีกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการ
ของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายใหมีกองทุนพัฒนาการเมืองขึ้น ขณะนี้
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเกิดขึ้นแลวตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองป ๒๕๕๐ แตวาในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้ ง ส .ส. และการไดมาซึ่ ง ส.ว. มาตรา  ๒๘ ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ 
ประธาน กกต. เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดวาบุคคลซึ่งไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ห รือไม ไปใชสิทธิ เลือกตั้ งและไดแจ ง เหตุแห งความจํา เปนซึ่ ง เปน เหตุ อันควร 
ยอมไดรับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตรงนี้ขัดแยงกัน
ทานประธานครับ รัฐธรรมนูญกําหนดใหสนับสนุนในสวนที่รวมตัวกันเปนเครือขาย 
กลุมบุคคลรัฐธรรมนูญเขียนอยางนั้นนะครับ วาลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ใหกองทุนนี้สนับสนุนเขาไป
ไดในกลุมที่เปนเครือขาย แตวา พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.  
ใหสิทธิสนับสนุนกองทุนแกบุคคลไดนะครับ แตวาถาอยางนั้นถาบุคคลไปขอรับจะขัดกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๗ (๔) ผมคิดวาความขัดแยงนี้ควรไดรับการแกไขโดยเร็ว เพราะวา
ความขัดแยงนี้จะนําไปสูการไมสะดวกในการใชเงินพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งเรา
จําเปนจะตองมีการพัฒนาโดยเร็วและก็หนทางใด ๆ ที่ทาง กกต. จะแสวงหาไดในการ
ชวยเหลือการเมืองและการพัฒนาไมวาจะเปนการใชเงินกองทุนนี้หรืออ่ืนใดก็ใหรีบ
ดําเนินการนะครับ นี่เปนประเด็นที่ ๑  
 

- ๗๓/๑ 
 
 



 ๑๕๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๗๓/๑ 
 
  ประเด็นที่ ๒ มีขอโตแยงกันวาระหวางการเลือกตั้งการเมืองระดับชาติกับ
ทองถิ่น อันไหนสําคัญกวา และอันไหนมีการทุจริตมากกวา และระหวางการเลือกตั้ง
การเมืองระดับชาติกับทองถิ่นอันไหนทําความเสียหายใหกับบานเมืองมากกวา แตวา 
ถาดูจากรายงานผลการปฏิบัติงานของ กกต. แลวพบวาทานไดใหความสําคัญกับ 
การเลือกตั้งระดับทองถิ่นนอยมาก และกระผมคิดวาความสําคัญของการเลือกตั้ง 
ในระดับทองถิ่นยิ่งจะมีความสําคัญมากไปเรื่อย  ๆ  ดูจากทานแบงหนารายงาน 
การเลือกตั้งทองถิ่น ทานแบงให ๓ – ๔ หนาครับ แลวก็สรุปเปนภาค ๆ สภาไมอาจจะดูใน
รายจังหวัดไดซึ่งเราก็เห็นความสําคัญในบางจังหวัดอยู เราอยากเขาไปดู แตวาทานสรุป
เปนภาค ๆ ไปเราไมอาจเขาไปดูในรายละเอียดบางจังหวัดที่เราสนใจได ก็ฝากเรียน 
ทานประธานไปยังเลขาธิการ กกต. วาในวันขางหนาหากสามารถที่จะใหเราไดดูใน 
รายจังหวัดไดก็จะเปนผลดีนะครับ และก็ในขอสังเกต หนา ๑๒๐ ขอสังเกตที่ ๒.๘ สวนนี้
เห็นดวยกับ กกต. เปนอยางยิ่งและก็อยากใหรีบแกไขกฎหมายนะครับ ในเขตเลือกตั้ง 
ในจังหวัดพัทลุงนายก อบต. นายกเทศบาลลาออกดวยเหตุผลในทางการเมือง ลาออก
เพื่อไมใหมีการเลือกตั้งพรอมกันระหวางสมาชิกกับนายก แลวก็เราตองเลือกตั้ง ๒ ครั้ง 
ไปเลือกนายกผูบริหารครั้งหนึ่ง กับเลือกสภาครั้งหนึ่ง ทําใหตองใชจายเงินงบประมาณ 
สูงมาก ผมคิดวาขอสังเกตของ กกต.ที่จะใหผูลาออกชดใชคาใชจายในการเลือกตั้ง
ถูกตองเหมาะสมและก็อยากใหรีบดําเนินการนะครับ 
  ประเด็นที่ ๓ กกต. เปนหนวยงานที่ใชงบประมาณของรัฐ และก็ใชไป 
แตละปมากทีเดียว ซึ่งเราไมรูสึกเสียดายนะครับ ถา กกต. ใชงบประมาณดังกลาวแลวสิ่งที่
ไดมาเปนไปตามเจตนารมณคือไดนักการเมืองดี ๆ เขาสูการเมือง แตวาผมเรียนวา 
มีงบประมาณสวนหนึ่ง ที่จริงแลวทานไมจําเปนตองใชมากคืองบประชาสัมพันธ ทานใช
งบประชาสัมพันธมากไป ผมดูในรายงานหนา ๑๓๔  ๑๓๕  ๑๓๖  ๑๓๗  ที่ผมบอกวา 
มากไปก็คือทานไปใชชวงหนาเลือกตั้ง ที่จริงหนาเลือกตั้งทานไมควรใชเลยนะครับ ทานใช 
ทั้งปได ใชเพื่อสรางสํานึกในทางประชาธิปไตย ทานใหความรูคนในเรื่องเจตนารมณ  
เร่ืองอุดมการณประชาธิปไตย ใหทั้งปครับ แตวาหนาเลือกตั้งทานหยุดไดเลยนะครับ 
ทานไปเนนหนักการประชาสัมพันธเชิญชวนคนไปเลือกตั้ง ที่จริงสวนนี้เปนเรื่องของ 



 ๑๕๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๗๓/๒ 
 
พรรคการเมือง เปนเรื่องของนักการเมืองเปนสําคัญอยูแลว การเลือกตั้งครั้งที่ผานมา 
กกต. กําหนดใหพวกเราติดโปสเตอร (Poster) หนวยเลือกตั้งละ ๑๐ แผน หนวยเลือกตั้ง 
๑ หนวยเลือกตั้งมีโดยประมาณไมต่ํากวา ๒๐๐ ครัวเรือน ใหติดแค ๑๐ แผน เบาบางมาก 
แลว กกต. ก็ไปทําเองอีกนะครับ ไปทําโปสเตอรใหพวกเราทุกพรรคทุกคนแจกไปตาม
หมูบาน ผมคิดวาสิ่งนี้ กกต. ไมควรที่จะทํา ใหพรรคการเมืองเขาไปทํารณรงคเอง กกต. 
ก็เก็บงบประมาณ กกต. ในสวนที่เปนประชาสัมพันธไวประชาสัมพันธทั้งป สรางสํานึก
ประชาธิปไตย ผมคิดวาสิ่งนี้เหมาะสมและถูกตองมากกวานะครับ นี่เปนขอสังเกตจาก
กระผมนะครับ 
  เ รื่ อ งสุดท าย  ผมกราบเรี ยนว าการที่ มีนั กการ เมืองสักคนไดทํ า 
ความเสียหายเลวรายใหกับบานเมือง ผมคิดวาผูรับผิดชอบในการกระทําของนักการเมือง 
คนนั้นก็คือพรรคการเมืองที่คนเหลานั้นสังกัด และประชาชนที่เลือกนักการเมืองเหลานั้น
เขามา เปนความรับผิดชอบโดยตรง แตทานประธานครับผมคิดวา กกต. ควรจะมีสวน 
ในการรับผิดชอบที่ปลอยใหนักการเมืองเขามาทําความเสียหายใหกับบานเมือง 
เพราะทานเปนคนกลั่นกรองที่สําคัญ เปนคนคัดเลือกที่สําคัญอีกคนหนึ่ง อีกกลุมหนึ่ง 
ที่คัดเลือกคนดี ๆ ใหเขามาสูสภาใหได  ------------------------------------------------------------ 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๔/๑ 
 
แตวาคนเลวรายก็เล็ดลอดเขามา แลวก็ไดทําความเสียหายใหกับบานเมือง ใหกับ
ประเทศชาติมากมาย ผมคิดวาถาวันใดที่ความรับผิดชอบเปนเรื่องของพรรคการเมือง 
เปนเรื่องของคนเลือกนักการเมืองเหลานั้นเขามา และทายที่สุด กกต. คิดวาตัวเอง 
ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหนักการเมืองที่เลวรายเขามาสูสภาได ผมคิดวาวันนั้น
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ใหมี กกต. จะเปนเจตนารมณที่บรรลุ กราบขอบคุณ 
ทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทาน รอยตํารวจโท เชาวริน ครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ ผมมีกําเนิดแจงเกิดทางการเมืองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากการ
เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ มาถึงปจจุบันนี้ก็ยางเขาปที่ ๒๙ จะเขาสู 
ปที่ ๓๐ เปน ส.ส. คร้ังแรกสังกัดพรรคประชาธิปตย ที่ทุกวันนี้แมจะไมไดเปนสมาชิกพรรค 
แตผมก็ยังระลึกถึงอยูตลอดเวลา ผมเริ่มตนอยางนี้เพื่อที่จะกราบเรียนทานประธานวา 
เมื่อป ๒๕๒๒  ผมอยูพรรคประชาธิปตย  มี ส .ส .  รุนพี่หลายคน  เวลาไปปราศรัย  
ไปอภิปรายทางการเมืองมักจะมีคําพูดคมคาย ผมจํานักการเมืองอาวุโสรุนพี่ทานหนึ่ง 
ไดพูดไววา อันนักปราชญราชบัณฑิตสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอยางได แพอยูอยางเดียว
คือคนหนาดาน ผมก็สงสัยก็ถามบอกวาพี่ อันนักปราชญราชบัณฑิต สามารถเอาชนะ 
ทุกสิ่งทุกอยางไดนั้นหมายความวากระไร แลวแพอยูอยางเดียวคือคนหนาดานนั้น
หมายความวากระไร ก็ไดรับฟงคําอภิปรายชี้แจงวา นักปราชญราชบัณฑิตนั้นสามารถ
เอาชนะทุกสิ่งทุกอยางได ดูอยางธรรมชาติเรายังสามารถเอาชนะได น้ําทวม สรางเขื่อน
กักเก็บน้ําเพื่อบรรเทาความรุนแรงของน้ํา นี่ทํากันแลวทั่วทั้งบานทั้งเมือง ฝนแลง 
ทําฝนเทียม  ก็สามารถที่จะกอให เกิดฝนตกในหลาย  ๆ  พื้นที่  จนเปนที่ รู กันวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องนี้ ไดรับการยกยองวา 
เปนปราชญ เปนพระมหากษัตริยที่มีผลงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยัล เรน (Royal rain)  
ที่ฝร่ังเขาเรียกกัน ก็เขาใจแลววา อันนักปราชญราชบัณฑิตสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอยางได 



 ๑๖๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๔/๒ 
 
แมกระทั่งธรรมชาติ แตถอยคําตอไปที่บอก แพอยูอยางเดียวคนหนาดานนั้นหมายความวา
อยางไร ส.ส. รุนพี่ทานนั้นอธิบายวา คนหนาดานมันทําไดทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหมันชนะ 
เดี๋ยวนี้ก็พิสูจนไดแลววาเปนความจริง คนบางคนลุกขึ้นมาวิปบริพาทเรื่องของการใชเงิน
ซื้อเสียงการเลือกตั้ง นาฟงเหลือเกิน มีเหตุมีผล ชี้ใหเห็นชัดเจนถึงความไมถูกตอง  
ความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นแกชาติบานเมือง แตขณะเดียวกันคน ๆ นั้นสามารถปากดาไป
มือแจกเงินไป เห็นมากมายเหลือเกินทานประธาน ที่แน ๆ ทานประธานครับ ผมบอกวา
ผมเปน ส.ส. สัดสวน แตเดิมผมเปน ส.ส. จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรีดูเหมือนจะสราง
ประวัติศาสตร เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรจริง ๆ ที่คนทําผิดกฎหมายเลือกตั้งใชเงิน 
ซื้อเสียงจนถูกศาลฎีกาพิพากษาลงโทษถึงจําคุก นี่ดีนะครับศาลฎีกามีเมตตาใหโทษจํา 
ใหรอลงอาญา ผมคงไมตองบอกละครับวาเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองใด อยางไรก็ตาม 
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา มาถึงวันนี้การเมืองไดพัฒนากาวไกลไปเยอะ 
ตอไปการซื้อเสียงก็คงจะตองหมดไปเอง ดูจากการเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ผานมา ผมยืนยันได ทานประธานครับ คนที่แจกเงิน คนที่จะเอาเงิน
จางชาวบานไปลงคะแนน ชาวบานผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาไมปฏิเสธเงิน เขารับ แตไม
ลงคะแนนให แพไปมากมายกายกอง -------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๗๕/๑ 
 
เหตุที่ชาวบานไมเลือกคนแจกเงิน แลวไปเลือกพรรคการเมืองที่ตัวเองชอบ มีตัวอยางให
เห็นมากมายเหลือเกินทานประธานครับ ตอไปนี้พรรคการเมืองตองสูกันดวยนโยบาย         
ตองทํางานการเมืองใหอยูในความรักของประชาชน ยกตัวอยางที่ผมไดมีโอกาสคุยกับ
อดีตนายกรัฐมนตรีทานหนึ่ง ทานบอกผมวาการใชเงินซื้อเสียงนั้นเปนอันตรายแนนอน 
เพราะฉะนั้นเราตองแก แลวทานบอกกับผมวาทานแกไดสําเร็จ แกไดสําเร็จก็โดยการชู
นโยบายตาง ๆ ใหประชาชน บางทานก็ไปวิพากษวิจารณวาเปนนโยบายประชานิยม ซึ่งก็
แลวแต มุมมองของแตละคน  แตที่แน  ๆ  คือประชาชนไดประโยชน  ยกตัวอยาง            
ทานประธานครับ พวกซื้อเสียงมันซื้อกันอยางนี้ สมมุติวาในหมูบานมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
๖๐๐ คน คนซื้อเสียงไมไดแจกกันไปหมดทุกคนหรอกครับ อยางเกงก็ซื้อแค ๔๐๐ คะแนน 
คะแนนละ ๒๐๐ บาทก็จายไป ๘๐,๐๐๐ บาท ใหหัวคะแนนเปนคาบริหารจัดการอีก 
๒๐,๐๐๐ บาท เบ็ดเสร็จก็ประมาณ ๑ แสนบาท อดีตที่ชาวบานรับเงิน ๑ แสนบาท แลวก็
ลงคะแนนใหกับคนที่แจกเงินอยางนั้นแหละ เดี๋ยวนี้ชาวบานไมหรอกครับ ชาวบานบอกวา
เลือกพรรคที่มีนโยบายดี ๆ ดีกวา นโยบายดี ๆ ที่วานี้นโยบายอะไรครับ นโยบาย 
เอสเอ็มแอลทานประธาน เอส (S) ก็คือหมูบานขนาดเล็ก เอ็ม (M) คือหมูบานขนาดกลาง 
แอล (L) คือหมูบานขนาดใหญ หมูบานขนาดเล็กเอาไป ๒ แสนบาท หมูบานขนาดกลาง 
๒๕๐,๐๐๐ บาท ถาหมูบานขนาดใหญเอาไป ๓ แสนบาท รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
สมมุติวาอยู ๔ ป แตละปจัดเงินไปใหตรงนี้ ชาวบานก็สามารถที่จะไปบริหารจัดการได
โดยมีคณะกรรมการหมูบาน บอกวาไดงบประมาณมาตรงนี้จะทําอะไร บางหมูบาน 
ก็ทําถนนคอนกรีต บางหมูบานก็เอาเงินไปพัฒนาโรงเรียน บางหมูบานก็ไปติดเสียง 
ตามสาย บางหมูบานก็ไปพัฒนาวัดวาอารามตาง ๆ แลวถารัฐบาลอยูครบ ๔ ป ปละ  
๒ แสนบาท หมูบานนั้นไดเงินถึง ๘ แสนบาท แทนกับการเลือกตั้งที่เขาใชเงินซื้อเสียง 
จายมาอยางมากก็ ๑ แสนบาท ๔ ปครั้ง รออีก ๔ ปมาจายอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ชาวบาน
ฉลาดแลวครับ ไมเอา เขาจะเลือกพรรคที่สามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่เห็นมรรค
เห็นผล ตอนนี้ผมจะบอกให ทานประธานครับ เมื่อวานนี้ผมทราบมาวาเอสเอ็มแอลกําลัง
จะออกแลวครับ ๓ – ๔ – ๕ หมูบานขนาดเล็ก ๓ แสนบาท หมูบานขนาดกลาง ๔ แสนบาท 
หมูบานขนาดใหญ ๕ แสนบาท ตรงนี้ครับตองสูกันดวยนโยบาย แลวทําใหการใชเงิน 



 ๑๖๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๗๕/๒ 
  
ซื้อเสียงจะคอย ๆ หมดไป ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาวันนี้สมาชิกสวนใหญ 
ที่อภิปรายสวนมากก็จะหยิบยกเรื่องความเลวรายของประเด็นการใชเงินซื้อเสียง อยาไป
กลัวครับ ถารัฐบาลมีสมรรถภาพ มีความสามารถ ถาบริหารอยางมีประสิทธิภาพแลว
ประชาชนเขามีความฉลาดในการที่จะเลือกตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองพรรคไหน หรือ
แมแตโครงการกองทุนหมูบาน  สมัยกอนเดือดรอนเรื่องเงินเรื่องทองขึ้นมาจะไป 
หยิบยืมจากใครก็ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ไมมีความนาเชื่อถือเพราะไมมีคนค้ําประกัน 
กองทุนหมูบานก็ไปแกปญหาใหเขาหมูบานละ ๑ ลานบาท ชุมชนเมืองในเขตเทศบาล 
ก็ชุมชนละ ๑ ลานบาท และชาวบานเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกองทุน กองทุน
ละ ๑๕ คน ชวยกันดูแลสมาชิกภายในหมูบานหรือภายในชุมชนที่จะมากูเงินตรงนี้ไปใช 
ตรงนี้ครับที่จะทําใหการเลือกตั้งตอไปจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ทานประธานที่เคารพ ผมอยากจะ
กราบเรียนตอไปนิดหนึ่งวา การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ทํามา สมาชิกหลายทานชื่นชมวาทําไดดี แตผมของใจนิดเดียว ทานเลขาธิการคงจะ
ตอบผมได กรรมการการเลือกตั้งถึง ๕ คน ๕ ทานจะไมมีสักคนหนึ่งเลยมานั่งฟงสมาชิก
สะทอนความรูสึก ประสบการณ หรือขอคิดเห็น  มีแตทานเลขาธิการและขาราชการ
ประจําเขามารับฟง ทานสามารถถายทอดประสบการณและความคิดเห็นของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมดใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง ๕ ทานไดหรือ ผมอยากจะ
ฝากวาการรายงานปตอ ๆ ไปนี้ใหตัวกรรมการการเลือกตั้ง ๕ คนนี่จัดมาสักคนหนึ่ง  
ภาคเชาเอาคนนี้ นาย  ก ภาคบายเอานาย  ข  มานั่งฟงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เขาสะทอนปญหาใหกรรมการการเลือกตั้ง -------------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๐ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๗๖/๑ 
 
ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดขององคกร ไดสัมผัสดวยตัวเอง นาจะเปนสิ่งที่มีผลประโยชน
มากกวาที่มีแตทานเลขาธิการและขาราชการประจํา ซึ่งทานก็คือผูใตบังคับบัญชา  
ไมสามารถที่จะนําสิ่ งที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนไปพูดรายงานครบถวน  
ทานประธานครับ กกต. ทําดีก็ตองชม อยางกรณีการตั้งโครงการตาง ๆ ที่ปรากฏ 
ในรายงานนี้ ลูกเสืออาสาชวยงาน กกต. ตองชื่นชมวาเปนการดึงเครือขายลูกเสือมาใช
ประโยชน ลูกเสือนั้นเปนที่ รูกันทานประธานครับ ผมขออนุญาต พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนพระบิดาลูกเสือไทย ไดทรงสถาปนา
กิจการลูกเสือเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ป พุทธศักราช ๒๔๕๔ เปนที่รูกัน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและคนไทยทุกคนรูหมดวาลูกเสือนั้นมีคําปฏิญาณอยู ๓ ขอ ๑. ขาจะจงรักภักดี 
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๒. ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเมื่อ ๓. ขาจะปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือ และกฎของลูกเสือ ๑๐ ขอนั้น ลวนมีประโยชนตอการดําเนินวิถีชีวิต ผมจะ 
ยกมาเปนตัวอยางบางขอ เอาเฉพาะขอ ๑ กฎลูกเสือขอ ๑ บอกวาลูกเสือเปนผูมีเกียรติ 
เชื่อถือได ทานประธานดูสิครับ มีองคกรใดบางที่เขามีความกลาหาญจะประกาศวา 
คนขององคกรนั้น ๆ เปนคนมีเกียรติ เชื่อถือได ตรงนี้ผมชื่นชมวา กกต. รูจักการไปเอา
กระบวนการลูกเสือมาเสริมสรางการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่ชมนะครับ  
แตตําหนินิดหนึ่ง บางครั้งกรรมการ กกต. ตัดสินก็ไมถูก เห็นไดชัด จังหวัดบางจังหวัดที่ไป
แจกใบเหลืองใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเหตุผลวาเชื่อไดวามีการกระทําไมถูก
หรือไมสุจริต แลวเปนอยางไร เลือกตั้งใหม คนที่ไดใบเหลืองนั้นก็ไดรับเลือกตั้งกลับมาอีก 
ดวยคะแนนที่มากกวาเกา ตรงนี้ กกต. ตองทบทวนแลววาการตัดสินใหใบเหลืองผูสมัคร
รับเลือกตั้งตองใชความละเอียดรอบคอบมากกวานี้ แนจริงถาใหใบเหลืองไปแลว ตองให
คน ๆ นั้นแพเลือกตั้งไปเลยสิครับ นี่ใหใบเหลืองไปแลว แตเขาก็ชนะกลับมา อยาง
เพชรบูรณ ๓ ทานนี้ คะแนนทวมทน มากกวาเกาทั้งหมดเลย เสียเงินโดยใชเหตุในการไป
จัดการเลือกตั้ง หรือจังหวัดเชียงรายก็เชนกัน ผมขอเอยนาม คุณละออง ติยะไพรัช  
เธอไมไดทําอะไรผิดเลยแมแตนิดเดียว เอาไปสาบานที่ไหนก็ได พี่ หนูไมไดทําอะไรเลย
จริง ๆ ระหวางหาเสียง หนูออกจากบานแทบไมได มีทหารมาตั้งจุดตรวจอยูหนาบานหนู 
จะไปไหนแตละครั้งตองออกทางหลังบานเสียดวยซ้ํา ขยับตัวไมไดเลย แต กกต. ก็ให 



 ๑๖๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๐ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๗๖/๒ 
 
ใบเหลือง แลวผลการเลือกตั้งเปนอยางไร คุณละออง ติยะไพรัช ไดคะแนนมากกวาเกา 
เห็นไหม นี่ ๒ จังหวัดที่ผมยกมา ตอไป กกต. ตองใชความละเอียดรอบคอบ ไมใชยื่น
ใบเหลืองใหสงเดชอยางนั้น ผมใชคําวา สงเดช เพราะถาตัดสินวาเขาผิด ใหเลือกตั้งใหม 
มันนาจะชี้ชัดโดยประชาชนตัดสินวาไมเลือกคนนั้น อันนี้ โอ.เค. ผมจะยอมรับการวินิจฉัย
ของ กกต. ก็ฝากไวเทานั้นละครับ ที่ดีก็ชม บางอยางก็ตองตําหนิกันบาง มีเทคแอนดกีฟ  
(Take and Give) ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
กราบเรียนเชิญทานอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ชวน หลกีภยั 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  ขออนุญาตทานประธานใชเวลาไมมากนัก
เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะบางประการ ในระเบียบวาระรายงานผลปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เปนผลงานของ
งบประมาณประจําป ๒๕๕๐ จึงยังมีเร่ืองที่ยังไมไดรายงานที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 
ที่ผานมา ซึ่งเราก็คงจะไดรับรายงานในโอกาสตอไป แตวาที่กระผมคิดวาควรจะได
อภิปรายเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจาหนาที่ 
ทุกระดับนั้น ก็ดวยความหวังวาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนความหวังอันหนึ่งของ 
การเมืองไทย-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๗๗/๑ 
 
ถาจะพูดไปแลวก็คือวา แมจะไมใชที่พึ่งสุดทายแตเปนบทบาทสําคัญสวนหนึ่งที่จะทําให
บานเมืองเราดีขึ้นหรือเลวรายลง ก็ตองยอมรับวาวิกฤติของบานเมืองในวันนี้ สวนหนึ่ง 
ก็มาจากผลอันนี้ครับ คือผลการเลือกตั้งที่เราทั้งหลายในสภานี้วิจารณกัน เร่ืองของ
รายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเรื่องที่ผูแทนราษฎรแตละคนก็มีประสบการณ 
ฉะนั้นก็ไมแปลกอะไรที่ทานประธานจะเห็นวาทุกคนก็ใหเหตุผล ใหความคิดในพื้นที่ 
ของตัวเอง สวนใหญก็ถือวาเปนปญหาของแตละทานที่ประสบซึ่งก็เปนประโยชน 
ในหลายเรื่องในการที่นํามาพิจารณาในการที่จะปองกันปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมใหเกิดขึ้น
ตอไปในวันขางหนา หรือปญหาที่คิดวาการทําความเขาใจกับความเขาใจที่ไมถูกตอง 
ของสมาชิกที่เขาใจในบางเรื่องไมสอดคลองกับความเปนจริงหรือขอกฎหมาย ในสวนของ
กระผมนั้นอยากจะกราบเรียนทานประธานวา กระผมเชื่อในระบอบประชาธิปไตย 
ที่การเมืองจะตองโปรงใส การเมืองจะตองชอบธรรม กระผมจึงไมแปลกใจที่วันนี้ไดเกิด
ปรากฏการณหลายอยางที่เราคิดวามันเหมือนกับเปนวิกฤติ เพราะกระผมก็เคยพูด 
ไวแลววาสิ่งนี้จะตองเกิดขึ้นตามมากับความไมชอบธรรมในบานเมือง วันหนึ่งจะตองมีคน 
ร้ือฟนเรียกรองความชอบธรรมในบานเมือง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตองพูดกันก็คือ
ความหวังที่สถาบันอันเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เปนผูมีบทบาทโดยตรง ประเด็นที่กระผมจะกราบเรียนจะเฉพาะเจาะจงบางเรื่อง 
ซึ่งกระผมไดเคยกราบเรียนเสนอตอหลายฝายหลายสถาบันรวมทั้ง กกต. กรรมการ 
การเลือกตั้งในชวงที่ไมใชชวงของการเลือกตั้ง แมกระทั่งในสมัยที่มีการยึดอํานาจกระผม
ก็เคยกราบเรียนเสนอความเห็นวาจะตองเตรียมอยางไรเพื่อทําใหการเมืองไทยชอบธรรม 
มากขึ้น จะไปหวังการแกปญหาหรือสรางความเขาใจในชวงระยะ ๑ เดือน ๒ เดือน 
กอนเลือกตั้ง เปนสิ่งที่เปนไปไมได เปนสิ่งที่หลอกตัวเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไมสาย
เกินไปถามองอนาคต เราอาจจะชาไปแลวถามองอดีต แตวาเราหวังวาอดีตของความ
ผิดพลาดเลวรายนั้นก็ไมควรที่จะขยายมากกวานี้ถาทุกฝายเชื่อสิ่งเหลานี้ เชื่อวา
ความชอบธรรมในทางการเมืองนั้นคือที่มาของความชอบธรรมของบานเมืองโดยสวนรวม 
และจะกลายเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหบานเมืองเราดีขึ้น  แตวาผมขออนุญาต 
ทานประธานเทาความนิดเดียวครับกอนที่จะมาสูภาระอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 



 ๑๖๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๗๗/๒ 
 
การเลือกตั้งที่ผมเห็นวาไดทําแลวแตวายังออนไป และยังทําไดดีกวานี้อีกมากและกระผม
ก็เคยเสนอมาแลว ขอเทาความยอนหลังไปนิดเดียวทานประธานที่ เคารพครับวา  
ตลอดระยะเวลาของการเลือกตั้งใน ๗๖ ปที่ผานมา ๒๐ กวาครั้งการเลือกตั้งทั่วไปนั้น 
ตองยอมรับวาระบอบประชาธิปไตยในบานเราไดพัฒนาการ ถือเปนวิวัฒนาการที่ดีขึ้น
กาวหนามาโดยลําดับ แตเราก็ปฏิเสธไมไดวาในทามกลางความกาวหนานั้นมีสิ่งที่ 
ถอยหลังและเลวรายติดตามมาดวยอยางที่คิดไมถึง ก็คือระบบการเมืองที่ไมชอบธรรม 
การเมืองที่ทุจริต โกงเลือกตั้ง ซื้อเสียง ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงขึ้นโดยลําดับ แลวดูประหนึ่งวา
เปนความชอบธรรม คือซื้อเสียงชนะเลือกตั้งแลวเปนความชอบธรรม กระผมก็ตอง 
กราบเรียนทานประธานวากระผมก็เปนคนหนึ่งที่ไม เห็นดวยกับแนวทางนั้นและ 
ไดพยายามที่จะพูดเรื่องนี้ตลอดมา แมจะถูกหาวาแผนเสียงตกรองหรือพูดเรื่องเดิม  
แตกระผมคิดวาจําเปนตองพูด เพราะเราอยูในแวดวงนี้ไมมีใครรูดีกวาพวกเรา ถาเรา
ยอมรับความเปนจริงและเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราก็ตองบอกใหสังคม
รับรู ทุกฝายไดรับรู ผมดีใจที่ขณะนี้คนเรียกรองความชอบธรรมทางการเมือง เราจะ 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตามในวิธีการ ------------------------------------------------------------ 
 

- ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๗๘/๑ 
 
แตวาเปาหมายของการเรียกรองที่อยากเห็นการเมืองที่มีความชอบธรรม บางฝาย 
ก็เรียกวา การเมืองใหม บางฝายก็เรียกวา การเมืองที่มีความชอบธรรม ผมคิดวาสิ่งนั้น
จะตองทําใหเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการจะเปนอยางไร นั่นเราไมอยูในวิสัยที่จะวิจารณกัน  
แตที่กราบเรียนเร่ืองนี้กับทานประธานก็เพราะเหตุวารุนแรงที่สุดที่ชีวิตการเมืองเราไดเห็น
ในอดีตก็คือการเมืองที่ใชปลาทูเค็มไปแจก กระผมเชื่อวาทานประธานจําได เราเรียก 
ยุคนั้นวา ส.ส. ปลาทูเค็ม ความจริงก็เปนคนเดียวเทานั้นเอง แตก็กลายเปนเรื่องที่เปน
มลทินของการเลือกตั้ง คําวา ส.ส. ปลาทูเค็ม กลายเปนคําที่ติดในหมูนักการเมือง  
นั่นไมใชซื้อเสียง แตเอาปลาทูเค็มไปแจก หลังจากนั้นเราก็ไดยินคําที่นากลัวที่สุดก็คือ 
โรครอยเอ็ดซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งซอม ประชาธิปตยก็เขาไปสู กระผมก็เปนคนหนึ่ง 
ที่เขาไปชวย นําผูแทนของเราเขาไปสมัครแขงขัน สูโรครอยเอ็ดไมได โรครอยเอ็ดก็คือ 
การใชเงินเปนครั้งแรกที่รุนแรงที่สุดโดยอดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นลงเลือกตั้งเพื่อเปน
ผูแทนราษฎร แลวก็ใชเงินไมอ้ันเลยครับ แลวก็ชนะการเลือกตั้งในที่สุด คํานั้นก็ติดมา  
แตชวงหลังนี้โรครอยเอ็ดเริ่มที่จะเปนโรคไมนากลัวแลว เพราะมีโรคใหมเกิดขึ้น โรคที่ 
นากลัว เพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนทานประธานไดวาสังเกตดวยตัวเองวา ๗๖ ป 
ที่ผานมานั้นเราไมไดลมเหลวหมดหรอกครับ ประชาธิปไตยของเรามีความกาวหนา 
ดวยกระบวนการเลือกตั้งที่พัฒนาการไปโดยลําดับ แตสิ่งที่เลวขึ้นกวาเดิมก็คือระบบ 
การเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้งที่ผูสมัครเลือกตั้งนํามาใชในการโกงหรือซื้อเสียง อันนี้ยอมรับ
วาเลวรายกวาเดิมกวาในอดีต  
   ทานประธานที่เคารพครับ ในอดีตกอนที่จะเกิดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เราทุกคนก็ทราบวาบทบาทสําคัญอยูที่กระทรวงมหาดไทย แลวก็เชื่อกันวารัฐบาล 
ที่กุมอํานาจสามารถเอาเปรียบคูแขงขันโดยใชกระทรวงมหาดไทยเปนเครื่องมือในการ
ทุจริต โกง เอาเปรียบในการเลือกตั้ง ถามวาในอดีตมันเปนอยางนี้จริงไหม ก็ตอง 
กราบเรียนทานประธานวามีมูลความจริง ไมทุกครั้งหรอกครับ แลวแตรัฐบาลแตละชุด
หรือแตละบุคคล โดยเฉพาะในยุคที่รัฐบาลมาจากรัฐธรรมนูญที่เขียนไวเพื่ออํานาจ 
ทางฝายทหารนั้นเราจะเห็นไดชัดวาการใช อํานาจนั้นมีมาก  แตวาที่กราบเรียน 
ทานประธานวาไมไดเสมอไปนั้นเพราะขึ้นอยูกับหิริโอตัปปะ ความสํานึกรับผิดชอบ 



 ๑๖๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๗๘/๒ 
 
ของแตละรัฐบาล กระผมเคยเปนรัฐบาลที่คุมการเลือกตั้ง กราบเรียนทานประธานไดวา 
แพทุกครั้งเลยครับ รัฐบาลของกระผมจะแพเลือกตั้งทุกครั้ง เพราะรัฐบาลในขณะนั้น
สํานึกวาเราเปนรัฐบาล ตองเอาคนที่เปนกลางเขามาคุม เอาอาจารยในมหาวิทยาลัย 
มาคุมเพื่อไมใหมีการทุจริตการเลือกตั้ง เราเชื่อในความชอบธรรม เราไมเชื่อในความ 
ไมชอบธรรม เราจึงแพ แตนั่นก็ไมแปลก  ไมสําคัญ เพราะผลเปนอยางไรก็ขอให
กระบวนการเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ทานประธานครับ ดวยความเชื่อ 
ในเรื่องของบทบาทของกระทรวงมหาดไทย  ทําใหเกิดความคิดตามรัฐธรรมนูญ  
ฉบับป ๒๕๔๐ วาจะตองมีองคกรพิเศษขึ้นมาก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระผมเอง
เคยไปดูคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อินเดีย เขามีการชื่นชมกันอยูมากถึงอินเดีย อินเดีย
เขาก็ไมมี กระผมเชื่อวาทานเลขาธิการคงทราบดีนะครับ คงไดเห็น แตกระผมไดเคยไปดู
มากอน เคยไปพบนายเซ็ทจันเปนประธาน กกต. ของอินเดีย ก็สอบถามเขาในขณะที่เรา
ยังไมเร่ิมตนอันนี้ ความจริงเขาก็ไมใชวาจะไมมีการซื้อเสียงนะครับ เขายังบอกผมเลยวา 
มีเหมือนกัน ๑๐ รูป ๒๐ รูป ก็มี แตวาเขาพยายาม เราก็เชื่อวาถามีองคกรอื่นมาดูแลแทน
กระทรวงมหาดไทยนาจะดีขึ้น  กระผมก็คิดอยางนั้นนะครับวานาจะดีขึ้น  โดย
กระทรวงมหาดไทยจะเปนเครื่องมือชวยดูแล พรอมกับ กกต. ซึ่งเปนองคกรอิสระมาทํา
หนาที่อีกสวนหนึ่ง ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๗๙/๑ 
 
มันควรจะดีขึ้นกวาเดิมอีก ๒ เทา ๓ เทา แตในความเปนจริงไมไดเปนอยางนั้นครับ 
ทานประธาน เฉพาะ กกต. ชุดแรกดูเหมือนวาแนวโนมจะเปนอยางนั้น แตวันหนึ่งเมื่อฝาย
การเมืองเริ่มใชองคกรซึ่ งเคยดูแลการเลือกตั้งแต เดิมที่บัดนี้ ไม มีอํานาจแลวคือ
กระทรวงมหาดไทย เปนเครื่องมือชวยในการทุจริตการเลือกตั้ง สถานการณเลวรายของ
การเลือกตั้งจึงไดยอนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เที่ยวนี้แรงกวาเดิมเลยครับ เพราะองคกรที่ควร
จะมีบทบาทชวย กกต. ในการควบคุมการเลือกตั้งใหสุจริตนั้นกลายเปนเครื่องมือในการ
ทุจริตการเลือกตั้งเสียเอง กระผมไดเคยกราบเรียนทานประธานในที่ประชุมวา ถึงขั้นใช
ผูวาราชการจังหวัดเปนเครื่องตอรอง คุณจะยายไปอยูภาคใต คุณเอาไหม ปลัดกระทรวง
นะครับ ปลัดกระทรวงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี แตมีขอแมวาคุณไปอยูภาคใต 
คุณตองทําใหพรรคไทยรักไทยชนะพรรคประชาธิปตย ถาคุณไมรับคุณก็ไมไดเปน  
เราก็ไมทราบวาใครไมรับบาง ใครไมรับบาง แตเราทราบแตเพียงวาคนที่ไมรับก็คือ  
รองผูวาราชการจังหวัดหญิงคนหนึ่งซึ่งในที่สุดทานก็ไมไดเปน แลวทานก็เปนคนที่เลาให
กระผมฟงทั้งหมดวาทานไมไดเปนผูวาราชการจังหวัด ทั้งที่ปลัดกระทรวงเปนรุนเดียวกัน 
จบสิงหแดงมาดวยกัน เหตุผลเพราะวาทานไมสามารถรับปากปลัดกระทรวงไดวา เมื่อไป
แลวจะทําใหพรรคไทยรักไทยชนะพรรคประชาธิปตยในภาคใตไดหรือไม อันนี้เปน
ตัวอยางหนึ่งในหลายกรณีที่เกิดขึ้น กราบเรียนทานประธานเรื่องนี้ เพื่อวา 
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานชวน ครับ มีผูประทวงครับ เชิญทานสุนัยประทวงเลยครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  (แบบสัดสวน )   :   ทานประธานครับ  จริง  ๆ  
โดยมารยาทเราก็ไมอยากประทวง โดยเฉพาะนักการเมืองอาวุโส แตบังเอิญทานไดกลาว
ในลักษณะเปนขอเท็จจริงและใชชื่อพาดพิงถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ซึ่งผมเคยอยูครับ 
คือพรรคไทยรักไทย การที่กลาวบอกวา คุณตองทําใหพรรคไทยรักไทยชนะ ถาไมอยางนั้น 
ตองไปอยูภาคใต หรืออะไรทํานองนั้น ผมเองคิดวาสําหรับผูมีอาวุโสทางการเมืองนั้น  
ถาจะกลาวในทางใหเกิดเสียหายอยางนั้น ไหน ๆ ก็กลาวแลวครับ ระบุชื่อบุคคลดวยครับ 
ไมอยางนั้นจะทําใหประชาชนเขาใจผิด เพราะวาประชาชนก็เชื่อทานเยอะ แตถา 



 ๑๗๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๗๙/๒ 
 
ทานกลาวไมไดในรูปธรรม อันนั้นทานตองรับผิดชอบเอง ทานประธานครับ ทันทีที่ผม 
พูดถึงพรรคประชาธิปตย ก็จะมีคนประทวงแลวก็ขอใหถอนคําพูด ในกรณีเชนเดียวกัน  
ถาเรารักพรรคเราเชนใด เราก็ควรจะรักพรรคเหลานั้นเชนนั้น กรณีเชนนี้ผมขอความกรุณา
ทานประธานวินิจฉัยใหถอนคําพูดครับ ในเรื่องชื่อพรรคครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานผูอภิปรายไดกลาวถึงชื่อของพรรคไทยรักไทยจริง เราขอความกรุณาทานลองวินิจฉัย
วาจะกรุณาทําอยางไรใหมันราบรื่นครับ 
  นายชวน  หลีกภัย  (แบบสัดสวน )   :   ยินดีค รับทานประธานครับ  
ขอกราบเรียนแตเพียงวา มีตัวตน ทานประธานอยากทราบ กระผมจะบอกไดเลยครับ  
ทั้งตัวผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดคนนั้น สวนที่กลาวพรรคไทยรักไทยนั้น 
ก็เปนเรื่องจริง แตวาทานประธานเห็นวาเสียหายจะใหถอนผมก็ยินดีถอนครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ พฤติกรรม 
ที่กลาวมานี้ เปนสวนหนึ่งที่ในที่สุดเขาใชกลไกของรัฐซึ่งเปนเครื่องมือในการดูแล 
ความสงบ ความชอบธรรมของบานเมือง เปนเครื่องมือในการทําความไมถูกตอง บทบาท
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยิ่งหนักขึ้นกวาเดิมครับ ทานประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้น
สวนนี้จึงอยากถือโอกาสกราบเรียนทานประธานวา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งใน มาตรา ๑๐ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นที่กระผม 
จะกราบเรียนทาน คือในอํานาจหนาที่ในขอที่ ๑๔ ครับ มาตรา ๑๐ ขอที่ ๑๔ ซึ่งเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยตรง แตวาเพื่อใหสิ่งนี้สมบูรณในการที่จะกราบเรียนทานประธาน 
ขอกราบเรียนวาเมื่อผลพวงของระบบการเลือกตั้ ง เปนเชนนั้น  เราจึงได เห็นวา  
ชวงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขามาดูแลรับผิดชอบ ซึ่งเปนความหวังของประชาชนนั้น  
ไมสามารถทําไดตามเปาหมายที่ควรจะเปนตั้งแตตน กระผมชื่นชมกรรมการการเลือกตั้ง
ทุกคณะครับ--------------------------------------------------------------------------------------------  
                  - ๘๐/๑ 



 ๑๗๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๐/๑ 
 
สามารถทําไดตามเปาหมายที่ควรจะเปนตั้งแตตน กระผมชื่นชมกรรมการการเลือกตั้ง 
ทุกคณะครับ เพราะถือวาทานอาสาสมัครมาทํางานดานนี้ แตวาในแงหนึ่งกระผมก็เชื่อวา
แมเปนความตั้งใจดีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดย
เที่ยงธรรมก็ตาม แตวาโดยที่การไปดูแลพื้นที่พฤติกรรมของนักการเมืองแตละเขตเลือกตั้ง
นั้นไมสามารถที่จะไปไลจับไดทุกราย ผมเคยใชคําวา ทานจะไปวิ่งไลจับคนโกงเลือกตั้งซื้อ
เสียง เปนไปไมไดที่จะเกิดเปนคดีขึ้นมา ผมคิดวา ๑ ใน ๑๐๐ เทานั้นครับ ที่จะจับได 
เพราะฉะนั้นกระผมก็เคยเสนอแนวทาง ซึ่งกระผมจะกราบเรียนตอไป แตวาที่เห็นใจ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด เพราะเราก็มีคนดี ๆ อยูใน
จังหวัดไมนอยทีเดียว กระผมมีโอกาสไดรูจักกับกรรมการเลือกตั้งในหลายจังหวัด 
มีความตั้งใจมาก ทานประธานครับ ใหความเปนธรรม แมจะมีบางจังหวัดที่มีขอครหา 
ก็ตาม เคยมีครั้งหนึ่งอยากกราบเรียนทานประธานเปนตัวอยาง ถาเราไมไดอาศัย 
ความชอบธรรมงามของกรรมการการเลือกตั้ง ก็จะทําใหคนสุจริตมีปญหา เพราะมี
กระบวนการกลั่นแกลงกัน กระผมยกตัวอยางงาย ๆ เร่ืองเล็กนิดเดียวครับ คือคน ๆ หนึ่ง 
ไดรับจางมาเพื่อที่จะหาเรื่องใสรายผูสมัครคนหนึ่งวาผูสมัครคนนี้ซื้อเสียง แตวาเพื่อใหมี
น้ําหนักวาเขารูเห็นเพราะเปนหัวคะแนนของคน ๆ นี้ เขาก็ทําโดยการถายเปนวีดีทัศนขึ้น
ไปติดเครื่องเสียง และเคาะเครื่องเสียงและนับ ๑ – ๒ - ๓ แตวาไมออกเสียงเวลาถายเปน
วีดีทัศนเพื่อให กกต. ดูวาเห็นไหมเขาเปนผูปราศรัยโฆษกของผูสมัครคนนี้ ความจริงคือ
ไปติดเครื่องครับ แลวก็นําคนนี้มาเปนพยาน กกต. ก็เกือบผิดพลาดไปนะครับ แตวาได
อาศัยวาตํารวจที่เปนคนดีเขาสอบแลวไปรูประวัติคนนี้วาคนนี้ฉอโกงคน ทําเรื่องที่ไปรีด
เอาทรัพยคนอื่นหรือใชวิธีการแบบนี้มาหลายคดีแลว มีคดีติดตัว เร่ืองก็จบ โดยคนสุจริต 
ก็ไดรับความเปนธรรมจาก กกต. ที่กระผมกราบเรียนเรื่องนี้เร่ืองเล็กนิดเดียวอีกหลายรอย
หลายพันหลายหมื่นเรื่องก็เพราะเหตุวาเขาใจถึงภารกิจที่ลําบาก ทานประธานที่เคารพ
ครับ ประเด็นที่กระผมเห็นวามีความสําคัญที่ผมอางมาตรา ๑๐ ในอํานาจหนาที่ (๑๔) 
นั้น เพราะในขอนี้เปนเรื่องของการสงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยงาน 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคกร
ในการใหเอกชนใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  



 ๑๗๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๐/๒ 
 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน และการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๕ อันนี้ก็เปนเรื่อง
งบประมาณนะครับ แตวาในขอ ๑๔ มาตรา ๑๐ นี้ ความจริงแลวคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก็ไดกําหนดไวเปนวัตถุประสงคหลัก ๕ ประการ อยูในวัตถุประสงคหลัก 
  ประการที่  ๒  คือสงเสริมความรู ให มีความรู  ใหประชาชนมีความรู 
ความเขาใจ มีจิตสํานึกและวิถีประชาธิปไตย อยูในวัตถุประสงคซึ่งเปนวิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคหลักตามแผนกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของ
สํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ป ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๒ อันนี้ก็เปนแผนของสํานักงาน 
อยูแลว เมื่อมาสอดคลองกับบทบัญญัติของมาตรา ๑๐  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จึงเปนภารกิจที่อยูในหนาที่ที่กําหนดไวแลว และไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจน
จากขอ ๑๔ ในมาตรา ๑๐ ปญหาที่กระผมกราบเรียนขอเท็จจริงบางเรื่องมาก็เพื่อมา
สอดคลองกับเรื่องนี้ครับ วาการสงเสริมและสนับสนุนประสานกับหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรเอกชน เปนเรื่องที่
กระผมคิดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งทํานอยไปครับ จึงทําใหองคกรบางองคกรแทนที่
จะมีสวนสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม กลายเปนเครื่องมือทุจริต 
การเลือกตั้งเสียเอง  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)               นภัสสร ๘๑/๑ 
 
อันนี้คือสิ่งแรกที่อยากจะกราบเรียนวาโดยกลไกในการตั้ง กกต. ตั้งแตวันแรกไมไดคิด 
จะใหเปนองคกรใหญอยางนี้ คิดแตเพียงเปนหนวยงานที่เปนตัวกลางประสานแลวรวมมือ
กับราชการฝายอื่น นี่คือความคิดตอนนั้นนะครับ ในฐานะที่กฎหมายนี้ออกมาในสมัยที่
กระผมเปนนายกรัฐมนตรี เปาหมายคืออันนั้น แตในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ชุดแรกก็มีปญหา คือบุคลากรที่นํามาหรือขอยืมตัวมานั้นไมเต็มใจและเปนปญหามาก  
จนในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งตอมาจําเปนตองมีการตั้งหรือแตงตั้งเจาหนาที่
เพิ่มขึ้นอยางที่ เราเห็นอยูในปจจุบันนี้ แตก็ไมพอครับ กระผมก็เห็นดวยวาไมพอ  
ความไมพอเพียงนี้ก็เปนภาระที่นาเห็นใจกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนอยางมาก 
เพราะวาเมื่อกฎหมายไดกําหนดไวเสมือนหนึ่งมองเห็นแลววาปญหาจะเกิดขึ้นคืออะไร 
คือ มาตรา ๑๐ จึงกําหนดวามีอํานาจหนาที่ในการประสานกับหนวยงานราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น สนับสนุนองคกรเอกชนในการให
การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ก็มีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ก็มีการ
พูดถึงการเมืองที่นั่นกัน กระผมหยิบเร่ืองนี้ขึ้นมาใหมันสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
ความหมายของ มาตรา ๑๐ (๑๔) คือเรื่องการใหการศึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เราไดรับอิทธิพลและ
กระแสการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาจนกระผมเชื่อวาคนไทยบางสวนสับสน และไมเขาใจ
การเลือกตั้งหรือการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาแบบของเรา ก็อาจจะ 
มีคําถามแปลก ๆ ที่ผูสื่อขาวเองก็อาจจะไมลึกซึ้ง และก็มีคําถามทํานองที่ทําไมไมเปน
อยางนั้น ไมเปนอยางนี้ อันนี้เปนตัวอยางหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ตามนี้ 
คือใหการศึกษา ใหความรูวาระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางของเรานั้น กลไกกระบวนการเมืองเปนอยางไร 
อํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารเราแบงแยกขนาดไหน กระบวนการตรวจสอบ
หนวยงานของรัฐมีองคกรอะไร อํานาจตุลาการมีความเด็ดขาดแยกออกไปอยางไร และ
กระบวนการในการที่จะทําให การปกครองในระบบรัฐสภามีประสิทธิภาพนั้นประกอบ 
ไปดวยองคกรอะไรบาง ความศักดิ์สิทธิ์ขององคกรเหลานั้นมีอะไรบาง เสมือนหนึ่งที่ 



 ๑๗๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๘๑/๒ 
 
กระผมเอยถึงบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาเปนที่พึ่ง แมจะไมสุดทาย แตเปน
ที่พึ่งที่สําคัญยิ่ง ทานสามารถทําใหคนดีปกครองบานเมืองได ทานอาจจะมีสวน ทําใหคน
ไมดีไมใหมีอํานาจตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใหบานเมือง
เปนปกติ เพราะบานเมืองนี้ก็ปกครองดวยนักการเมือง กระผมคือนักการเมือง และกระผม
ภูมิใจที่เปนนักการเมือง เพราะเปนเสนทางเลือกของเราเอง เหมือนกับที่ทานประธาน          
หรือทานเลขาธิการ กกต. ก็ภูมิใจในบทบาทหนาที่ของทาน แตวาทําอยางไรครับ บทบาท
ของเราจึงจะชวยทําใหบานเมืองเราดีกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ กระผมไดกราบเรียน 
แลววา ๗๖ ปนั้นไมไดถอยหลังหรอกครับ เพียงแตเราสะดุดดวย เหมือนกับมีโรคภัยไขเจบ็
บางอยางเกิดขึ้น ในอดีตนั้นก็คือการยึดอํานาจ ทหารยึดอํานาจ บริหารไปสักพักหนึ่ง 
ทหารรําคาญขึ้นมาเขาก็ปฏิวัติยึดอํานาจ ผมเปนผูแทนราษฎรครั้งแรก ๒ ปเศษ ๆ  
ทหารรําคาญผูแทนราษฎรของรัฐบาลเอง  เ รียกงบประมาณมากขึ้น  ยึดอํานาจ  
สิ่งนั้นก็ทําใหประชาธิปไตยเราสะดุด วันนี้นาชื่นชม เราจะเห็นวาความคิดนายทหาร     
รุนปจจุบันเขาไมคิดปฏิวัติยึดอํานาจ นั่นแสดงวาโรคภัยไขเจ็บนั้นกําลังจะหมดไป แตไมมี
ใครนึกเลยครับวามีโรครายมากกวานั้นเกิดขึ้น คือโรคธุรกิจการเมือง อันนี้เปนโรคใหม    
ที่ไมไดเตรียมยารักษาไวเลยนะครับ ๑๐ ปที่ผานมาเราถึงไดเกิดอะไรขึ้นอยางนาตกใจ       
เหมือนการสูญเสียที่นราธิวาสเมื่อวาน ------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๘๒/๑ 
 
หรือ ๔ - ๕ ปที่ผานมาธุรกิจการเมืองเขามีสวนสําคัญมากในการเบี่ยงเบนประชาธิปไตย 
ในประเทศเราใหไปในทิศทางที่ไมนาไววางใจ นําประเทศไปสูการเผชิญหนา ซึ่งเปนเรื่องที่
นาเปนหวงทานประธานที่เคารพครับ นาเปนหวงทั้งประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข นาเปนหวงทั้งสถาบันพระมหากษัตริยที่มีการรุกล้ํา มีการ
ลวงละเมิดโจงแจงไมมีกลัวทามกลางเสียงปรบมือของกลุมพวกเดียวกัน เรารักที่จะให
บานเมืองนี้เปนประชาธิปไตย รักจะใหบานเมืองเราปกครองในระบบที่มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข กระผมคิดวาบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความสําคัญมาก 
ผมเขาใจดีวาเมื่อตอนแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้มีคนวิตก ๑. ไมมีผูเชี่ยวชาญ 
ดานการเมือง ๒. วิตกวาผูเชี่ยวชาญดานบริหารไมมี ผูเชี่ยวชาญดานการเลือกตั้งไมมี  
มีแตผูพิพากษาและอัยการเกรงวาจะไมรอบรูเพียงพอ วันนั้นกระผมก็มีความรูสึก
เหมือนกันวาเขาจะทําไดไหม แตเมื่อมาคิดวาอะไรทั้งหลายนั้นถายืนอยูบนแนวทางของ
ความซื่อตรงสุจริตเที่ยงธรรมทานทําได ทําไดอยางดีก็สบายใจมากขึ้น เพราะศึกษาประวัติ
ของคนเหลานี้มาในฐานะทานเปนผูพิพากษา ทานเปนอัยการมี เกียรติประวัติที่ดีงาม 
ทานเลขาธิการเองก็มีเกียรติประวัติในการศึกษาทํางานที่ดีงาม กระผมก็เชื่อวาคนเหลานี้
คงจะยืนหยัดอยูบนความชอบธรรมถูกตองได แตทานประธานที่เคารพครับ ในกระแสโลก
ของธุรกิจการเมืองเขามานั้น กระผมเปนหวงเหมือนกันวามันจะมีอะไรไหมหลุดรอดจาก
เงินไปได มีอะไรไหมที่จะซื้อไมได ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็โดนมาแลว ป.ป.ช. ก็โดน
มาแลว กกต. บางชุดก็โดนไปแลว กกต. ชุดนี้จะโดนกับเขาไหม เขาวิตกเหมือนกัน แตวา
อยางไรก็ตามก็ยังเชื่อม่ันบุคคลเหลานี้อยู แมมีความเปนหวงมากขึ้นวาเงินเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงคนไดมาก เพราะฉะนั้นอยากจะใหเปนกําลังใจวาขอใหทานเลขาธิการกรุณา
เรียนทาน  กกต . ทั้ง  ๕ ทาน  ทานได รับแตงตั้งเขามาดวยความหวังวาจะมาดูแล 
การเลือกตั้งในประเทศไทยใหไปในแนวทางที่ถูกตองชอบธรรมมากขึ้น ดีขึ้นเรื่อย ๆ  
จนบานเมืองเราไปสูระบบการเมืองที่ดี นั่นก็หมายความวานํามาซึ่งการปกครองที่ดี 
ไดคนดีมาปกครองบานเมือง บานเมืองเราก็จะอยูรอดก็จะมีความเจริญกาวไปขางหนา 
อยากใหทานเลขาธิการ กราบเรียนทานประธานวาอยากใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทุกระดับแมกระทั่งเจาหนาที่ผมทราบดีวามีคนดีอยูมาก แมจะมีคนบางสวนที่ยอมขายตัว 



 ๑๗๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๘๒/๒ 
 
เอาขอมูลในคอมพิวเตอรไปขายเพียงเพื่อเปลี่ยนขอมูลเอาคนที่ไมเปนสมาชิกมาใส  
เพื่อประโยชนในตอนที่มีการเลือกตั้งในครั้งนั้น นั่นก็เปนสวนตัวบุคคลหวังวาคนเหลานั้น
เปนคนสวนใหญ ขอใหคนสวนใหญในคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกําลังใจในการทํางาน
และไดตระหนักตัวเองวาทานมีความสําคัญ อยาคิดวาเปนขาราชการที่มาแปดโมงครึ่ง
เลิกสี่โมงครึ่งและจบหามิไดครับ แทจริงแลวทานมีสวนที่จะทําใหบานเมืองนี้ดีขึ้นดวยการ
เลือกหรือสกัดคนที่ไมดีอยาใหเขามามีบทบาทในทางการเมืองและสงเสริม คือการที่ให
ความเปนธรรมกับการเมืองพรรคไหนก็ไดใครก็ไดที่เขาไมไดมาดวยระบบที่ไมชอบธรรม
ใหเขาไดมีโอกาสเขามาอยางชอบธรรม อยากกราบเรียนสุดทายก็คือวาระบบการเลือกตั้ง
ที่ไมชอบธรรมนั้นบางทีมันไมอาจวัดได คนซื้อเสียงนั้นทานใหใบเหลืองก็เปนความจริง
อยางที่เพื่อนสมาชิกเราพูดเลือกอีกทีเขาก็ไดอีกครับ เพราะวาอะไร เพราะวาเงินที่ซื้อ 
ยังเปนหนี้บุญคุณกันอยูไมจบ ซึ่งคนที่ไมซื้อจะซื้อยาก เพราะฉะนั้นอยางไรก็ตามระบบ
การเมืองซื้อเสียงหรือโกงเลือกตั้งนี้ยังคงเปนปญหาใหญที่ทุกคนจะตองยอมรับรวมกัน --- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๘๓/๑ 
 
ที่ทุกคนจะตองยอมรับรวมกัน เราอาจจะพูดเหมือนกัน แตวาปฏิบัติไดกี่คนนั่นก็เปนเรื่อง
สําคัญมาก กระผมเชื่อวาทุกคนคงไมเห็นดวยกับรูปการเมืองเลวราย แตวาเมื่อถึงเวลา
ปฏิบัติจริง ๆ นั้นคนที่ปฏิบัติไดจะมีอยูนอย จะมีอยูไมมากนัก ยิ่งปจจุบันนี้จะมีอยูนอย  
จึงเปนภาระของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะตองตรวจสอบเรื่องเหลานี้ใหสวนใหญ 
มาจากระบบการเมืองที่ชอบธรรมเพื่อความชอบธรรมของบานเมือง และบานเมืองเราก็
จะมีความเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต ผมขอขอบพระคุณทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ เรากําหนดใหทานสมาชิกไดอภิปรายโดยใชเวลาประมาณทานละ  
๑๐ นาที ทานชวนใชเวลาไป ๒๙.๔๓ นาที ก็ใชสิทธิของทานสมบูรณ อุทัยเวียนกุล แลวก็ 
ทานบุญยอด สุขถิ่นไทย ดวย ตอไปเรียนเชิญทานสุนัย ครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  
สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  จังหวัดนครสวรรค  ของ 
พรรคพลังประชาชน ผมเองอยากจะเห็นการอภิปรายในรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
กกต. อยางสรางสรรค ทานประธานครับ ตั้งแตตนมานี้มีไมนอยแทนที่จะไดแนะนํา กกต. 
ในสิ่งที่ เปนประโยชนก็กลับใชวิธีการหาผลประโยชนทางการเมืองที่จะกลาวราย 
ใหแกพรรคอีกฝายหนึ่ งวา เปนผูซื้อ เสียงดวยวิธีการเทคนิคในการพูดอยู เสมอ  
ทานประธานครับ การซื้อเสียงมันไมไดเพิ่งเกิดขึ้น และพรรคที่ยาวนานที่สุดจะรูจักวิธีการ
ซื้อเสียงวาเปนมาอยางไร ผมเรียนทานอยางนี้วาถาจะมากลาวหากันแลวก็เอาประโยชน
อยางนั้นใครก็กลาวได แตคนที่ถูกกลาวถึงมันเจ็บปวด ผมยังไมอยากพูดถึงเพื่อนผม 
บางคนที่ไดรับใบแดงใบแรกหลังจากที่มี กกต. ครั้งแรก ไดใบแรกเลยครับ อยูจังหวัด
ราชบุ รี  พรรคไหนผมไม เอยชื่อและจะบอกวา  กกต .  ตัดสินผิดก็ เปนบุคคลจาก 
พรรคการเมืองหนึ่งที่ไดรับคําพิพากษาถึงศาลฎีกาเปนครั้งแรกเหมือนกันวาซื้อเสียงจริง 
แตเราตองยอมรับความเปนจริงวาเหตุการณการซื้อเสียงนี้ก็เหมือนกับรานขายของขาย
แขงกัน รานนี้ก็หนีภาษี รานนี้จะขายบริสุทธิ์สุจริตก็จะสูไมไดเพราะตนทุนของเขาสูงกวาก็แขง
กันอยูอยางนี้ สาระสําคัญอยูที่ไหนครับทานประธาน อยูที่ผูมีอํานาจในการที่จะเขาไป 
ควบคุม ผมไดยินพูดถึงเรื่องการพูดซื้อเสียง ซื้อเสียงนี้มานานมาก คลาย ๆ กับพระเทศน 



 ๑๗๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๘๓/๒ 
 
เร่ืองการผิดศีล แตพระเทศนเร่ืองการผิดศีลก็เปนสิทธิของพระที่จะใหโอวาทแกฆราวาส  
แตทานไมมีอํานาจในการไปจัดระบบรัฐไมใหเกิดการผิดศีล ผมเองก็ไมเคยเปนรัฐมนตรี 
ใครที่เคยเปนรัฐมนตรีมีอํานาจวาสนาเขาไปแลวตองมีผลงานในการจัดระบบไมใหเกิด
การซื้อเสียง แตผมก็ไดพบความเปนจริงดวยความเจ็บปวดเหมือนกัน แพการเลือกตั้ง 
จากการใชอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมืองหนึ่งในขณะนั้น ปรากฏวาพอผม
ประกาศยายพรรคคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยไปเลย ป ๒๕๔๔ ยายนายอําเภอหมด
เลย แลวคูแขงของผมก็จัดการซื้อเสียงเต็มที่เลย และผมก็แพ วันนี้มันพูดยากเหลือเกิน  
ทานประธานครับ การพูดถึงเรื่องการซื้อเสียงวันนี้จริง ๆ เหมือนขโมยรองจับขโมย 
พยายามจะบอกวาคนนั้นเปนขโมยแตฉันก็ขโมย แตฉันประกาศมากกวา ฉันจึงสุจริตกวา 
คนที่จะพิสูจนไดดีที่สุดถาการซื้อเสียงอยางชนิดโกหกกันไมไดตองเทวดาเทานั้น ใครพูด
โกหก ฟาผาเลยครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        นภา ๘๔/๑ 
 
ซึ่งผมเชื่อวาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคนบางคนไหมเปนจุลแลวครับ แตเอาเถอะครับ ผมวา 
อันนี้เราผานไป ทานประธานครับ ถาเราจะพูดถึงการซื้อเสียงจริง ๆ คงจะแกกันยาก  
ถามวาสุจ ริตไหม  ไมถูกตองหรอกครับ  แตวาการซื้อ เสียงเปนพัฒนาการครับ  
คนเริ่มเกิดความเขาใจก็เร่ิมแปรเปลี่ยน ยกตัวอยางงาย ๆ ครับทานประธาน เมื่อกอน
ประชาชนนั้นมีความเขาใจในเรื่องศีลธรรมรวมกับการเมืองแยกไมออก เบอร ๑ มาขอ 
ซื้อเสียง บานนี้มีกี่คน ๕ คน ขายให ๕ คน พอเบอร ๒ มาขอซื้อเสียงบานนี้ เขาบอกไมได
ขายไปแลวกลัวบาป แตเดี๋ยวนี้ทาน กกต. ครับ ขอเท็จจริงอยางนี้ทานอาจจะไมรู เดี๋ยวนี้
เบอร ๑ ไปซื้อ ๕ คน เบอร ๒ ไปซื้อเขาก็รับอีก เบอร ๓ ไปซื้ออีก รับอีกครับ รับหมด 
ทุกเบอร เพราะเขาไดแยกออกแลววาระหวางการผิดศีลธรรมกับการผิดทางการเมือง 
คนละเรื่องกัน แลวสุดทายประชาชนตัดสินอยางไร แลวแตกูก็แลวกันวากูจะเลือกใคร 
และผมไดพบความจริง ผมไปชวยหาเสียงที่เพชรบูรณ เขาบอกใครมาเขาก็รับทั้งนั้น 
เพราะเมื่อกอนนั้นมีแตนักการเมือง โดยเฉพาะที่เปนนายกรัฐมนตรี สัญญาแลวพอเปน
นายกรัฐมนตรีไมทํา เขาบอกเขาก็ตองรับสิครับ คุณหลายรอบแลว เขาจึงเอาเงิน  
๑๐๐ บาทดีกวา แตมาคราวนี้เขาบอกเขาจะใหพรรคพลังประชาชน เพราะคุณทักษิณ 
ทําประวัติไวแลววาพูดจริงทําจริง และเขาไดประโยชนจากนโยบายมากกวา ตรงนี้เอง 
ที่ผมจะนําเสนอทาง กกต. วาทานอยาไปคอนเซนเทรด (Concentrate) แตเร่ืองซื้อเสียง 
ทานตองเปลี่ยนกระบวนการแขงขันไปสูกระบวนการแขงขันเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับ
ประชาชน ไมใชมาพูดกันแตเร่ืองอยางนี้ วันนี้ตองยอมรับความเปนจริงวาการตอสู 
การแขงขันการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมา หลังจากการปฏิวัติรัฐประหารนั้น
พรรคพลังประชาชนถูกมัดมือเต็มที่ แตที่ชนะคือเรามีนโยบาย แลวประชาชนเชื่อม่ัน 
ในนโยบายของพรรคไทยรักไทยเดิม และเชื่อม่ันวาพรรคพลังประชาชนนั้นมีความผูกพัน
ในเชิงความคิดความอาน เนื่องจากเปน ส.ส. เกาของพรรคไทยรักไทยเดิมมาก เขาจึงให
จากผลแหงนโยบาย ผมถามหนอยเถอะครับ นโยบายที่เกิดขึ้นแตละเร่ืองนั้นมีใครไปหาม
ไหมวาพรรคอื่นทําไมได ๓๐ บาท รักษาทุกโรค เขากําหนดไหมวาทําไดเฉพาะทักษิณ
เทานั้น หวยใตดินขึ้นบนดินเขากําหนดไหมวาทําไดเฉพาะพรรคทักษิณเทานั้น ไมมีใคร
กําหนด แตนี่เปนความคิดเชิงสรางสรรค เชิงนโยบาย และใชนโยบายแขงขัน สิ่งที่ 



 ๑๘๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        นภา ๘๔/๒ 
 
พรรคไทยรักไทยไดชัยชนะในเบื้องตนสมัยแรก เกิดจากการเปดเกมการเมืองใหม 
การโฆษณาวาดวยนโยบาย แตแทนที่จะสงเสริมใหแขงขันเชิงนโยบาย ก็กลับไปถูก
กลาวหาวาเปนนโยบายมีผลประโยชนทับซอน เปนนโยบายประชานิยม แลวสุดทาย
แขงขันรอบสุดทายเปนอยางไร หลายพรรคการเมืองก็ทําเหมือนพรรคพลังประชาชน 
เหมือนพรรคไทยรักไทยนั่นเอง นั่นมาถูกทางแลว ดังนั้นถาเราจะมองเรื่องการซื้อเสียง 
ในลักษณะไมมีพลวัตรไมมีการเคลื่อนไหวเลยนั้น จะทําใหเราจมปรัก ทานประธานครับ 
ผมฝากไปถึงทาง กกต . ดวย ทานจะเห็นวาเวลาเราอภิปรายกัน พรรคการเมือง 
แตละพรรคก็ มี เทคนิคในการที่ จะหาประโยชน  พยายามจะหวานลอม  กกต .  
ใหเห็นการซื้อเสียงเปนความเลวรายที่สุด ทานครับ ผมอยากจะขอนําเสนอในอีก 
มุมมองหนึ่งบางวา ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๑ 
สผ ๒๔/๒๑๑๕ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๘๕/๑ 
 
เรามามองดูอีกดานหนึ่งบางไหมครับวาความเลวรายของระบบการเมืองซึ่งมีบุคคล
พยายามจะพูดวาวิกฤติวันนี้เกิดจากการซื้อเสียง จริง ๆ วิกฤติวันนี้มาจากอํานาจ 
นอกระบบหรือการซื้อเสียงมากกวากันแน ๗๐ กวาปที่ผานมาตั้งแต ๒๔๗๕ จนถึง
ปจจุบันการลมลุกคลุกคลานของระบบประชาธิปไตยไทยนี้เกิดจากการซื้อเสียงหรือเกิด
จากอํานาจนอกระบบ อํานาจเผด็จการครับ ผมไปออกรายการที่ กกต. จัดเมื่อคร้ัง
เลือกตั้งคราวที่แลวเจอนักขาวถามวาไปสาบานไมใหมีการซื้อเสียงแลวทําไมยังมีการ 
ซื้อเสียงอีก ผมก็ตอบเขาไปแตวาเวลาที่นี่นอย ผมจะตอนในประเด็นสําคัญผมบอกวา 
การซื้อเสียงนั้นหากจะมีแทจริงก็ยังตองขอความเห็นชอบจากประชาชน ความเลวรายจาก
การซื้อเสียงกับการลากรถถังออกมายึดอํานาจอันไหนเลวรายกวากันครับ การยึดอํานาจ
โดยระบบเผด็จการนั้นไมไดขอความเห็นชอบจากประชาชนเลยครับ ประชาชนไมมี 
สวนรวมแมแตนอยตองจํายอมอยางเดียว ทานประธานครับ ตรงนี้เองผมถึงบอกวา 
ในหนา ๑๕ รายงานของทานนะครับ แทนที่เราจะไดในวัตถุประสงคหลักของทาน  
๑ - ๒ - ๓ นี่ทานพยายามจะพูดถึงวาวัตถุประสงคหลักหรือวิสัยทัศนหลักของ กกต. นั้น
คือตอตานการซื้อเสียงใหเปนวาระแหงชาติ ถาเรามามองจริง ๆ แลวดานหนึ่งผมวา
ตอตานการลมลางระบอบประชาธิปไตยเปนวาระแหงชาตินาจะมีความสําคัญกวาไมนอย
ครับนาจะจับควบคูกัน  แตวันนี้ ได มีเพื่อนสมาชิกพยายามจะกลาวใหรายระบบ
ประชาธิปไตยจนเกินเหตุ ธุรกิจการเมืองบาง ทุนสามานยบาง ผมอยากจะขอเวลา 
ทานประธานอธิบายสักนิดหนึ่งเพื่อใหเกิดความเขาใจกันโดยไมกระทบกระเทือนพรรคใด 
ทานประธานครับวันนี้ กกต. เขามา รายงานเขามาในวันสําคัญที่อเมริกากําลังเลือกตั้ง
ทานเห็นไหมครับพอรูผลวาแพเทานั้น ฝายที่แพพรรครีพับลิกันแสดงความยินดีกับ 
พรรคเดโมแครตสมัยที่แลวเดโมแครตรูวาแพแสดงความยินดีกับพรรครีพับลิกัน 
แลวใหบริหารประเทศเลยครับ แตประเทศไทยนี่ผานมาปหนึ่งแลวยังจองลมกันไมหยุด 
เลยครับ สปริตของประชาธิปไตยอยูตรงไหนครับทาน  ในวัตถุประสงคหลักของ กกต. 
ลองพิจารณาดูสักหนอยเถอะครับจะรวมอยูในวัตถุประสงคหลักที่ ๒ ก็ไดครับ ใสเร่ืองการ
ยอมรับเสียงขางมากหรือสปริตประชาธิปไตยยอมสิครับเลือกตั้ง กทม.พรรคประชาธิปตย
ชนะครับคุณอภิรักษได ถาถามสวนตัวผมพอใจไหมครับ ไมพอใจหรอกครับ คนละพรรคกัน 



 ๑๘๒ 
สผ ๒๔/๒๑๑๕ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๘๕/๒ 
 
แตตองยอมรับเสียงของประชาชน เชนเดียวกันถาเกิดบุคคลอื่นไดเราก็ตองยอมรับ  
มีบุคคลบางคนอาจจะมองวาคนนี้เปนคนไมดี ผมไมอยากเอยชื่อทานเดี๋ยวทานจะมาวา
กระผมมีการใชความรุนแรงตอนักขาวแตถาเกิดชาว  กทม.  เขาเอาคน  ๆ  นี้ เปน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเราก็ตองยอมรับครับ ทําไมครับ เพราะความดีทางการเมือง 
กับความดีทางศีลธรรมมันไมใชอันเดียวกันเสมอไปครับ ความดีทางการเมืองเปนเรื่อง
ของคนสวนมากเขายอมรับ ก็ผมก็ยังยอมรับ กทม. วาทานชนะ ก็ในเม่ือผมชนะ 
ในระดับประเทศทําไมไมยอมรับพวกเราบางละครับ ความดีทางการเมืองกับความดี 
ทางศีลธรรมคนละอันครับ บางคนผิดศีลตั้งหลายขอ ผิดศีลเร่ืองกาเม ผิดลูกผิดเมียเขา 
มาเปนนายกรัฐมนตรีก็ได มาเปนรัฐมนตรีก็ไดเราก็ตองยอมรับครับ เพราะเสียงสวนใหญ
เขาเอาทานในขณะนั้นเสียงของทานมากกวา ----------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๘๖/๑ 
 
ดังนั้นความเขาใจตอเ ร่ืองความดีทางการเมืองกับความดีทางศีลธรรมคนละอัน 
มีเพื่อนผูแทนราษฎรบางคนบอกวาจะเอาเสียงขางมากเปนสรณะไมได เอาความถูกตองสิ 
ศาลชี้วาคนนี้ถูกก็ตองถูก แมวาเสียงขางมากบอก ถาเสียงขางมากบอกถูก ถาศาลชี้ผิด 
ก็ตองผิด ศาลเวลาตัดสินใชเสียงขางมากไหมครับในศาล ก.ก.ต. ใหใบแดง ใบเหลือง 
ใช เสียงขางมากไหมครับ  กระบวนการเสียงขางมากนี้ เปนพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ผมพยายามตองเนนตรงนี้ตองขออนุญาตทานประธานคือวา เราไดใช
วาทกรรมเสียงขางมากเปนเผด็จการรัฐสภา เปนเสียงขางมากไมถูกตอง จนกระทั่ง
ระบอบประชาธิปไตยมันคลอนแคลนไปหมดเลยครับทาน กกต. ครับ ถาทานจะได
ปกปองระบอบประชาธิปไตยตามวัตถุประสงคของทานนั้นไมใชเ ร่ืองการเลือกตั้ง 
อยางเดียวครับ ทานตองแสดงจิตวิญญาณของการอธิบายใหประชาชนเห็นและยอมรับ
ศีลธรรมใหมของระบอบประชาธิปไตยดวยเสียงขางมากดวย วันนี้นักวิชาการโจมตีไปหมด
บอกวาเสียงขางมากคือไมถูกตอง เสียงขางมากเปนเผด็จการรัฐสภา ถาอยางนี้โลกทั้งโลก
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยไมไดหรอกครับ สภาอังกฤษก็ตองเสียงขางมากครับ 
ถึงจะไดเปนรัฐบาลครับ จริง ๆ วันนี้ชาวบานก็รูครับ อบต. เสียงขางมากจึงจะไดเปน
นายก อบต. ครับ ตามระบบเกาที่เคยเลือกกัน เทศบาลคนเปนนายกเทศมนตรีก็ตอง 
มาจากเสียงขางมาก ดังนั้นจะเปนเพราะอะไรก็ไมทราบทานจึงมาบิดเบือนในเรื่องนี้ 
หรือจะเปนเพราะวามีพรรคการเมืองหนึ่งไมเคยไดเสียงขางมากสักทีครับ ไดทีไรก็เปน
รัฐบาลผสมทั้งนั้น และถาดูจากประวัติศาสตรนะครับ ไดทีไรวิกฤติทั้งนั้น ไมใชมาแก
วิกฤตินะครับ ตามประวัติศาสตรกอวิกฤติแลวจึงขึ้นมาครับ ดูจะเปนบทเรียนของทาน 
หรืออยางไร ตั้งแตสมัยทานปรีดี พนมยงค โนน ถูกขับออกไปเมื่อป ๒๔๘๙ ไมพูดถึง
หรอกครับวาเรื่องอะไร ดังนั้นการกลาวถึงเสียงขางมากในทางรายเชนนี้ผมคิดวาไมนาจะ
ถูกตอง ทานประธานครับ วันนี้ผลการเลือกตั้งอเมริกาเปนเสมือนบทเรียนใหญแกคน 
ทั้งโลก  พี่นองประชาชนที่อยูทางบานครับ ให รูความจริงไว เถอะครับ ไมมีระบบ 
การเลือกตั้งแบบนี้ที่ ไหนไมใช เงินครับ คาใชจายของอเมริกาในการหาเสียงของ 
แตละพรรครวมกันแลวเขาวาไมนอยไปกวางบประมาณประเทศเล็ก ๆ ๑ ประเทศ 
อยางประเทศไทยครับ แลวเขาไปเอาเงินกันจากไหนครับ  



 ๑๘๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๘๖/๒ 
 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย 
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณประทวงอะไรครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธปิตย 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตประทวงครับ เนื่องจากผูอภิปรายขณะนี้ฟุมเฟอยครับ  
คือผมคิดวาคงฟงไมไดหรอกครับที่โจรกําลังสอนธรรมะ ซึ่งบอกพี่นองประชาชนวา 
ดีในระบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ผมคิดวามันผิดหลักการเลย ทานประธาน
ควรจะใหหยุดการอภิปราย เพราะลักษณะนี้มันผิดหลกัการของรัฐธรรมนูญ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยครับ ยังไมไดยินคุณสุนัยบอกวาการซื้อเสียงเปนเรื่องดี ไมไดยินครับ ขอเชิญ
คุณสุนัยตอครับ แลวก็ตองเรียนทานสมาชิกครับ ขณะนี้เหลือของพรรครวมรัฐบาลอยูอีก 
๒ ทานเทานั้น คือ คุณสุนัย คุณประเสริฐ และคุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ แตของฝายคาน
ยังเหลืออีกเยอะนะครับ เชิญคุณสุนัยตอครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ตองขอประทานโทษ
ทานประธานนิดหนึ่ง เพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาเมื่อสักครู ไมทราบวาใชนิสัยอะไรมา 
ทานวาตัวเองวาเปนโจรหรือวาใคร ถาวาตัวเองไมตองถอนครับ แตถาวาคนอื่นใช 
มโนสํานึกที่เปนธรรมพิจารณาดูแลวถอนไปเสียครับ 
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณประทวงอะไรครับ 
 
 



 ๑๘๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๘๖/๓ 
 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานคงไดฟงหลายขั้นตอนที่บอกวาวิธีซื้อเสียงซื้อกันอยางไร ------------------------ 
 

- ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๗/๑ 
 
มันวิวัฒนาการกันอยางไร แลวก็บอกวา กกต. ไมตองดูหรอกครับเร่ืองการซื้อเสียง วันนี้ 
มันนาหวงคือเร่ืองการปฏิวัติ อํานาจมันมาจากขางนอก ทานประธานครับ นี่หรือครับ 
ที่ทานประธานบอกวาไมไดพูดวา การซื้อเสียงเปนสิ่งที่ยอมรับไดในระบอบประชาธิปไตย 
นี่คือการพูดที่โนมนาวใหทุกคนเห็นวา ซื้อเสียงเถอะครับ ไมเปนไร เขามาแลวมีอํานาจ
คอยวากัน ยอมรับไมไดหรอกครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญนั่งครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  แลวผมบอกวา ที่วาโจรคือผมวา 
ทาน ครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญครับ ผมจะวินิจฉัย ผมฟงจากขางลางมา ไดยินคุณสุนัยบอกวา การซื้อเสียงเดี๋ยวนี้ 
ไมไดผล ซื้อกัน ๓ คน ชาวบานก็รับทั้ง ๓ คน แลวก็เลือกพรรคที่มีนโยบายเพื่อประชาชน 
ผมฟงอยางนี้จริง ๆ นั่งอยูขางลางไดยินอยู เพราะฉะนั้นการที่คุณสมบูรณประทวง  
ผมเห็นวาไมเปนประเด็นที่ประทวง ขอเชิญคุณสุนัยตอ แลวไมตองตอลอตอเถียง 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมกลายืนยัน 
อีกครั้งหนึ่ง ผมไมไดบอกวา การซื้อเสียงเปนเรื่องดี แตนําเสนอตอ กกต. วาใหมอง 
หลายมุมมอง ไมอยางนั้นทานจะตกอยูในวาทกรรมที่แกปญหาไมได เพื่อนสมาชิก 
ที่กลาวหาวาผมเปนโจร เพราะผมไปพูดอธิบายเรื่องการซื้อเสียง เมื่อสักครูอดีตหัวหนา
พรรคทานก็อธิบายเรื่องการซื้อเสียงเรื่องปลาทูเค็ม ถาอยางนั้นก็เปนดวยกัน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ตองขอคุณสุนัยกระชับดวยนะครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ผมกําลังจะนําเสนอวา ในวิสัยทัศน 
พันธกิจและวัตถุประสงคหลัก 
  (นายนิพิฏฐ อินทรสมบัต ิไดยืนและยกมอื) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยครับ มีผูประทวงอีกแลว คุณนิพิฏฐประทวงเรื่องอะไรครับ 



 ๑๘๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๗/๒ 
 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ความจริงผมไมอยากประทวงนะครับ 
แตเมื่อสักครูทานสุนัยไดพาดพิงไปถึงอดีตหัวหนาพรรค ไดใชคําพูด เปรียบเหมือนวา  
เมื่อสักครูทานหัวหนาพรรคพูดถึงเรื่องการซื้อเสียง ถาอยางนั้นก็เปนโจรดวย ผมคิดวา 
คุณสุนัยไมมีสิทธิที่จะเปรียบเทียบกับคนอ่ืน เพราะฉะนั้นที่คุณสุนัยจะยอมรับวาตัวเอง
เปนโจรก็ยอมรับไป แตสวนที่ไปเปรียบเทียบคนอื่นวาเปนโจร ผมขอใหถอนครับ  
คือทานจะยอมรับวาทานเปนโจรทานก็รับไป แตทานไมมีสิทธิจะบอกวาคนอื่นเขาเปนโจร
ดวย เทานั้นแหละครับ ตองถอนครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยอยางนี้ครับ ในเมื่อคุณสมบูรณพูดในทํานองวาคุณสุนัยเปนโจร คุณสุนัยก็พูด
แตไมไดพูดพาดพิงวาทานหัวหนาพรรคใดพรรคหนึ่งเปนโจร ผมวินิจฉัยอยางนี้  
เชิญคุณนิพิฏฐนั่งเถอะ เชิญนั่งลง ขอเชิญนั่งครับ ก็ขอความกรุณาคุณสุนัยอยาไปพูด
พาดพิงทานอื่นนะครับ ผมไมไดยินวาคุณสุนัยบอก ทานชวนเปนโจรอะไรอยางนี้ ไมไดยิน  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นิพิฏฐ กอนที่ทานประธานจะขึ้นทําหนาที่ประธาน ทานประธานคนที่แลวนั่งฟงอยู  
และทานชวนก็ไดพูดถึงเรื่องการซื้อเสียงปลาทูเค็ม ที่ทานสุนัยเปรียบเทียบเม่ือสักครู 
เปรียบเทียบทานชวนครับ ทานประธานไมไดนั่งอยู ผมยืนยัน หัวหนาพรรคคนเดียว 
ที่อภิปรายวันนี้คือทานชวน หลีกภัย ไมมีคนอื่นเลย มีใครละครับที่เปนหัวหนาพรรค 
ที่อภิปรายวันนี้ เพราะฉะนั้นคุณสุนัยจะยอมรับวาทานเปนโจรทานยอมรับเฉพาะตัวทาน 
ทานไมมีสิทธิที่จะบอกวาคนอื่นเปนโจรเหมือนทาน ผมขอใหทานถอน ที่พูดถึงคนอื่น
เทานั้นละครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยครับ ผมก็ไมไดยินวาคุณสุนัยไดเปรียบเปรยทานหัวหนาพรรคประชาธิปตย 
วาเปนอยางที่ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ ถาทานไมไดยิน 
ตองถอดเทปแลวละครับ ชวเลขเอาไปใหทานประธานไหมครับ 



 ๑๘๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๗/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอใหพวกเรา วันนี้บรรยากาศดําเนินมาดีอยูแลว แลวการอภิปราย การประทวงกัน 
ผมอยากจะขอใหพวกเราอดทน อดทนฟงทั้ง ๒ ฝายอภิปราย แลวก็ถาเกินขอบเขต 
ประธานจะเปนผูวินิจฉัยเอง ใหถอนคําพูดครับ เชิญคุณนิพิฏฐนั่งลงครับ 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณบุญยอดประทวงอะไรครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ ผมยังประทวงไมจบ 
ผมยืนยันวาคุณสุนัยพูดเปรียบเทียบถึงทานชวนเมื่อสักครู ถาทานประธานไมเชื่อ  
ทานประธานเอาชวเลขไปดู ถอดเทปเลย ผมยินดีจะใชเวลาตรงนี้ถอดเทปครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เมื่อสักครูคุณสุนัยพูดวาอะไรครับ ผมไมไดยิน คือไมไดยินวามีพูดเปรียบเปรยถึง 
ทานหัวหนาพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งเปนโจรอะไรอยางนี้ ไมมีครับ มีแตตอบโต 
การที่ถูกคุณสมบูรณพูดในทํานองวาเปนโจร ผมวาบางทีเร่ืองไรสาระอยางนี้ไมนาจะมา
ใชในการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรอยางนี้ ตองขอความกรุณาทั้ง ๒ ฝาย ขอเชิญ 
คุณพิษณุนั่งลง ขอความกรุณาคุณสุนัยดวยครับ ก็กรุณาอยาไปพาดพิงทานอื่นดวย 
นะครับ ขอความกรุณานั่งลงเถอะครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมพยายามจะใช
ขันต ิ
 

- ๘๘/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๘๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๘๘/๑ 
 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ที่พาดพิงถึงคนอื่นตองถอนครับ    
ไมอยางนั้นทานประธานตองถอดเทปครับ เสียหายครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมยังไมไดยินครับ ไมไดยินจริง ๆ คุณสุนัยพูดวาอะไรนะครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ผมไดพูดไหมครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยพูดวาอะไรนะครับ คุณนิพิฏฐลองบอกสิวาคุณสุนัยพูดวาอะไรครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อสักครู
ทานสุนัยเปรียบเทียบวาถาเปนโจรก็เปนโจรกันหมดครับ ทานหัวหนาพรรคที่พูดถึงเรื่อง
การซื้อเสียงเมื่อกี้ก็เปนโจรดวย ไมไดครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมตัดสินอยางนี้ครับ ขอใหถอนคําพูดทั้ง ๒ ฝาย ทั้งคุณสมบูรณดวย แลวก็คุณสุนัยดวย 
ดวยความเปนธรรมนะครับ คุณสมบูรณถอนดวยครับ ที่กลาวหาคุณสุนัยเปนโจร ซึ่งเมื่อกี้
ผมไมไดขอใหคุณสมบูรณถอนครับ ขอเชิญคุณสมบูรณถอนกอน แลวก็คุณสุนัยตองถอน
ดวยนะครับ คําพูดเหลานี้ผมวาไมสมควรอยางยิ่งที่จะใชในสภาผูแทนราษฎรของเรา 
นะครับ ขอความกรุณาคุณสมบูรณครับเพื่อความราบรื่นของการประชุมครับ  
  (นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานนิพนธประทวงอะไรครับ  
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ผมขอประทวงทานประธานนะครับวาผมขอยืนยันคําพูด
ของคุณนิพิฏฐ ผมไดยินอยางที่ทานนิพิฏฐไดกลาวทุกคําพูด แลวประเด็นที่ทานนิพิฏฐ
ประทวงทานตองวินิจฉัยตรงนั้น ใหถอนที่กลาวถึงทานอดีตหัวหนาพรรคที่พูดถึง          
การซื้อเสียงที่ชัดเจนครับ ผมคิดวาถาผูกลาวเปนลูกผูชาย ความหมายชัดเจน หมายถึง 
ใคร ทานใดนะครับ แลวผมคิดวาโดยศักดิ์ศรีเกียรติศักดิ์ ผูที่อภิปรายนั้นไมควรอยางยิ่ง 
 



 ๑๙๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๘๘/๒ 
 
ที่จะมากลาวถึงทานอดีตหัวหนาพรรค แลวควรจะตองถอนครับ ผมคิดวาอยางนั้นครับ 
ทานตองวินิจฉัยประเด็นนั้นกอน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณครับทานนิพนธ ผมไดวินิจฉัยไปแลววาหลังจากที่ฟงคุณนิพิฏฐพูดอีกครั้งหนึ่ง   
จับใจความได ก็ขอใหทั้ง ๒ ฝาย ตางคนตางถอนคําพูดครับ คุณสมบูรณก็ถอนคําพูดที่ไป
กลาวหาคุณสุนัยวาเปนโจร คุณสุนัยก็ขอใหถอนคําพูดที่กลาวเปรียบเปรยทานหัวหนา
พรรค  พรรคการเมืองหนึ่ ง เปนโจรเชนเดียวกันครับ  ขอใหถอนคําพูดทั้ งคูค รับ  
เชิญคุณสมบูรณกอน ทานอื่นไมตองประทวงแลวครับ ผมวินิจฉัยแลวครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม นายสมบูรณ 
อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ 
ทานฟงดูการอภิปรายของคุณสุนัยสิครับ เสียดสีพรรคประชาธิปตยมาตลอด อดีต 
หัวหนาพรรคผมอยูตลอดเวลา ผมพยายามทนฟงอยู แลวมีคําพูดที่เขายอมรับเองครับวา
วันนี้หรือทําทาวาการพูดการซื้อเสียงเหมือนกับโจรมาจับโจร เอาละครับ เมื่อทานประธาน
ไดวินิจฉัย เมื่อคุณสุนัยยอมรับวาเปนโจรผมก็ขออนุญาตถอนครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยถอนคําพูดดวยครับ  
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ผมขอประทวง
ครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมกําลังวินิจฉัยอยูครับ ขอความกรุณาคุณสุนัยถอนคําพูดดวยครับ แลวเดี๋ยวจะประทวง
ตอไปก็วากันอีกครั้งหนึ่งครับ เชิญคุณสุนัยครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (นครสวรรค)  :  ผมพยายามใชขันติฟงตลอด  
ถาการนิ่งเฉยจะตองกลายเปนผูผิด บางทีผมคิดวาสังคมนี้คงจะเดินไมไหวหรอกครับ             
เขากลาวหากอนนะครับ ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ทราบครับ ผมตัดสินอยางเปนธรรมโดยการใหคนที่พูดไมเหมาะสมถอน 



 ๑๙๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๘๘/๓ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  แลวทานสมาชิก 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานฟงผมกอนครับ ตอนนี้ผมขอใหคุณสุนัยถอนคําพูดนะครับ ขอเชิญคุณสุนัย 
ถอนคําพูดกอนครับ แลวเดี๋ยวทานอื่นประทวงก็ตอจากคุณสุนัยครับ เชิญคุณสุนัยครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ผมขออนุญาตชี้แจงเพื่อใหรูวาจริง ๆ   
ผมไมไดวากลาวใคร และระหวางที่ผมใชขันติอยูนั้นพวกสัมภเวสีก็ซัดผมแลวซัดผมอีก 
ไมรูกี่รอบ ใหผมชี้แจงสิครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยไปแลวนะครับ ขอคุณสุนัยถอนคําพูดครับ ถอนคําพูดเรื่องพาดพิงหัวหนา 
พรรคการเมืองหนึ่งเปนโจรลักษณะอยางนั้นครับ ถอนเถอะครับ บรรยากาศเดินมาดวยดี
ทั้งวัน ขอเชิญคุณสุนัยครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  เมื่อทานกลาวหาผม 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ ผมประทวง
ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
กําลังใหคุณสุนัยถอนคําพูดอยูครับ แลวเดี๋ยวผมจะใหคุณอดุลยประทวงตอครับ  
เชิญคุณสุนัยกอนครับ  
 

- ๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)          วชัรี ๘๙/๑ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานกลาวหาผม ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง   
แลวก็บอกวาที่ผมเปนโจรเพราะวาไปยกรูปธรรมการซื้อเสียง ผมบอกวา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
กอนหนานั้นผมไดวินิจฉัยไปแลววาการซื้อเสียง คุณสุนัยบอกวาเดี๋ยวนี้ซื้อไมไดผล  
ผมวินิจฉัยไปแลว แตตอนนี้ผมบอกใหคุณสุนัยถอนคําพูดครับ ขอความกรุณาเถอะครับ 
กําลังเดินมาดวยดี แลวเหลือผูอภิปรายตั้ง ๑๐ กวาทาน ขอเชิญคุณสุนัยถอนคําพูดกอนครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  บางครั้งก็ตองยอมเจ็บเพื่อให 
ทานประธาน ก็ยินดีครับ ผมก็ยินดีถอน แตวาผมกลาวในขอเท็จจริง เอาเถอะครับ 
ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ขอบคุณ ถอนคําพูดแลวนะครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :   สาระสําคัญใหญอยูที่ไหนครับ 
ทานประธาน  
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณประทวงอะไรครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม นายสมบูรณ 
อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ที่จริงแลวก็คง 
ไมอยากประทวงตอเนื่อง แตเนื่องจากเปนสิทธิของสมาชิกที่จะขอประทวงเนื่องจากมีการ
อภิปรายที่เสียดสีหรือพาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตทานประธานครับ เมื่อสักครูคุณสุนัย
ก็บอกวาสัมภเวสีทั้งหลายก็ขึ้นมา ผมก็เปน ส.ส. ผานการเลือกตั้งมาเชนกัน ผมคิดวา
ทานประธานนาจะวินิจฉัยคําพูดนี้  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมก็ตองวินิจฉัยใหคุณสุนัยถอนคําพูดคําวา สัมภเวสี ออกดวยนะครับ ขอเชิญคุณสุนัย 
แลวก็อภิปรายตามที่ไดเตรียมอภิปรายเลยครับ ขอเชิญตอ 
 



 ๑๙๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วัชรี ๘๙/๒ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมเองอยากจะ
เรียนทาน กกต. วาหัวใจสําคัญใหญ การแกปญหาการซื้อเสียงไมใชไปมุงแตตรงนี้เทานั้น 
แลววาทกรรมที่สําคัญที่บอกวาการซื้อเสียงจึงทําใหระบบการเมืองพังนั้น ไมจริง มันได
พิสูจนแลววาระบบการเมืองประชาธิปไตยของไทย ๗๐ กวาปที่ผานมาที่พังนี้ สาระสําคัญ
อํานาจนอกระบบครับ และมีพรรคการเมืองบางพรรค ในประวัติศาสตรสนับสนุนอํานาจ 
นอกระบบขึ้นมาเพื่อจะขึ้นมามีอํานาจ  
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณบุญยอดประทวงอีกแลวครับ  
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  บุญยอด สุขถิ่นไทย  
พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ผมคิดวาผมกําลังจะฟงหนังซ้ําอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้
ทานใชเวลาเกินมา ๙ นาที ๓๘ วินาที ตามสิทธิของทาน ขอใหทานประธานไดกรุณา
ควบคุมเวลาของผูอภิปรายนะครับวาขอใหสรุปไดแลวครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยยังมีเวลาอีกนิดหนอย เพราะวาฝายรัฐบาลเหลือเพียง ๒ ทาน ก็เหลือคุณสุนัย 
คุณประเสริฐ และคุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เพราะฉะนั้นขอใหใชเวลารวบรัดดวย  
สรุปไดเลย 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  คือตรงนี้เองผมอยากจะเห็นทาง 
กกต. ในหนา ๑๕ ในวัตถุประสงคหลัก ในเร่ืองการสงเสริมประชาชนใหมีความรู  
ความเขาใจ มีจิตสํานึกและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยากจะใหทานเนนใหรูจักสปริต   
หรือวัฒนธรรมใหมของระบบประชาธิปไตยที่ยอมรับเสียงขางมาก นี่มีการดาตําหนิ 
เสียงขางมากทั้งในสภานี้และนอกสภา แตเทาที่ผมติดตาม กกต. กกต. ไมไดแสดง
ทรรศนะทางการเมืองใด  ๆ  ในการคุมครองระบอบประชาธิปไตยหรือใหความรู 
แกประชาชนในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเลย พันธมิตรไดเสนอการเมืองใหมที่ไมตอง 
มาจากการเลือกตั้ง กกต. ก็เฉยครับ พรรคการเมืองหลายพรรคโจมตีวาเสียงขางมาก 
ไมถูกตองจากการเลือกตั้ง ทานก็เฉยครับ ดังนั้น วิกฤติของประชาธิปไตยไมใชเร่ือง 



 ๑๙๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วัชรี ๘๙/๓ 
 
การซื้อเสียงอยางเดียว เปนวิกฤติที่ไมยอมรับเสียงขางมาก อันนี้เปนเรื่องใหญมาก วันนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็พิสูจนแลว เขาจะตีกันแทบตายแตพอเขาจบปบเขาก็ยอมรับ 
เสียงขางมาก ผมก็ยอมรับผูวาราชการ กทม. แตทําไมอีกฝายหนึ่งไมยอมรับในชัยชนะ
ของอีกฝายหนึ่งที่เปนเสียงขางมากเปนรัฐบาลละครับ  ดังนั้นตรงนี้จึงฝากวาเปนประเด็น
ที่ทาง กกต. ตองนําไปพิจารณาผมไมอยากเห็น กกต. ทํางานแตเปนระบบราชการ คือดู
การเลือกตั้ง สงเสริมการเลือกตั้งเทานั้น ทานจะตองเปนหลักในการคุมครองระบบ
ประชาธิปไตยดวย ทานก็ออกมาปกปองดวย วันนี้พันธมิตรโจมตี กกต. วามีการทุจริต 
ในระดับ ๕ คนเลย ทานก็เฉยอีก ผมถึงบอกวาอันนี้คือเร่ืองที่ ๑ คือตองเนนสปริตของ
ระบบประชาธิปไตยในหลายมุมมอง  
 

- ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๙๐/๑ 
 
   เร่ืองที่ ๒ ผมวาระบบเผด็จการในประวัติศาสตรการเมืองไทยนะครับพิสูจน
มาแลวรายกวาระบบการซื้อเสียง ระบบการซื้อเสียงไมไดทําลายระบบประชาธิปไตย 
มากเทากับระบบเผด็จการที่ลากรถถังออกมา แลวก็แปลกครับเดี๋ยวนี้มีพรรคการเมือง
บางพรรคไมโจมตีการลากรถถังออกมาเลยครับ ก็แปลก และยังนําเสนอดวยครับ 
ผมจดไวครับ พยายามจะพูดบอกวาระบบเผด็จการทุนนิยมรายกวาเผด็จการทหารอีก 
เห็นไหมครับ ผมวาอยางนี้ตองทําความเขาใจ เสียงขางมากจะเปนเผด็จการอยางไร 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตองขอความกรุณาคุณสุนัย สรุปไดแลวครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานครับคําวา ทุนนิยม หรือที่ 
ทานเรียกใชวา ทุนสามานย ผมขอเวลานิดเดียวครับ ทุนนิยมจริง ๆ เขาใชกลไกตลาด 
เปนหลัก อาดัม สมิทธิ์ เปนตนตํารับครับ ปรัชญาของเขาก็คือวาจงทําประโยชนของตน
ใหแกคุณเถิดแลวผลประโยชนสวนรวมจะไดเอง คุณจงเอาประโยชนใหเต็มที่แลวจะมีมือ
ที่มองไมเห็น อินวิสซิเบิล แฮนด (Invisible Hand) อันนี้อาดัม สมิทธิ์ เปนคนพูดครับ  
เขามาจัดการกุมกลไกตลาดเอง นี่คือระบบทุนเสรี วันนี้ใครก็ตามทีที่ทํามาคาขายโดยใช
กลไกเสรีนั้นเปนทุนเสรี แตทุนสามานยคือไมยอมรับกลไกตลาดครับ จริง ๆ ตรงนี้การที่
ทานพูดถึงทุนสามานยในวิชาการมีครับเขาเรียก ทุนนิยมขุนนาง ครับ ทุนนิยมขุนนาง  
ใชอํานาจโครงสรางของอํานาจราชการแบบโบราณเขาไปเอาประโยชนครับ ทานจะเห็น
นะครับทุนสามานยที่ทานพูดถึงทานเขาใจผิด ไปดูสิครับบริษัทการเงิน บริษัทใหญ ๆ  
ในประเทศไทยเอาขาราชการระดับผูบัญชาการทหารทั้งนั้นแหละครับไปเปนกรรมการ 
กินเงินเดือน ๕ แสนบาท ๑ ลานบาท เอาไปทําไมครับ เอาไปคุมครองทุนของตน ธนาคาร
บางธนาคารเจง คาขายเจง ก็ไปเอางบประมาณแผนดินมาอุดหนุนครับ ธุรกิจบางอยาง
เจงก็อาศัยกลไกรัฐมาจัดการครับ อันนี้เขาเรียกทุนนิยมขุนนาง ที่พูดอยางนี้เดี๋ยวจะหาวา
ผมไปกลาวหาใครไมใชนะครับ ตํารามีเลยครับ อาจารยสังศิต พิริยะรังสรรค 
   (นายประกอบ รัตนพันธ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยครับ อาจารยประกอบ ประทวงครับ คุณประกอบครับ 



 ๑๙๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๙๐/๒ 
 
  นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  ประกอบ  รัตนพันธ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย ผมประทวงทานประธานครับ ที่ทานประธานปลอยใหผูอภิปราย 
เพอเจอกินเวลามาก  
  (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ ผมขอ
ประทวง 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
อาจารยประกอบ อยางนี้ครับผมวินิจฉัยอยางนี้ครับวา ฝายรัฐบาลเหลืออีกแคเพียง  
๓ ทาน คุณสุนัยก็ขอใชสิทธิทานอื่น ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะใชเวลาเกินไปนิดหนอย 
ซึ่งผมก็ไดเตือนวาคุณสุนัยควรจะสรุปไดแลวครับ 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอประทวงทีละคนครับ เดี๋ยวอาจารยประกอบกอนแลวก็เปนคุณอดุลยนะครับ  
  นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานครับ กระผม 
ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 
เมื่อสักครูทานชวน หลีกภัย อภิปรายเกินเวลา ทานตัดเวลาของทานบุญยอด สุขถิ่นไทย 
กับทานสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ยุติธรรมครับเราเห็นดวย แตทานปลอยใหผูอภิปราย 
ทานสุนัย อภิปรายเกินเวลามา ๒ คร้ังแลวครับ คือ ๒ คนแลว แลวทานบอกวาทานให
เวลาเพราะวารัฐบาลอภิปรายนอย มันใชกติกาขอไหนครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมตองเรียนชี้แจงอาจารยประกอบอยางนี้นะครับ พรรคพลังประชาชนไดสงชื่อมาจํานวน 
พอ ๆ กับพรรคประชาธิปตยนะครับ แตหลายทานก็บอกวาขอสละสิทธิใหคุณสุนัย  
เปนคนอภิปรายผมจะเปดโอกาสแลวก็บอกวาใหพวกเราไดทราบวาขณะนี้ทางฝายของ
รัฐบาลก็จะเหลือเพียงคุณประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย และคุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
ซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดาที่เราแทนเวลากันไดนะครับ ขอเชิญอาจารยประกอบนั่งเถอะครับ 



 ๑๙๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๙๐/๓ 
 
แลวก็ตองขอคุณสุนัยรีบสรุปดวยครับ ประทวงกันไปประทวงกันมาอยางนี้เสียเวลา 
เปลา ๆ ครับ เชิญอาจารยประกอบ ครับ 
  นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานตองบอกวาใชแทนใคร
ครับ เพื่อผมไดตรวจสอบวาเขายื่นชื่อจริงหรือเปลา  
 

- ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๙๑/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ใชแทนคุณสุทิน คลังแสง นะครับ  
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานครับ ผม จุมพฏ บุญใหญ 
วิปรัฐบาล เมื่อกี้ทานพิษณุกับทานนิยม เวชกามา สงชื่อครับทานประธาน ใชของ 
ทานนิยม เวชกามา กับของผมไดครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ยังมีคุณจุมพฏ บุญใหญ คุณนิยม เวชกามา นะครับ ผมขึ้นมาทีหลัง อยูบนจอนะครับ 
เพราะฉะนั้นตองขอความกรุณา  
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณอดุลยประทวงอะไรครับ  
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ผมขออนุญาต ผม อดุลย  
วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดแมฮองสอน พรรคพลังประชาชน ผมขอ
อนุญาตเรียนย้ําคําพูดของทานประธานที่ทานประธานตอนที่ไดนั่งทําหนาที่ประธาน 
กอนหนานี้ไดพูดวาจะขอใหคนละ ๑๐ นาที แตโดยปกติแลวทานก็จะไมตัดเวลาใคร ก็จะ
ปลอยใหพูดได เพราะวามีคนตอวาทานวาคนที่พูดแรก ๆ บางทีพูด ๓๐ นาที บางทีพูด 
๔๐ นาที เพราะฉะนั้นขณะนี้ทานสุนัยกําลังพูดในสิ่งที่เปนประโยชน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เขาใจคําประทวงของคุณอดุลยแลวครับ ผมวินิจฉัยอยางนี้ครับ โดยปกติถาเรา
กําหนดเวลากัน ๑๐ นาที ผมจะอนุญาตใหเกินไดประมาณสัก ๑ นาที หรือ ๒ นาที  
แลวผมก็จะดูวาใกลจะสรุปหรือยัง ถายังไมสรุป ผมก็จะขอความกรุณาใหรวบรัดหนอย 
สวนใหญก็จะเปนอยางนี้มาโดยตลอดครับ แตทั้งนี้เนื่องจากวาเหลือผูอภิปรายในสวน
ของรัฐบาลไมมาก ผมก็เลยเปดโอกาสใหคุณสุนัย แตก็ไดเตือนวาขอใหสรุปรวบรัด 
ดวยครับ ขอความกรุณาชวงนี้อยาประทวงเลยครับ การประทวงทําใหเสียเวลา 
เปลา ๆ ครับ ขอเชิญคุณสุนัยตอเลยครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานครับ เพื่อใหสะดวก ผมจะสรุป 
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  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอรวบรัดดวยนะครับ  
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานครับ ไมได
ประทวงครับ ผม พิษณุ หัตถสงเคราะห ครับ เสนอชื่อทานสุนัยเมื่อกี้นะครับ มีทานสุทิน  
คลังแสง แลวก็ยังมีทานสมเกียรติ ศรลัมพ ดวย จริง ๆ ทานสุนัยสามารถพูดได ๓๐ นาที
เลยครับทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานรองประธานสามารถ ไดสั่งผมไวนะครับวาแทนอีก ๒ ทาน  
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ ผมขอที่จะ
อภิปรายดวยครับ สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะอภิปราย เพราะฉะนั้นผมขออภิปรายดวย  
แลวผมจะใหเวลากับทานสุนัย จุลพงศธร ครับทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ขอคุณสุนัยรวบรัดดวยครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ จริง ๆ ผมไดใช 
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณประทวงอะไรครับ  
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม นายสมบูรณ 
อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ทานประธาน 
ไมแปลกใจบางหรือครับที่ทานประธานทําหนาที่เปนกลางในที่ประชุมขณะนี้ มีใครสักคน
บอกวาเสนอรายชื่อขึ้นไปแลวมอบใหคุณสุนัย นี่คือการวินิจฉัยของทานหรือครับ ผมก็
ขอใหทานไดวินิจฉัยใหเปนธรรมแคนั้นเองครับ ขอบคุณครับทานประธาน  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมดูจากรายชื่อเกา 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานครับ ผมขอพูด 
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   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณจุมพฏนั่งลงครับ เมื่อกี้ผมขึ้นมา ผมจะชี้แจงอยางนี้ครับ เมื่อกี้ผมขึ้นมาตอจาก 
ทานรองประธานสามารถนะครับ ก็มีอานแตในชื่อที่พิมพไวจากประธานวิป แตลืมดูวา 
ในจอยังมีคุณนิยม คุณจุมพฏ บุญใหญ ก็ตองขออภัยที่ไมไดเอยชื่อนะครับ แตคุณสุนัย  
ทานรองประธานสามารถ บอกวาแทนอีก ๒ ทานไวแลวนะครับ แตอยางไรก็ตาม 
ขอคุณสุนัยรวบรัดดวยครับ เพราะวามีผูตองการอภิปรายอีกหลายทานครับ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ดวยความ 
เปนธรรม ถาไดหักเวลาทานที่ประทวงผมออกไป ผมอยูยังไมถึง ๒๐ นาที ที่ผมตอง 
ขออนุญาตเพราะวาอะไร ทานประธานครับ เพราะมีการกลาวหา เสียดสีมาทางพรรค 
ของกระผมมาก กลาวหาเรื่องทุนนิยมสามานย จริง ๆ ผูพูดอาจจะไมเขาใจ ผมกําลังจะ
อธิบายวาทุนนิยมสามานยนั้นเปนเรื่องทุนนิยมขุนนางที่มีการเขียนในวิชาการเลยครับ 
อาจารยสังศิตก็เปนทานหนึ่งที่เขียนหนังสือเลมนี้ ซูเนโอะ โยชิฮารา เปนนักวิจัยก็เขียน
เร่ืองนี้ครับ ดังนั้นอยากจะใหเขาใจแตเวลามันสั้น ก็ไมเปนไร เพราะผมเห็นมีการพูดกัน
มากเหลือเกิน แลวก็เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพยายามมาสรางความสับสนใหแก
ประชาชน เลยเราปฏิเสธระบบทุนแลวครับวันนี้ แตเมื่อเวลามันนอยก็ไมเปนไร ผมก็จะ
สรุปเพื่อใหทุกสิ่งทุกอยางราบรื่นนะครับทานประธานครับ ทาน กกต. ครับ ในรายงานของ
ทานนี้ เอาละ ผมจะไมแจกแจงในรายละเอียดนะครับ ผมไมอยากใหทานเพงแตเร่ืองการ
ซื้อเสียง คือการแกปญหาซื้อเสียงคือการสรางระบบประชาธิปไตยเทานั้น มันยังมีหลาย
มิติครับ มีหลายมิตินะครับ  
   มิติที่ ๑ เร่ืองซื้อเสียงตองตอตาน  
   มิติที่ ๒ การสรางสปริตครับ อยางที่ผมกราบเรียนแลวครับ ผูแพจะไป
แสดงสปริตกับผูชนะครับ แลวใหบริหาร ใหเวลาบริหารเลย แตของเรานี่อยูเดือนตอเดือน
จองลมกันเลยครับ อยางที่ทานเห็นนะครับ วันที่ ๗ ที่ผานมาก็เห็นแลว ---------------------- 
 

- ๙๒/๑ 
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   มิติที่ ๓ ตองสรางมิติการตอตานระบบเผด็จการทหารครับ อันนี้เร่ืองใหญ
ครับ  เพราะเปนปจจัยหลักเลยที่ทําลายระบบประชาธิปไตย  ลมลุกคลุกคลาน  
๗๐ กวาปครับ เพราะวาการซื้อเสียงนั้นเลวรายอยางไรก็ยังตองขอความเห็นจาก
ประชาชนครับ แตวาการยึดอํานาจไมขอความเห็นจากประชาชนเลยครับ ไมรับฟง
อารมณความรูสึกของประชาชนเลยครับ  
   มิติที่ ๔ ตองสงเสริมการแขงขันเชิงนโยบาย ตองเปดเชิงนโยบายใหกวาง
ครับ เพื่อประชาชนจะไดจับตองนโยบายแลวหลีกเลี่ยง เดี๋ยวนี้ประชาชนฉลาดแลวครับ 
หลีกเลี่ยงการซื้อเสียง ใครอยากใหใหไป แตไมไดผลครับ แลวก็กลับมาสูการเลือก
นโยบายครับ  
   มิติที่ ๕ สิ่งสําคัญที่สุดตองสรางสถาบันพรรคการเมืองใหเหลือนอยลงครับ 
ยิ่งเหลือมาก การแขงขัน การซื้อเสียงยิ่งมากครับ วันนี้กลุมเผด็จการที่ทําการยึดอํานาจได
รางรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๐ นี้ ทุบพรรคการเมืองใหแตกใหหมดครับ อันนี้ยิ่งทํารายระบบ
ประชาธิปไตยครับ ยิ่งสงเสริมการซื้อเสียงครับ  
   ดังนั้นถาทําใหเกิดการแขงขันมีพัฒนาการอยางที่ผานมา พัฒนาการ 
มันเริ่มขยับมาเรื่อย ๆ ครับ จนกระทั่งการซื้อเสียงเริ่มลดลงครับ เพราะคนที่ซื้อเสียงไมมี
ใครเอาสตางคตัวไปซื้อครับ ไปเอาสตางคพอคา พอคาก็เห็นวาคุณแพแนแลวพรรคคุณ
แพแน เขาก็ไมให พอไมใหก็แขงขันกันเลย ไมเอาแลว รูวาอยางไรก็แพ บอยคอตต 
(Boycott) เลยครับ จบแคนี้ ถาไมประทวง ขอบพระคุณมากครับ ฝากทาน กกต. ครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  (รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ  
ผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ขอประทวง 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ประทวงเรื่องอะไรครับ  
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   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิ ริ (แบบสัดสวน)  :  ทานสุนัยวันนี้
อภิปรายดีเหลือเกินครับทานประธาน แตมีนิดเดียวครับที่ตองประทวง คําวา สัมภเวสี 
ผมวิ่งไปถามผูรูขางนอก เขาบอกแปลวาผีไมมีญาติ ไปวาเพื่อนรวมอาชีพผมวาเปนผีไมมีญาติ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญทานเชาวรินนั่งลงเถอะครับ บรรยากาศกําลังจะไปไดดีครับ คุณสุนัยไดถอนคําพูด
ไปแลวนะครับ  
   (นายสาทิตย วงศหนองเตย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสาทิตยประทวงอะไรครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาต
ทานประธานใชสิทธิพาดพิงจากผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้ ผมก็อดทนฟงจนจบนะครับ  
คําอภิปรายของทานหลายครั้ง แมวาจะไมเอยชื่อพรรคการเมือง แตวาทานเองก็มี 
ความเจาะจงระบุถึงพฤติกรรมของพรรคการเมืองเกาบาง ใชคําวา บอยคอตต ไมลง 
เลือกตั้งบาง ใชคําวา เปนพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐประหารบาง ซึ่งจะประกอบกับ 
คําใหสัมภาษณที่ผานมาของทานหลาย ๆ ครั้งก็เปนการเจาะจงถึงพรรคประชาธิปตย  
ซึ่งผมคิดวาเปนความเสียหายของผมในฐานะที่เปนสมาชิกของพรรคประชาธิปตย  
ผมชี้แจงสั้น ๆ ๒ - ๓ ประเด็นเทานั้นเองนะครับวา  
   ประการที่หนึ่งก็คืออุดมการณของพรรคประชาธิปตยนับแตกอตั้งพรรคเรา
ไมสนับสนุนการซื้อสิทธิขายเสียง หรือการทุจริตการเลือกตั้งทุกชนิด เราสนับสนุน
การเมืองที่เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
พระประมุข แลวก็ไดมาซึ่งอํานาจวิธีทางที่บริสุทธิ์ อันนี้เปนจุดยืนของพรรคตั้งแตไหน 
แตไร  
   ประการที่ ๒ พรรคประชาธิปตยเราตอตานและไมสนับสนุนเผด็จการ 
ทุกชนิด ไมวาเปนเผด็จการที่มาจากการรัฐประหารของทหารหรือเผด็จการที่มาจาก 
ทุนนิยม อยางที่มีการพูดถึงกัน จุดยืนของพรรค ๒ ขอนี้เปนความชัดเจนตั้งแตไหน 



 ๒๐๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๙๒/๓ 
 
แตไรมา  และไมสามารถจะบิดเบือนได  แมวาบางคนจะอยูที่พรรคแลวออกไป  
แลวบิดเบือนอุดมการณในภายหลังก็เปนเรื่องของทาน  
   ประการสุดทายที่ตองชี้แจงก็คือกรณีของการไมลงเลือกตั้ ง  กรณี 
ทานกลาวหานั้นเปนเรื่องแรงนะครับ ที่ทานบอกวารูวาจะแพก็เลยบอยคอตตไมลง
เลือกตั้ง ผมกราบเรียนทานประธานวา พรรคประชาธิปตยเรายืนยันวาเราไมสามารถเปน
เครื่องมือที่จะใหใครก็ตามใชฟอกตัวดวยระบบการเลือกตั้ง เพื่อลางโทษหรือพิษภัย 
ที่ตนเองไดกระทําเพราะมีการทุจริตกอนหนานั้นแลวใชกระบวนการเลือกตั้งฟอกตัวได 
เพราะเราสํานึกตอหนาที่ของเรา เราจึงตัดสินใจไมลงเลือกตั้ง ซึ่งเปนสิทธิหนึ่งที่ถูกรองรับ
เอาไวโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และการกระทํานั้นก็ไดพิสูจนในภายหลัง
ตอมาวาการตัดสินใจนั้นเปนเรื่องที่ถูกตอง และก็ทําใหการเมืองมีความเปลี่ยนแปลง ผมก็
ตองยืนยันเชนนั้น ไมใชวากลัวแพครับ การเลือกตั้งแพชนะเปนเรื่องปกติครับ และทุกครั้ง
ที่มีการเลือกตั้งเราแพเราก็ทําหนาที่ของเรา เราชนะก็ทําหนาที่ของเรา ขอบพระคุณครับ 
 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๙๓/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ยังเหลือผูที่ประสงคจะอภิปรายอีกประมาณ ๙ ทาน ของพรรคประชาธิปตยก็จะเหลือ 
คุณสมควร โอบออม คุณสาธิต ปตุเตชะ คุณชินวรณ บุณยเกียรติ  คุณรัชฎาภรณ  
แกวสนิท  คุณผองศรี ธาราภูมิ ของฝายรัฐบาลก็จะเหลือคุณประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย  
คุณนิยม เวชกามา คุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และคุณจุมพฎ บุญใหญ นะครับ  
เชิญคุณชินวรณ บุณยเกียรติ ครับ  
  นางผุสดี ตามไท (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานคะ ขอประทานโทษคะ 
ดิฉันเขาใจวาทานคงจะอานรายชื่อดิฉันตกไป นะคะ ดิฉัน ผุสดี ตามไท 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีสงเพิ่มมา เพิ่งสงเพิ่มมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้  
  นางผุสดี ตามไท (แบบสัดสวน)  :  ที่จริงสงตั้งนานแลวนะคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็จะมีคุณเจือ จะมีเพิ่มนะครับ คุณวัชระ เพ็ชรทอง  คุณเจือ ราชสีห คุณสาทิตย  
วงศหนองเตย  แตไมมีรายชื่ออาจารยผุสดีครับ ไมเปนไร ทานมีสิทธิที่จะอภิปรายไดครับ  
  นางผุสดี ตามไท (แบบสัดสวน)  :  รายชื่อที่สงไปตั้งแตกลุมแรกแลวคะ 
ขอบพระคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทุกคนมีสิทธิอภิปรายไดอยูแลวครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  ทานประธานครับ ผม  
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ครับ ทานกรุณาเอยชื่อผมหลายครั้งตอจากคุณประเสริฐ  
เมื่อสักครูทานประธานอานรายชื่อมีใครมาขั้นอยูอีกทานหนึ่ง ขออนุญาตตรวจสอบดวย
ครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็จะมีคุณประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย ครับ  
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  ครับ แลวผมเลยใชไหมครับ 
ทานประธานครับ 



 ๒๐๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๙๓/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็จะตองสลับไปเปนฝายคานนะครับ  
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  เขาใจครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ครับ 
  นายชวน  หลีกภัย (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่ เคารพ  กระผม 
ขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กนอยนะครับ เพื่อความเขาใจที่ดี เพราะวาที่จริงแลวที่อภิปราย
ทั้งหมด กราบเรียนทานประธานวาไมไดเจตนาที่จะไปกระทบตอทานสุนัยหรือใครนะครับ 
แตวาเปนความเชื่อและก็เปนความจริงที่กระผมไดประจักษตลอดมา กระผมไมไดพูด 
ในคําบอกเลาหรือไปอานเขามาหรือฟงเขาเลามา แตวาในฐานะที่เปนผูแทนราษฎร 
ดวยตัวเอง เคยจัดการเลือกตั้ง เคยชนะเลือกตั้ง เคยแพเลือกตั้ง กระผมกราบเรียน 
ทานประธานวาเจตนาของกระผมก็คือตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นในบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะถึงอยางไรกระผมก็เชื่อวา
กรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ยังเชื่อถือไดอยู และยังสามารถทําไดดีกวานี้ กระผมพูดถึงเรื่อง
การซื้อเสียงการโกงเลือกตั้งมันเปนขอเท็จจริงครับ เปนขอเท็จจริงในสวนหนึ่งที่ทุกคน
จะตองยอมรับ แตวากระผมก็เขาใจวาบางทีมันอาจจะรูสึกวากระทบตอพวกของตัวเอง  
แตกระผมไมเคยยกเวนนะครับ แมกระทั่งกระผมพูดเสมอวาเห็นใจพรรคการเมือง  
เมื่อกรรมการพรรคทําผิดแลวก็จะยุบ แตกระผมบอกวาขอใหเคารพกฎหมายเถอะ  
ถาพรรคประชาธิปตยโดนอยางนั้นก็จะไมอุทธรณไมโวยวาย เพราะเชื่อวาไมมีวิธีใดที่จะ
ทําใหบานเมืองไปสูกระบวนการเมืองที่ชอบธรรมได ยกเวนเราจะตองเขาสูครรลองของ
กฎหมาย แมเราจะรูสึกเจ็บปวด เพราะคาดคั้นเอาผิดกับเรามาก เวลาที่เขาปฏิวัติยึดอํานาจ 
กระผมคือคนหนึ่งนะครับจะเปนนอยคนที่กลาออกมาชนกับเขาวาดานักการเมือง กระผม
ไมคอยเห็นใครออกมา แตกระผมคือคนที่ออกมาสูวาในหมูนักการเมืองมีดี ในหมูทหาร 
มีดี และก็มีคนไมดี ในนักการเมืองก็มีคนดีไมดี ผมบอกวาอมตะวาจาของในหลวงคือสิ่งที่
ชัดเจนที่สุดวาบานเมืองมีทั้งคนดีและไมดี ถาพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย 
โกงเลือกตั้ งซื้อ เสียง  ตัดสินไปเลย  แลวก็ เปนเรื่องที่ เ ราไมปฏิ เสธความจริงวา 



 ๒๐๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๙๓/๓ 
 
เขาตองลงโทษ แตไมใชหมายความวาเราไมมีสิทธิที่จะพูดวาบานเมืองที่ดีนั้นจะตองมี 
สิ่งที่ดีก็คือการปฏิบัติโดยชอบ  อันนี้ เปนสิ่งหนึ่งที่อยากจะถือโอกาสนี้กราบเรียน 
ทานประธานดวยความเคารพวาอยากใหเขาใจตรงนี้ ทีนี้ผมเห็นวาจุดออนที่ กกต. ทําแลว 
แตยังทําไดมากกวานี้ก็คือบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๑๔) คือความรวมมือจากองคกร 
ตาง ๆ ใหความรูกับเด็กนักเรียน ใหความรูกับนักศึกษา ทานประธานคงไมทราบวา
แมกระทั่งในสมัยรัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ กระผมเคยทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ กระผมเชื่อวาศักยภาพคนทุกภาคมีดวยกันทั้งสิ้น ปญหาวาเขามี
ขอมูลไหม ถาเขาไดฟงขอมูลดานเดียวมาตลอดระยะเวลายาวนาน เราจะไปเปลี่ยน
ความคิดเขาไดอยางไร ไมวาคนใต คนเหนือ คนอีสาน คนภาคกลาง ผมเชื่อศักยภาพ 
คนเหลานั้นวาถาเขามีขอมูลชัดเขาจะตัดสินไมแตกตางกันมากนัก แตถาเขาไดฟง
โฆษณาบางเรื่องอยูขางเดียวตลอดเวลาหลายป เราจะไปเปลี่ยนความเห็นเขาเปนเรื่อง
ยากตองใชเวลา จึงอยากเห็น กกต. ไดทําหนาที่นี้ในการใหความรูกับเยาวชน เด็ก และ
องคกรตาง ๆ ใหรูวาระบบการปกครองของเรานั้นตางกับระบบประธานาธิบดีอยางไร 
ระบบพระมหากษัตริยนั้นมาแลว ------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๙๔/๑ 
 
ถาสมมุติวามีการทําลายองคกรตรวจสอบ อยางเชน กกต. ป.ป.ช. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และองคกรอื่นบานเมืองจะเสียหายอยางไร การแบงแยกประชาชน เลือกปฏิบัติประชาชน
เสียหายตอบานเมืองอยางไร เราก็เห็นตัวอยางที่ผานมาแลว กระผมกราบเรียน 
ทานประธานเพื่อความเขาใจที่ดีวากระผมไมไดนึกถึงพรรคการเมืองไหนนะครับ  
เวลาอภิปรายเรื่องนี้ คิดแตเพียงวาถา กกต. สามารถตรวจสอบควบคุมได แลวผูชนะ 
การเลือกตั้งก็จะไดรับการยอมรับ วันนี้เองครับ ทานประธานที่เคารพ กระผมตอบ
สื่อมวลชนไปวา ตัวอยางที่ดีก็คือการที่ยอมรับวาผูใดแพก็ยอมรับกับฝายชนะ แตเขา
ยอมรับเพราะอีกฝายหนึ่งไมไดโกง ในอเมริกา ทานเลขาธิการทราบดีกวาผม เพราะ 
ทานเคยเรียนอยูที่นั่น ในอเมริกาเองเขาแสดงความยินดีเมื่ออีกฝายหนึ่งชนะ แตถา  
อีกฝายหนึ่งโกง เขาไมแสดงความยินดี เที่ยวที่แลวเขาไมแสดงความยินดี เพราะผูแพ   
รูสึกวาเขาถูกโกงที่รัฐ ๆ หนึ่ง นี่คือสิ่งที่ผมคิดวาเปนการสรางคานิยมที่ถูกแลวครับ คือเขา
ชนะดวยความชอบธรรม เราตองยินดีกับเขา แตเราจะสรางคานิยมวาถึงโกงมาก็ตอง
แสดงความยินดี ผมวาอยางนี้สังคมจะเสื่อมเสีย คานิยมสังคมจะเสียหาย ก็กราบเรียน
ทานประธานอีกครั้งหนึ่งเพื่อทานเลขาธิการจะไดนําไปเรียนใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดรับทราบ เพื่อมีแนวปฏิบัติที่เปนประโยชนตอไปในวันขางหนา กราบเรียนทานประธาน
นะครับวา ในชวงระยะเวลา ๖๒ ปของพรรคประชาธิปตยนั้น อยางที่คุณสาทิตยไดกลาว
ไปนะครับวา แนวทางของพรรคนั้น สมาชิกอยาของใจเลยครับ เพราะวาหลายทาน         
ก็เคยอยู แตกระผมไมพูดนะครับวา คําวา สัมภเวสี หมายถึงอะไร แตในพรรคไมมี ไมเคย
ยายไปไหน แลวก็ขอเรียนวา พรรคเรายืนหยัด ๖๒ ปนี้มันไมใชงายเลยครับที่จะอยูรอด 
มาไดถึงวันนี้ แตวาถาความชั่วมากกวาความดีพรรคนี้อยูไมได พรรคนี้ไมสนับสนุน 
เผด็จการ ไมสนับสนุนการปฏิวัติ จึงไดตอตาน ถาทานนึกออก สมัยทาน พันตํารวจโท 
ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรี กระผมคือผูนําฝายคานที่ตอตานระบบฆาทิ้ง ตอตานระบบ 
อุมฆา ในภาคใตไมเห็นดวยกับระบบการเลือกปฏิบัติพัฒนาประชาชน เพราะอะไร เพราะ
เราเชื่อวาระบบนั้นไมใชประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นขอยืนยันจุดยืนของประชาธิปตย         
ขออยาไดของใจอันนี้เลยครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 



 ๒๐๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๙๔/๒ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมขอใชสิทธิครับ
ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัย พาดพิงอะไรครับ ขอความกรุณาสั้น ๆ ดวยนะครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  (แบบสัดสวน )   :   คือผมคิดวาการที่จะเปน
นักการเมืองสําคัญ แมแตนอยก็ยอมไมได ผมจะพยายามฝกอยางนี้เหมือนกันครับ  
เมื่อกี้นี้ที่มีการพาดพิงเอยชื่อของกระผม แลวก็พูดในลักษณะที่อาจจะทําใหผมเสียหายได
วาใครคิดอยางไรไมทราบ ทานประธานครับ ถาทานรักพรรคทานอยางไรก็ขอใหเอาหัวใจ
ของคนอื่นมาใสหัวใจทานบางวาเขาก็หวงแหนพรรคของเขาเชนนั้นเหมือนกัน ดังนั้น 
การเสียดสีเล็ก ๆ นอย ๆ เก็บตอนตกตอนหลน อยาทําเลยครับ พอสักที ผมยืนหยัด
ตอตานรัฐประหารมาตลอดตั้งแตผมเปนนักศกึษา คร้ังสุดทาย ๑๙ กันยายน ผมก็ยืนหยดั
ตอตานครับ มีบางคนไมตอตาน แตอาจจะตอตานแลวผมไมเห็นก็อีกเรื่องหนึ่งครับ  
ผมพูดอยางนี้บาง กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญ คุณชินวรณ บุณยเกียรติ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาต    
นิดเดียวครับ ผมพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล พรรคประชาธิปตย จากจังหวัดกระบี่ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณชินวรณ ขอทานพิเชษฐกอนนะครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  :  ทานประธานครับ ผมจะไมอภิปราย
แลว แตผมเรียนถามทานประธานวาชื่อผมหายไปไหน สงชื่อไปตั้งแต ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
รูสึกวาจะมีรายชื่ออยูหลายฉบับนะครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  :  ทานประธานครับ ผมหารืออยางนี้
ครับ ผมนั่งอยูในหองนี้อีก ๑๐ นาทีจะครบ ๗ ชั่วโมง จนทานประธานขึ้นมาแลว ๒ รอบ 
รองประธานคนที่หนึ่ง ก็ขึ้นมาแลว ๒ รอบ 



 ๒๐๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๙๔/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขออภัย เพราะจะมีรายชื่ออีกฉบับหนึ่งครับ หลังจากคุณสมบูรณก็จะเปนคุณพิเชษฐ
ครับ แลวถึงจะถึงคุณสมควร โอบออม นะครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  :  ทานประธานครับ ผมจะหารือ 
ทางปฏิบัติครับ ผมไมเห็นดวยเลยในการที่สภานี้ใครจะอภิปรายจะตองสงรายชื่อ         
เปนหางวาว แลวเริ่มตนดวยพูดกันคนละเกือบชั่วโมง สุดทายก็มาเหลือคนละ ๕ นาที  
๑๐ นาที อางวาจํานวนคนเยอะ และก็มาเที่ยวสละเวลาใหกัน ถาเปนอยางนั้นเที่ยวหนา
พรรคผมจะสงทั้ง ๑๖๔ คน ดีไหมครับ แลวก็สละเวลาใหกัน เพื่อแตละคนจะไดพูดกัน
เต็มที่วิธีการอยางนี้ผมวาทานประธานตองเปลี่ยนนะครับ ไมแตคิดที่จะพูด แตเมื่อฟง  
สภาแลวมีเหตุจําเปนที่จะตองพูด จะตองชี้แจง แตวันนี้เราเหมือนแจกขนมกันในหอง    
ในสภานี้ เหมือนเด็กเลนขายของกันนะครับ ------------------------------------------------------ 
 

- ๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๙๕/๑ 
 
ผมนั่งอยู ๗ ชั่วโมงกําลังจะครึ่งแลวนะครับทานประธาน กับคนที่เขาเขาบางไมออกบาง 
ไมจําเปนจะตองอะไร วิธีการที่ดูเหมือนประธานจะขี้เกียจจําชื่อหนา ส.ส. แลวก็เลยใชวิธี
ใหสงรายชื่อแลวก็อานเอาตามรายชื่อตามลําดับ อยางนั้นไมใชวิธีการของประธานที่ดีเลย 
ผมหารือเลิกเสียทีไดไหมครับ วิธีการนี้ครับ แลวผมสละสิทธิผมไมพูดแลวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ตองเรียนทานพิเชษฐอยางนี้ครับ ทานบอกวาทานประธานจําชื่อ ส.ส. ไมได ผมกลาพูด
นะครับวาที่นั่งอยูในทีนี้พรรคประชาธิปตยผมเรียกชื่อไดทุกคนพรอมนามสกุลครับ  
พรรคพลังประชาชนก็เชนเดียวกัน แตนี่เปนขอตกลงระหวางพรรครวมรัฐบาลและ 
พรรคฝายคานไดเสนอชื่อมาครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  :  ผมขอหารือทานประธานครับ  
เลิกไดไหมครับวิธีการเชนนี้ แลว ส.ส. แตละคนก็ไมตองนั่งกันในหองครับ นั่งคอยวา
ลําดับที่เทาไรจะเขากลางคืนก็ไมตองรอกันอยูจนถึงเวลาที่ตัวเองจะพูดก็ถึงเขามาในหอง 
แตคนที่นั่งฟงตลอดเวลานี่การจะอภิปรายอะไรในสภานี้ตองฟงดวยนะครับ ทานประธาน
ขึ้นมา ๒ รอบแลว ทานรองประธาน คนที่หนึ่งก็ขึ้นมา ๒ รอบแลว ทานประธานกําลัง 
ลงจากบัลลังกรอบที่ ๒ แตผมนั่งอยูตรงนี้ตลอดทานประธานครับ วิธีอยางนี้สภาเราตอง
เปลี่ยนครับ เรากําลังทําเหมือนเด็กเลนขายของแจกขนมหวานกันแลวใหม ๆ ก็เบื่อ 
โยนเศษใหพูดคนละ ๕ นาที  ๑๐ นาทีมันไมใชสภาที่ มี เกียรติ เวทีที่พูดมากกวานี้ 
ผมไมจําเปนตองใชตรงนี้ทานประธานครับ แตมันไมถูก 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะตองขออนุญาตเรียนทานพิเชษฐอยางนี้ครับ ถาจําไดเมื่อตอนประชุมสภา ๖ เดือน
แรกผมจะใชใหพวกเรายกมือและผมก็จะจดอยางเร็วที่สุด ทานใดยกมือกอนผมก็จะ
เรียงลําดับไวทั้งหมดครับ แตภายหลังมาสัก ๒ เดือน อาจจะเปนขอตกลงระหวางประธาน
วิปรัฐบาลและประธานวิปฝายคานไดเสนอชื่อผูอภิปรายเรียงตามลําดับมาให ผมเอง 
เมื่อตอนอภิปรายรัฐสภาคราวที่แลวก็เชนเดียวกันครับ ผมยกมือตั้งแตบายโมงครึ่ง 
ผมไดอภิปรายตอนสามทุม แตเราก็รูวากติกาเปนอยางนั้นผมก็เพียรยกมือไปเรื่อย  
แตในความคิดเห็นสวนตัวผมคิดวาถาหากวาใชการยกมือในสภาจะเปนวิถีทางที่ดี 



 ๒๑๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๙๕/๒ 
 
แลวก็แฟร (Fair) ใครยกมือกอน ประธานเห็นก็จดกอนคนนั้นก็มีสิทธิอภิปรายกอน  
แตอยางไรก็ตามเวลาควรจะกําหนดสัก ๑๐ นาที ในแตละทานผมวาเปนเวลาที่พอเหมาะ 
ผมไปประชุมตางประเทศหลายครั้งครับ สวนใหญจะใหเวลาประมาณ ๗ นาที แลวก็ 
ไมเกิน ๑๐ นาที จะกําลังดี ยกเวนทานผูอภิปรายนําของแตละฝาย คือฝายรัฐบาลและ
ฝายคาน ผมจะอนุญาตให ๓๐ นาทีครับ ทานอื่น ๆ ก็ขอประมาณสัก ๑๐ นาที ก็เรียน
ทานพิเชษฐอยางนี้ครับ ก็ตองขออภัยเมื่อสักครูอานขามชื่อทานพิเชษฐไป เพราะวามันมี
ใบที่สงมาหลายฉบับเหลือเกินครับ แตมีฉบับลาสุดมาใหมแลวครับ ทานนิพนธครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 
ทานประธานครับ ทางนี้ครับทางหนาทานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณนิโรธครับ  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค)  :  พอดีผมก็จะกราบเรียนทานวา 
ผมชื่ออะไรครับ แสดงวาทานจําได ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานนิพนธครับ 
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
คือเมื่อทานประธานจะปรึกษาถึงวิธีการอภิปราย ผมก็อยากจะกราบเรียนถึงขอเสนอวา
โดยหลักแลวการอภิปรายในสภาเราจะใชวิธียกมือ แลวก็ใครยกมือกอนประธานก็จะให
ทางเลขาธิการจดลําดับ แลวโดยทั่วไปถาลักษณะเสนอชื่อเขามาอยางนี้ ทานประธาน 
จะสังเกตคนที่ไมมีรายชื่ออภิปรายจะไมอยูในหองประชุม ถามีการนับองคประชุม 
องคประชุมไมครบอยางเด็ดขาด แตโดยทั่วไปแลวจะใชการเสนอรายชื่อขึ้นมาเรียงลําดับ
รายชื่อในกรณีอภิปรายครั้งสําคัญ ๆ และใชเวลามาก เร่ืองใหญ ๆ ในกรณีงบประมาณ 
ก็ตาม อภิปรายไมไววางใจ หรือประชุมรวมเทานั้น แตโดยหลักทั่วไปแลวจะตองให
สมาชิกอยูในหองประชุมยกมือ เพราะฉะนั้นคนจะไมอยูหรอกครับในลักษณะอยางนี้  
ทานประธานสังเกตไหมครับ การประชุมหลายครั้ง เพราะวาไมมีชื่ออภิปรายก็ไมอยู 



 ๒๑๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๙๕/๓ 
 
ไมใหความสนใจกันในการประชุม และถาหากมีการนับองคประชุมทุกครั้งสภาลมแน  
ผมก็อยากฝากเปนขอคิดวาอยางนอยที่สุดทางฝายรัฐบาลและฝายคานปรึกษาหารือกัน 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการยกมือขออภิปรายกันในสภา ผูอยากอภิปรายจะตองอยู
ในที่ประชุม --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๙๖/๑ 
 
แลวก็ถาไมยกมือทานก็ไมชี้ แลวคนที่ถึงเวลาแลวไมอยูก็ถือวาสละสิทธิ์ไป แลวก็เปนหลัก
ในการปฏิบัติตามขอบังคับการประชุมถูกตองดวย อยากจะฝากเรียนเปนขอเสนอ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณทานนิพนธครับ ผมไดยึดถือปฏิบัติตามที่ทานนิพนธไดพูดมาตลอด เพิ่งจะมา
เปลี่ยน ๓ เดือนหลังนี้ที่ประธานวิปฝายรัฐบาลและฝายคานไดตกลงกันอยางนี้ ซึ่งผม 
เห็นดวยสําหรับผูที่อยูในหองและยกมือ ทานใดยกมือกอนก็จะไดอภิปรายกอน เพื่อให
บรรดาสมาชิกนั่งอยูในหองประชุม แตอยางไรก็ตามจะขอความกรุณาประธานวิป
ฝายรัฐบาลกับวิปฝายคานไปกําหนดกติกาใหมอาจจะผสมผสานกันอยางไร โดยปกตแิลว
ประธานเมื่อมีรายชื่อแลวมองเห็นวาไมอยูก็จะไมเรียกโดยมารยาท เพราะเรียกแลว 
เดี๋ยวทานไมอยูจะเสียหาย  ผมก็จะตองดูวาทานอยูหรือเปลา  เชิญคุณชินวรณ  
บุณยเกียรติ ครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
  (นายสุชาติ ลายน้ําเงนิ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผมประทวง 
อยูครับทานประธาน ผมยกมืออยูนานแลว ผมยังไมไดพูดครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  คุณ
สุชาติ ประทวงอะไรครับ 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุชาติ ลายน้ําเงิน 
พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี ผมก็นั่งอยูเหมือนที่ทานพิเชษฐบอก ก็มีชื่อสงเขาไป 
วันนี้ทานประธานก็บอกวาถาใครจะพูดใหยกมือ ผมก็เห็นดวย ทําไมถึงบอกวาเห็นดวย 
วาใครจะอภิปรายพยายามมานั่งหนอย นั่งอยูจะไดรูวาคนอื่นเขาพูดวาอยางไร บางคนอยู
ขางนอกยังไมไดฟงเขาเลยวาอยางไร พอพาดพิงวิ่งเขามาใสเอาเลยอยางนี้ ทานประธาน
ครับ ผมวาสภานี้สภาอันทรงเกียรติ ผมก็นั่งฟงอยู แตจะมีชื่อหรือไมมีชื่อนั้นผมก็สงชื่อไป 
แตทานประธานก็ไมไดอานชื่อเหมือนกัน แตผมวาวันนี้ถือกติกานั่งฟงตั้งแตเชาไมได
ประทวงใครเลย ผมไมอยากใหสภาอันทรงเกียรติเสียเวลาไป เพราะอยางวาระ กกต. วันนี้
ทานประธานเพิ่มนิดเดียว ผมดูเขาเลือกตั้งที่อเมริกา คนชนะคนแพไปยืนชมชอบ  



 ๒๑๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)          สทุธิกานต ๙๖/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุชาติประทวงเรื่องอะไร เร่ืองการสงรายชื่อใชไหมครับ 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  เร่ืองสงรายชื่อกับเร่ืองเวลา เมื่อกี้ 
ทานพิเชษฐบอกชัดเจนครับ คนแรก ๆ ไดพูด ๒๐ นาที ๓๐ นาที พอคนสุดทายบอกใหพูด 
๕ นาที ๑๐ นาที มันไมไดสาระ ผมถึงกลัววาไมไดพูดผมเลยยกตัวอยางประเทศอเมริกา  
คนแพชื่นชมกับคนชัยชนะ แตบานเราคนแพตองรีบไปรอง กกต. ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
กติกาตรงนี้ผมไมอยากจะเห็นในเมืองไทย ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอใชอํานาจประธานหารือพวกเราดวย ตอไปผมจะใหพวกเรายกมือ แลวประธานก็จะ
เรียกตามลําดับทานที่ยกมือ แตเมื่อยกมือแลวจะเขารายชื่อไวเปน ๑๐ ทาน ถาพวกเรา
สังเกตผมก็จะอานใหฟงวา ๑๐ ทานที่ผมจดไวมีใครบาง เพราะวาบางทานสมาชิกเขามา
ตอนทาย ๆ และมายกมือก็คิดวาตัวเองยกมือกอนคนอื่น แตที่ไหนไดความจริงยกมือ 
ทีหลัง แลวการอภิปรายจะขออยางนี้เลยวาสําหรับผูอภิปรายนํานั้นใหอภิปรายไดไมจํากัด
เวลา สําหรับผูอภิปรายทานอื่น ๆ นี้ควรจะใชเวลาประมาณสัก ๑๐ นาที แตทุกครั้ง 
ถาทานสังเกตดูผมจะไมเคยตัดเวลาใคร เพียงแตวากําหนดเปนกรอบใหทานเตือนตัวเอง 
ขอใหสังเกตดูวันที่ผมอภิปรายในรัฐสภาผมไมมีความจําเปนจะตองอภิปราย แตผม
พยายามอภิปรายเพื่ออะไร เพื่อใหเปนตัวอยางวาการอภิปรายที่ดีที่ถูกตองควรจะเปน
อยางไร แลวกําหนดเวลาใน ๙ นาที พอครบ ๙ นาทีก็หยุด ไมไดพูดพาดพิงถึงใครเลย  
พูดแตวาปญหาคืออะไร วิธีการแกไขเปนอยางไร ก็อยากจะใหทุกทานไดอภิปรายกนัอยางนี้  

(นายประเสรฐิ ชัยกจิเดนนภาลัย ไดยนืและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณประเสริฐ ประทวงหรือเปลาครับ 
  นายประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ประทวงครับ 
ทานประธาน เพราะวาเมื่อสักครูเห็นทานประธานบอกวาจะใชวิธีถาใครยกมือก็จะใหพูด 
ผมเขาใจวาทานประธานไดบอกเปนเงื่อนไข  ขอใหผานวันนี้ ไปกอนไดไหมครับ 
ทานประธาน ในวันตอไปใชวิธีอยางที่ทานประธานพูดแลวผมก็เห็นดวย วันนี้รายชื่อ 



 ๒๑๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๙๖/๓ 
 
ที่เสนอขึ้นไปแลวเมื่อสักครูผมก็นั่งคอยตอนบายโมงครึ่งแลวครับทานประธาน เพราะผมมี
ความใจจดใจจอ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เขาใจแลวครับ เฉพาะวันนี้ก็เอาตามเดิมไปกอน แลวผมจะก็จะตองหารือกับประธาน 
วิปรัฐบาล ประธานวิปฝายคาน ทานประธานสภาดวย คือถาเปนวินิจฉัยของผมเอง 
ผมก็จะใชพิจารณาทานใดยกมือกอนไดอภิปรายกอน ขอเชิญคุณชินวรณ บุณยเกียรติ 
ครับ 
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๙๗/๑ 
 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  ชินวรณ  บุณยเกียรติ  พรรคประชาธิปตย  จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดติดตามการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกในสภาแหงนี้  
ในระเบียบวาระที่ เกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําป ๒๕๕๐ ทานประธานครับ จริง ๆ นาเสียดายวาเราไมควรจะจํากัดเวลาในการ
อภิปราย เพราะวาเรื่องที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีประเด็นที่สําคัญ 
ที่ผมคิดวาเพื่อนสมาชิกแตละคนนั้นมีมุมมองที่แตกตางกันไปพอสมควร และที่สําคัญ
ที่สุดก็คือวา ผมคิดวายิ่งฟงการอภิปรายเราก็จะยิ่งเห็นความแตกตางในทางความคิด  
ผมฟงเพื่อนสมาชิกในสภานี้อภิปรายคนแรก ตั้งคําถามวาเราควรจะมาคิดรวมกันวา
ประชาธิปไตยคืออะไร ผมคิดวาทานประธานคงจําไดนะครับ เหลือเชื่อนะครับวา 
ในสภาแหงนี้เราตองตั้งคําถามนี้กันอีกครั้งหนึ่ง และแนนอนที่สุดครับ ขอถกเถียงของ
เพื่อนสมาชิกที่อภิปรายในสภา หลังสุดนี้ก็ยังมีขอถกเถียงกันอีกวาระบอบประชาธิปไตย 
ที่ถูกทําลายไปนั้น  เปนระบอบประชาธิปไตยที่ถูกทําลายซึ่งเกิดจากการซื้อเสียง  
หรือเกิดจากการปฏิวัติ รัฐประหาร สิ่งเหลานี้ผมคิดวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ซึ่งอยางนอยก็เปนองคกรอิสระ ถึงแมจะไมใชเปนสถาบันที่เปนเปาหมายสุดทาย  
ที่จะใหความหวังในทางการเมืองได  แตอยางนอยก็ เปนสถาบันที่สําคัญที่สุด 
ที่จะตองเขาใจกระบวนการทั้งหมดในทางการเมือง เพราะวันนี้ถาเรายังมายอมรับวา 
ระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง แลวฝากความหวังไวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผมคิดวาระบอบประชาธิปไตยในประเทศของเราก็ไมมีทางที่จะประสบความสําเร็จ  
และไมมีทางที่จะนําไปสูความยั่งยืน  ทานประธานที่ เคารพครับ ในกระบวนการ 
ที่เปนโจทยในการตั้งคําถามของเพื่อนสมาชิกในสภานี้ จึงทําใหผมขบคิดหลังจากที่ผม 
ไดอานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว เห็นไดอยางชัดเจนนะครับวา 
ในสวนของเพื่อนสมาชิกที่อภิปราย ถาเราไปจับวัตถุประสงคหลักก็จะเห็นวาเรามาเนน 
ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเทานั้นเอง แลวการจัดการเลือกตั้งในวันนี้จริง ๆ ก็เขียนไว
ชัดเจนวาจะตองจัดการเลือกตั้งและทําประชามติให เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
แตปจจุบันนี้ เราตองยอมรับความจริงครับ คนสวนหนึ่งเกิดความคิดวา กกต. นั้น 



 ๒๑๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๙๗/๒ 
 
ใหมีหนาที่เพียงแตการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งระดับทองถิ่น  
ก็ใหมีหนาที่เพียงแตการจัดการเลือกตั้ง วันนี้คําถามจึงเกิดขึ้นมาวาเราทําอยางไร  
ใหการจัดการเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรม  แมแต เปนจุดเริ่มตนในทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย ถาไมเขาใจรากเหงาที่สําคัญตรงนี้ ผมคิดวาก็จะเกิดปญหา
ตอไปในอนาคต ถาเมื่อการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์ยุติธรรม แนนอนที่สุด คนที่ไดอํานาจไปจาก
การเลือกตั้งนั้น ก็ยอมไมมีความชอบธรรมครับทานประธาน ขอถกเถียงจึงถกเถียงกันอยู
ตลอดเวลาวาถาหากวาการเลือกตั้ ง ไมบ ริสุทธิ์ ยุติธรรม  ก็จะได รัฐบาลที่ ไม มี 
ความชอบธรรม ถาเมื่อไดรัฐบาลที่ไมมีความชอบธรรม การไปบริหารประเทศชาติ
บานเมืองก็ไมมีความชอบธรรม ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้อาจจะตั้งวาการเมือง 
บานเราจะเปนอยางไรก็แลวแต แตเราตองยอมรับวาวันนี้การเมืองบานเรานั้นมีความ
ขัดแยงกันสูง เราตองยอมรับวาถึงแมเพื่อนสมาชิกในสภานี้มากลาวหาพวกเราดวยกันเอง
วาถาเมื่อไรเรามาพูดถึงเรื่องการซื้อเสียง ซึ่งเปนปญหาสําคัญของการเลือกตั้ง เปนการ
เหมือนที่ขโมยรองใหจับขโมย ผมคิดวาถานักการเมืองเรามาคิดเชนนี้กันในสภาแหงนี้ 
แลวเราจะไปตอบโจทยคําถามที่สําคัญของการที่เราจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมี
ความยั่งยืนไดอยางไร และเราจะสงมอบขอสังเกตใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่เขียนไวชัดเจนในพันธกิจของทานวาที่ทานจะจัดระบบทั้งหมดนี้ เพื่อนําไปสูการปฏิรูป
ทางการเมืองอยางแทจริง ผมถามวาวันนี้ที่ศาลเขียนวาตองการจะนําไปสูการปฏิรูป 
ทางการเมืองอยางแทจริงกับแนวความคิดของเพื่อนสมาชิกในสภานี้ ที่อยากเห็น 
การปฏิรูปทางการเมืองอยางแทจริงนั้นเปนอยางไร ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะ
กราบเรียนดวยเวลาอันสั้นตรงนี้วา วันนี้เราตองยอมรับความเปนจริงนะครับวา พวกผม
ทั้งหมดนี้ไมมีใครอยากเห็นการปฏิวัติรัฐประหาร แตเรายอมรับไหมครับวาการปฏิวัติ
รัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนนั้น มีเหตุผลสําคัญมาจากเรื่องใด มาจากการเลือกตั้ง 
ที่ไมชอบธรรมนําไปสู รัฐบาลที่ไมมีความชอบธรรม พอนําไปสู รัฐบาลที่ไมมีความ 
ชอบธรรม ก็ไปทุจริตคอรรัปชั่นครับทานประธาน ทุจริตคอรรัปชั่นนี่คือขอหาแรก 
ในการปฏิวัติรัฐประหาร  

- ๙๘/๑ 



 ๒๑๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๙๘/๑ 
 
  ขอหาที่ ๒ ทานประธานครับ เมื่อทุจริตคอรรัปชั่นก็กลัวตัวเองวาตัวเอง
จะตองถูกลงโทษจากกลไกของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นั่นคือองคกรอิสระตาง ๆ จึงเขาไป
ครอบงําองคกรอิสระครับ กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่แลวมีขอกลาวหาที่ 
ไมนาจะเกิดขึ้นไมใชชุดนี้ผมมีโอกาสประชุมกับชุดนี้หลายครั้ง ชุดที่แลวมีขอกลาวหา
แมแตเพียงวาสามารถไปแกไขขอมูลในคอมพิวเตอร ที่ผมกลาพูดเรื่องนี้เพราะผมเปน 
ชุดแรกที่เขาไปใน กกต. ในวันนั้นมีผมมีทานพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค มีทานพิเชษฐ  
พันธุวิชาติกุล ขอประทานโทษที่เอยนาม เราพบขอสังเกตเราพบวาสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจริง 
จึงไดมีการดําเนินการตอไป เห็นไหมครับทานประธานครับ นี่คือขอกลาวหาของการถูกยึด
อํานาจ ขอกลาวหาตอไปก็คือวาไปลวงละเมิดสถาบันนะครับทานประธาน สิ่งเหลานี้ 
ถาหากเรามองถึงปลายเหตุเราก็จะไมคนพบความจริงวารากเหงาที่แทจริงนั้นมาจาก
อยางไรก็มาจากนักธุรกิจที่ตองการมีอํานาจทางการเมืองและอยางนี้หลายคนก็เรียกวา 
ทุนนิยมสามานย เพื่อนก็เลยออกมาตอบโตวาทุนนิยมสามานยแทจริงนั้นคืออะไร และ 
ในทายที่สุดทั้งหมดนี้ก็ไมสามารถนําไปสูวาถาเราตองการจะแกปญหารากเงานี้ กกต.  
ควรจะดําเนินการอยางไรครับ ผมอยากจะกราบเรียนวาอยางนอย ๓ - ๔ ประเด็นที่ผม
อยากจะตั้งขอสังเกตในระยะเวลาอันสั้นนี้อันแรกแนนอนที่สุดผมคิดวาวันนี้ กกต. จะคิด
วาตัวเองมีหนาที่เพียงแตการจัดการเลือกตั้งไมได แตวันนี้ กกต. ตองมีหนาที่ที่เร่ิมตนมา
กอนการจัดการการเลือกตั้ง นั่นคือการปองกันการซื้อสิทธิและขายเสียง สิ่งเหลานี้จะเกิด
ขึ้นมาลอย ๆ ไมไดครับ เมื่อกี้ทานอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ทานชวน หลีกภัย ไดกรุณา
ใหขอสังเกตกับ กกต . ไปแลววาความจริงวัตถุประสงคหลักขอที่ ๒ ของทานนั้น 
มีความสําคัญมากนั่นคือการที่ตองใหการศึกษา ใหการศึกษามิเพียงแตทานไปทํา 
แตเพียงองคกรเดียวครับ การใหการศึกษาเพื่อที่จะปฏิรูปการเมือง เพื่อที่จะสราง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้น เราจะตองใหการศึกษาในความเปนพลเมือง กกต. จะตอง
แสวงหาความรวมมือภายในอีก ๑๐ ปขางหนานี้วาทําอยางไรบานเมืองของเรานั้นตองให
เกิดความเขาใจในความมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและมีความสํานึกในทางการเมืองที่ดี 
ที่สําคัญที่สุดก็คือวาสรางความเปนพลเมืองขึ้นมา สิ่งเหลานี้เปนบทบาทสําคัญของ กกต. 
เลือกตั้งครับการเร่ิมตนในการปองกันการซื้อเสียงโดยการสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย  



 ๒๑๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๙๘/๒ 
 
สรางจิตสาธารณะสรางจิตสํานึกนั้นเปนบทบาทที่สําคัญ คนอยางนายชวน หลีกภัย  
ไมแพการจัดการพูดในสภาแหงนี้โดยประสบการณรูรอนรูหนาวรูสิ่งที่เปนไปในทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย วันนี้ถา กกต. ไมยอมรับวัตถุประสงคหลักขอที่ ๒ นี้ 
วาตองมาดําเนินการที่จะตองเปนหนวยงานหลักในการจัดการ  แลวผมคิดวา 
เราไมสามารถที่จะปองกันการซื้อเสียงไดครับ แนนอนที่สุดครับไปสูระบบของการ 
จัดการเลือกตั้งถาการจัดการเลือกตั้งของ กกต. เปนเพียงวาทําหนาที่เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผมคิดวาไมตองมี กกต. ใหกระทรวงมหาดไทยกลับไปจัดการเลือกตั้งเหมือนกัน แตสิ่งที่
สังคมและพวกเราคาดหวังก็คือวาเราเห็นวา กกต. นั้นเปนองคกรอิสระ กกต. ตองจัดการ
เลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรมครับ นี่คือสวนสําคัญที่สุดครับ กระบวนการที่จะทําใหการ
เลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นเพียงแต กกต. เพียงแตคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. 
จังหวัดหรือ กกต. เขตไมเพียงพอแลวครับวันนี้ทานตองไปดูวัตถุประสงคหลักขอที่ ๓  
ของทานครับวันนี้ ทานตองสรางการเมืองภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เลือกตั้งอยางเขมแข็ง กระบวนการที่ทานจัดการเลือกตั้งผมคิดวาวันนี้เรายอมรับได
เปนไปไดครับและก็มีความชัดเจน แตวาทานไมสามารถที่จะจับพวกที่ทุจริตซื้อเสียง 
หรือจัดการกับพวกที่มีการใชประโยชนตางตอบแทนตลอดใชอามิสสินจางอิทธิพล 
ขมขูได เพราะกระบวนการในการซื้อเสียงในยุคปจจุบันนี้เปนกระบวนการที่มีการซื้อเสียง
ดวยระบบอุปถัมภแบบใหม ซึ่งเปนเรื่องที่อันตรายมากครับวันนี้มีการเกี่ยวโยงมีการจัดตั้ง
ตั้งแตระบบทองถิ่นจนไปถึงระดับชาติและมีผลประโยชนอยางมหาศาลซึ่งไมมีใครที่จะ
ปฏิเสธหรอกครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๙/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๒๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๙๙/๑ 
 
แมแตเพื่อนสมาชิกฝายรัฐบาลออกมาพูดเองวาวันนี้ปฏิเสธไมไดวามีการซื้อเสียง ผมไดยิน
อยูหลายทานมาพูด สิ่งเหลานี้ มันไมสามารถแกไดถาเราไมสรางภาคประชาชน  
ทานประธานที่เคารพครับ ภาคประชาชนในที่นี้ไมใชเพียงแตเปนคณะกรรมการ ไมได
เพียงแตเปนคนมาถือบัตรหีบเลือกตั้ง มานับคะแนน มีสวนรวมแคนั้นไมพอครับ ถาเมื่อไร 
กกต. สามารถสรางการมีสวนรวมของประชาชนในหนวยเลือกตั้งนั้นใหเขาเปนตัวแทน
ของทานที่สามารถจะรองเรียน และทานก็คุมครองพยาน ทานจะตองดูแลเขาอยางดี 
ในการที่จะรวมตรวจสอบและมีรางวัลจูงใจใหกับบุคคลที่ใหขอมูลอันมีเหตุอันควรเชื่อ 
ไดวามีทุจริตการซื้อเสียง ทานประธานที่เคารพครับ ขอที่ ๓ ผมคิดวากระบวนการที่สําคัญ
คือกระบวนการที่เราเรียกวาเปนกระบวนการที่ตองจัดระบบของพรรคการเมืองครับ 
ทานเขียนไวในนี้เปนวัตถุประสงคขอที่ ๓ ของทานครับ วาทานจะตองสรางระบบ 
พรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมือง บังเอิญผมโชคดีเพิ่งไดไปประชุมผูบริหารพรรค
รวมกับทาง กกต. นะครับ ทานก็เชิญศาสตราจารยไมเออรมาอธิบายวา ถาเราตองการ 
ที่จะพัฒนาพรรคการเมืองของเรานั้นใหเปนพรรคการเมืองที่เปนประชาธิปไตยภายใน
พรรคหรือเปนสถาบันทางการเมืองนั้นเราจะตองมีกระบวนการอยางไร ผมไมมีเวลา
อธิบายเที่ยวนี้ครับ แตวันนี้ในสภาแหงนี้ทานประธาน ทานเลขาธิการ กกต. ก็คงรับทราบ
ไปแลว เพื่อนสมาชิกยังมีการรองเรียนวาวันนี้ เพียงแตเ ร่ิมตนจะไปตั้งพรรคใหม 
ก็มีการไปแอบอางชื่อแลว ถาเริ่มตนอยางนี้พรรคการเมืองของเราจะเปนพรรคการเมือง 
ที่เปนพรรคที่เปนสถาบันทางการเมืองหรือเปนประชาธิปไตยภายในพรรคไดอยางไร 
เราตองยอมรับตามความเปนจริงครับ วันนี้บางคนออกมาพูดอยางไมละอายเลยวาถาถูก
ยุบพรรควันนี้ไมเปนไร สามารถที่จะตั้งพรรคใหมไดวันพรุงนี้ แลวอยางนี้กระบวนการ
พรรคการเมืองที่ทาง กกต. เขียนไววาตองการที่จะใหเปนสถาบันทางการเมืองมันจะ
เกิดขึ้นไดอยางไรครับ พอเริ่มตนก็ไมเคารพกฎหมาย พอเริ่มตนก็ไมไดดําเนินการไปตาม
กระบวนการที่เราตองการจะสรางฐานของพรรคการเมืองที่ใหเกิดจากกลุมประชาคมตาง ๆ 
ที่เขามีความเดือดรอน ไมใชเกิดจากกลุมนักการเมืองหรือนายทุนทางการเมืองที่ตั้ง 
พรรคการเมืองเพื่อสนองตอบตอความคิดผลประโยชนของกลุมของตัวเอง นี่ก็อยูใน 
วัตถุประสงคขอที่ ๔ ของทานอีกนะครับ ถาพูดกันดวยความเปนจริงทานสามารถที่จะ 



 ๒๒๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๙๙/๒ 
 
เขียนในรายงานนี้และแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักไดชัดเจน 
แตกระบวนการในการปฏิบัตินั้นสําคัญครับทานประธาน วันนี้ถาเราไมสามารถคนหา
คําถามที่ชัดเจนวาเราตองการใหการเมืองของเราพัฒนาไปอยางสมบูรณ เปนประชาธิปไตย
ที่สมบูรณและสมดุล ใหทุกคนในบานเมืองของเรานั้นมีพื้นที่ในทางการเมืองที่เรียกวา 
เปนระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงนั้น เราไมสามารถที่จะจํากัดขอขัดแยงที่กําลังเกิดขึ้น 
ในขณะนี้ได ทานประธานที่เคารพครับ ผมจึงกราบเรียนวาถาวันนี้คนเปนนักการเมือง 
ไมยอมรับความเปนจริงขอนี้และในทายที่สุดเราก็ตองไปตั้งขอกลาวหาคนอื่นที่เขา
เรียกรองการเมืองใหม ทําไมเขาตองเรียกรองการเมืองใหมครับทานประธาน ถาเมื่อไร 
มีการซื้อเสียงก็ไมมีความชอบธรรม ไปแรงกวานั้นตองการลงทุนนอยใหไดกําไรสูงสุด 
ก็ไปตั้งแกงก (Gang) ทางการเมืองที่ผานมาก็มีกลุมโนน กลุมวังบัวบาน กลุมวังน้ําเย็น 
ทานก็ทราบอยูครับ กระบวนการเหลานี้ผมถามวาเปนกระบวนการที่สงตอไปถึง
ความชอบธรรมในทางการเมืองหรือไมครับ ไมใช เปนกระบวนการที่สงตอไปถึง 
ความชอบธรรมในทางการเมือง และแนนอนที่สุดเมื่อมีอํานาจในทางการเมืองแลว  
ทานประธานครับ ไปหาผลประโยชน ไปทุจริตเชิงนโยบาย หรือแมแตไปไกลจนถึงขั้น 
เอาภาษีของพี่นองประชาชนไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนตางประเทศ ผมถามวาคนที่
เปนชาวไทยมีความรักชาติ มีความเทาทันในสถานการณทางการเมือง เขายอมรับระบอบ
ประชาธิปไตยอยางนี้ไดหรือไม สิ่งเหลานี้ผมไมไดโทษใครครับ แตผมคิดวาเปนสวนของ
กระบวนการของทุกกระบวนการที่เรามารวมกัน นั่นเปนสวนที่สําคัญที่ทาง กกต. เองก็
วางวิสัยทัศนไวชัดเจนวาทําอยางไรใหทุกภาคสวนนั้น เขาไดเขามามีสวนรวมในการสราง
การเมืองที่เกิดความสมดุลนี้ใหได ถาไมอยางนั้นแลวเราจะไปรองหาหรือจะไปเรียกรองวา
ไมใหมีการปฏิวัติรัฐประหาร ไมใหมีการตอตานเพื่อที่จะสรางการเมืองใหม เราจะ
เรียกรองไมไดเลยครับ สิ่งที่เราจะเรียกรองกันไดก็คือเราทุกคนตองมารวมใจกันที่จะสราง
ประชาธิปไตยที่แทจริง นั่นคือเราตองสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและสรางระบบ 
การเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมและสรางพรรคการเมืองที่เปนประชาธิปไตยภายในพรรค 
ขอบคุณครับทานประธาน 

- ๑๐๐/๑ 



 ๒๒๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๐๐/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย ครับ คุณจุมพฏหรือครับ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานครับ ผม จุมพฏ บุญใหญ 
พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร การเคารพกฎหมายก็เปนสิ่งที่ดี การเคารพกติกา 
กรอบเวลา เมื่อสักครูทานอภิปรายไป ๑๔ นาทีเศษ เกือบ ๑๕ นาทีนะครับ ขอทานประธาน
ควบคุมดวยครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมก็ไดบอกไวแลวอยางไรครับวา ปกติจะไมเคยตัดเวลาใคร  แตทานเปนผูใหญ  
ทานกําหนดเวลาดวยตัวเอง แลวก็ยังไดบอก ผมไดอภิปรายในรัฐสภาเปนตัวอยาง  
ไมทราบวามีทานใดสังเกตหรือเปลา ถาแอบสังเกตจะเห็น ดูวาผมจะพูดถึงเรื่องที่ผานมา 
ปญหาเปนอยางไร วิเคราะหปญหา แลวจะแกไขอยางไร ขอเสนอแนะควรเปนอยางไร  
๙ นาทีครึ่ง หยุด ไมทราบวาทานไดสังเกตกันหรือเปลา ก็อยากจะใหทานไดเปนผูใหญ 
กําหนดเวลาดวยตัวเอง ตอไปคุณประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย ครับ 
  นายประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย  (สมุทรปราการ)   :   กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ กระผมเปน ส.ส. มาตั้งแต 
ป ๒๕๔๔ มาถึงปนี้ก็ ๒๕๕๑ ผานการเลือกตั้งมา ๔ ครั้ง ทุกครั้งที่มีการกลาวหาวามีการ
ซื้อสิทธิ ขายเสียง ซื้อเสียง แลวก็พูดในนี้ วันนี้ก็นั่งฟงอยู ผมรูสึกสะทาน จิตวิญญาณ 
ของผมมันรับไมได อุดมการณ จิตวิญญาณ หลักการเหตุผล ปรัชญาตาง ๆ มันสะทาน 
อยูในตัวเองทั้งหมด วันนี้ มีคํากลาวที่ รุนแรงก็ไดฟงอยูตลอด โลกธุรกิจการเมือง  
ทุนสามานย เผด็จการรัฐสภา ทุจริตเชิงนโยบาย นโยบายประชานิยม ผมสะทานทุกครั้ง 
ที่ไดยินไดฟงคําเหลานี้ ทานประธานครับ กระผมเขาใจวาโดยตัวกระผมเอง ผมเขามาสู
การเมืองก็เพราะวาประเทศชาติของเราเสียหาย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ แลวก็รูสึกเจ็บปวด 
ผมเปนวิศวกรอยูดี ๆ ทําไมประเทศของผมเจง พี่นองเพื่อนรวมชาติของผมทุกคนทําอาชีพ
ของตนเองไป ทําไมอยูดี ๆ ตองตกงานไปเยอะแยะ นี่คือสิ่งซึ่งเปนความเจ็บปวด แลวก็ 
ไมรูจะทําอยางไร แลวก็มีการปฏิรูปสรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมา โดยวันนี้มี กกต.  



 ๒๒๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๐๐/๒ 
 
ขึ้นมา กระผมเองขอตอบเลยวา กระผมเองผานการเปน ส.ส. ไดก็เพราะมี กกต.  
ผมนี่ละครับเปน ส.ส. สมุทรปราการ เมืองปากน้ํา ซึ่งเปนเมืองที่บอกวาเปนโคตรโกง 
รอบปากน้ํา เปนเมืองแหงอิทธิพล แลวก็ไมเถียง ไมปฏิเสธ แตผมก็บอกวาผมเปน ส.ส. 
รุนใหม ไมมีการซื้อสิทธิ ขายเสียง ไมมีการหลอกลวงประชาชน  ทํางาน  ใชอะไร  
ใชสติปญญา ใชอะไร ใชความรู ใชอะไร ใชชั้นเชิงการบริหารของการจัดการ ดวยอะไร 
ดวยความกลา กระผมเปนคนตรวจสอบคลองดาน ตรวจสอบการทุจริตเยอะแยะไปหมด 
มีแนวคิดใหม ๆ ในทางสังคม วันนี้ตองรณรงคกันอีกมากมาย เยอะแยะ แตวามานั่ง 
ในสภาแหงนี้ ถูกตําหนิวามีการซื้อเสียงเขามาอยูตลอดเวลา ผมไมทราบวาดูถูกกัน 
ไดอยางไร ผมถามวาพวกเราเปน ส.ส. ผมอยูพรรคไทยรักไทย ถูกยุบพรรคมา มาอยู 
พรรคพลังประชาชน นี่พรรคพลังประชาชนก็จะถูกยุบอีก ผมก็ไมอยากจะติดใจในเรื่องนี้
หรอกครับ แตสิ่งสําคัญที่สุดคือถามวา อุดมการณ จิตวิญญาณของพวกเราที่เราอยาก
ทํางานใหกับแผนดินใหกับบานเมือง แกไขปญหาวิกฤติ พวกเราอยากจะทําอยางนี้
เหมือนกัน พวกเราอยากจะเปนคนดี และพวกเราไมอยากใหใครมาตําหนิมาดูถูกเราวา 
เราไมมีศักดิ์ศรีของการเปนผูแทนที่ดี ผานการเลือกตั้งป ๒๕๔๔ ผมเขาใจวาพี่นอง
ประชาชนเจ็บปวดโหยหา เพราะวาป ๒๕๔๐ เศรษฐกิจลมสลาย มีการลอยคาเงินบาท 
เพราะฉะนั้นตอนป ๒๕๔๔ มีการเลือกตั้ง ก็โหยหาเหลือเกินวาใครจะเปนอัศวินมาขาว 
มากอบกูระบบเศรษฐกิจ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วชิราภรณ ๑๐๑/๑ 
 
แมกระทั่งถึงขนาดพูดเลนวาใครจะเปนอัศวินควายดําที่มาพาประเทศนี้เดินไปได นี่คือ
ความโหยหาของพี่นองประชาชน  แลวก็ โชคดีค รับที่ มีองคกรอิสระ  คือ  กกต . 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนองคกรซึ่งเราหวังอยากจะเห็นองคกรนี้ วันนี้องคกรนี้มี
ปรัชญาองคกร ยึดองคกร ยึดหลักธรรมาภิบาล ผูปฏิบัติงาน ยึดหลักสุจริตและเที่ยงธรรม 
ผมไมชอบเร่ืองเงินครับ  ผมชอบดูปรัชญาและหลักการฟโลโซฟ  แอนด  ฟซิคอล 
(Philosophy and physical) และก็จะดูวิสัยทัศน วิชั่น (Vision) ของทาน พันธกิจอะไร 
ก็วากันไป แตอยาบอกวาในความสามารถในการบริหารการทํางานวางแผนดีครับ           
จัดองคกรดี แตการควบคุมครับ เพราะฉะนั้น กกต. มีขึ้นมา และป ๒๕๔๔ ผมคิดวาเปน 
กกต. ที่ไดทําหนาที่ไดดี ไมอยางนั้นผมซึ่งเปนคนใหมไมเคยมีชื่ออยูในวงการทางการเมือง
เลยจะเขามาเปน ส.ส. ไดอยางไร แลวก็เปน ส.ส. ปากน้ําคนแรกที่ไดมีคะแนนสูงสุด  
ในขณะนั้นดวย ผมก็ไมเขาใจ แตการที่ผมไดสัมผัสบรรยากาศดี ๆ การใหคะแนนเสียง
ของพี่นองประชาชน เดินออกจากบานไมไดซื้อสิทธิ ไมไดซื้อเสียงเขาเลย เขามา
ลงคะแนนใหกับผม ซึ่งผมเชื่อวาเพื่อน ส.ส. ที่ดีที่ทานไมไดซื้อสิทธิขายเสียงมาทานก็จะ
ไดรับความรูสึกที่ดีอยางนั้น ทานไดรับเสียงที่บริสุทธิ์ จิตวิญญาณที่สะอาดของพี่นอง
ประชาชนเดินมามอบเสียงแกทาน และผมก็ถือหลักตรงนี้มีมารยาท ไมเคยอยากไปกลาว
ใครครับวาคนนี้เขามาเปน ส.ส. จะมาถากถางทานวาทานซื้อสิทธิขายเสียง ทานซื้อสิทธิ
ซื้อเสียงเขามา หรือพรรคการเมืองของทานซื้อสิทธิซื้อเสียงเขามา เพราะฉะนั้นครับ นี่คือ
สิ่งซึ่งมันเปนความรูสึก มันเปนวัฒนธรรมทางการเมืองหรือมันจะเปนจิตวิญญาณ 
ในระบอบประชาธิปไตย และผมเขาใจวาในป ๒๕๔๔ ที่ผมผานมาไดเพราะมีนโยบายที่
แปลกประหลาดที่ออกจากกรอบ ที่มันโดนใจพี่นองประชาชน แตไมรูวาทําไดหรือเปลา 
แตเขาใจวาเนื่องจากผลจากนโยบาย และในเงื่อนไขสุดทายคือตัวของกระผมเอง ตัวของ
กระผมมาลงเลือกตั้ง ผมนี่จะเปนที่ถูกอกถูกใจของพี่นองประชาชนเขาหรือเปลา วันนี้   
ทุกทานเปนผูแทนราษฎร  ผมเชื่อวาทานพยายามทําสิ่งที่ดี ทานตอบสนองพี่นอง
ประชาชน ผมไดยิน ส.ส. รุนพี่ รุนคุณอา รุนคุณพอ บางทีลูกขอเงินไมมีจะให ตองปฏิเสธ  
แตถาชาวบานขอตองให นี่แหละครับคือความเปนผูแทนราษฎร เพราะฉะนั้นวันนี้ในสภา   
แหงนี้ผมเองไมอยากไดยินไดฟงอีกครับ ผมคิดวาเราควรรักษามารยาทกัน แตถาเราจะ 



 ๒๒๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วชิราภรณ ๑๐๑/๒ 
 
บอกกันวาการซื้อสิทธิ ขายเสียง มันไมดี มันเปนการทําลายชาติ ทําลายแผนดิน ทําลาย
โอกาสของพี่นองประชาชน เราก็รณรงคกันไปครับ แตในสภาแหงนี้ไมควรจะพูดเรื่องนี้ 
อีกแลว ในการเลือกตั้งป ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒ ของผมก็เหมือนกัน ผมเขาใจวาพี่นอง
ประชาชนเลือกพรรคไทยรักไทยมาเยอะแยะก็เพราะวา ๓๐ บาทรักษาโรคนี่แหละครับ 
ถึงแมวาเขาผาตัดไสติ่ง ผาตัดหัวใจก็เสียแค ๓๐ บาท ซึ่งในพื้นที่ของผมก็ไปชวยเหลือเขา
ก็มีเยอะแยะหลายกรณีเหลือเกิน แตถามวาคนที่เขาเลือก คนที่เขาไมไดรับการรักษา
อยางนี้ แตเขาเห็น เขาเห็นความดี เห็นนโยบายดี ๆ อยางนี้เขาถึงใหโอกาส เขาถึงให
คะแนนเขาไป แลวก็รูสึกวาลูกหลานของเขาไดรับการดูแลเรื่องการปราบปรามยาบา  
ยาบอ ยาเสพติด เปนประเด็นที่ ๒ เปนเงื่อนไขที่ ๒ เปนเหตุผลที่ ๒ ในเหตุผลที่ ๓ คอื รูสกึ
วามันมีการมีงานทํามันมีเงินใช ถึงแมจะไมรํ่ารวย แตมันก็มีชีวิตอยูได ๓ ประเด็นนี้ครับ
ซึ่งทําใหกระผมไดมาเปน ส.ส. สมัยที่ ๒ และทําใหพรรคไทยรักไทยไดคะแนน ๓๑๗ เสียง 
แตก็มิวายที่จะโดนบอกวาเปนฝนตกหาใหญ กระผมก็ไมเขาใจ มานั่งในนี้ก็พยายาม
รักษามารยาทที่จะไมกลาวหาใคร ทานประธานที่เคารพครับ ในครั้งที่ ๓ ผมเลือกตั้ง  
การเลือกตั้งลําบากยากมาก ไมมีคูแขง ตองไดคะแนนเกิน ๒๐ เปอรเซ็นต แตโชคดีวาผม
ไดรับมาเกือบ ๔๐ เปอรเซ็นต ก็ตองขอขอบคุณพี่นองประชาชนที่ยังใหโอกาสผมอยู และ
ก็มาเลือกตั้งครั้งที่ ๔ นี่ละครับที่ไดเขามา ซึ่งครั้งนี้ผมไมคิดวาผมจะไดเขามา แตผมก็ได 
เขามา แตไมเปนไรครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       วัชรี ๑๐๒/๑ 
 
วันนี้มีเร่ืองที่อยากจะพูดเยอะมาก เวลาแคนี้จริง ๆ แลวไมพอใหพูดจริง ๆ ผมเองไดดู
วัตถุประสงค วันนี้ผมจะไมตําหนิ กกต. ทุกทานเลย ผมอยากใหกําลังใจดวยซ้ําไป แลวก็ 
เห็นดวยครับ วัตถุประสงคหลัก ๕ ขอนี้ ผมอยากจับดูวาตรงไหนเปนจุดออนที่สุดและ
ตรงไหนเปนจุดแข็งที่สุด เห็นดวยครับ วัตถุประสงคขอที่ ๒ สงเสริมประชาชนใหมีความรู 
ความเขาใจ มีจิตสํานึกและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ตรงนี้ตองเนนใหพี่นองประชาชน 
มีจิตวิญญาณในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง และการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน 
ในวัตถุประสงคขอที่ ๓ ทานตองสอนใหถูกนะครับ ประชาธิปไตยที่มีพี่นองประชาชนเปน
ศูนยกลาง ทานจะใหความรูเขาอยางไรถึงการมีสวนรวม องคกรเอ็นจีโอ (NGO) ตาง ๆ 
ตองมีสวนรวมที่จะทําใหเขาแข็งแรงและมีความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง 
ผมเขาใจวาเสาหลักแหงประชาธิปไตย ที่อาจารยสมบัติสอนผมมาที่นิดาบอกวามี ๕ ขอ 
มีสิทธิ มีเสรีภาพ มีความเสมอภาค ยอมรับเสียงสวนใหญ เคารพเสียงขางนอย ขอที่ ๔ 
ผมวาสําคัญมาก แลวมาขอที่ ๕ ตองเคารพกฎหมาย  ๕ ขอนี้ แตผมดูวา ๕ ขอนี้ มันเปน
ผล มันเปนหลักอยางหนึ่ง แตผมวาจิตวิญญาณของระบอบประชาธิปไตยสําคัญที่สุด     
ก็คือการทําเบรน สตอรมม่ิง (Brain Storming) การทําความรวมมือมีพารทิซิเพชั่น 
(Participation) ใหความรวมมือ คุณตองไปเลือกตั้ง มันอยูที่เปอรเซ็นตการเลือกตั้ง  
ถามีการไปใชสิทธิใชเสียงในการเลือกตั้งต่ํากวา ๓๐ เปอรเซ็นตลงมา การซื้อสิทธิ 
ขายเสียงจะใชไดผล ถาไตขึ้น ๕๐ เปอรเซ็นต เมื่อไรนะครับ ซื้อสิทธิขายเสียงจะไมไดผลแลว 
แตถาทานสามารถทําไดเกิน ๗๕ เปอรเซ็นตขึ้นไป ผมเชื่อวาการเลือกตั้งคือวิธีที่ดีที่สุด 
ที่จะไดคัดสรรใหไดคนดีเขาสูสภาแหงนี้ ซึ่งมันจะไปตรงกับปรัชญาขององคกรของทาน 
การบริหารการจัดการของทาน ทานประธานที่เคารพ มีเร่ืองที่พูดมากแตอธิบายไมได
ละเอียดอยางนี้ แตผมอยากจะยกตัวอยางที่ปากน้ํา เลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารงาน
สวนจังหวัดหรือ สอบจ. ที่ผานมาที่อําเภอเมือง ทานเชื่อไหมครับ ผมสรุปเปนประเด็น 
ไดเลยวา ๑. บัตรที่เลือกตั้งมีการประทับตราและไมประทับตรา  ๒. บัตรมีการเบิกบัตร
เกิน ๒๐ เปอรเซ็นต คือถามีจํานวนเต็ม ๑๐๐ ใบ คือแตละหนวยเบิกมา ๑๒๐ ใบ 
เหมือนกับหลาย ๆ กรณีที่ ส.ส. หลายทานไดพูดเรื่องนี้  ๓. ให อบต. หรือเทศบาลทําการ 
ควบคุมการเลือกตั้ง ประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญมาก ประเด็นนี่เขามี กกต. ใหทานทํา 



 ๒๒๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       วัชรี ๑๐๒/๒ 
 
ทานรูวาองคกรทองถิ่น ถาทานโยนใหเขาควบคุมการเลือกตั้ง เขาก็เปนนักการเมือง
เหมือนกัน เขาก็ใชอํานาจของเขา ทั้งเงิน ทั้งอํานาจเขาไปบิด (Bid) ขอมูลไดทั้งหมด  
ไปบิดการเลือกตั้งไดทั้งหมด ๔. จึงทําใหเกิดมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันเยอะแยะมากมาย  
๕. จากการที่ อบต. เทศบาลควบคุมการเลือกตั้ง ทําใหมีการโกงหีบเปลี่ยนบัตร รายแรง
มากกวาการซื้อสิทธิขายเสียงอีก เขาหยิบถุงมาเลย ไมมีการตรวจสอบเพราะวา 
หนวยมันเยอะเหลือเกิน กกต. ไมมีปริมาณกําลังคนของ กกต. โดยตรงมากพอที่จะเขาไป
ควบคุมในหนวยการเลือกตั้ง ตองมอบให อบต. เทศบาล ซึ่งถาเปนฝายตรงขาม เขาเอา
กลองขนขึ้นรถไปแลวก็ดึงถุงหีบบัตรออก แลวก็ยัดถุงใหมเขาไปเลย ทานประธานครับ 
เพราะฉะนั้น ๕ ประเด็นนี้ ขอฝากคณะกรรมการทุกทานดวยครับ ขอใหทานไดชวย
ตรวจสอบดวยเถอะ อยาใหปากน้ําเปนโคตรโกงโรคปากน้ํา ภาค ๒ เลยครับ มันไมดีมาก 
ขอใหปากน้ําเปนเมืองบริสุทธิ์ที่สวยงาม เปนเมืองอุตสาหกรรมที่สวยงามที่สรางงาน  
สรางเงิน สรางโอกาสใหคนไทยตั้งเยอะแยะ  และใหพี่นองคนไทยทั่วทั้งประเทศ 
ไปอยูในปากน้ําดวยความรัก ดวยสภาพและรอการมีประชาธิปไตยที่สวยงามดวยครับ 
ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมเชื่อม่ันวาทุกทานอภิปรายไดภายใน ๑๐ นาที ทานตอไปก็ขอความกรุณาดวยครับ   
คุณวัชระ เพชรทอง 
 

- ๑๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริวรรณ ๑๐๓/๑ 
 
   นายวัชระ เพชรทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร  
เขต  ๑๑  ภาษี เจริญ  บางแค  หนองแขม  ท านประธานครับ  กระผมในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม กระผมก็ไดนั่งรอการอภิปรายในการประชุมในวันนี้มาเปน
เวลานานดวยความอดทน กระผมไดเห็นเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายดวยลีลาลวดลาย 
หลายประการ อยางไรก็ตามผมก็ยอมรับในธรรมชาติของแตละทาน ทานประธานครับ 
ผมขอกราบเรียนทานประธานวาผมขอสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่มีปรัชญายึดหลักธรรมาภิบาลสุจริตและเที่ยงธรรม ในวันนี้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งสงผูแทนมาชี้แจงในสภาผูแทนราษฎรมารายงานผลการดําเนินการ 
และบรรดาคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วประเทศที่ไดยินการถายทอดการกระจายเสียง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีบางทานไดตําหนิติเตียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หลายประการก็เปนทรรศนะของแตละทานสุดแทแตวาใครจะมองอยางไร แตกระผมนั้น
ขอกราบเรียนทานประธานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งวา กรรมการการเลือกตั้งชุดนี้
นั้นเปนที่หวังเปนที่พึ่งของพี่นองประชาชนที่ตองการจะเห็นการเลือกตั้งสุจริตและ 
เที่ยงธรรมอยางแทจริง ไมใชคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกบงการชี้นิ้วหรือแมกระทั่ง
อดีตหัวหนาพรรคการเมืองบางพรรคเคยบอกกับนักการเมืองชั้นผูใหญบางคนวา โธ กกต. 
ก็ของเรา  เปนผลให  กกต .  ชุดดังกลาวนั้นตอมาถูกศาลอาญาตัดสินจําคุกและ 
ศาลอุทธรณพิพากษายืนในอนาคตศาลฎีกาจะเปนอยางไรผมก็ไมทราบ ทานประธาน
ครับ สมาชิกบางทานก็สนับสนุนการเลือกตั้งในโครงการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เชิงสมานฉันท ผมอยากกราบเรียนทานประธานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งวา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งในเขต ๑๑ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรุงเทพมหานครไดจัดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทขึ้นในการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง 
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่ผานมา ที่เขตภาษีเจริญ บางแค และหนองแขม ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดเชิญผูสมัครทั้งพรรคฝายคานและพรรครัฐบาลไปปฏิญาณรวมกันวาจะไม
ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งแลวลงนามในแผนกระดานขนาดใหญรวมกันวาเราจะปฏิบัติ 
ตามกฎหมายทุกประการ ทานประธานที่เคารพครับ ปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



 ๒๒๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริวรรณ ๑๐๓/๒ 
 
ก็ไดใหผูสมัครทั้ง ๒ พรรคไดจับมือกัน กระผมนั้นเห็นวาการจับมือนั้นยังนอยไปจึงได
สวมกอดผูสมัครพรรครัฐบาลไวในออมอกของกระผมดวยความเต็มใจ เพราะผมกับ
ผูสมัครจากพรรครัฐบาลนั้นมีความสนิทสนมและไมมีเร่ืองขุนเคืองใด ๆ กันมาเลย  
ทานประธานครับแตปรากฏวาผูสนับสนุนจากพรรครัฐบาลซึ่ง เปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรอันทรงเกียรติไดไปโจมตีปราศรัยกลาวรายผูสมัครจากพรรคฝายคาน 
ในเขตเลือกตั้งอยางไมเปนธรรม ซึ่งผมนั้นมิไดถือสาหาความ แตกระผมอยากจะ 
กราบเรียนวาถา กกต. จะจัดโครงการเชิงสมานฉันทในการเลือกตั้งนั้นก็ควรจะเชิญ 
ทั้งผูอํานวยการเลือกตั้ง และผูสนับสนุนของพรรคตาง ๆ ไปรวมสาบานดวยเพื่อที่จะได 
ไมทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทานประธานที่เคารพครับ -------------------------------------------- 
 

- ๑๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ณัฐขนก ๑๐๔/๑ 
 
ผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนาใหม ผมเคารพทุกทานที่ไดแสดงความ
คิดเห็น และเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นควรจะไดรับกําลังใจจากสมาชิก  
สภาผู แทนราษฎรที่มาดวยความซื่อสัตยสุจ ริต  ไม ไดซื้ อ เสียง  การพูดถึงคนที่ 
ซื้อสิทธิ ขายเสียง ไมใชเปนการทําลายระบบประชาธิปไตย เพราะเราปฏิเสธ เราไม
ยอมรับคนที่ไดมาโดยการซื้อสิทธิ ขายเสียง ไมวาจะซื้อเปนเงินไทยหรือเงินปอนดก็ตาม 
ทานประธานที่ เคารพครับ  ผมเห็นวานักการเมืองที่ดี  มีอุดมการณจะเขาสูสภา
ผูแทนราษฎรนั้นไมใชเปนเรื่องที่งายนัก และเขตเลือกตั้งที่ใหญคือเขตเลือกตั้งที่มี 
หลายอําเภอรวมกันจะทําใหพวกที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ซื้อไดยากลําบาก และการนับ
คะแนนหนาหนวยเลือกตั้งก็ทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งกวาการรวม
คะแนนที่ที่วาการเขต ตรงนั้นละครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียน 
ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งวาตรงนั้นละครับที่มีบัตรเลือกตั้งปลอมและมีการนําบัตร
เลือกตั้งที่กาไวแลวไปใสรวมและแทนบัตรเลือกตั้งจริงในที่ทําการ ที่วาการอําเภอ หรือวา
ที่วาการเขตนั้น ๆ ทานประธานครับ นักการเมืองจากภาคอีสานคนหนึ่งที่มีอุดมการณยิ่ง
คือ คุณเทิดภูมิ ใจดี คุณเทิดภูมิ ใจดี ยืนยันกับกระผมวามีอดีตหัวหนาพรรคการเมือง 
บางพรรคไดสั่งใหรองหัวหนาพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งมียศเปนพลเอก เปนนายทหาร
นอกราชการที่พูดแลวมีน้ําเสียงคลายกับคนดื่มสุราขาว ๔๐ ดีกรี นําเงินไปแจกจายใหกับ 
ผูวาราชการจังหวัดในภาคดังกลาวทุกจังหวัด จังหวัดละ ๕ ลานบาท สวนผูการจังหวัด 
ซึ่งเปนตํารวจ จังหวัดละ ๓ ลานบาท คุณเทิดภูมิ ใจดี ยืนยันกับผมวาพรอมที่จะเปดเผย
ขอเท็จจริงทุกที่ ทุกกาลเวลาในความจริงขอนี้ ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะ
กราบเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งวาคนที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง คนที่รับเงินจาก 
พวกทุจริตนั้นมิใชมีเพียงประชาชนธรรมดาซึ่งยากแคนขัดสนทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมี
ขาราชการชั้นผูใหญบางทาน และคนที่เปนทาสน้ําเงินเหลานี้ก็มิไดหมายความวามีเฉพาะ
ขาราชการประจําเทานั้น แตยังมีพวกใสสูท ผูกเนคไท  แตใจทุจริต ชอบบูชาเงิน 
เปนพระเจา  แมวาพระเจาไมไดใช เงิน  แตคนของพระเจามีความจําเปนตองใช  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมจึงอยากจะใหกําลังใจในคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทาน
จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมตอไป แมวาอาจจะ 



 ๒๓๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ณัฐขนก ๑๐๔/๒ 
 
แทงใจดําคนชั่ว คนทุจริตที่ประพฤติมิชอบก็ตาม ทานประธานครับ และในเรื่องของ
สมาชิกพรรค ทานประธานทราบไหมครับวามีพรรคการเมืองบางพรรคถึงขั้นที่นํารายชื่อ 
ผูพิพากษาบางทานไปเปนสมาชิกพรรคการเมือง เทานั้นยังไมพอยังนํารายชื่อของสมาชิก
สภาเขตทวีวัฒนา สังกัดพรรคประชาธิปตย ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองของเขาอีก  
ทานประธานครับ ผมจึงอยากจะกราบเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งวาแมกระทั่ง
รายชื่อสมาชิกก็ยังมีการปลอมกันอยางเห็น  ๆ ถาทานเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งเปนอดีตผูพิพากษาทานไมเชื่อ ลองทําแบบสอบถามไปยังบรรดา 
ผูพิพากษาศาลยุติธรรมทั่วประเทศดู แลวทานจะทราบวามีผูพิพากษาในศาลยุติธรรม 
กี่คนที่เคยตกเปนรายชื่อของพรรคการเมืองโดยที่ไมเคยสมัครมากอน ------------------------ 
 

- ๑๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิริลักษณ ๑๐๕/๑ 
 
ทานประธานครับ ผมอยากจะเห็นสภาผูแทนราษฎรชุดนี้เปนที่พึ่งของพี่นองประชาชน  
ไมอยากเห็นอนาธิปไตย ไมอยากเห็นคนยกพวกจากสนามหลวงมาตีกับคนที่อยูที่
ทําเนียบรัฐบาล แตทานประธานทราบไหมครับวา คนที่เปนผูนําในการยกพวกจาก
สนามหลวงไปตีกับคนที่ทําเนียบรัฐบาลที่ถนนราชดําเนิน เมื่อคืนวันที่ ๒ กันยายนนั้น  
๑ ในนั้นคือที่ปรึกษาของทานประธาน คือ นายวิภูแถลง พัฒนะภูมิไทย และรับเงินเดือน
ประจํา กินเงินเดือนภาษีอาการของพี่นองประชาชน ขอใหทานประธานโปรดพิจารณา 
ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมตองเรียนชี้แจงเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวเกิดความเขาใจผิดนะครับ วันที่เกิดเหตุคุณวิภูแถลง
ไดโทรมาหาผม ผมก็บอกวาคุณวิภูแถลงทําไมถึงอยางนั้น ผมไมเห็นดวยนะครับ อันนี้คือ
ขอเท็จจริงครับ ตอไป คุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทย รายงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือองคกรอิสระตาง ๆ สวนใหญแลวผมจะใหความสําคัญ 
ในสวนที่เปนขอสรุปที่องคกรนั้น ๆ ไดวิเคราะหใหเห็นถึงปญหา ใหเห็นถึงอุปสรรค ใหเห็น
ถึงขอเสนอแนะ หรือขอสังเกต เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองคกรนั้นใหมีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
ในอนาคต เชนเดียวกันครับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฉบับนี้ ผมก็ดูไปในสวนที่ ๔ ครับทานประธานครับ สวนที่ ๔ หนา ๑๑๗ จะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับขอสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเสนอที่ใหมีการ
แกไขกฎหมายทองถิ่น หลายประการทีเดียว เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายอื่น ๆ ทานขอ
แกในเรื่องดังตอไปนี้นะครับ กฎหมายทองถิ่นนะครับ การประกาศผลการเลือกตั้งทองถิ่น
ควรจะประกาศใน ๑๕ วันหลังจากวันถัดจากการเลือกตั้ง การเสียสิทธิซึ่งเดิมกําหนดไว  
๗ ประการ ใหลดลงเหลือ ๓ ประการ การปองกันไมใหมีการสมยอมหรือรับจางสมัคร 
รับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทองถิ่น การหามถายภาพบัตรเลือกตั้ง การนับคะแนนที่หนวย
เลือกตั้ง ซึ่งปจจุบันนั้นไปนับคะแนนรวมกัน และการลาออกของสมาชิกหรือผูบริหาร
ทองถิ่น แลวกลับมาสมัครใหมในตําแหนงเดิม กกต. อยากจะใหมีการแกไขใหผูที่ลาออก 



 ๒๓๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิริลักษณ ๑๐๕/๒ 
 
ชดใชคาใชจายในการเลือกตั้งดวย และอีกประการหนึ่งที่กระผมเห็นวาสําคัญที่สุดก็คือ 
กกต. มีแนวความคิดครับวาในอนาคต กกต. จะนําเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง หรือที่เรียกวา 
เครื่องอิ เล็กทรอนิกสมาใชในการเลือกตั้ง  ผมขออนุญาตในประเด็นนี้ เ รียนถาม 
ทานประธานผานไปยังทานเลขาคณะกรรมการเลือกตั้งวา ทานไดมีแนวความคิดนี้ 
จะนําไปใชที่ไหน เมื่อไร อยางไร นะครับ ในเรื่องของเครื่องลงบัตรคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ทานประธานที่เคารพครับ ขอสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายทองถิ่น ผมเห็นวายังไมนาจะสมบูรณครับ ยังมีกฎหมายอีก ๓-๔ ฉบับดวยกัน  
ที่เมื่อมีการแกไขแลวจะทําใหการเลือกตั้งเปนธรรม สุจริต เที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้น กฎหมาย
ฉบับแรกครับทานประธาน ก็คือพระราชบัญญัติพรรคการเมือง มาตรา ๘๙ ครับ 
ทานประธาน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดจํานวนหลักเกณฑ และ
วิธีการใหเงินทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด อันอาจคํานวณเปนเงินไดตามปกติประเพณี 
ซึ่งจะมี ๔ กลุมดวยกันที่เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้นั่นก็คือ----------------------------------- 
 

- ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริลักษณ (๒) ๑๐๖/๑ 
 
๑.นักการเมือง ๒. ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง ๓. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
๔. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ๔ กลุมดวยกันครับ จะอยูในประกาศฉบับนี้ ถามวา
หลังจากวันเลือกตั้ง จนกระทั่งกอนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งตอไป ๙๐ วัน หรือจะมีพระราช
กฤษฎีกาก็ดี ระยะเวลาเกือบ ๔ ป ถาผูสมัครรับเลือกตั้งไมอยูในองคประกอบ ๔ กลุม  
นี้แลว เขาสามารถที่จะดําเนินการในการบริจาคทรัพยสินไดทุกประการเลย แลวถามวา
ความชอบธรรมเกิดขึ้นกับคนทุกกลุมไหม นอกจากนั้น ถามตอไปวาคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะติดตามตรวจสอบการใชจายการบริจาคใหทรัพยสินอื่นใดเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
กกต. มีวิธีการอยางไร ในระยะยาว ๑ – ๔ ป เมื่อตรวจสอบไมได หลังจากการเลือกตั้ง 
ครั้งนั้น หลังจากนั้นจะมีการรองเรียนกันมาก ก.ก.ต. ทํางานไหวไหม ตรวจสอบอยางไร 
ติดตามอยางไร ถาทานเห็นปญหาอยางนี้แลว ทานลองไปพิจารณาดูวาพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง มาตรา ๘๙ ควรจะมีการแกไขปรับปรุงหรือไมอยางไร รวมทั้งมาตรา ๙๐ 
ดวย มาตรา ๙๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธนอยมาก ซึ่งมีบทลงโทษดวย 
ผูขอรับบริจาคจะถูกปรับ ๒ เทาของเงินที่ขอรับการบริจาค คณะกรรมการการเลือกตั้งได
ประชาสัมพันธเร่ืองนี้ไปอยางทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศหรือยังครับ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ สําคัญที่สุดกฎหมายอีก ๒ ฉบับ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งควรจะ 
ไดดูครับ การซื้อสิทธิขายเสียง การเลือกตั้งที่ไมสุจริตเที่ยงธรรม ทานไดเขียนไวในรายงาน
ฉบับนี้หนา ๑๑๖ วา ปญหาการทุจริตเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียงสวนหนึ่งมาจาก
การที่ประชาชนขาดความรู ขาดความเขาใจที่ถูกตอง การรูไมเทาทันการเมือง ถาแกไข
เร่ืองเหลานี้ไดก็จะทําใหลดการทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง และจะหมดไป 
ในที่สุด ผมเห็นดวยครับ ขอสรุปตรงนี้ แตไมใชทั้งหมดครับ ทานประธานครับ ยังมีสวนอื่น
ที่คงจะตองพิจารณาดวย ทานประธานลองดูนะครับ ปจจุบันนี้ภารกิจหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีทั้งการออกเสียงประชามติ การจัดการออกเสียงประชามติ 
การยกรางกฎหมาย การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การสรรหา 
ส.ว. การเลือกตั้ง ส.ว. รวมทั้งตองรับผิดชอบตลอดป การเลือกตั้งองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ในป ๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น ๒๕๖๙ แหง ที่หมดตามวาระ แลวที่เลือกตั้งซอม 
อีกตางหากตลอดปเลย ภารกิจนี้ก็หนักหนาแลวครับ แลวยังมีภารกิจอ่ืนอีกครับ  



 ๒๓๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริลักษณ (๒) ๑๐๖/๒ 
 
ทานประธานครับ การพัฒนาการเลือกตั้ง การบริหารบุคลากรซึ่งปจจุบันนี้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีจํานวนบุคลากรทั้งหมด ๒,๐๘๐ คน ระดับกรม ระดับกระทรวง ทีเดียว 
นะครับ สวนกลางมีเทาไร สวนกลางมี ๘๐๒ คน สวนภูมิภาคมี ๑,๒๗๘ คนครับ  
ตองบริหารบุคลากรเหลานี้ดวย บริหารงบประมาณดวย รวมทั้งการสงเสริมประชาชนใหมี
ความรูความเขาใจมีจิตสํานึกในวิถีประชาธิปไตย การเสริมสรางการเมืองภาคประชาชน 
การสนับสนุนพรรคการเมืองใหเปนสถาบันการเมืองที่เขมแข็ง การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และการดําเนินการโครงการอื่น ๆ นี่เปนภารกิจ หนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสิ้น มหัศจรรยจริง ๆ ครับ เปนบุคคลมหัศจรรยที่ 
ทําไดขนาดนี้ครับ และในทายที่สุดภารกิจหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการที่จะ
ไปดูแลการเลือกตั้งใหสุจริตเที่ยงธรรม ไมมีการปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง  
เปนอยางไรครับ ทานประธาน ลองดูตัวเลขสถิติตรงนี้นะครับ หนา ๘๔ – ๘๘ -------------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             นภัสสร ๑๐๗/๑ 
 
การเลือกตั้งทองถิ่นครับ มีเร่ืองรองเรียนทั้งหมด ๒,๒๗๒ เร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พิจารณาไปแลว ๑,๐๙๕ เร่ือง หรือคิดเปน ๔๘.๒๐ ยังมีเร่ืองที่อยูระหวางการดําเนินการ 
เทาไรครับทานประธาน ๑,๑๗๗ เร่ือง หรือคิดเปนรอยละ ๕๑ ครับทานประธาน นี่เปน 
ภารกิจหลักที่จะปองกันการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งทําใหการเลือกตั้งสุจริต      
เที่ยงธรรม แตสถิติตัวนี้เปนตัวฟองครับ ภารกิจหลักทานยังมีจํานวนมาก การคัดคาน   
การเลือกตั้งมีทั้งหมด ๔๑๕ เร่ือง ทานพิจารณาไปแลว ๒๙๒ เร่ือง อันนี้พิจารณาไปได  
มากหนอย ๗๐ เปอรเซ็นตครับ รอยละ ๗๐ อยูระหวางการพิจารณา ๑๒๓ เ ร่ือง           
หรือประมาณรอยละ ๓๐ ทานประธานที่เคารพครับ ดูระดับประเทศครับ การดําเนินคดี
กับผูกระทําผิดเลือกตั้งระดับประเทศ สมาชิกวุฒิสภามีเร่ืองรองเรียน ๒๓ คดี อยูระหวาง
การสอบสวน อยูระหวางรอสํานวนเพื่อสงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด   
อยูระหวางการคัดแยกสาํนวน ๙ คดีครับ หรือคิดเปนเปอรเซ็นต ๓๙ เปอรเซ็นต ส.ส. ครับ 
มีเรื่องที่ดําเนินคดี ๕๐๘ คดี ขณะนี้มีเรื่องอยูระหวางการสอบสวน สงสํานวน แยกสํานวน  
๔๔๙ เร่ือง ๔๔๙ คดี คิดเปนรอยละ ๘๘ ครับ มากเหลือเกิน ยังคางอยู องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ๑,๐๒๑ คดี ยังมีคดีคางอยูนี่นะครับ ๗๙๑ คดี หรือคิดเปนทั้งหมด ๗๗  คดี 
รอยละ ๗๗ ครับ นี่ เปนภารกิจหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งสิ้น           
ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทําไม ผมไมเหมือนคนอื่นครับ เมื่อภารกิจคณะกรรมการ         
การเลือกตั้งมาก  ทานเคยมีการทําการศึกษาวิจัยไหมครับวาแยกเสียเถอะครับ           
แยกกระบวนการจัดการเลือกตั้งออกไปตางหาก คณะกรรมการการเลือกตั้งดูแลเฉพาะ 
การเลือกตั้งใหสุจริตเที่ยงธรรม การปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียงเรื่องเดียวครับ ถามวา
จะทําอยางนี้ไดอยางไร ตองไปแกรัฐธรรมนูญครับ มาตรา ๒๓๕ ผมฝากทานลอง         
ไปศึกษาวิจัยดูนะครับวาถาทําออกมาเปนเอกเทศอยางนี้แลว ประสิทธิภาพในการซื้อสทิธ ิ
ขายเสียงมันจะหมดไปไดเร็วไหม ทานประธานที่เคารพ ผมกําลังจะสรุปครับทานประธาน 
สรุปอยางนี้ ถาทานสามารถที่ทําใหการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมได ลงไปดูลึก ๆ เลย  
ถาลงไปดูลึก ๆ ไดมาตรา ๒๓๗ มีอยูไดครับ แตถาขณะนี้ทานมีทั้งบุคลากร มีทั้งเครื่องไม
เครื่องมือ มีทั้งงบประมาณ มีทั้งวิธีการบริหารจัดการ แตทานยังไมสามารถที่จะดูแล  
การเลือกตั้งใหสุจริตเที่ยงธรรม แลวมีมาตรา ๒๓๗ อยางนี้ ถามวา คณะผูบริหาร 



 ๒๓๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                            นภัสสร ๑๐๗/๒ 
 
พรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ไมวาจะเปนหัวหนาพรรคก็ดี          
รองหัวหนาพรรคก็ดี เขาจะมีปญญาไปดูไหมวาผูสมัครของพรรคเขานี่ซื้อสิทธิ ขายเสียง
ไหม กกต. มีทุกจังหวัด ยังดูไมทั่วถึงเลย แลวพรรคการเมืองไมมีหนวยงานอยูในแตละ
จังหวัดนี่นะครับ จะเอาปญญาที่ไหนไปดู แลวกฎหมายมาเขียนวา เราตองรับผิดชอบ    
ใหยุบพรรค ทั้ง ๆ ที่ผมยกตัวอยาง ทานนายกรัฐมนตรี บรรหาร ย้ําอยูเสมอวาตองปฏิบัติ  
ตามกฎหมายตองปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวเราจะไปทราบ
ไดอยางไร ผมก็เปนคณะกรรมการบริหาร ผมไมกลัวหรอกนะครับ อะไรจะเกิดขึ้น         
ตามกฎหมายที่มีอยูแตผมอยากจะฝากไวครับวาเราตองทําในสิ่งที่ถูกตอง ในการกําหนด
ใด ๆ ใหเปนไปไดตามกฎหมายดวย ทานประธานที่เคารพ ผมตองขอขอบพระคุณ       
ทานประธานที่กรุณาใหผมอภิปรายไดเกินเกือบ ๆ ๔ นาทีนี่ครับ ขอบคุณทานประธาน 
แลวฝากทาน กกต. ชวยพิจารณาเรื่องดังกลาวดวย ขอบพระคุณครับ 
 

- ๑๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๐๘/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณเจือ ราชสีห ครับ  
  นายเจือ ราชสีห (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
เจือ ราชสีห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย เห็นใจ 
ทานประธานนะครับ แลวก็คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะวาเวลาผมก็นั่งฟงกันมา
ตั้งแตบายโมงครึ่ง ผมคงใชเวลาไมมากทานประธานครับ มีขอฝากสังเกตอยู ๒ ประเด็น 
และก็คําถามอยูสักประเด็น จากรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ผมคิดวาเรื่องที่สําคัญที่สุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือ 
การจัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยเฉพาะการซื้อสิทธิขายเสียงนั้น กกต. ตองทํา
อยางเขมขน แลวก็ตองเอาจริงเอาจัง กกต. ตองตอบพวกเราใหไดวาทานมียุทธศาสตร 
ที่จะแกเ ร่ืองการซื้อสิทธิขายเสียงอยางไร ถาดูขณะนี้เจาหนาที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งยังไมพอในการที่ทํางานเรื่องนี้ แตวาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็พยายาม 
ที่จะสรางการเมืองภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งมากขึ้นดังในรายงาน หนาที่ ๕๙  
ผมมาดูวาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็พยายามที่จะทําใหประชาชนมีสวนรวม  
อยางยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาการมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนไดจัด
อบรมอาสาสมัครประชาธิปไตยได ๑๕๐ คน ผมมาดูจํานวนปริมาณตอคนตอหนวย
เลือกตั้ง ซึ่งมีอยูผมวาทั่วประเทศเกือบแสนหนวยเลือกตั้ง ผูใชสิทธิเกือบ ๓๐ ลานคน 
กกต. ยังทําไดไมมากพอนะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้ กกต. ตองหาประชาชนหาแนวรวมมาให
มากกวานี้ถาทําอยูแคนี้ผมคิดวายุทธศาสตรการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรมนั้นคงจะสําเร็จ
ลําบาก นั่นคือเร่ืองที่ ๑ อยากจะฝากคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาไวตองทําใหมากกวานี้ 
เรื่องที่ ๒ อยากจะเรียนกับทานคณะกรรมการการเลือกตั้งวาการแสวงหาความจริง  
การแสวงหาการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นจําเปนตองอาศัยพยานที่ผานมา
คณะกรรมการการเลือกตั้งดูเหมือนจะไมใหความสนใจในการคุมครองพยาน ตัวอยาง 
ที่ผานมา นายชัยวัฒน ฉางขาวคํา ซึ่งเปนพยานใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให 
การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาตองหนีหัวซุกหัวซุนเขาตองหาทางพึ่งตัวเองไปรองขอให
คณะกรรมการการเลือกตั้งแทบจะไมได รับการคุมครอง เ ร่ืองนี้ทานประธานครับ  



 ๒๓๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๐๘/๒ 
 
ตองฝากไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งวาตองดูแลคนที่ยอมอุทิศตัวเองยอมเสียสละ
ตัวเองเพื่อที่จะใหระบอบประชาธิปไตยของเราเดินไปไดตองใหความจริงเกิดขึ้นได แตวา
เมื่อเขาไมไดรับความคุมครองในชีวิตของเขา เราจะหาความจริงเราจะหาคนที่สูมาเพื่อให 
กกต. ไดวินิจฉัยอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมทําไดอยางไร อันนี้ตองขอฝากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งวาตองใหความสนใจครับ เร่ืองที่ ๓ ที่อยากจะเรียนถามคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก็คือวาป ๒๕๔๙ ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองอยางนอย  
๔ พรรคการเมืองที่ผานมาโดยวินิจฉัยวาคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นไดทํา
ความผิดเลือกตั้ง แลวหามใชสิทธิทางการเมือง ๕ ป -------------------------------------------- 
 

- ๑๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๐๙/๑ 
 
แตวาสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญคือตัวละครที่ทําความผิดในการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะเปนผูเสียหายไดไปแจงความดําเนินคดี ไดไปติดตามคดีความผิด
ทางดานกฎหมายอาญาแคไหน  อยางไร  พวกผมอยากจะรับรูถึงความคืบหนา 
ซึ่งคดีเหลานี้อยากใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมาบอกกับที่ประชุมนี้ถึงความคืบหนา 
เพราะนั่นคือปญหาอยางหนึ่งที่ทําใหระบอบประชาธิปไตยของเราไมสามารถจะเดินไปได 
เพราะเรามีปญหาเรามีอุปสรรคในการซื้อเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองทําเรื่องนี้
ใหกระจาง สิ่งเหลานี้ที่จะตองฝากกับทานประธานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง  
๓ ประเด็น ผมขออนุญาตเทานี้ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณ คุณเจือ รักษาเวลาดีมาก คุณวิรัตน กัลยาศิริ ครับ 
  นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม วิรัตน กัลยาศิริ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตกราบเรียน
ทานประธาน 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานครับ นาจะสลับนะครับ 
ทางนี้ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตองขออภัยครับ  ผมตองสลับ แตไมเปนไรเดี๋ยวก็สลับมา แลวเดี๋ยวก็จะเปนคนนิยมกับ
คุณสุชาติ ลายน้ําเงิน ๒ คนสลับติดเหมือนกัน ขออภัยนะครับ 
  นายวิรัตน กัลยาศิริ (ลงขลา)  :  ผมตอนะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณวิรัตน ครับ 
  นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา)  :  ขอบคุณครับ ตองกราบเรียนทานประธาน
วาในฐานะที่ผมเขาไปเกี่ยวของกับคณะกรรมการการเลือกตั้งชุด พลตํารวจเอก วาสนา 
ในฐานะที่เปนทนายความฟองแลวก็ศาลพิพากษาติดคุก แลวก็ไปเปนผูรวมผูวาคดีในคดี
ยุบพรรค ที่กระผมกราบเรียนเหตุผลก็เพราะวาผมมีประสบการณตรงแลวก็สามารถเปน
พยานได ที่บอกวามีการซื้อเสียง ที่บอกวามีการยุบพรรค เปาหมายจริง ๆ ก็คือวา 



 ๒๔๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๐๙/๒ 
 
ทําอยางไรทําใหการซื้อเสียงนอยลงหรือหมดไป ทําอยางไรที่ใหการใชอํานาจรัฐนอยลง
หรือหมดไปตางหาก คนที่บอกวามีเงินเขามาแลวในการเลือกตั้งจังหวัดสงขลาประมาณ 
ปที่ ผมลง เลือกตั้ ง  คือผู อํ านวยการ เลือกตั้ งจั งหวัดสงขลาเปนคนของ  กกต .  
เปนผูอํานวยการเลือกตั้งจังหวัด ประกาศชัดใหสัมภาษณหนังสือพิมพบอกวาขณะนี้ 
บางพรรคการเมืองเตรียมเงินมาไมต่ํากวา ๑๕๐ ลานบาท ถาไมจริงพรรคการเมือง 
ก็อาจจะฟอง หรือไมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๔ – ๕ คนก็นาจะฟองเอาผิดทานผูนั้น 
เงียบ นั่นคือตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนวามีการใชเงินในการซื้อเสียง สําคัญไปกวา
นั้นพี่นองบานผมจะเรียกวาฉลาดก็ใชได รับเงินมาแทนที่จะเขียนขอความลงไปในบัตร
เลือกตั้งรับเงินบัตรเสีย เสียโอกาสเขียนใสเศษกระดาษเสียบเขาไปในบัตรเลือกตั้ง  
พอกรรมการคลี่อันนั้นก็หลุดลง ผมรับเงินมา ๓๐๐ บาท แตผมไมเลือกมัน เขียนวา
ทํานองนี้หรือวาเขาใหเงินผม ๒๐๐ บาท ผมไมเอา นี่คือขอเท็จจริงที่มีอยูจริงจับตองได 
นั่นคือประการที่ ๑ 
  ประการที่ ๒ เร่ืองการใชอํานาจรัฐ ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถาวร เสนเนียม 
เจือ ราชสีห หลายคนไปเยี่ยม ไปหาเสียงวาอยางนั้นเถอะ ก็ไปเยี่ยมขาราชการในอําเภอ
เปดเขาไปในหองทํางานนายอําเภอหาดใหญอธิบดีเอย อะไรเอยนั่งวางแผนเลือกตั้ง นี่คือ
ขอเท็จจริงที่มีอยูจริง แตกระผมจําเปนตองกราบเรียนทานเลขาธิการเพราะทานมาใหม 
จึงจะกราบเรียนวาจะปฏิเสธอยางไรก็ตาม แตถาความจริงมีอยูจริงก็เปนขอเท็จจริงที่มีอยู
จริง เปาหมายของผมอยูตรงวาทําอยางไรที่จะใหการใชอํานาจรัฐนอยลงหรือหมดไป  
การใชเงินใหนอยลงหรือหมดไปอันนี้ตางหาก 
  อีกเรื่องหนึ่งครับที่กระผมไมนึกวาบานนี้เมืองนี้จะเจอปญหาก็คือวา  
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองใชคําวา ชุดที่แลว มีคําสั่งใหภาษางาย ๆ ก็แลวกัน
หันกน  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๑๐/๑ 
 



 ๒๔๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       นภา ๑๑๐/๑ 
 
ผมก็ถามวาหันกนมันจะไดอะไร ออ คณะกรรมการประจําหนวยสามารถเห็นไดวา 
เลือกใคร ถามวารูไดอยางไร มีการเลื่อนชองโนโหวต (No vote) จากขางบนลงขางลาง  
ถาโนโหวตอยูขางบนไมรูวากาใหผูสมัครหรือกาโนโหวตเลื่อนลงมาขางลาง การหันกน
ออกมาเกิดเหตุอะไรครับ เกิดเหตุก็คือวาจุดประสงคหลักของการเลือกตั้งก็คือโดยตรง
และลับใชไหมครับทานเลขาธิการ ตรงและลับ มันก็ไมลับเพราะวามันเห็นอยูวาเลือกใคร 
กรณีเวียนเทียนทานเลขาธิการครับ ขอประทานทานเลขาธิการ ใครจะนึกวา กกต. 
สามารถออกคําสั่งใหผูสมัครในเขตนี้ เมื่อ ๑๐ กวาวันที่แลวมาสมัครในเขตอื่นได  
เพราะถาไมทําอยางนี้ไมมีผูสมัคร เรียกวาเวียนเทียน งาย ๆ หรือกรณีที่จางพรรคเล็ก 
ลงเปนคูประกบ เพราะถาไมมีคูประกบมันไมเกิน ๒๐ เปอรเซ็นต หรือกรณีที่เอาขอมูล
จาก กกต. ลงมาไปที่โรงแรมแถวสะพานควาย แลวแกกันอยางสนุกสนาน แลวสุดทาย 
คุณอมรวิทย สุวรรณผา ซี ๓ ตัวเล็ก ๆ ถูกดําเนินคดี ซึ่งผมก็คิดวาทานเลขาธิการก็ดี 
ผูใหญผูโตก็ดีคงจะคิดวาไมใชเฉพาะแคนั้น ทําไมผมกลายืนยัน ทานประธานครับ  
ผมไปเองที่ กกต. ตัวผูใหญละครับนั่งแกอยูตรงนั้นเลย ผมไมไดมีกลอง ไมไดมีมือถือ 
ไมอยางนั้นก็จะสามารถอธิบายได ตัวใหญมาก นั่งแก ผมบอกวาเอาใหดีนะ นั่งแก
ทะเบียน ทพ ๕  ทพ ๖ อยูในโตะทํางานของ กกต. ถาเลขาธิการอยากไดขอมูลผมใหได
พฤติกรรมเหลานี้ถาอมรวิทยคนเดียว ซึ่งผมไมเชื่อวาเปนไปได ซีนิดเดียวรับเงินแค 
๕๐,๐๐๐ บาท ทานลองดูวาประเทศชาติจะเสียหายขนาดไหน ผมยกคณะกรรมาธิการ 
ไปเยี่ยม กกต. ที่เกาหลี ถามเรื่องเกาหลีมีการซื้อเสียงหรือไม คณะประธาน กกต. เกาหลี
ถามอัดกลับมาเลยครับ ทานประธานครับ บอกวาที่ไหนมีการเลือกตั้งโดยการซื้อเสียง 
คือหายนะของประเทศ เจ็บปวดมาก หายนะของประเทศ หลังจากนั้นมาเราก็พยายาม 
ยื่นฟองวาการเปนนอมินีมันก็สืบทอดเจตนารมณมา แตบังเอิญวา กกต. หลายทาน 
ก็ไมคอยเห็นดวย ศาลก็ไม รับลูกก็ไมเปนไร ก็ไมไดวากัน แตที่กระผมกราบเรียน 
ก็เพราะวาศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอันนี้ใครปฏิเสธไมได ไดวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง 
ไปพรรคหนึ่ง ทํานองวาเปนการกระทําใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ  
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ก็ยุบพรรค ๑๑๑ คน ก็ถูก
หามไป ถาการเมืองไทยยังอยูในวังวนของการใชเงินและการใชอํานาจ แนนอนครับ  



 ๒๔๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      นภา ๑๑๐/๒ 
 
กกต. ๔ - ๕ ทาน รวมกับเจาหนาที่คงเอาไมไหว เพราะฉะนั้นจึงอยากจะขออนุญาตวา
การวางแผนระยะยาวและดําเนินการอยางยาวอยางตอเนื่องในการใหความรู อาจจะเปน
ละครโทรทัศน ละครยอย การตูนอะไรก็แลวแต ใหเห็นวาถาซื้อเสียงก็ดี ถาใชอํานาจรัฐก็ดี 
ประเทศมันจะหายนะอยางที่ กกต. เกาหลีทานวา ขอขอบพระคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณคุณวิรัตน ครับ ตอไปคุณนิยม เวชกามา ครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต ๑ พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ  ผมเองไดเปนผูหนึ่งที่ขออภิปรายแสดงความคิดเห็นรับทราบ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานของ กกต. ซึ่งจากการไดมีการตรวจสอบอานดูรายงาน 
ฉบับนี้ ผมเห็นวาเปนรายงานฉบับที่สมบูรณยอดเยี่ยมรายงานฉบับหนึ่งจากเอกสาร 
กระผมมีทั้งวัตถุประสงค มีทั้งยุทธศาสตรครบเครื่อง ถาหากวา กกต. ทําปฏิบัติการจริง ๆ 
ไดเหมือนรายงานฉบับนี้ ผมเองคิดวาบานเมืองคงกาวไกลกวานี้ กกต. เปนความหวัง
อยางหนึ่งของประชาชน และตลอดถึงผูเลือกตั้งทั้งหลายวาจะทําใหการเลือกตั้งผูแทน
หลายระดับ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)        จิตตานันท ๑๑๑/๑ 
 
อยาไปคิดวาระดับ ส.ส. ระดับ ส.ว. ซึ่งเปนระดับชาติเลย ระดับทองถิ่นตั้งแต อบต. อบจ. 
เทศบาลก็ไดรับอานิสงสกันถวนหนา แตความเปนจริงไมเปนอยางที่คิดไวเนื่องจาก 
การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผานมาตั้งแตมี กกต. ขึ้นมาความหวังของเราก็ไมสัมฤทธิ์ผล
เทาที่ควรผมมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่จะนําเสนอทาน กกต. ไดนําไปคิดดวยวาในการ
เลือกตั้งเอาหลังสุดครั้งที่ผานมาเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผานมาเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผม
ใหมุมมองวาการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาเปนมุมมองวาใครเลือกตั้งเขามาแลวมักจะถูก
กลาวหาและมองวาเปนผูซื้อเสียงเขามา แตในมุมมองของผมคิดวามันไมใชครับผมอยาก
ให มุมมองอีกมุมมองหนึ่ งวา  ในการเลือกตั้ งคราวใดก็ตามโดยเฉพาะคราวนี้ 
พรรคพลังประชาชนไดรับการเลือกตั้งเขามาโดยเฉพาะภาคอีสาน สกลนครบานผม 
ทวมทนยกทีมทั้งหมดโดยไมใชเงินมากมายมหาศาลอยางที่หลายคนคิด แตในทาง
ตรงกันขามคูกรณีพรรคการเมืองคูตอสูหลายพรรคใชเงินอยางไมเกรงกลัวหนาอินทร 
หนาพรหมเลย แตเมื่อมีการรองเรียนขึ้นมาในทางตรงกันขามกลับไมไดรับการพิจารณา
เทาที่ควรหรืออาจจะมองขามเพราะคนกลุมนั้นไมไดรับเลือกเขามา แตโดยสภาพ 
ความเปนจริงพรรคคูตอสู คูตอสูหลายพรรคถลมทลายสะพายกระเปาเงินไปแจกถึงประตู
บานเคาะประตูนับจํานวนคนแลวใหไปไมไดหวังผลวาจะเลือกไมเลือกทําแบบไมอายฟา
อายดิน แตเมื่อมีการตรวจสอบขึ้นมาปรากฏวาคนกลุมนี้ไมไดรับการตรวจสอบในมุมมอง
มุมเดียวคือผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาอันนี้เปนเรื่องจริง ๆ หลักฐานพยานมีครบ 
จังหวัดสกลนครจะเอาเมื่อไรก็ไดแตผมจะฝากเปนขอคิดหนึ่งวากฎหมายไมไดเขียน
ยกเวนวาใครไมไดรับการเลือกตั้งแลวไมจําเปนตองตรวจสอบซึ่งเปนความหวังตองขอ
ฝากทาน กกต. ซึ่งเปนเลขาผูบริหารสูงสุดของขาราชการประจําวาเรื่องมันเปนอยางนี้ 
จริง ๆ ผมตองฝากทานครับ สิ่งที่ตองคิดอีกประการหนึ่งคือในลักษณะของวัตถุประสงค
หลักและวิสัยทัศนหมายถึงวายุทธศาสตรของทานในหนังสือเลมนี้ผมอานดูเปนการ
วางแผนนโยบายที่เรียบดีมากเลยครับถาทําแบบนี้จริง ๆ ผมก็หวังวาในการเลือกตั้ง 
คราวตอไปคงไมคิดหรอก เพราะผมเปนผูแทนมาคราวนี้คงไมไดใชเงินแบบที่หลายคนคิด  
แตกอนภาคอีสานจริงอาจจะไดชื่อวาใครก็ไดถามีเงินไปเลือกตั้งแลวไดเปนผูแทนราษฎร 
ไดเปน ส.ส. ส.ว. แต ณ วันนี้มันไมใชครับ ยุคนี้ขายนโยบายชัดเจนหลายทานคงรู  



 ๒๔๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       จิตตานันท ๑๑๑/๒ 
 
หลายคนเลือก ส.ส. เขามาโดยเฉพาะสกลนครพูดถึงที่อ่ืนไกลไปไมเลือกตัว ส.ส. ดวยซ้ํา
ไปแตเลือกเอานโยบายพรรค หลายคนไมรูจักตัว ส.ส. แตเขตผมกวาง ๓ คน ๘ อําเภอ 
เอาเลยเอาเบอรที่เลือกเลยไมไดคิดวาใครเปน ส.ส. ดวยซ้ําไปไมไดคิดวาเงินไดเทาไร 
ถึงขนาดตัว ส.ส. เองถูกดาดวยซ้ําไปวาเงินก็ไมไดสักบาทแตจําเปนตองเลือกเพราะเขา
คิดวาเลือกเอาทักษิณอันนี้คือความเปนจริงในการเลือกตั้ง ผมขอกราบเรียนวาในสวน
หนึ่งที่ทาง กกต. ตองคิดคือบุคลากรของ กกต. เองดวย การเลือกตั้งที่ผานมาผมเองเปน
การเลือกตั้งเขามาเปนผูแทนราษฎรสมัยแรกแตเนื่องจากผมเองก็อยูคลุกคลีกับ 
การเลือกตั้งเนื่องจากตัวเองทําตัวเปนผูสื่อขาวอยูติดตามรายงานผลการเลือกตั้งตลอด
เห็นวาการเลือกตั้งในคราวที่ผานมาบุคลากร กกต. ผูที่ทํางาน กกต. เองก็มีบทบาทสําคัญ
ทําใหการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์ ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             เพทาย ๑๑๒/๑ 
 
ทําไมผมถึงจึงวาอยางนั้น ผมฝากวาอยากใหทาง กกต. ตองเขาไปดูบุคลากรของตัว 
ใหสรางจิตสํานึกดวย หลายคนผมบอกไดเลยวาไมบริสุทธิ์ ทําใหการเลือกตั้งไมโปรงใส 
แมกระทั่งในระดับทองถิ่นเองจริง ๆ หลายคนบอกวาตองจายเทาไร อะไร อยางไร 
อันนี้เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ผมอยากใหทาง กกต. นําไปคิดดวยวาบุคคลเหลานี้เราจะทํา
อยางไรใหเขามีบทบาทแลวเขามีจิตสํานึกวาการเลือกตั้งตองโปรงใส อยาไปมองผูสมัคร
เลือกตั้ง ส.ส. หรือประชาชนอยางเดียว มองที่ตัวบุคคลของเราดวย อีกอันหนึ่งคือนโยบาย
ของทานหรือวิสัยทัศน ยุทธศาสตรเกี่ยวกับบุคคล สําคัญที่ผมพูดคือบุคลากรของตัวเรา
เองคือของ กกต. อาจจะมาจากพวกการเลือกตั้ง สรรหา กกต. เขต หรือ กกต. จังหวัด 
อะไรก็แลวแตในลักษณะที่เขามาทํางานให กกต. บุคคลเหลานี้มีบทบาท เพราะฉะนั้น
ทานตองกลับไปคิดวาบุคคลเหลานี้ทําอยางไรจึงจะใหมีบทบาทในการเลือกตั้ง 
และโปรงใสดวย ไมใชวารับอะไรเยอะแยะ ซึ่งเปนเรื่องจริงในบางคนไมทั้งหมด แตบางคน
ซึ่งผมก็มีหลักฐานที่จะยืนยันไดคือตัวคน คนจายเงินนั่นแหละบอกไดทุกอยาง สวนความ
เปนจริงอันหนึ่งที่ผมตองกราบเรียนทานประธานฝากไปถึง กกต. ประชาชนก็มีบทบาท
อยางยิ่งในการที่จะใหเขาเขามามีสวนรวม ซึ่งผมเห็นดวยในวิสัยทัศน ยุทธศาสตรตรงนี้ 
แตบุคคลเดี๋ยวนี้ผมคิดวาคนที่บานผมเจริญกันเยอะตองยกยอง เงินมาเอาแนนอน 
เร่ืองเงินจายมาเทาไรเอา กี่คนจายตองเอาแตวาเอาแลวจะเลือกใครเปนแนวคิดของ
ชาวบานแลวตอนนี้ ชาวบานผมคิดไดแลวผมตองชมเชย  
  อีกประการหนึ่ งคือ  ดั งที่ ผมบอกแล วว าการตรวจสอบบุคลากร 
ของหนวยงานของคนทํางานของ กกต. ถือวาเปนเรื่องสําคัญ เรื่องแบบนี้ผมฝาก 
ทานประธานฝากไปถึงเลขาธิการ กกต. ดวยวา ในเมื่อเกิดเหตุรองเรียนอะไรก็แลวแตใหดู
ความเปนจริงสภาพที่เปนไปจริง ๆ ดวยวา เร่ืองแบบนี้ถาเกิดขึ้นแลวทําอยางไรถึงจะให
โปรงใสการเลือกตั้งมันเดินไปได บานเมืองเดินไปไดดวย ถาหากไดคนดีเขามาจริง ๆ 
เพราะฉะนั้นบุคคลที่เราตองพูดถึงอยางยิ่งคือคนของเราดวย อันนี้ฝากทาง กกต.  
เปนอยางยิ่ง ตองกลับไปทบทวน อยาไปมองแต ส.ส. เลือกตั้งแลวตองซื้อเสียงถลมทลาย
อยางเดียว ใบดํา ใบแดง มันไมใชเร่ือง เพราะหลายครั้งโดยเฉพาะคราวนี้เลือกตั้งเขามา 
ผูไดรับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเขามา ที่ ๑ ที่ ๒ มหาศาลหลายหมื่นเปนแสน ปรากฏวา  



 ๒๔๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             เพทาย ๑๑๒/๒ 
 
ถูกรองเรียน เพราะมันเปนนิสัยของผูแพของ ส.ส. ในระบบของคนไทย ประชาธิปไตย 
แบบไทย ๆ คือ ถาแพแลวไมไดคิดยอมรับในความแพของตัวเอง กลับไปรองเรียนโดยเอา
พยานหลักฐานของตัวเองนั่นแหละมาเปนพยานฟองคนอื่น ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดวาถึงเวลาที่ 
กกต. ตองกลับไปคิด ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสาธิต ปตุเตชะ ครับ 
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สาธิต 
ปตุเตชะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ครับ ผมก็เปน 
คนหนึ่งที่จะอภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมคิดวา
สิ่งที่ผมจะอภิปรายก็คงไมแตกตางจากเพื่อนสมาชิก เพราะวาคงจะเนนอยูในเนื้อหาของ
การเลือกตั้งที่ไมสุจริตแลวก็เที่ยงธรรม โดยเฉพาะเรื่องการซื้อเสียง ซึ่งผมเขาใจวาวันนี้
ทานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดรับฟงขอมูลที่ครบถวนจากทุกภาคสวน 
ไมวาจะเปนทั้งฝายคานแลวก็รัฐบาล ทานประธานที่ เคารพครับ ผมคิดวาทุกครั้ง 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งมารายงานผมตองอภิปรายในเรื่ องนี้  เพราะวา 
ผมใหความสําคัญองคกรที่ เปนองคกรที่ มีความสําคัญที่สุดในการที่จะควบคุม 
การเลือกตั้ง ผมคิดวาการเลือกตั้งที่ไมสุจริตแลวก็เที่ยงธรรมเปนปฐมเหตุของปญหาของ
บานเมืองในวันนี้ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๑๓/๑ 
 
ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ ไมวาจะเปนปญหาทางการเมือง
หรือวาปญหาเศรษฐกิจแลวก็สังคม เราก็ตองยอมรับครับทานประธานวา วันนี้มีนักธุรกิจ
การเมืองซึ่งพูดชัดเจนเลยวา เขากําหนดการเมืองในประเทศไทยเปนจํานวนเงินได วันนี้ 
เขาบอกวาถามีเงินแค ๕,๐๐๐ ลานบาท ซื้อประเทศไทยได เขาคิดคํานวณจากอะไร 
ทานประธานครับ  เราคิดวานักการเมืองในสภาแหงนี้ฟงแลวก็ เศราใจวา  ทําไม 
ประเทศไทยแหงนี้ รัฐสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ เอาจํานวนเขตเลือกตั้งมาคํานวณ 
คูณกับตัวเลขที่ใชจายในการซื้อเสียง แลวก็นับเปนจํานวนเสียงขางมาก ทานประธาน 
ที่เคารพ แนนอนที่สุดวามันไมใชมิติเร่ืองการเงินอยางเดียว แตเราก็ตองยอมรับนะครับวา 
มีนักการเมืองบางจําพวกทําตัวเปนนักการเมืองเพียงครึ่งเดียว สวนที่เหลือก็ตอยอดจาก
นักการเมือง ใชความออนแอของพี่นองประชาชน ใชวิธีการที่สกปรกเพื่อที่จะไดมาในการ
รับชัยชนะในการเลือกตั้ง เขาถึงตอยอดแลวก็บอกวา วันนี้เขาใหประชาชนเปนผูรับ 
เพียงอยางเดียว แลวก็ทําตัวเสียใหมวานักการเมืองเปนผูให เขาก็ฝกนิสัยใหกับประชาชน
ในประเทศนี้ใหออนแอ พรอมกับมีนโยบายที่คิดวาเปนนโยบายที่ประชาชนเหลานั้น 
เห็นแลวก็จับตองไดในระยะเวลาอันสั้น ๆ แตในอนาคตเขาจะคิดวาเปนปญหาของ
ประเทศที่เขากําลังบริหารนี้อยูหรือไม นั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง ก็อาจจะทําเพียงขอใหมีอํานาจ
รัฐอยูในมือในการบริหารประเทศนี้ ผมก็เรียนกับทานประธานวา ใครละครับที่จะมาแกไข
ปญหานี้ได ก็ตองยอมรับวาไมใช กกต .  ฝายเดียว  พวกผมทั้งหมดในสภาแหงนี้ 
ก็ตองชวยกันดวย สําคัญกวานั้นครับทานประธาน คือพี่นองประชาชน วันนี้ถาใครอาศัย
ความออนแอของพี่นองประชาชนแลว ยิ่งไปฝกนิสัยใหเขาออนแอมากยิ่งขึ้น ผมคิดวา
บุคคลกลุมเหลานั้นเปนคนที่ไมหวังดีกับประเทศไทย เราจะแกวิกฤตในบานเมืองนี้
อยางไร ถาการเลือกตั้งยังไมสุจริตแลวก็เที่ยงธรรม มีหลายคนอภิปรายในสภาแหงนี้วา 
เวลาคนชนะแลวทําไมไมยินดีดวย บางคนแพก็ไมยอมรับความพายแพ ก็เพราะวาเขายัง
เห็นวาการเลือกตั้งมันไมสุจริตแลวก็เที่ยงธรรม มันก็เถียงกันไมจบครับทานประธาน  
ผมคิดวาวันนี้ กกต. ตองขับเคลื่อนแลวก็ตองเปนเจาภาพหลักในการที่จะนําพาประเทศนี้
กาวพนปญหา ซึ่งทานเลขาธิการเองก็ยอมรับวาเปนมะเร็งรายของบานเมืองนี้ผานไป 
ใหได ทานประธานครับ ผมไมเคยสงสัยในความเปนกลางของ กกต. ชุดนี้เลย แลวผม 



 ๒๔๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๑๓/๒ 
 
กลับเชื่อม่ันเสียดวยซ้ําไปวา กกต. ชุดนี้ไดปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงธรรม แลวก็มีคุณภาพ  
แตผมเรียนวา ถามวาคุณภาพที่พูดถึงเปนที่พอใจแลวหรือยัง ก็ตองยอมรับวา ถาพูด 
กันวาเอาเงินซื้อประเทศนี้ได คนที่สะดุงมากที่สุดไมใชนักการเมืองครับ คือ กกต. ผมมาดู
สถิติ ซึ่งอยูในรายงานของผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๐ มีสถิติการใหใบแดง เฉพาะใบแดง
เพิกถอนสิทธิกับนักการเมืองทองถิ่น รวมทุกภาคทั้งสิ้น ๕๗ ใบ ถาเราดูตัวเลขเราอาจจะ
คิดวาเปนตัวเลขที่เปนตัวชี้วัดวา กกต. ทํางานสําเร็จแลว --------------------------------------- 
 

- ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วชิราภรณ ๑๑๔/๑ 
 
แตผมเรียนทานประธานผานไปยังทานเลขาธิการวาไมจริงเลย ซึ่งผมเขาใจวาสมาชิก
หลายทานพูดถึงการเลือกตั้งทองถิ่นกันมาก และก็ตองเรียนวาถาเรายอมรับความจริง 
การเลือกตั้งทองถิ่นรอยละ ๘๐ ยังมีการทุจริตซื้อเสียง มิหนําซ้ําหนักไปกวานั้นก็คือวา
วันนี้การเลือกตั้งผูใหญบาน กํานัน ซึ่ง กกต. ยังคุมไปไมถึง ทานประธานทราบไหมครับ 
บางคนอยากเปนผูใหญตองหมดเงินเปนลาน ๆ บาทครับ ถาฟงโดยตรรกะเหตุผลผมวา
มันไมสมเหตุสมผล แยงชิงตองเสียเงินเปนลานไปอาสาพี่นองประชาชนแลวไปรับ
เงินเดือนเพียง ๓,๐๐๐ กวาบาท ๔,๐๐๐ กวาบาท แตผมตองถามทานประธานกลับไป
ทางทานเลขาธิการวาแลววิธีคิดของคนเหลานั้นเขาคิดถึงอะไร เราจะสามารถเปลี่ยน
ความคิดของนักการเมืองทองถิ่นไดไหมครับวาการที่จะอาสามารับใชพี่นองประชาชน 
แลวยังเสียเงินในกระเปาตัวเองเพื่อที่จะมามีตําแหนงอันทรงเกียรติ แตวาตองเสียสละ  
เราจะเปลี่ยนความคิดเขาอยางไร เราจะเปลี่ยนความเชื่ออยางไรครับวาเขาจะตองเขามา
สูอํานาจโดยการใชเงิน และวันนี้ผมเรียนทานประธานผานไปยังทานเลขาธิการเลยวา      
มันเปนความเชื่อไปแลวครับ ทานเลขาธิการครับ เขาเชื่ออยางนี้ครับ เขาเชื่อวา             
ถานักการเมืองในระดับทองถิ่นคนไหนเปนคนดีหรือเปนคนเสียสละ แตวามันไม 
เพียงพอที่จะเอาชนะการเลือกตั้งได ตองใชเงินซื้อเสียง เพราะเขาเสียดายวาถาเขาพลาด
โอกาสไปเพียงครั้งเดียว โอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งมันยาก โชคดีนะครับการเลือกตั้ง ส.ส.  
ส.ว. ผมเรียนวาเรายังมีสถิติการซื้อเสียงนอยกวาทองถิ่นเพราะวาหลายคนพูดถึงวามีสื่อ
ของรัฐ มีสื่อของเอกชนที่ชวยรณรงคก็ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการที่จะไปเลือกตั้ง
โดยคิดวาเปนสิทธิ ผมคิดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งคิดอยูแคนี้ไมได เกณฑมาตรฐาน
ของความเชื่อ การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานผมคิดวาไมมีใครมีความถนัดเทากับผูพิพากษา 
แตวาทานไมตองไปถึงเกณฑขนาดนั้นหรอกครับ เกณฑความเชื่อที่พูดถึงนี้นะครับ  
ผมเรียนวานักการเมืองบางทานเอาพยานไป ๒ คน บอกวาผูสมัคร ก เอาเงินมาแจก 
คณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัดบอกวาไมมีเหตุผลเพียงพอ ผมคิดวาคิดแคนั้น
ไมได เพราะกวาที่ทานจะไดพยานมาแตละคนมันไมใชเร่ืองงายเลย การใหกับการรับ  
คนที่จะมาเปนพยานผมเรียนวาหายากที่สุด แถมมิหนําซ้ําเรื่องอิทธิพล เร่ืองขมขูทานตอง
มีพยานเปนของตัวเอง พยานที่ผมพูดถึงคือทานตองมีชุดเฉพาะกิจ รวมทั้งพยานแวดลอม  



 ๒๕๑ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วชิราภรณ ๑๑๔/๒ 
 
ถาทานฟงพยานสักคน ๒ คนวาไดรับเงินจากผูสมัครแลว แลวทานมีหนวยเฉพาะกิจ 
ของทานหรืออาสาสมัครที่ทานพยายามจะทํา ไมวาจะเปนลูกเสือของ กกต. ก็ดี  
หรือวาอาสาสมัคร กกต. ตองมีประจําอยูในแตละจังหวัดวา ในเขตเลือกตั้งนั้นมีขอมูล
ชัดเจนไหมวาพื้นที่นี้มีการซื้อเสียง ทานฟงพยานอยางเดียวไมไดครับ สายลับ กกต.  
ทานมีไหมครับ ถาผมจําไมผิด ป ๒๕๔๔ ผมเขาใจวามีสิ่งเหลานี้อยูในคณะกรรมการ    
การเลือกตั้ง และสายลับ กกต. หรือวาอาสาสมัคร กกต. เหลานี้แหละครับเปนผูที่จะมาให
ขอมูล และทานอาจจะเชื่อเขาไดเพราะเปนเจาหนาที่ของทานเอง ทานประธานที่เคารพ    
ผมเรียนวาการบังคับลงโทษอยางเด็ดขาดก็เปนสวนหนึ่งที่จะตองทําใหการเลือกตั้ง
บริสุทธิ์ยุติธรรม และก็ไดผลในการที่จะกําหนดในการที่จะกําราบนักการเมืองไมดีที่ใชเงิน
ไปซื้อเสียง ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       วัชรี ๑๑๕/๑ 
 
ผมถามทานประธานผานไปยังทานเลขาธิการ กกต. วา นอกจากการใหใบแดงแลว  
เรายังมีโทษทางแพงในการที่นักการเมืองแตละทานตองชดใชคาใชจายในการเลือกตั้ง  
ผมถามทานนะครับ ตั้งแตทานเขามารับตําแหนงนี้ ทานใหใบแดงไปมากมาย ไมวา 
จะเปนระดับชาติ ระดับทองถิ่น วันนี้ทานฟองบังคับชําระเงินที่จะชดใชในการเลือกตั้งบาง
ไดกี่ราย ไดกี่บาทแลว เพราะวาถาเกิดเพียงถูกใหใบแดง แลวก็ไมตองจายเงินชดใช 
การเลือกตั้ง ผมคิดวายังไมเข็ดหลาบ ตองเอาจริงเอาจัง  ตองบังคับใชกฎหมาย  
ทานประธาน ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องสุดทาย ผมใชเวลาสั้น ๆ องคกร กกต.แหงนี้
เปนองคกรที่มีความศักดิ์สิทธิ์และตองประกาศความศักดิ์สิทธิ์ใหได แตกอนที่จะประกาศ
ความศักดิ์สิทธิ์ การบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด ตองเริ่มตนที่องคกรตัวเองกอน  
ผมเรียนวาเราทราบดีวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีปญหาในคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชุดที่แลวที่มีการทุจริตกันในองคกร ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ตองยอมรับวาบุคลากร
ทั้งหมดสวนใหญก็เปนบุคลากรเดิม ๆ ไมไดแตกตางไปจากเดิมเทาไร ผมไมทราบวา 
มีการปฏิรูปองคกรไปอยางไรแลว ของ กกต. เองใหมีความเชื่อม่ันกับพี่นองประชาชน  
ใหมีความเชื่อม่ันกับนักการเมือง คนที่เคยทําผิดกฎหมายใน กกต. เอง ไดมีการถูกลงโทษ 
ไดมีการสอบทางวินัย มีการลงโทษทางอาญาไปบางหรือไม อยางไร ถาทานทําตรงนี้  
ทําองคกรทานใหมีความนาเชื่อถือ มีความศักดิ์สิทธิ์แลว คนที่มองจากขางนอกเขาไปก็จะ
นับถือ ศรัทธาทานไดมากยิ่งขึ้น ทานประธานที่เคารพ ผมคิดวาทุกคนในเวทีนี้มีเจตนาดี
ตอบานเมือง  แลวก็อยากเห็นการเลือกตั้ งทุกครั้ ง เปน เหมือนกับการเลือกตั้ ง 
ในสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความวามีประชาชนออกมาใชสิทธิลนหลาม และเปน 
การออกมาใชสิทธิตามสิทธิ ตามความรู ตามขอมูลที่พี่นองประชาชนมี ทั้งหมดนี้ถาเปน
ระบบ ก็จะไดนักการเมืองมาบริหารประเทศที่มีคุณธรรม มีภาระผูกพันกับพี่นอง
ประชาชน ทําทุกอยางเพื่อประชาชน ทั้งหมดนี้คนหรือองคกรที่จะเปนหลักก็คือองคกร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมก็อยากจะฝากความหวังที่สําคัญไวกับองคกรแหงนี้ดวย  
ฝากทานประธานไปยังทานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผมเรียนวา 
พรรคประชาธิปตยซึ่งยืนหยัดในเรื่องการไมกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง แลวก็ยืนหยัด 
ในการตอสูกับการซื้อเสียงมาตลอด เราก็จะใหความรวมมือ ขอบพระคุณมาก 



 ๒๕๓ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       วัชรี ๑๑๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสุดทายครับ อาจารย ดอกเตอรผุสดี ตามไท อาจารยรัชฎาภรณ นะครับ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานครับ ชื่อผมหายไปไหนครับ 
ทานประธานครับ ผม จุมพฏ บุญใหญ ผมมีชื่อตอนะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็เมื่อกี้นี้ไดขาววาคุณจุมพฏ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  คือใชสิทธิของทานสุทิน คลังแสง  
กับทานอะไรนะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตกลงคุณจุมพฏไมไดสละสิทธินะครับ ไมเปนไรครับ คุณจุมพฏ บุญใหญ เชิญคุณจุมพฏ 
บุญใหญ แทนคุณสุชาติ ลายน้ําเงิน ก็ไดครับ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ผมไมไดแทนนะครับทานประธาน  
เปนสิทธิของผมนะครับ ทานประธานครับ ผม จุมพฏ บุญใหญ พรรคพลังประชาชน 
จังหวัดสกลนคร เขต ๒ ทานประธานที่เคารพ สุทธิ อสุทธิ ปจจัตตัง บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ 
เปนเรื่องรูเฉพาะตน ผมจึงจะไมพูดซ้ําซากกับประเด็นของทานสมาชิกอื่นวาใครซื้อสิทธิ
ขายเสียงและใครไมซื้อสิทธิ ขายเสียง ใครซื้อสิทธิหรือไมซื้อสิทธิยอมรูไดเฉพาะผูนั้น
กระทํา  กกต. ไมรูหรอกครับ ไมรูจริง ๆ ทานประธานที่เคารพครับ และผมจะไมพูดวา 
การซื้อสิทธิ ขายเสียงเปนความเลวรายหรือไม เพราะทราบวาทุกคนทราบดี แตผมจะพูด
วา กกต. จะหาทางหรือพวกเราทั้งหลายที่เปนนักการเมืองจะหาทางไมใหมีการซื้อสิทธิ
ขายเสียงอยางไร เมื่อมาถึงประเด็นนี้ทานประธานที่เคารพ พระพุทธองคทานบอกอีกครับ  
สัพพธัมมา เหตุปพวา ธรรมทุกอยาง ยอมมีเหตุ -------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๖/๑ 
 
 
 



 ๒๕๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริวรรณ ๑๑๖/๑ 
 
ทานประธานครับ  ผมฟงทานสมาชิกในสภาแหงนี้ ไดอภิปรายตั้งแตบายโมงมา  
บอกวาการซื้อสิทธิ ขายเสียงเปนเหตุของความชั่วรายของบานเมืองนี้ ทานประธานครับ 
ผมปฏิเสธวาการซื้อสิทธิ ขายเสียงไมใชเหตุครับ ถาเราหาเหตุไมเจอเราจะแกปญหาไมได
ครับทานประธาน การซื้อสิทธิ ขายเสียงเปนผลครับไมใชเหตุ เปนผลที่มาจากเหตุ 
ของอะไร ทานประธานที่เคารพ เหตุตองสาวใหลึกไปนะครับไมใชมาหยุดอยูที่วา 
การซื้อสิทธิ ขายเสียงเทานั้น เหตุมาจากอะไรทานประธาน มีอยู ๒ เหตุครับ คือกติกา 
กับคน กติกาดี คนดี นี่คือยอดปรารถนาของทุกสังคม กติกาเลว คนดีสังคมอยูไดครับ 
เพราะคนดีก็จะพยายามวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ เพื่อยึดความเที่ยงธรรมเปนใหญกวากติกา 
แตถากติกาดีแลวคนเลว ทานประธานครับ กติกาเปนสิ่งตาย คนเปนสิ่งมีชีวิต คนเลวก็จะ
หาทางหลบเลี่ยงกติกา ถากติกาก็เลว คนก็เลว สังคมนั้นใกลวิบัติ ทานประธานที่เคารพ 
ผมจึงกราบเรียนฝากทาน กกต. วา กติกาขณะนี้ที่ทานใชอยูเพียงพอหรือไมอยางไร กติกา 
มีขอบกพรองอยางไร ทานนาจะไดเสนอกติกาที่ทานตองการเพื่อแกปญหาที่สภาแหงนี้ 
ไดพูดกันมานาน สภาแหงนี้จะไดออกกติกาใหทานแตผมเนนไปที่คนครับทานประธาน  
เพราะแมกติกาจะเลวแตถาคนดีสังคมยังดีได เพราะคนดีจะตองพยายามวินิจฉัย 
เร่ืองตาง ๆ โดยยึดหลักความเปนธรรมและเที่ยงธรรมในสังคม คนอังกฤษเขาเลาวา 
พึ่งอํามาตย คนฝรั่งเศสเขาเลาวาพึ่งผูมีอิทธิพล แตคนไทยพึ่งทั้งอํามาตยและพึ่งทั้งผูมี
อิทธิพล ทําไมคนไทยจึงพึ่งทั้งอํามาตยและพึ่งทั้งผูมีอิทธิพล สาเหตุเพราะคนไทย 
พึ่งอํามาตยและพึ่งผูมีอิทธิพลนี่แหละครับที่นําไปสูการขายสิทธิของตนเองหรือขายเสียง
ของตนเอง  เพราะคนไทยขณะนี้ยังพึ่งตัวเองไมได ยังคิดแกปญหาใหตัวเองไมได
โดยเฉพาะชาวรากหญา ทานประธานที่เคารพ ผมดูรายงานของ กกต. เมื่อทานกําหนด
เปาหมาย ผมกําหนดเปาหมายวาคนคือปญหานะครับ กติกาเปนของรอง ผมดูภาพถาย 
ที่ทานรายงานมาคนที่ทานไปทํากิจกรรมดวยไมมีภาพรากหญาเลยครับ ทานทํากติกากับ
คนชั้นสูงอยากจะใหทานพุงเปาไปที่ชนบทที่ทานกลาวหาวามีการซื้อสิทธิขายเสียงมาก ๆ 
ถาทานกลาวหาวาภาคอีสานขายเสียงมาก ๆ ซื้อสิทธิมาก ๆ ทานลงไปที่นั่นไดไหมครับ 
ไปพัฒนาคน ทานประธานครับ ผมจะพูดไปที่การเมืองเกากับการเมืองใหมในมุมมอง 
ของผม ทานประธานครับ การเมืองเกาถาจะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นในขณะนี้วามีการซื้อสิทธิ 



 ๒๕๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริวรรณ ๑๑๖/๒ 
 
และขายเสียงมากจะตองโทษนักการเมืองในอดีตครับ จะตองโทษ ส.ส. อาวุโสทั้งหลาย
เมื่อทานไดเปน ส.ส. แลวทําไมทานไมหาทางแกไขปญหาเหลานั้น ทําไมทานไมใหความรู
ใหการศึกษากับพี่นองประชาชนใหมีโอกาสไดรูวาการซื้อสิทธิ ขายเสียงนั้นทํารายและ
ทําลายประเทศชาติหรือทําลายตัวของเขาเองอยางไร  ไมใชมาโทษขณะนี้ครับ  
ทานประธานที่เคารพ การเมืองเกาทุนและอํามาตยจะเปนผูสั่งนักการเมืองครับ ทุนและ
อํามาตยสั่งนักการเมือง ถาจะบอกวาความยากจนคือเหตุของการขายเสียงมีสมาชิก
หลายทานครับบอกวาแมแตระดับนายพล ระดับผูวาก็ขายเสียงคือใชอํานาจของอํามาตย
ไปบังคับประชาชนใหลงคะแนนให ทาน กกต. ครับ ทานจะตองรูวาอํานาจการเมือง 
เปนสิ่งที่กําหนดผลประโยชนใหคนในประเทศ ทานจะตองใหความรูกับพี่นองประชาชน
รวมกันทุกสวน ไมวาจะเปนสภาพัฒนาการเมือง กกต. หรือ ส.ส. ----------------------------- 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ณัฐชนก ๑๑๗/๑ 
 
หรือแมแตกระผมเองซึ่งเปนกรรมาธิการสามัญพัฒนาการเมืองจะตองรวมกันใหความรู
หรือกระทําการเปนตัวอยางกับพี่นองประชาชนวาอยาใหทุนกับอํามาตยเปนผูสั่ง
นักการเมืองหรือสั่งพรรคการเมือง และทานจะตองใหความรูกับเขาวาทุนสั่งนักการเมือง
อยางไร อํามาตยสั่งนักการเมืองอยางไร แลวทานจะเปลี่ยนราษฎรของประเทศนี้ใหเปน
พลเมือง คือเปนคนที่มีกําลัง พึ่งตนเองได และสั่งนักการเมือง และสั่งพรรคการเมือง 
ใหกําหนดผลประโยชนใหคนในประเทศชาติอยางไร ทานตองคิดครับ ชวยกันคิด  
ทานประธานที่เคารพครับ ถาตราบใดก็ตามที่ราษฎรไมเปลี่ยนตัวเองเปนพลเมือง
พึ่งตนเองได แลวสั่งนักการเมืองไดวาถาเลือกตั้งเขาไปในสภาแลวไมทํางานตามหนาที่ 
หรือเขาไปทุจริต หรือพรรคการเมืองใดก็ตามที่เอานโยบายมาพูดกับพี่นองประชาชนแลว
ไมสามารถทําตามนโยบายนั้นได ประชาชนก็จะสั่งใหพรรคการเมืองนั้น หรือนักการเมือง
คนนั้นออกไปจากวงจรของอํานาจ ถาเราทําตรงนี้ได ทานประธานครับ เหตุมันอยูตรงนี้
เองครับ ทําอยางไรพี่นองประชาชนจะมีความสามารถพึ่งตนเองได แลวก็สั่งนักการเมือง
และพรรคการเมืองได ความเปนมาในอดีต ทานประธานครับ พรรคฝายคานในขณะนี้ 
เคยเปนรัฐบาลมากอน ถาทานนํานโยบายของทานกําหนดประโยชนใหกับพี่นอง
ประชาชนได ผมเชื่อวาพรรคฝายคานไมเสียที่นั่งในภาคอีสานครับ ผมยืนยันอยางนี้ 
สกลนครในอดีตมี ส.ส. ของพรรคประชาธิปตย ๓ หรือ ๔ ที่นั่งครับ ผมก็เปนคนที่เคย
สมัคร ส.ส. ในนามพรรคประชาธิปตย คะแนนไมนอยครับ ๓๒,๐๐๐ ครับ ในขณะนั้น  
๓ เขต แตวาเขาสูสภาไมไดเนื่องจากไมมีกระแสพรรคหนุนสง ทานประธานที่เคารพ  
แตผมไมเคยกนดาวาผูไดรับเลือกตั้งเปนผูซื้อเสียงครับ ไมครับ ผมไมพูดเลยครับ  
จนกระทั่ง ทานประธานที่ เคารพ ๒๒ ปใหหลัง ผมเขาสภาแหงนี้ดวยกระแสของ 
พรรคพลังประชาชนครับ ดวยความศรัทธาของพี่นองประชาชนที่มีตอนโยบายของพรรค 
ที่ถูกยุบและเชื่อม่ันวาพรรคพลังประชาชนซึ่งตอยอดนโยบายมาจากพรรคซึ่งถูกยุบนั้น 
จะใชอํานาจทางการเมืองกําหนดผลประโยชน คือนโยบายของพรรคการเมืองใหปรากฏ
เปนจริงใหพี่นองประชาชนที่ลงคะแนนใหนั้นไดรับผลประโยชนทางการเมืองโดยที่เขา 
ไดมองขาม ที่ทานพูดเรื่องการซื้อเสียงนะครับ เขามองขามครับทานประธาน กระผมเอง
ประชาชนไมเคยเห็นหนาดวยซ้ําไป เพราะกระผมไดหางเหินทางการเมืองไปนับ ๑๐ ป  



 ๒๕๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ณัฐชนก ๑๑๗/๒ 
 
ทานประธานที่เคารพ นี่คือสิ่งที่ผมอยากฝาก กกต. ครับ ไดไปทําวิจัย วิจัยเชิงลึกครับวา
บัตรลงคะแนนที่กาใหแตละคะแนนนั้นเปนบัตรที่กาสลับพรรคหรือไม ทานอาจจะทํา 
บางจังหวัดก็ไดนะครับ ทําภาคอีสาน ทําภาคใต ดูนะครับ ถาประชาชนกาบัตรลงคะแนน
ผูส มัครในพรรคเดียวกัน  นั่นครับเลือกนโยบายแลว  เชน  ภาคใตอาจจะเลือก 
พรรคประชาธิปตย กาเปนพรรค กาเปนพรรค นั่นคือเลือกนโยบายครับ ในขณะเดียวกัน
อีสานเหมือนกันครับ ถากาเปนพรรค กาเปนพรรค นั่นเลือกนโยบายครับ แตถาเขากา
สลับกันไปสลับกันมา หรือคะแนนของผูสมัครหางกันมาก ผูไดรับเลือกตั้ง นั่นคืออาจจะมี
การซื้อสิทธิ ขายเสียง  
   ทานประธานที่เคารพ ฝากทาน กกต. ครับ หาทางทําใหราษฎรเปน
พลเมืองใหเขาสั่งนักการเมืองและพรรคการเมืองได นั่นจะแกปญหาการซื้อสิทธิ  
ขายเสียงได เพราะการซื้อสิทธิ ขายเสียง ฟงใหชัดนะครับ ไมใชเหตุครับ แตเปนผล 
ของการที่คนพึ่งตนเองไมได ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณครับ รักษาเวลาดีมากครับ ตอไป อาจารยรัชฎาภรณ แกวสนิท ครับ  
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพคะ ดิฉัน รัชฎาภรณ แกวสนิท ส.ส. แบบสัดสวน กลุมที่ ๓ พรรคประชาธิปตย 
ดิฉันจะพยายามเอาอยางทานนะคะ ๙ นาทีครึ่ง ที่จริงดิฉันเปนคนหนึ่งนะคะที่พยายาม
ลุนมากเลยกับการทํางานของ กกต. สมัยรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ องคกรกลุมผูหญิง 
เราก็ไดเขาไปรวมในการผลักดันรัฐธรรมนูญ แลวก็เขาไปเผยแพรความรูตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญ
ใหกับพี่นองประชาชนทั่วประเทศ สิ่งที่เราพยายามที่จะปลุกเราและก็ใหกําลังใจ ทําให
ประชาชนฮึกเหิมก็คือการที่มีองคกรอิสระตาง ๆ ขึ้นมา ไมวาจะมาจัดการดูแลการเลือกตัง้ 
หรือวาองคกรอิสระที่จะดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน เร่ืองตาง ๆ เหลานี้คะ ----------------------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
 



 ๒๕๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        ศิริลักษณ ๑๑๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถึงอยางไรก็ตามถึงเวลานี้ กรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เปนชุดที่ ๓ แลว  
แมวาใครจะวิพากษวิจารณอยางไรตาม ดิฉันก็ยังคิดวาการที่มี กกต. ทํางานอยูอยางนี้  
ก็ยังถือวาเปนเรื่องที่ดี เพียงแตวามันมีอะไรที่แทรกซอนมากอยางที่หลายทานพูดมานะคะ 
ก็อยากจะเรียนเสนอวาดิฉันติดตามผลงานของ กกต. อยางใกลชิดตลอดเวลามาเกือบ 
๑๐ ป ก็อยากจะมีขอเสนอแนะวา ดิฉันอยากจะเห็นภาพวาเวลาทานพูดถึง กกต.  
มีงานใหญ ๆ อยู ๒ อยาง งานหนึ่งก็คืองานเวลามีการเลือกตั้ง กกต. ตองจับโจรคือคนที่
ทําผิดกฎหมาย เพียงแตวา กกต. ทําเอง แลวก็ทําไมคอยจะได แลวทานก็จะทํางานเชิงรับ
มากกวาเชิงรุกเวลาเลือกตั้ง ดิฉันยังไมเคยเห็นวาการที่ กกต. มีหลักฐานมีขอมูล 
ใหใบเหลือง ใหใบแดง กับผูสมัครทั้งหลายผูไดรับเลือกตั้งเปนผลงานจากการทํางานของ 
กกต. ดิฉันจะเห็นวาไดใบเหลือง ใบแดง จะเปนการจับกันเอง รองกันเองของผูสมัครแลวก็
จะมีการใหใบเหลือง ใบแดง ลักษณะการทํางานเปนเชิงรับมาก ซึ่ง ส.ส. หลายทานไดพูด
ไปแลวนะคะ  แลวก็อยากจะใหทําในเชิง รุก  ถาเรื่องจับโจรเวลามีการเลือกตั้ ง  
วาทําอยางไรที่ทานจะตองมีกําลังมีอาสาสมัคร ซึ่งมีโครงการเยอะมากวาทานจะตองมี
ความรวมมือกับองคกรตาง ๆ องคกรภาคประชาชน หรือองคพัฒนาเอกชนก็ตาม ในการ
ที่จะตองออกไปตรวจจับแลวก็ตองจับจริง ๆ นะคะ ใหไดขอมูลทั้งหลายจริง ๆ ดิฉัน 
ยังคิดวาหลายทานพูดดิฉันไมเห็นดวย ตรงที่ดิฉันยังคิดวา กกต. ทั้ง ๓ ชุด ที่เวลามีการ 
ที่จะลงโทษจะใหใบเหลือง ใหใบแดง อยางไรก็ตามพยายามที่จะหาเหตุผลมัดใหได  
มัดใหแนน ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญบอกวามีเหตุอันควรเชื่อวาในทางการเมืองไมตองแนนมาก
หรอกนะคะ แตแคมีเหตุอันควรเชื่อวา เขาก็บอกวาใหทานดําเนินการไดแลว แตวันนี้ก็เห็น 
ส.ส. หลายทานนะคะ ก็บอกวาแคมีเหตุอันควรเชื่อวามันออนเกินไป อันนี้เปนมุมมอง 
ที่แตกตางกัน เพียงแตวาอยากจะเรียนวาถาเวลาเลือกตั้ง ทาน ส.ส. วัชระ ทานก็พูดแลว
เร่ืองสมานฉันท ดิฉันมีความเห็นมากเลยวาโครงการเลือกตั้งสมานฉันทมันสิ้นเปลือง  
ทานจะตองไปใหทุกจังหวัดทํานะคะ แลวก็ตองใหกินน้ําสาบาน ไมทราบคะ ความเห็น
ของดิฉันเองมันไรสาระ มันไมประเทืองปญญา แลวก็ทําเปนขาวคึกโครม บางทีดิฉันรูสึก
วามันไมประเทืองปญญาจริง ๆ แลวก็ไมเชื่อวาเปนผลทางจิตวิทยา เปนขออางนะคะวา
เปนผลทางจิตวิทยา จริง ๆ แลวการที่จะใหสมานฉันทมันคงไมใชเปนการสาบานวาเราจะ 



 ๒๕๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        ศิริลักษณ ๑๑๘/๒ 
 
ไมทะเลาะกัน เราจะไมดากัน เพียงแตวาทําอยางไรใหเขาเหลานั้นรูบทบาทหนาที่ของ
ตัวเอง รูกฎหมาย แลวก็เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน แลวก็จะไมใหรายซึ้งกันและกัน ก็เปน
ภาระหนาที่ของ กกต. เพียงแตวาถาไมใชชวงเฉพาะเรื่องการเลือกตั้ง ดิฉันก็ยังวาดนะคะ 
ดิฉันยังหวังมากจะเห็นกระบวนการของ กกต. ที่รวมมือกับทั้งองคกร ทั้งโรงเรียน ทั้งครู 
ทั้งนักเรียน ออกไปเผยแพรประชาธิปไตย พูดเรื่องการเมือง พูดเรื่องประชาธิปไตย 
ใหกฎกับคนทั้งสังคม ใหเปนกระแสเลย ดิฉันเคยเสนอเหมือนกันคะวาผานไปไหน 
ก็ไมทราบจะผาน กกต. ดวย วาปรึกษาหารือกับกระทรวงศึกษาธิการวาสถาบัน 
อุดมศึกษาขึ้นไป  ถาใหการเผยแพรประชาธิปไตยเปนกิจกรรมในหลักสูตรหรือ 
นอกหลักสูตรก็ตาม ดิฉันนึกถึงภาพสมัยที่ดิฉันเปนสาวตอนนี้ยังไมแกนะคะ กําลัง 
จะแก สมัยโนนหลัง ๑๔ ตุลาคม เราเห็นวามีกระบวนของนักศึกษาออกมาสูชนบทไป
เผยแพรประชาธิปไตย ไปพูดคุย ไปดูปญหาความทุกขยากของพี่นองเกษตรกรแลวก็มา
เสนอ มีการแกปญหา ถึงเวลาจะเลือกตั้งก็ไดไปเผยแพรความรูทั้งหลาย แลวก็ใหรู
บทบาทหนาที่ของ ส.ส. ถาประชาชนรูบทบาทหนาที่ที่แทจริงของ ส.ส. สิ่งที่เพื่อนสมาชิก
หลายคนบน ๆ วันนี้วาจะตองจายเงินมากมาย ไมวาในเวลาเลือกตั้ง หรือนอกเวลาก็ตาม 
มันก็จะลดนอยลงไป อยากใหทํามาก ๆ ทานจะทําไดอยางไรนะคะ กลุมเปาหมาย 
ใหทั่วถึง-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
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นอกจากนั้นก็อยากจะเรียนวาเวลาพูดถึงเรื่องซื้อสิทธิ ขายเสียง ดิฉันก็อยากจะใหมองวา
ซื้อสิทธิกับขายเสียง การแกปญหานี่คิดวาตอนนี้เราไปแกที่ฝายประชาชน ใหประชาชน 
รับเงินแตวาไมเลือก ดิฉันยังคิดวามันเปนปลายเหตุ ประชาชนเปนฝายกระทํา ถาเรา 
จะแกปญหาอะไรสักอยางหนึ่งถามีคูกรณีมันจะตองแกที่ฝายกระทํา ประชาชนเปน
ผูถูกกระทํา เขาไปแยงเงินทานไมได เขาไปขูเอาเงินจากทานไมได ถาทานไมควักออกมา
ให ควักออกมาใหเขาไมเอาก็ยังโกธรอีก เพราะฉะนั้นทําอยางไร แกปญหาจะแก 
ที่ผูกระทํา ซึ่งที่ผานมาเราก็ลมเหลวนะคะ แตดิฉันก็ยังฝากให กกต. อยูดวย แลวก็
อยากจะกราบเรียนทานวาเวลาที่ออกไปเผยแพรใหความรู ใหความรูเร่ืองประชาธิปไตย 
มันตองใหในเนื้อหาสาระ ใชกระบวนการที่มีสวนรวม ใหพี่นองประชาชนเห็นความสําคัญ 
แลวก็มองเห็นวาเขาจะทําอะไรไดบาง ซึ่ง กกต. เอง มีวิทยากร มีผูที่จะสรางหลักสูตร 
การมีสวนรวมมือฉมังเยอะนักนะคะ ทานรองเลขาธิการที่นั่งอยูบนเวที ทานก็มือวิทยากร 
ทานผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักรณรงคเผยแพร
เหลานี้ก็มีฝมือมาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะใหทําใหมาก ๆ อาจจะลดเหมือนอยาง
ทาน  ส .ส .  บางทานบอกวาลดงบประมาณที่ ใชประชาสัมพันธ  เพราะสวนใหญ 
การประชาสัมพันธเรามักจะบอกใหออกไปเลือกตั้งแลวอยาซื้อเสียง แตสาระสําคัญ ๆ  
มันมีไมมากนัก อาจจะสิ้นเปลืองมากก็ได หรือไมอยางนั้นทานอาจจะตองจัดปรับ
โครงสรางตาง ๆ ใหมอยางไรไมทราบ  แตวาดิฉันยังอยากจะเห็นวาการเผยแพร 
การรณรงคใหมันเปนกระแส รวมทั้งทานเองทานมีโครงการที่จะใหประชาชนมีสวนรวม 
ในกระบวนการเลือกตั้ง เพียงแตวาทานไปอบรมอาสาสมัคร กกต. ได ๓๐๘ คน นักเรียน 
ครู ได ๖๔๒ คน อาสาสมัครประชาธิปไตย ๑๕๐ คน ผูหญิงกํานันผูใหญบาน ๑๐๙ คน 
คนพิการ ๑,๒๐๐ คน แลวก็เกษตรกร ๘,๐๐๐ คน แลวก็พระ เรียกวาพระบัณฑิตอาสา
ชาวเขาแลวก็จาริกเพื่อประชาธิปไตยไดแค ๒๕๐ รูป ทานตองทําใหทั่ว พระสังฆาธิการ
ทั้งหลาย ทานตองทําใหทั่วนะคะ เพราะถาทานไปทําแตเฉพาะวัดศรีโสดา บังเอิญวาดิฉัน
เคยอยูเชียงใหมมา วัดศรีโสดา พระ เณร อาจจะนอยและอาจจะไปจาริกไดไมทั่วถึงพอ 
เพราะทานทําอยางนี้ เราเคยมีประเด็นเหมือนนะคะ เวลาเราอบรมใหความรูทางดาน 
ประชาธิปไตยกับประชาชนเราเคยคุยกันวาไปอบรมไปใหความรูกระจุกกับกระจายอะไรจะดี 
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ถาทรัพยากรจํากัด แตทานเองตองพยายามนะคะ กระจุกก็ไมได กระจายก็ไมได  
เพราะวาทานเองตองทําจริงในทั่วประเทศ และเปนงานสําคัญของทานดวย แลว กกต. 
จังหวัดที่มีอยูทั่วไปทานตองอบรมใหเขามีคุณภาพจริง ๆ แลวตอบไดดวย เปนเอกภาพ
ดวยระหวางทุกสวนเลย ถามคําถามทานตองตอบใหไดเหมือนกัน ไมใชวาแตละระดับ 
ก็จะตอบไดตางกัน ดิฉันยังมีเร่ืองที่จะพูด แตสัญญาแลววาดิฉันจะใชเวลา ๙ นาที 
คร่ึงเปะ ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณอาจารยรัชฎาภรณครับ ตอไป อาจารยผองศรี ธาราภูมิ  
  นางสาวผองศรี ธาราภูมิ (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน
ผองศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปตย  จังหวัดลพบุรี ขณะนี้เวลา ๒๓ นาฬิกา เกือบจะครึ่ง
แลวนะคะ ดวยความเกรงใจเวลาของสภาอยางยิ่งแตวาประเด็นเรื่องการรายงานผล 
การเลือกตั้งมีความสําคัญมาก ซึ่งอยากจะใหกําลังใจทานที่นั่งฟงมาอยางยาวนาน 
เพราะวาถาไมสําคัญคงจะไมมีคนที่สนใจอภิปรายมากขนาดนี้ แลวคิดวาความสําคัญ
ของทานนั้นก็เปนภาระที่ทานจะตองแบกอยูบนบาวาทานเปนองคกรหนึ่งที่จะชวย
ขับเคลื่อนประเทศไทย ไมวาจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคม และก็การเมือง 
เพราะฉะนั้นดิฉันเองก็เปนคนหนึ่งที่เชื่อม่ันวาประเทศไทยและก็ประชาธิปไตยจะเติบโตได
ก็เหมือนกับตนไมวาตองใชเวลา และก็ตองใชปจจัยหลายอยางที่ตองเอื้อตอการเติบโตนี้ 
แลวการเลือกตั้งก็เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางที่หลาย ๆ ทานไดอภิปรายมาแลว สําหรับ 
ตัวดิฉันเองนั้นมีบทเรียนกับการเลือกตั้งมากมาย เพราะวาสอบตกหลายครั้ง เพราะฉะนั้น 
ถาใหพูดเรื่องกระบวนการเลือกตั้งก็จะมีเร่ืองราวเยอะ ------------------------------------------ 
 

- ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 



 ๒๖๒ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                            นภัสสร ๑๒๐/๑ 
 
แตดิฉันนั่งฟงมาตั้งแตตน ก็มีหลายขอที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปแลว ก็ขออนุญาตวา
เฉพาะกลาวถึงในสวนที่คิดวามีความสําคัญ และก็ยังไมมีใครไดกลาวถึงนะคะ ประเด็น
อันที่ ๑ ก็คือเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คือ กกต. จังหวัด         
จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งไดระบุเร่ือง
ของที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด ที่มาจากการสรรหาแลวก็แตงตั้ง สําหรับ
การสรรหานั้นดิฉันก็มีขอสังเกตจากเพื่อน ๆ หลายจังหวัดที่ฝากสะทอนดวยนะคะวา   
การสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นก็จะมีสัดสวนที่มาจากตัวแทนตาง ๆ  
ไมวาจะมาจากสายสื่อมวลชน ทนายความ หรือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตทาน
อย าลืมนะคะว าการ เลื อกตั้ ง ระดับท องถิ่ นกับการ เลื อกตั้ ง ระดับชาติ ก็ จะมี                
ความเกี่ยวเนื่องกัน เพราะฉะนั้นคนที่มาจากตัวแทน กราบเรียนทานประธานผานไปยัง
ทานเลขาธิการนะคะ คนที่มาจากตัวแทนกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาสวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีความแนบแนนกับตัวผูสมัครในการเลือกตั้งแตละครั้งดวย  
อันนี้ก็หลาย ๆ จังหวัดก็ฝากมา พอจากการสรรหาแลวก็มาดวยการแตงตั้ง ทีนี้ในการ
แตงตั้งในกฎหมายระบุไวนะคะวา ขอ ๘ จากในเอกสารเลมนี้ การสรรหากรรมการ       
การเลือกตั้ง ๘.๑.๒ นี้คะ สรรหาและแตงตั้งจากผูที่มีภูมิลําเนาจากในจังหวัดนั้นเปนหลัก 
โดยคํานึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การมีสวนรวมของสตรี และความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา ในสวนนี้ดิฉันก็ไดรับเสียงสะทอน แลวก็จากประสบการณของ
ตนเองดวยวา จริง ๆ อยูวาการแตงตั้งจากคนที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดก็เปนเรื่องขอดีวา 
เขาจะรูปจจัยพื้นฐานในจังหวัด แตก็เปนจุดออนวากรรมการการเลือกตั้งที่จะมาทําหนาที่
เปนกรรมการที่กํากับกติกา ถาอยูในจังหวัดนั้นก็จะรูจักคุนเคยกับผูสมัครแทบทุกคน        
แลวความเปนกลางก็จะมีโอกาสเหมือนกันวาจะเปนไปไดหรือไม เพราะวาบางครั้งก็รูจัก
กันมากอน จะไปปรามใหทําผิดอะไรบางคนก็เกรงใจ เพราะวาทานผูสมัครทั้งหลายก็เปน
ผูหลักผูใหญอะไรอยางนี้ อันนี้ก็เปนขอหนึ่งวามีผู เสนอวาถาเปนไปได กรรมการ         
การเลือกตั้ง คนที่อยูจังหวัดหนึ่งอาจจะไปทําหนาที่อีกจังหวัดหนึ่ง เพื่อจะไดไมตองมี
ความสัมพันธกับผูสมัคร หรือวามีผลตอการตัดสินใจตาง ๆ ก็มีขอเสนอมา กับอีกอันหนึ่ง
ก็คือโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของสตรี อันนี้ก็คงจะใหไปสอดคลองกับรัฐธรรมนูญวา 
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อยากใหสตรีมีสวนรวม แตเทาที่ดูหลาย ๆ จังหวัด กกต. ก็มีอยูบาง แตก็มีไมครบจังหวัด 
๕ คน อยางที่ลพบุรีก็ไมมีผูหญิง ก็เปนผูชายทั้งหมด ยกเวนวาถาเปน กกต. กลางละก็มี       
ทานสดศรี นอกจากนั้นแลวอีกขอหนึ่งที่ เห็นก็คือความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ 
ไดตลอดเวลา เนื่องจากคุณสมบัติของ กกต. จังหวัด ไมไดระบุวา ตองไมเปนขาราชการ 
เพราะฉะนั้นคนที่มาเปน กกต. จังหวัด ปรากฏวาในขอเท็จจริงคือบางคนยังปฏิบัติหนาที่
เปนขาราชการอยู บางคนยังเปนอาจารยสอนหนังสืออยูแลวก็ทําหนาที่ประจําอื่นดวย 
เพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาทําหนาที่เปน กกต. จังหวัดจริง ๆ ดูแลวไมสามารถทุมเทได  
อยางเต็มที่ ทั้ง ๆ ที่รับภารกิจสําคัญมาก ทานยังตองใชเวลานั้นไปเตรียมงานในหนาปกติ 
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติขอนี้นาจะตองทบทวนวาใครขึ้นมาเปน กกต. จังหวัดก็ตองมา
ทํางานใหเต็มเวลา แลวก็ทําหนาที่นี้ เพราะวาทานมีความสําคัญมาก ถากลายเปนวา 
กกต. เปนหนาที่รองก็จะเปนปญหาสําหรับประสิทธิภาพในการทํางาน 
  อีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอใชเวลาก็คือ เร่ืองของการเลือกตั้ง
ทองถิ่นคะ เวลาจะมีการเลือกตั้งทองถิ่นแตละครั้งก็จะมีคนมาปรึกษาอยูตลอดเวลาวา 
ผูสมัครคนโนนเขาใชเงิน ทําอยางไรอะไรอยางนี้นะคะ สําหรับตัวดิฉันเองถามวา         
การมาเปนนักการเมืองทองถิ่น หรือวาระดับชาติอะไรก็แลวแตแรงจูงใจอะไรที่เปน
ผลประโยชนที่ทําใหผูสมัครจะตองซื้อเสียง ก็มีขอหนึ่งนะคะ ก็คือผลประโยชนที่มากับ
ตําแหนง ดิฉันถามวา เลือกตั้งสมาชิก อบต. ลงทุนไปตั้ง ๒ – ๓ แสนบาท บางคนตองไป 
กูเงินเขามาดวย ถามวาเพื่ออะไร เขาก็มีคําตอบเหมือนกัน บอกวามันคุมคาแกการลงทุน 
บอกคุมอยางไร เขาบอกวามาเปน อบต. เงินเดือนนิดเดียวแตผลประโยชนที่จะตามมากับ
ตําแหนง ไมวาจะเปนขณะนี้ไดโอกาสในเรื่องของ บางคนคิดวาการสงเสริมให อบต.      
ไดศึกษาตอเปนเรื่องดีนะคะ ใหจบปริญญาตรี แตตอนนี้ก็มีเรียนกันมากเลย ก็ดีคะ ------- 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 



 ๒๖๔ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๒๑/๑ 
 
เพราะวาจะไดมีความรูมากขึ้นเรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโท แลวก็คาลงทะเบียนหนวยกิต 
เขาก็บอกวาถาเขาไมไดเปน อบต. เขาไปเรียนเองก็ตองเสียคาหนวยกิตแพงไดคําตอบ
อยางนี้มา การที่มีการสนับสนุนเปนเรื่องดีแตในทางหนึ่งเขาก็คิดคาคุมคาแกการลงทุน
หรือวาการเบิกจายหรือไดสิทธิประโยชนตาง ๆ เขาบอกวา ๒ แสนนี่ก็ถือวาคุมถาเขาอยู 
๔ ป หรือวานอกจากนั้นแลวก็มีเร่ืองผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่จะมาจากตําแหนงซึ่งหลายทาน
ก็คงทราบดีอยูแลวยังมีการพยายามเอาเปรียบคูแขง ขณะนี้ก็มีบางคนก็ใชชองวางยาย
คนเขามาในพื้นที่กอนเลือกตั้งปุบจะมีการเตรียมยายคนเขามาพอคูแขงรูวามีคนยายและ
อยูในตําแหนงอยูแลวก็จะชิงลาออกเพื่อใหคนที่จะลงสมัครใหมที่ยายคนเขามา 
ไมสามารถใชขอไดเปรียบนี้ได การลาออกกอนครบวาระก็สงผลเสียทําใหสิ้นเปลือง
งบประมาณแผนดิน เพราะวาตองเลือกตั้งนายก ๑ ครั้ง เลือกตั้งสมาชิกอีก ๑ ครั้งทําให
ประชาชนก็รูสึกเบื่อหนายในกระบวนการเลือกตั้ง ดิฉันก็คงจะใหขอมูลเฉพาะเทาที่เวลา
จํากัด เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนวาการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมไดมันปรบมือ 
ขางเดียวไมดัง แลวก็ทุกฝายตองรวมดวยชวยกันไมวาจะเปนทั้งผูสมัคร ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
แลวก็กรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนผูกํากับกติกา อันนี้ก็ไมโทษใครก็คือตองผูสมัครดวย 
เราก็ตองยืนหยัดวาถาจะไมทําผิดเลือกตั้งก็พรอม ๆ ใจกัน อันนี้ก็คงตองใชเวลาอีกนาน 
สุดทายดิฉันก็อยากจะกราบเรียนวาชีวิตของผูใดที่เขามาสูการเมืองดวยการซื้อเสียง
เลือกตั้งเขาก็จะตองซื้อเสียงเลือกตั้งตลอดชีวิต เพราะวามันเหมือนยาเสพติดคนที่เคยให
ก็ตองใหมากขึ้น คนที่เคยรับก็ตองรับมากขึ้น ก็ขอกราบเรียนทานประธานเพียงเทานี้ 
ขอบพระคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณครับ ทานสุดทายครับ ดอกเตอรผุสดี ตามไท ครับ 
  นางผุสดี ตามไท (แบบสัดสวน)  :  ขอบพระคุณทานประธานคะ คงจะเปน 
๑๐  นาทีสุ ดท าย  กราบ เ รี ยนท านประธานสภาที่ เ คารพ  ดิฉัน  ผุสดี  ตามไท 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ขออนุญาตใชเวลาตรงนี้
เพื่อที่จะแบงปนความคิด ที่จริงเพื่อนสมาชิกไดพูดไปแลวหลายทานในเรื่องของภารกิจ
สําคัญของทานอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการที่จะตองทําการเลือกตั้งใหสุจริตและ 



 ๒๖๕ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๒๑/๒ 
 
เที่ยงธรรมแลวก็เปนเรื่องของการสงเสริมประชาชนใหมีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึก
และก็มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ทานประธานคะดิฉันก็อดที่จะฝากขอสังเกตไวไมไดเลยวา
วันนี้ถาเผื่อเราดูเหตุการณตาง ๆ แลวก็จะรูสึกเจ็บปวดรวดราวมากเลยวาวิถีประชาธิปไตย
ตรงนั้นคืออะไร แลวจิตสํานึกในทางประชาธิปไตยนั้นคืออะไร ตัวเลขที่บอกชัดเจนจาก
การสํารวจของสถาบันการศึกษาเอางาย ๆ พูดถึงเรื่องของการที่คนไทยนั้นมีสักเทาไรที่จะ
ทําตามกฎจราจรตัวเลขเห็นแลวนาตกใจมากพอ ๆ กับเร่ืองการเห็นเรื่องคอรรัปชั่น 
เปนเรื่องปกตินั้นก็คือวาตัวเลขสูงเกือบจะถึง ๗๕-๘๐ เปอรเซ็นตที่ไมทําตามกฎจราจร  
นี่คือขอที่ ๑ คือเร่ืองวิถีชีวิตประชาธิปไตย เราตองอยูกันดวยกติกาทานประธานคะ  
ก็อยากจะขออนุญาตฝากเปนขอสังเกตเลยไปถึงทานเลขาธิการและคณะของ กกต. วา 
ขอเถอะคะ ทําเรื่องนี้ใหเปนเรื่องจริงจังสักที แลวดิฉันคิดวาจริง ๆ ไมใชแต กกต. เทานั้น 
แตทุก ๆ องคาพยพของสังคมคงจะตองชวยตรงนี้เปนเรื่องใหญที่สุดทําอยางไรถึงทาน 
จะชวยทําใหแตละคนนั้นรูสึกเลยวาอํานาจอธิปไตยนั้นเปนของตัวเราเองจริง ๆ และ 
การตัดสินใจนั้นก็ตองเปนการตัดสินใจของเราเอง แตทานประธานคะ เมื่อสักครูเมื่อตอน
ชวงหัวค่ําอดีตนายกรัฐมนตรี ทานชวน หลีกภัย ก็ไดพูดไปแลววาเรื่องสําคัญที่สุดเลย 
ก็คือวาการจะใหประชาชนคนใดหรือแมแตตัวเราเองจะตัดสินใจไดอยางดีและรอบคอบ
นั้น การไดรับขาวสารขอมูลเปนเรื่องสําคัญที่สุด วันนี้ดิฉันอยากจะใหองคกรซึ่งเปนองคกร
อิสระคือ กกต. นี้ไมเพียงแตจะคอยจับเวลาเพื่อจะใหพรรคการเมืองไดนําเสนอการทํางาน 
ของพรรคการเมืองเทานั้น แตในการผลักดันเพื่อจะใหพรรคการเมืองหรือฝายอื่น ๆ  
ที่มีความคิดเห็นในเรื่องการเมืองแตกตางกันไดมีโอกาสนําเสนอแนวคิดที่ตางกันเหลานี้
ผานไปผานสื่อสาธารณะไปยังประชาชนใหไดรับทราบกัน ดิฉันเศราใจมากเลย ------------ 
 

- ๑๒๒/๑ 
 
 
 
 



 ๒๖๖ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๒๒/๑ 
 
ทานประธานคะ เมื่อกี้นี้ที่มีเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายเรื่องของความดีทางการเมืองนั้น 
คนละเรื่องกับความดีทางศีลธรรม ทานประธานคะ วันนี้เราก็นาจะตองไดเปดโอกาสใหมี
การนําเสนอความคิดที่เปนมุมตางกันอยางเหลือเกินตรงนี้ สําหรับดิฉันเองและดิฉันมั่นใจ
วาพรรคประชาธิปตยโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน เชื่อวาความดีขั้นต่ําสุด 
ของนักการเมืองก็ควรจะตองเปนความดีทางศีลธรรม  สวนจะทําไดมากนอย 
แคไหน เราทุกคนเปนมนุษยบางมื้อบางคราวก็ทําผิดพลาดกันได แตนั่นนาจะเปน 
เร่ืองใหญ และนั่นคือเหตุผลที่ทําไมขอบังคับถึงตองใหมีการประมวลจริยธรรมสําหรับ
นักการเมือง ซึ่งนาเสียดายวันนี้สมัยนี้ยังไมไดมีโอกาสที่จะไดพิจารณากันเลย ตองให
ประชาชนไดมีโอกาสรับทราบวามุมมองที่ตางกันในเรื่องนี้มีอยู แลวก็ตางกันอยางไร  
แลวก็ที่พูดกันถึงเรื่องวาความดีทางการเมืองนั้นก็คือการยอมรับเสียงขางมาก  
ทานประธานคะ เมื่อตอนชวงที่ กกต. ทําประชามติใหพิจารณาเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๕๐  ๑๔.๗ ลานเสียงที่บอกวาเห็นชอบ นั่นเสียงขางมากใชไหม วันนี้ผานมา
เวลาเทาไร มีความพยายามอยางเหลือเกินที่จะปรับแก มีการยอมรับไหมเสียงขางมาก
ตรงนั้น นั่นตัวอยางที่ ๑ เลย ดิฉันก็ขอเพียงอนุญาตเพียงแตเปนการแบงปนความทรงจํา
ที่มีอยู การยอมรับเสียงขางมาก ถูกตอง รับได แตตองไมใชใบผานทางใหไปทําอะไร 
ตามอําเภอใจและเปนการผิดกฎหมาย ตรงนี้ยอมกันไมได แมจะเปนจะเปนเสียงขางนอย 
ที่พาไปเขารกเขาพงก็ยอมไมได  ยอมไมไดทั้ งนั้น  เพราะฉะนั้นวันนี้การยอมรับ 
เสียงขางมากนั้นคือตองไปใชอํานาจบนความชอบธรรม  อันนี้คือเรื่องใหญที่สุด 
เพราะฉะนั้นการที่จะทําใหประชาชนไดเขาอกเขาใจสั่งสมความรูมีจิตสํานึกเรื่องนี้ดิฉัน
ตองขอวิงวอนเลยวาคงจะตองชวยผลักดันและจัดการใหมุมมองตาง ๆ ในเรื่องเหลานี้ไดมี
โอกาสผานสื่อสาธารณะอยางเทาเทียมไปถึงประชาชนดวยกัน แลวก็อีกเรื่องหนึ่งดิฉัน
เห็นวาทานมีโครงการดี ๆที่ชวยในเรื่องของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อสักครูนี้ 
ทานรัชฏาภรณไดพูดไปแลว ดิฉันคิดวาสวนหนึ่งที่หายไปก็คือเร่ืองของสื่อ คนที่ทํางานสื่อ
วันนี้ตองยอมรับวาสงผลกระทบอยางใหญหลวงและงานวิจัยก็บอกไวชัดเจนวาสื่อนั้น 
มีอิทธิพลมากทีเดียวตอการหลอหลอมทัศนคติวิธีคิดและอีกหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นวันนี้ 
คนที่มีหนาที่ทําสื่อจึงตองมีความรับผิดชอบอยางมากและมากกวาคนอื่นๆ  เพราะสิ่งใด 



 ๒๖๗ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๒๒/๒ 
 
ที่คนทําสื่อนั้นกระทําลงไปยอมมีอิทธิพลตอผูรับชมเปนอยางมากเลย เพราะฉะนั้นถาเผื่อ
วา กกต. จะไดชวยกรุณาก็ชวยดําเนินการใหผูที่ทําสื่อ ไมวาจะเปนผูดําเนินรายการก็ดี 
จะเปนทั้งวิทยุชุมชนและอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยก็อยากจะขอรองใหชวยทําตรงนั้น
ดวย และสวนสุดทายที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของพรรคการเมือง ทานประธานคะ เวลาที่
พูดถึงวาอยากจะใหพรรคการเมืองนั้นไดเปนสถาบันที่เขมแข็ง สวนหนึ่งที่ดิฉันอยากจะ
ฝากไวก็คือเรื่องของการที่สมาชิกพรรคการเมือง ความเปนสมาชิกพรรคการเมือง  
ทานประธานคะ ขออนุญาตฝากผานไปยังเลขาธิการ กกต. และคณะดวยวา ทําอยางไร
ถึงจะชวยใหสังคมนั้นเขาอกเขาใจ และยอมรับวาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น 
มันเปนเรื่องที่ดี เพราะถาเราจะสงเสริมประชาธิปไตยแตจะหามไปหมด คนจะรับตําแหนง
ตรงนี้ตรงนั้นก็หามเปนสมาชิกพรรคการเมืองดิฉันคิดเห็นโดยสวนตัววาถาเราจะทําใหคน
เขาใจไดวาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมไดตางอะไรกับการเปนสมาชิกสมาคมใด ๆ  
ก็แลวแตเปนสิ่งที่ทานรักทานชอบ และทานรูสึกวามีความคิดรวมกันก็นาจะเปนได 
เพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ใหเปนเถอะคะ ดิฉันอยากจะขอ
เสนออยางนี้วาทานตัดออกเถอะคะ เกณฑที่บอกวาการจัดสรรเงินของ กกต. ซึ่งก็คือเงิน
ภาษีของประชาชนนั้นใหกับพรรคการเมือง ----------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๘ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภา ๑๒๓/๑ 
 
โดยเอาจํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองไปเปนตัวรวมในโจทยดวยนั้นนะคะที่จริง 
เลิกเถอะคะ  วันนี้ดิฉันเขาใจวาเงินและทรัพยากรที่ใชไปกับการที่จะตองไปดูแล 
เพื่อที่จะใหสมาชิกเหลานั้นตองไมซ้ําพรรคกัน ใครจะไปเปนเมื่อไร ใครจะออกเมื่อไร  
ยุงมากเลย ตองไปขึ้นศาลกันอีกอยางโนนอยางนี้ เพราะฉะนั้นอยากจะขอความกรุณา 
ไดทบทวนตรงนี้นิดหนึ่ง ถาหากมันเปนเรื่องของกฎหมายทางพวกเราก็ยินดีที่จะเริ่มตนคิด 
แตอาจจะตองถกประเด็นกันหนอย เพราะดิฉันคิดวานาจะสงเสริมใหคนเปนสมาชิก 
พรรคการเมืองดวยหัวใจหัวจิตและก็ความรักความชอบในอดุมการณและหรือจะเปนอะไร
ก็แลวแต แลวก็อยาไปสนใจเลยคะ จะมีสมาชิก ๒ ลานคน ๓ ลานคน ๒ แสนคน  
๔ แสนคน ตราบเทาที่สมาชิกเหลานั้นเปนสมาชิกที่ดี แลวก็ชวยทํากันใหระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นเดินไปขางหนาได เพราะฉะนั้นดิฉันก็ขออนุญาตรองขอไวตรงนั้นใหชวย
ลองทบทวนดูดวย สิ่งสุดทายที่ดิฉันอยากจะขอรองก็คือวา หลายปมากแลวในฐานะที่เปน
คนทํางานในองคกรสตรีมานาน พูดถึงเรื่องการมีสวนรวมของสตรีในทางการเมือง เราได
วิงวอนขอทาง กกต. ชวยเก็บขอมูลแยกเพศ เพื่อที่จะไดมองเห็นภาพชัดเจนวาในบรรดา
คนที่มาใชสิทธิมีเทาไรที่เปนผูหญิง ผูชาย ผูสมัครเปนผูหญิง ผูชายเทาไร กกต. จังหวัด
และอะไรทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเราจะมองเห็นภาพไดชัดขึ้น และมีวิธีคิดและแนวทางในการ
ที่จะชวยกันเสริมสรางศักยภาพเพื่อใหสตรีนั้นไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อที่จะ
ชวยกันสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ดี ขอบพระคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานเลขาธิการสุทธิพลครับ 
  นายสุทธิพล  ทวีชัยการ  (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  :   
กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพครับ กระผมขอกราบขอบพระคุณ 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎร  ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานไดกรุณา 
ใหขอสังเกตที่เปนประโยชน ขอสังเกตของทานในหลาย ๆ ขอนั้นเปนเรื่องที่กระผม 
เห็นดวยเปนอยางยิ่ง ในสวนของประเด็นที่เกี่ยวของกับขอกฎหมาย ตรงนี้กระผมจะรับไป
แลวก็ไปกราบเรียนทาน กกต. แลวถาเปนประเด็นที่มีสวนเกี่ยวของในการผลักดัน 
กฎหมาย อันนี้ก็จะชวยดําเนินการอยางเต็มที่ ในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง 



 ๒๖๙ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      นภา ๑๒๓/๒ 
 
ในสวนขององคกรของ กกต. เอง อันนี้ผมขอยืนยันนะครับวาในสวนของการทําบาน 
ใหสะอาด นั่นก็คือทําใหทางสํานักงาน กกต. บุคลากรของ กกต. นั้นมีความซื่อสัตยสุจริต
แลวก็ปฏิบัติตามกฎ กติกา แลวก็มีคุณภาพ มีคุณธรรม อันนี้เปนสิ่งที่ทางสํานักงาน กกต. 
ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ในสวนเรื่องของยุทธศาสตร ในสวนเรื่องของการแกไขปญหา
การซื้อสิทธิขายเสียงวามียุทธศาสตรจะแกไขอยางไร อันนี้ผมเห็นดวย ผมคิดวา 
เปนเสียงสวนใหญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติที่ไดกรุณาใหขอแนะนํา 
ที่เปนประโยชนในบทบาทหนาที่ของ กกต. วานอกจากจะเปนหนาที่ที่จัดการเลือกตั้ง 
และการจัดการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแลว ยังจะตองเนน
หนาที่ที่จะใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองของกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย 
และใหความรู เกี่ยวกับเร่ืองของการเลือกตั้งดวย  ซึ่งตรงนี้ เองเปนสิ่งที่ กกต. นั้น 
ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งผมขออนุญาตทานประธานสภานะครับ
วาในสวนเรื่องของการจัดทําคู มือ ซึ่งอันนี้สด ๆ  รอน  ๆ เราไดเห็นแลวนะครับวา 
ในกระบวนการการเรียนการสอนของในโรงเรียนสถาบันการศึกษา เกี่ยวกับเร่ืองของ 
การเรียนรูประชาธิปไตย แมวาจะมีการจัดเรียน มีการสอนมาในหลาย ๆ ป แตวา 
ในการเรียนการสอนนั้นยังเนนเกี่ยวกับเร่ืองของวิชาการ ซึ่งไมสามารถที่จะไปปลูกฝง
จิตสํานึกใหกับเยาวชนได ดังนั้นจึงไดปรับปรุงคูมือการเรียนรูประชาธิปไตย โดยไมไดเนน
ในสวนของเนื้อหาวิชาการวาประชาธิปไตยคืออะไร แตเนนในเรื่องของการจัดทํากิจกรรม
การเรียนรูประชาธิปไตย ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๐ 
สผ ๒๔/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       จิตตานันท ๑๒๔/๑ 
 
ขณะนี้ทําเปน ๔ ชวงชั้นแลวก็ไดเร่ิมนําเสนอมีการอบรมครูตาง ๆ แลวก็จะกระจายสอน
ไปในโรงเรียนสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในสวนของยุทธศาสตรที่ผมอยากจะเรียนวา 
ผมจะเนนและก็จะนอมรับขอแนะนําจากทานกราบเรียนทาน กกต. ทุกทานสําหรับวันนี้
อยากจะใหความมั่นใจนะครับวาในสวนขอแนะนําของทานผมจะขอใหทานนั้น
นอกเหนือจากแนะนํา กกต. แลวขอใหทานรวมมือกับ กกต. ดวย เพราะผมเห็นวาในสวนของ
การเลือกตั้งที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นเราคงตองดําเนินการใน ๓ สวนก็คือไมซื้อ  
ไมรับ ไมลําเอียงและก็ปลูกฝงจิตสํานึก ไมซื้อหมายความวานักการเมืองเอง ผูสมัครเอง 
พรรคการเมืองเองตองไมซื้อดวยตองไมซื้อเสียงดวย ไมรับก็คือประชาชนจะตองไมรับ  
ไมลําเอียงคือ กกต. ตองไมลําเอียงผมเชื่อม่ันนะครับวาถาใน ๓ สวนนั้นเราชวยกันและก็
ชวยกันปลูกฝงจิตสํานึกใหกับประชาชนผมเชื่อนะครับวาการเลือกตั้งของเราในอนาคต 
จะเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับ กราบขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ เปนอันวาสภาผูแทนราษฎรไดรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนที่เรียบรอยแลวนะครับ ขอขอบคุณทานเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คุณสุทธิพล ทวีชัยการ ทานรองสมชาติ เจศรีชัย ทานรองภุชงค 
นุตราวงศ และก็เจาหนาที่ทุกทานของ กกต. ขอขอบคุณสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เจาหนาที่
ของสภาทุกทาน ปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๔๗ นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธที่  ๕  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางศิริลักษณ  สุวัตถี   นางนภัสสร  สุขเสริม 
  นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 
  นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
  นางเพทาย  เรือนเรือง   นางสาวลักขณา  อนุอัน 
  นางสาววชิราภรณ  นันลังค  นางวัชรี  สะหาบ 
  นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ  นางณัฐชนก  วงษนิล    
  นางศิริลักษณ  ภูตพิงศโสภณ   
  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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